
พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม  ขณะเปนประธานในพิธีเปดโครงการสงเสริมโอกาส ความเสมอ

ภาคและความเทาเทียมทางการศึกษา ที่กระทรวงศึกษาธิการ กอนใหสัมภาษณถึงการทํางานระหวางพรรครวมรัฐบาล ภาย

หลังการเลือกตั้งซอม 2 จังหวัดที่การหาเสียงมีการโจมตีกันอยางหนัก 

เซนโอมิครอนรายท่ี2จอผอนคลาย

‘บ๊ิกตู’ม่ันใจพรรครวมไรปญหา-‘จุรินทร’ไมรับประกัน
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กบฏ ‘บิ๊กตู’ แบงแยกรวย-จน
บทเรียน ‘พปชร.-ธรรมนัส’
กบฏ ‘บิ๊กตู’ แบงแยกรวย-จน
บทเรียน ‘พปชร.-ธรรมนัส’

             
|

‘4กุมาร’เปดตัวพรรคใหม

ภท.โชวทีมผูสมัคร3จว.ใต
ไทยโพสต • “กลุม 4 กุมาร” ไดฤกษเปด

ตัว “พรรคสรางอนาคตไทย” “อุตตม-สนธิ

รัตน” แจงตั้งพรรคใหมเหตุเห็น ปชช.หมด

หวังกับปญหาประเทศ พปชร.ระส่ํา! “สุพล 

ฟองงาม-สันติ กีระนันทน” ไขกอกซบพรรค 

4 กุมาร จับตา 19 ม.ค.แถลงขาวที่เซ็นทรัล

เวิลดอาจมีบิ๊กเซอรไพรส “ภูมิใจไทย” โชว

ทีมผูสมัคร ส.ส. 3 จว.ชายแดนใต “นัจมุด

ดีน” ทิ้งเพ� อชาติเขารวมดวย “มาดามหลี” 

ไมกดดัน พปชร.แพที่ภาคใต เช� อคนหนุน 

“บิ๊กตู-บิ๊กปอม” ยังหนุน พปชร.

เม� อวันที่ 17 มกราคม  นายอุตตม  

สาวนายน อดีต รมว.การคลัง และอดีต

หัวหนาพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) และ

นายสนธิรัตน สนธิจิรวงศ อดีต รมว.พลัง 

งาน และอดีตเลขาธิการพรรค พปชร. แกน

นํากลุม 4 กุมาร ไดพรอมใจกันโพสตเฟซ 

บุกเปดตัว “พรรคสรางอนาคตไทย” โดย

นายสนธิรัตน โพสตวา “ชวงจังหวะที่หยุด

ชะงักไปไมไดทําใหการนึกถึงความยากลํา 

บากของพี่นองประชาชนลดลง แตเรายิ่ง

ไดคลุกคลีใกลชิดกับประชาชน คลุกฝุนกับ

ปญหามากขึ้น และดวยที่เรามีคนที่มีความ

รูความสามารถมารวมกันรวมทํางาน มันก็

เปนเหมือนความรับผิดชอบตอประชาชนที่

จะเขามาแกปญหา 19 มกรานี้พบกัน และ

ขอชวนทุกคนมารวมสรางอนาคตไทยดวย

กันกับพวกเราครับ” 

ดานนายอุตตมโพสตวา

ทําเนียบรัฐบาล • ผูสูงอายุสังเวยโอมิ    

ครอนแลว 2 รายแรกในไทย แพทยเปดผล

เทียบ 8 สูตรฉีดวัคซีน เผยตองสรางภูมิสู 2 

เข็มเอาไมอยู วอน ปชช.เรงบูสเตอร โดส

เข็ม 3 ไมวาสูตรไหนปราบฤทธิ์โอมิครอน

ได ดาน “อนุทิน” เช� อคุมสถานการณเดิน

หนาประเทศได เตรียมเสนอมาตรการผอน

คลายเขา ศบค. 20 ม.ค. เปดชองเดินหนา

เศรษฐกิจเล็งปรับรูปแบบ T&G นายกฯ หวง

ผูสูงวัย “ผูปวยติดเตียง-กลุมเสี่ยง” ย้ํารับ

วัคซีนเข็มกระตุนสรางภูมิคุมกัน 

เม� อวันจันทร ที่ทําเนียบรัฐบาล พญ. 

อภิสมัย ศรีรังสรรค ผูชวยโฆษกศูนยบริหาร

สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อ                                                            

ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. 

แถลงสถานการณการแพรระบาดในประเทศ 

ไทยวา พบผูติดเชื้อรายใหม 6,929 ราย 

เปนการติดเชื้อในประเทศ 6,713 ราย มา

จากระบบเฝาระวังและระบบบริการ 6,670  

ราย มาจากการคนหาเชิงรุก 43 ราย มา

จากเรือนจํา 7 ราย เปนผูเดินทางมาจาก

ตางประเทศ 209 ราย ทําใหมียอดผูติด

เชื้อสะสมยืนยันตั้งแตป 2563 จํานวน 

2,331,414 ราย หายปวยเพิ่มขึ้น 5,255 

ราย มียอดผูเสียชีวิตสะสมตั้งแตป 2563 

จํานวน  21,938 ราย ขณะที่สถานการณ

โลกมียอดผูติดเช้ือสะสม  328,775,317 ราย 

หลอกลงทุนผานแอป

สูญ 100 ลาน

จี้เรงขยายเทอรมินอล ทสภ.

ทอท.คุย มี.ค.68 เปดบริการ

จีนคุมเขมกอนวันตรุษ

ติดเชื้อมากสุดรอบ 2 ป

กรุงเทพฯ • อธิบดีกรมปศุสัตวเผย องคการ

อนามัยโลกพบ “ไขหวัดนก” ระบาดในจีน มี

ผูเสียชีวิตแลว 2 ราย อีก 3 รายยังรักษาตัว 

แตไมพบการระบาดในไทย ยันไมประมาท

พรอมเขาตรวจเยี่ยมเกษตรกรผูเลี้ยงสัตว

ปกอยางใกลชิด เฝาระวังโรคสัตวตามแนว

ชายแดนอยางเขมงวด

เม� อวันท่ี 17 มกราคม นายสัตวแพทย 

สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว เปดเผยวา                                                        

จากรายงานขององคการอนามัยโลก (WHO) 

พบการระบาดของโรคไขหวัดนกชนิด H5N6 

ในจีน โดยลาสุดพบผูติดเชื้อแลว 5 ราย ใน

จํานวนนี้ 2 รายเสียชีวิตแลว จากรายงาน

ของหน�วยงานสาธารณสุขฮองกงระบุวา ผู

ติดเชื้อในจีนทั้ง 5 ราย พบในป  2021 เปน

ชาย 4 ราย และหญิง 1 ราย จากมณฑล

เสฉวน, เจอเจียง และเขตปกครองตนเอง

กวางซีจวง โดยในจํานวนผูติดเชื้อทั้งหมด

นี้ 2 รายเสียชีวิตแลว ขณะที่อีก 3 ราย

ตองรักษาตัวในโรงพยาบาลดวยอาการ

สาหัส โดยผูติดเชื้อทั้ง 5 ราย ในจํานวนนี้ 

4 รายสัมผัสกับสัตวปก ขณะที่อีก 1 รายอยู

ระหวางการสืบสวน

อธิบดีกรมปศุสัตวกลาววา แมวาประ 

เทศไทยจะไมพบรายงานการเกิดโรคไขหวัด

นกมาแลวเปนระยะเวลา 12 ป แตกรม

ปศุสัตวยังคงเตรียมความพรอมและปองกัน

โรคไขหวัดนกเขาสูประเทศไทยอยางตอเน� อง 

โดยสั่งการเจาหนาที่ในพื้นที่เขาตรวจเยี่ยม

เกษตรกรผูเลี้ยงสัตวปกอยางใกลชิด เฝา

ระวังโรคสัตวตามแนวชายแดน

กรุงเทพฯ • “บิ๊กตู” เรงแกหมูแพง เช� อ

มีกระบวนการผิดปกติ สั่ง พณ.-กษ.ตรวจ

สอบ โวยขึ้นราคาสินคาตองมีเหตุผล ขอ

อยาเห็นแกตัวกันในเวลานี้ โฆษกเพ� อไทย

เตรียมย� นญัตติดวนเขาสภา บ้ีรัฐแกของแพง  

แก โรคระบาดในคนและในหมู จวกการบริ 

หารงานรัฐบาลประยุทธ

เม� อวันที่ 17 มกราคม ที่กระทรวง

ศึกษาธิการ พล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา นายก

รัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม ใหสัมภาษณถึง

สถานการณสินคาราคาแพงวา ขณะนี้ ไดมี

การสํารวจแลววาปญหามันมีอยางไร หนึ่ง

คือมีปริมาณเพียงพอหรือไม เม� อไมเพียงพอ

จะจัดหาเพิ่มไดจากที่ไหน เชนหมูถาจําเปน

ก็ตองนําเขาและระงับการสงออก หน�วยงาน

ที่เกี่ยวของก็ตองไปผลิตลูกหมูออกมา สง

เสริมผูคารายยอย วันนี้ก็ตองไปสํารวจอีก

วาหมูที่เก็บไว ในสตอกมีการแชแข็งไวเทา

ไหร ที่รอการสงออกก็ตองระงับการสงออก

ทั้งหมด เพ� อใหปริมาณหมูมีเพียงพอตอการ

ใชในประเทศ ตองแกปญหากันแบบนี้

“หมูตายก็สรางหมูใหมขึ้นมา เพาะ

พันธุใหมขึ้นมาใหเพียงพอ ปญหาสําคัญที่                                                           

สุด การแพรระบาดในคร้ังน้ีมีการแพรระบาด

ในบางพ้ืนท่ีและเปนจุดๆ ไป ไมไดแพรระบาด

ทั่วประเทศ ขอใหเขาใจตรงนี้ดวย และการ

ตายมีประมาณไมถึง 20 เปอรเซ็นต แต

ทําไมหมูถึงขาด แสดงวามันเกิดอะไรข้ึน ใน

กระบวนการมีคนไปทําอะไรหรือเปลา อีก

ทั้งหลายๆ อยางก็พยายามขึ้นราคาตาม ขึ้น                

มาโดยไมมีเหตุผลท่ีสมควร ผมจึงไดส่ังการ 

ใหกระทรวงพาณิชย (พณ.) กระทรวงเกษตร                                                      

และสหกรณ (กษ.) และหน�วยงานที่เกี่ยว 

ของเขาไปตรวจสอบ และถาไมถูกตองตาม

กฎหมายก็ใหรองเรียนมายังสํานักงานคณะ                                                     

กรรมการคุมครองผูบริโภค  (สคบ.)” พล.อ. 

ประยุทธกลาว

ไทยโพสต • “กกต.ชุมพร-สงขลา” เผย

ผูใชสิทธิ์เลือกตั้งเกิน 72% อึ้งพรรคกลา

ไดคะแนนมากกวากาวไกล 2 เทาที่ชุมพร  

“บิ๊กตู” เช� อพรรครวมไมบาดหมางเพราะทุก

คนทําเพ� อประชาชน “อนุทิน” บอกเหมือน

เด็กทะเลาะกันแตสุดทายเปนเพ� อนซ้ี “สุชาติ”                                                  

รับ “ธรรมนัส”  ไฮดปารกท่ีสงขลาทํา พปชร. 

หัวทิ่ม “จุรินทร” ไมรับประกันการทํางาน

ในอนาคต ชี้เตือนไปแลวไดไมคุมเสีย “นิ 

พนธ” อัดบิ๊กนัสขี้แพชวนตี  เตรียมจัดหนัก 

“ปารีณา”

เม� อวันจันทรที่ 17 มกราคม ยังคง                                                         

มีความตอเน� องจากการเลือกต้ังซอมสมาชิก

สภาผูแทนราษฎร (ส.ส.) เขต 1 จังหวัด

ชุมพร และเขต 6 จังหวัดสงขลา โดย 

น.ส.จันทิมา พันธมนต รองผูอํานวยการสํา                                                   

นักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) 

ประจําจังหวัดชุมพร รักษาการในตําแหน�ง

ผูอํานวยการสํานักงาน กกต.จ.ชุมพร ประ 

กาศผลการเลือกต้ังอยางไมเปนทางการวา                                                           

มีผูมาใชสิทธิ์เลือกตั้ง 97,425 คน หรือ  

72.44% จากผูมีสิทธ์ิเลือกต้ังจํานวน 134,490 

คน แบงเปนบัตรดี 92,876 บัตร หรือ 

95.33% สวนบัตรเสีย 1,721 บัตร  หรือ 

1.77% และบัตรไมเลือกผูใด 2,828 บัตร 

หรือ 2.90% 

“คะแนนท่ีผูสมัครแตละคนไดรับมีดัง 

นี้ หมายเลข 1 นายอิสรพงษ  มากอําไพ 

ผูสมัครจากพรรคประชาธิปตย (ปชป.) ได

คะแนนรวม  49,014 คะแนน หมายเลข 2 

ร.ต.ท.สมชาย แพงยงยุทธ จากพรรคไทยศรี

วิไลย 507 คะแนน หมายเลข 3 นายวรพล 

อนันตศักดิ์  จากพรรคกาวไกล (ก.ก.) 3,582 

คะแนน หมายเลข 4 นายชวลิต  อาจหาญ 

หรือทนายแดง จากพรรคพลังประชารัฐ 

(พปชร.) 32,281  คะแนน และหมายเลข 

5 พ.ต.อ.ทศพล โชติคุตร หรือผูกํากับหนุย 

จากพรรคกลา 7,492 คะแนน”

ทั้งนี้ ในเวลา 10.00 น. นายอิสรพงษ

พรอมทีมงานไดขึ้นรถแหขอบคุณชาวชุมพร

ไปรอบๆ เมืองและบริเวณเขตใกลเคียงตาม

หมูบานชุมชน พรอมกับยกมือไหวขอบคุณ

ชาวชุมพรที่มอบคะแนนใหอยางทวมทนถึง 

49,014 คะแนน และไดกลาวขอบคุณชาว

ชุมพรทุกๆ คนที่คืนความเปนธรรมใหนาย

ชุมพล จุลใส หรือลูกหมี อดีต ส.ส.ชุมพร

และแกนนํา กปปส.คนสําคัญ ที่นํามวลมหา

ประชาชนกอบกูชวยประเทศชาติใหพนจาก

การทุจริตคอรรัปชันจากระบอบทักษิณ 

ขณะเดียวกัน กกต.จ.สงขลาไดราย 

งานผลคะแนนเลือกต้ังอยางเปนทางการวา                      

หมายเลข 1 น.ส.สุภาพร กําเนิดผล พรรค 

ปชป.ได 45,576 คะแนน หมายเลข 2 นาย

ธิวัชร คําแกว พรรค ก.ก.ได 5,427 คะแนน 

หมายเลข 3 นายอนุกูล พฤกษานุศักดิ์ 
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อิสรภาพแหงความคิด

ไขหวัดนกระบาด

จีนตายแลว2ราย

ไทยเฝาระวังเขม

นายกฯยังของใจ

หมูแพงผิดปกติ!
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กบฏ ‘บิ๊กตู’ แบงแยกรวย-จน 

บทเรียน ‘พปชร.-ธรรมนัส’ 
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2 ในประเทศ

ปกปดขอมูล 

อกเหนือจากสถานการณแพรระบาดของโควิด-19 

และโอมิครอน ที่กําลังทวีขึ้นของผูติดเชื้อในแตละ

พื้นที่ของประเทศ ซ้ําเติมสถานการณวิกฤตของโค

วิด-19 ที่ผลักใหคนไทยเขาสูสถานการณวิกฤต เร� องสุขภาพ

อนามัย ที่มีความเสี่ยงไมเวนวันวาอาจตกเปนผูปวยติดเชื้อ 

รวมทั้งตองเผชิญกับวิกฤตทางดานเศรษฐกิจที่นับวันจะยิ่ง

เลวรายรุนแรงมากขึ้น กดดัน ทับถม ใหกับหลายคนหมด

สิ้นหนทางในการหาทางประกอบอาชีพ ที่มองไปทางไหนก็มี

ความเดือดรอนไปแทบทุกหยอมหญา 

ขณะเดียวกันยังมีสถานการณวิกฤตโรคระบาดหมู โรค

อหิวาตแอฟริกาในสุกร (African swine fever) หรือเชื้อไวรัส 

ASF ไวรัสชนิดหนึ่งที่ทําใหเกิดโรคระบาดในหมู ทําใหเกิด

สถานการณราคาหมูแพงถีบตัวขึ้นอยางตอเน� อง สงผลกระ

ทบตอประชาชน และยิ่งขยายวงไปยังสินคาบริโภคอ� นๆ จน

ทําใหเกิดการขยับของราคาสินคาแทบทุกอยาง ไมนับรวม

อาหาร อุปโภค บริโภค ชนิดที่เรียกวาทุกอยางแพง ขูดรีด ซ้ํา

เติมประชาชน คนจนกันลําบากแทบเลือดตาแทบกระเด็นใน

การหาเลี้ยงชีพ ดํารงชีวิตแตละวันใหรอดพนไปได

อยางไรก็ตาม ลาสุดยังมีความน�าวิตกเพิ่มขึ้นอีก หลัง

กรมปศุสัตวแจงเตือนเร� องไขหวัดนก ระบาดในประเทศจีน 

ซึ่งทําใหมีผูเสียชีวิตแลวขณะนี้ถึง 2 ราย ซึ่งนายสัตวแพทย

สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว ระบุขอมูลจากรายงานของ

องคการอนามัยโลก (WHO) พบการระบาดของโรคไขหวัด

นกชนิด H5N6 ในจีน โดยลาสุดพบผูติดเชื้อแลว 5 ราย ใน

จํานวนนี้ 2 รายเสียชีวิตแลว โดยผูติดเชื้อทั้ง 5 ราย ใน

จํานวนนี้ 4 ราย สัมผัสกับสัตวปก ขณะที่อีก 1 ราย อยู

ระหวางการสืบสวน 

ขณะที่ในสวนของประเทศไทยนั้น อธิบดีกรมปศุสัตว

ระบุวา แมไมพบรายงานเกิดโรคหวัดนกมาเปนระยะเวลา

กวา 12 ปแลว แตก็มีการเตรียมพรอม โดยสั่งการเจาหนาที่

ในพื้นที่เขาตรวจเยี่ยมเกษตรกรผูเลี้ยงสัตวปกอยางใกลชิด 

เฝาระวังโรคสัตวตามแนวชายแดนอยางเขมงวด สุมเก็บ

ตัวอยางสัตวปกในพื้นที่เสี่ยง เชน พื้นที่ตามแนวชายแดน 

พื้นที่นกอพยพ พื้นที่นกวางไข พื้นที่มีการเลี้ยงสัตวปกหนา

แน�น เปนตน 

แน�นอนวา สถานการณปญหาที่เกิดขึ้นในระลอกนี้

จากประเทศจีน ไทยจะสามารถเตรียมการตั้งรับ และมีแผน

มาตรการปองกันอยางไมประมาท และเหตุการณคงจะมิซ้ํา

รอย หากเกิดสถานการณแพรระบาดเกิดขึ้นจริงแลวปกปด

ขอมูล เหมือนดังเชนกรณีโรคระบาดหมูอีก เพราะการปกปด

ขอมูลของโรคระบาดหมูในครั้งนี้คือสึนามิลูกใหญที่เกิดขึ้น

ถาโถมจนสังคมไทยงอยเปลี้ย

 ขณะเดียวกัน โรคระบาดหมูครั้งนี้ยังเปดแผลอันตราย

ของระบบราชการที่ฝงเนื้อราย นั่นคือ การซุกปญหาตางๆ ไว

ใตพรม ปกปดขอมูล และอิงหาผลประโยชน โดยไมคํานึงถึง

ผลกระทบ นอกเหนือการรักษาผลประโยชนเฉพาะหนาของ

ตนเอง ไดอยางไมตองสูญเสีย หรือประคองตัวเอง หนาที่การ

งานไดอยางราบร� น  ไมคํานึงวาจะทําใหประชาชนไดรับความ

เดือดรอนกันถวนทั่ว นอกเหนือจากราคาหมูจะแพง แตพวง

เปนหวงโซไปยังสินคาอ� นๆ ในขณะที่รัฐบาลจนถึงนาทีนี้ยัง

ไมมีความกลาหาญ หรือความรับผิดชอบที่จะยอมรับความ

จริง 

การกระทําที่ผิดพลาด รวมไปถึงขาราชการที่มีหนา

ที่ โดยตรง ที่ปลอยปละละเลยอยางไรความละอาย และ

สถานการณที่เกิดขึ้น ยิ่งแสดงใหเห็นวามาตรฐานของนักการ

เมืองไทย ขาราชการไทยที่นับเปนลูกคูของนักการเมือง ผูมี

อํานาจ ก็ยังหางไกลกับการยกระดับ สรางมาตรฐาน ความ

รับผิดชอบเพ� อประโยชนสาธารณะ และยิ่งหางไกลกับคําวา 

การสรางธรรมาภิบาลเสียเหลือเกิน!.

น

พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา 

นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม 

“การเลือกตั้งก็คือการเลือกตั้ง ก็เปนลักษณะอยางนี้

มาตลอด พอถึงเวลาเลือกตั้งก็เหมือนจะเกิดความขัดแยง

อะไรตางๆ แตการทํางานทุกคนก็ทํางานเพ� อประชาชน

มิใชหรือ พรรครวมรัฐบาลทายที่สุดก็คือตองทําเพ� อ

ประชาชน และตองชวยรัฐบาลในการทํางาน...”

รรคประชาธิปตยสามารถรักษาจํานวน ส.ส.ของ

ตัวเองในสภาฯ เอาไวได หลังควาชัยชนะไดทั้ง 2 

สนาม ไมวาจะเปนเลือกตั้งซอมที่เขต 1 จ.ชุมพร 

และเขต 6 จ.สงขลา 

โดยที่ จ.ชุมพร เลขาฯ ตารท-นายอิสรพงษ มากอําไพ 

จากพรรคประชาธิปตย คนสนิทของ ลูกหมี-ชุมพล จุลใส อดีต 

ส.ส.ชุมพร และอดีตแกนนํา กปปส. กวาดไปไดเกือบ 5 หม� น

คะแนน เอาชนะคูแขงคนสําคัญอยาง ทนายแดง-นายชวลิต 

อาจหาญ จากพรรคพลังประชารัฐ ที่ไดไป 3 หม� นกวาคะแนน 

ขณะที่ จ.สงขลา คุณนายน้ําหอม-น.ส.สุภาพร กําเนิด

ผล ภรรยา นายเดชอิศม ขาวทอง ส.ส.สงขลา และหัวหนาภาค

ใตของพรรคประชาธิปตย สามารถเฉือนเอาชนะ เสี่ยโบต-นาย

อนุกูล พฤกษานุศักดิ์  จากพรรคพลังประชารัฐ ไดเกือบ 4 พันกวา

คะแนน 

  ในแงความเสียหายของพรรคพลังประชารัฐมีไมมากนัก 

เพราะถือวาทั้ง 2 พื้นที่นี้แตเดิมเม� อการเลือกตั้งเม� อป 2562 เปน

ของพรรคประชาธิปตยอยูแลว ขณะที่พรรคพระแมธรณีบีบมวย

ผมเองรอบนี้ถือวา ‘เทาทุน’ 

หากจะบอกวา ปจจัยความพายแพของพรรคพลังประชา

รัฐทั้ง 2 เขต เปนเพราะกระแสของ บิ๊กตู-พล.อ.ประยุทธ จันทร

โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม ตกแลวหรือไม คงจะไม

จริงสักเทาใดนัก นั่นเพราะหากยอนไปดูยุทธศาสตรการหาเสียงใน

ชวงโคงสุดทายที่ผานมาจะพบวา ไมวาจะเปนพรรคพลังประชารัฐ

หรือพรรคประชาธิปตย ยังมีการโหน ‘บิ๊กตู’ อยูดวยกันทั้งคู 

พรรคประชาธิปตยแมไมใชพรรคนั่งรานของ ‘บิ๊กตู’ 

เหมือนกับพรรคพลังประชารัฐ แตพบวา ที่ จ.ชุมพร มีการ

ปราศรัยขอคะแนนชาวบาน โดยระบุวา ‘ลูกหมี’ อดีตแกนนํา 

กปปส.คือคนที่สนับสนุนนายกฯ คนนี้มาโดยตลอด 

สวนที่ จ.สงขลา แมการตอบโตกันไปมาระหวางผูใหญของ

พรรคประชาธิปตยและพรรคพลังประชารัฐจะดุเดือดเขมขน แต

พรรคประชาธิปตยกลับไมเคยแตะตอง ‘บิ๊กตู’ เลย 

และหากมองดูยุทธศาสตรการหาเสียงของพรรคประชาธิ 

ปตยรอบนี้จะพบวา มีความพยายามจับ ‘บิ๊กตู’ แยกกับพรรคพลัง

ประชารัฐ 

มีความพยายามจะส� อดวยวา ‘บิ๊กตู’ ไมเกี่ยวของกับ

การเลือกตั้งครั้งนี้ แตเปนการแขงขันกับพรรคพลังประชารัฐ

ภายใตการนําของ บิ๊กปอม-พล.อ.ประวิตร วงษสุวรรณ รอง

นายกรัฐมนตรี และหัวหนาพรรค กับ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผา 

ส.ส.พะเยา และเลขาธิการพรรคเทานั้น  

ดังนั้นจึงยังไมสามารถรีบสรุปไดวา ผลคะแนนเลือกตั้งซอม

ที่ออกมาสามารถสะทอนไดวา กระแส ‘บิ๊กตู’ ในภาคใตนั้นตกลง

แลว 

อีกทั้งการเลือกตั้งที่เกิดขึ้นไมไดมีนัยสําคัญทางการเมือง

อะไรระหวางฝายรัฐบาลกับฝายคาน แตเปนการแขงขันกันเอง

ระหวางฝายรัฐบาลดวยกัน ผลแพ-ชนะ ไมวาจะเปนพรรค

ประชาธิปตยหรือพรรคพลังประชารัฐ จํานวนเสียง ส.ส.ในสภาก็

ยังเทาเดิม และ ‘บิ๊กตู’ ก็ยังเปนนายกฯ เหมือนเดิม 

มันเปนศึกศักดิ์ศรีระหวางพรรคประชาธิปตยกับพรรคพลัง

ประชารัฐ และตัวบุคคลมากกวา ประชาชนในพื้นที่ภาคใตรับรู

ขอมูลตรงนี้ดี 

และอาจจะมองไดวา ประชาชนในพื้นที่ภาคใตตองการจะ

สั่งสอนพรรคพลังประชารัฐ ภายใตการนําของ ‘บิ๊กปอม’ และ 

‘ธรรมนัส’ โดยเฉพาะรายหลังที่ครั้งหนึ่งเคยเปนผูกอการกบฏ 

พยายามจะลม ‘บิ๊กตู’ ในการอภิปรายไมไววางใจ 

อยาลืมวา คนใตเปนคนที่เสพขาวการเมืองจริงจัง รับรู

ขอมูลเร� องราวที่เกิดขึ้น และความขัดแยงระหวาง ‘บิ๊กตู’ กับ   

‘ธรรมนัส’ เปนอยางดี  

นอกจากนี้ ตลอดระยะเวลาการหาเสียงของพรรคพลัง

ประชารัฐ ไมวาจะเปนที่ จ.ชุมพร และสงขลา ‘ธรรมนัส’ แทบ

จะไมเอยช� อ ‘บิ๊กตู’ เพ� อขอคะแนนจากชาวบานเลย ตางจาก 

ส.ส.และแกนนําคนอ� นๆ ที่พยายามจะงัดช� อ ‘บิ๊กตู’ มาออน

ขณะเดียวกัน ก็ปฏิเสธไมไดเหมือนกันวา วาทกรรมคนรวย-

คนจน บนเวทีปราศรัยที่ จ.สงขลาของ ร.อ.ธรรมนัส เปนตัวแปร

สําคัญในการตัดสินใจลงคะแนนของชาวบานดวย  

คําพูดที่ออนไหว ละเอียดออน ถือเปนคําตองหามหากคิด

จะใชหาเสียงในดินแดนสะตอ

ความพายแพครั้งนี้แม ร.อ.ธรรมนัสจะไมไดเปนแมทัพคุม

เลือกตั้งดวยตัวเอง เพราะพรรคพลังประชารัฐไดมอบหมายให 

เสี่ยเฮง-นายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรงงาน เปน ผอ.เลือกตั้งซอม

ที่สงขลา และ นายสันติ พรอมพัฒน รมช.คลัง เปน ผอ.เลือก

ตั้งซอมที่ชุมพร แตก็ยากที่จะปฏิเสธความรับผิดชอบในฐานะ

เลขาธิการพรรค 

กลับกันแมไมไดเปน ผอ.เลือกตั้งซอมเอง แตบทบาทตลอด

การหาเสียงของ ร.อ.ธรรมนัส ในชวงโคงสุดทายแทบจะเกินเบอร

คนอ� นๆ  

แทบจะเรียกไดวา ร.อ.ธรรมนัส คือภาพของพรรคพลัง

ประชารัฐในการเลือกตั้งซอมครั้งนี้  

ที่ผานมามีกระแสขาวออกมาตลอดวา ร.อ.ธรรมนัส 

ตองการเปนแมทัพคุมเลือกตั้งใหญแบบเบ็ดเสร็จ รวมถึงภาคใต

ดวย ในขณะที่ ‘บิ๊กปอม’ เองก็คอนขางไวใจลูกนองคนนี้  

ร.อ.ธรรมนัส เปนคนที่มีความมั่นใจในตัวเองสูง ไมวาจะ

เปนบนดิน-ใตดิน หากแตผลการเลือกตั้งครั้งนี้กําลังทําใหไดรับ

บาดเจ็บและกําลังเสียเครดิตอยางมาก 

น�าจับตาวา มันจะสงผลตอความชอบธรรมในหนาที่ความ

รับผิดชอบในปจจุบันหรือไม แน�นอนวา ขั้วตรงขามภายในพรรค

ยอมหยิบความลมเหลวมาขยมตอ 

และผลการเลือกตั้งครั้งนี้มันก็ยังทําใหพรรคพลังประชารัฐ

เองไดเรียนรูวา พวกเขาขาด ‘บิ๊กตู’ ไมได ความทะนงกอนหนา

นี้คงลดลงไปเยอะ. 

เรียบรอยโรงเรียนประชาธิกัด!!!
เปนอันเรียบโรยยยยประชาธิกัดไปแลวท้ัง 2 เขต...

สําหรับเขตเลือกตั้งซอมชุมพรและสงขลา โดย

จะดวยเหตุผลกลใดก็แลวแตจะวา แลวแตจะ

วิเคราะหกันไป แตการที่ผูสมัครของพรรคการเมืองเกาแก 

ยังคงสามารถ นอนมา โดยไมตองมีพระสวดนําหนาในแถบ

จังหวัดภาคใต ที่เคยเปนฐานเสียงระดับตลอดชั่วนิจนิรันดร

กาลของพรรคการเมืองพรรคนี้ ก็น�าจะชวยเพิ่มความคึกคัก 

ครึกครื้น ชวยหามเลือดไมใหไหลออก ไหลไมหยุดไดมั่ง ไมวา

มากหรือนอยก็ตามที...

สวนพรรคแกนนํารัฐบาลอยาง พปชร. ...ที่ชักซาสสส 

ชักกรางงงง ยิ่งขึ้นไปทุกที คงตองยอมรับสภาพความเปน ไก

หงอย อยางมิอาจหลีกเลี่ยงและปฏิเสธได ขณะที่พรรคฝาย

แคนของคนรุนใหม อยางพรรค กาวไกล ที่หวังจะ พลิกฟา-

คว่ําดิน ใหจงได มาเที่ยวนี้...คงตองหันไปพลิกกะลามะพราว 

พลิกคว่ํา-พลิกหงายกันแทนที่ เพราะการไดมาซึ่งคะแนนเสียง

ระดับหลักพัน ทิ้งหางผูมีคะแนนอันดับหนึ่ง อันดับสอง ไมรู

กี่หม� นตอกี่หม� นคะแนน ลดไปกวาเลือกตั้งครั้งกอนหนาไมรู

เทาไหรตอเทาไหร ยอมอาจถือเปนภาพสะทอนวาบรรดา คน

ใต ทั้งหลาย คงไมน�าจะแฮปป เอนดิ้ง มากมายซักเทาไหรนัก 

กับความแปลก แหวกแนว ที่ออกจะหนักไปทาง วิตถาร ของ

ประดาคนรุนใหมเหลานี้...

อยางไรก็ตาม...สําหรับหัวหนารัฐบาลอยางทานนายกฯ                                                                

บิ๊กตู จะไปมองชัยชนะและความพายแพคราวนี้ เปนแค

เรื่องปกติ-ธรรมดา ของการ เลือกตั้งซ่อม แบบไม่จําเป็น

ตองรูรอน-รูหนาวอะไรเอาเลยแมแตนอย คงไมน�าจะ เขา

ทา มากมายซักเทาไหร เพราะไมวาการชิงชัยระหวางพรรค

แกนนํารัฐบาลและพรรครวมรัฐบาลดวยกันเอง มันอาจไมได

นํามาซึ่งความขัดแยง การกระทบกระทั่งกันไป-กันมา ภายใน

ความเปนรัฐบาลเดียวกัน แตภายใต บารมี ของ บิ๊กตู ที่ชัก

จะเส� อมโทรมลงไปเร� อยๆ ไมวาใครแพ-ใครชนะ มันคงไมได

ชวยใหการ ลอยตัว ของนายกรัฐมนตรี เกิดความปลอดโปรง 

โลงสบาย อยูแลวแน�ๆ ตรงกันขาม...แนวโนมที่จะตองอึดอัด 

ขัดของใจ ไปโดยตลอด นับวันจะมีสูงยิ่งขึ้นไปเร� อยๆ...

เพราะโดยฉากสถานการณทุกวันนี้และในอนาคตเบื้องหนา

นั้น...มันน�าจะทําใหพรรคการเมืองแตละพรรค ภายในพรรครวม

รัฐบาลดวยกันเอง ตางพยายามหาทางออก ทางไป ดวยตัวของตัว

เองยิ่งเขาไปทุกที หรือโดยไมจําเปนตองหันไปพึ่ง  บารมี ของผูนํา

รัฐบาลมากมายซักเทาไหร และถาหากตางฝายตางพยายามหันไป

ควาชัยชนะโดยอาศัยอิทธิพล บารมี ของตัวเอง หรือพรรคของ

ตัวเอง มากยิ่งขึ้นไปเทาไหร อันนั้นนั่นแหละ...ที่มันจะยิ่งทําให

การ ลอยตัว อาจไมตางอะไรไปจากการลอยไป-ลอยมา แบบวาว

ขาดปาน หรือแบบชนิดแทบไมรูทิศ-รูทาง วาจะไปไหนตอไปไหน

กันดี...

ในขณะที่วาที่นายกฯ แหงสุโขทัยธรรมาธิราช หันมาเนน

ความ นวลผอง ของตัวเอง ดวยมาตรการ ประกันราคา หรือดวย

อะไรก็แลวแต รองนายกฯ ตลอดกาลแหงพรรคแกนนํารัฐบาล ก็

ดูจะยังไมใหขอสรุปที่แน�ชัด วาสิ่งที่เรียกวา ความตายเทานั้น...ที่

จะพรากฉันไปจากเธอ จะหมายถึงการชู บิ๊กตู ในตําแหน�งนายก

รัฐมนตรีไปโดยตลอดหรือไม อยางไร ไมตางอะไรไปจากความ

ภาคภูมิใจของพรรครวมรัฐบาลอีกพรรค ที่หลังๆ มานี้...แทบไม

อาจสรุปไดวา ภูมิใจใคร กันแน� โดยเฉพาะเร� องกัญชง กัญชา 

เร� องสารพิษ สารเคมี ฯลฯ อะไรตางๆ...

อันนี้นี่แหละ...ที่ทําใหสูตรทางการเมือง หรือสมการทางการ

เมือง ในการเลือกตั้งครั้งหนา มันชักจะออกไปทางคลุมๆ เครือๆ 

ไมไดแจมแจง ชัดเจน เหมือนอยาง ยุทธศาสตรชาติ 20 ป 

มากมายซักเทาไหร แมจะมีฝกถั่ว หรือฝกอะไรก็แลวแต อยู

ภายในกระเปากุงเกง ถึง 250 พระหน�ออยูแลวก็ตาม และโดย

ฉากสถานการณที่เต็มไปดวยปญหากับปญหา รอคอยอยูเบื้อง

ก็
หนา เตรียมพรอมที่จะไลลาและบดขยี้อยางไมคิดจะลดราวา

ศอกนั่นเอง ที่จะยิ่งทําใหพรรครวมรัฐบาลแตละพรรค ตอง

พยายามหาทางออก ทางไป ดวยตัวของตัวเอง และทําใหสูตร

การเมือง สมการทางการเมือง ภายในอนาคตเบื้องหนาอาจ

ตองเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม จากชนิด พลิกหนามือ-เปนหลัง

ตีน เอาเลยก็ไมแน�...

โดยเฉพาะถาหากพรรคฝายคาน หรือฝายแคน อยาง

พรรค เผาไทย เขาสามารถแลนดสไลด หรือแอฟวะลานช 

ขึ้นมาไดจริงๆ โดยอาศัยฉากสถานการณที่ทุกสิ่งทุกอยางลอย

ไป-ลอยมา ปานประดุจวาวขาดปาน อยางเชนที่กําลังเปนอยู

ตราบเทาทุกวันนี้ อันนี้...ก็ยิ่งน�าจะเละเปนขี้ เละเปนโจก ยิ่ง

ขึ้นไปใหญ ดวยเหตุนี้... ตบะ และ บารมี ของผูที่เปนหัวหนา

รัฐบาลในปจจุบัน จึงออกจะมีความสําคัญมิใชนอย ในการ

กําหนดทิศทางการเมืองภายในอนาคตเบื้องหนา วาทุกสิ่งทุก

อยางจะคอยๆ เปนไปตามคํามั่นสัญญา...ขอเวลาอีกไมนาน

หรือไม? เพียงใด? หรือจะตองหวนกลับไปสู วงจรอุบาทว กัน

อีก แบบเที่ยวแลว เที่ยวเลา...

ยิ่งบรรดา คนรุนเกา คนแก คนชรา อยางพวก ไดโน 

เสาร ทั้งหลาย ที่เคยพรอมเสียสละ พรอมเอาตัวเขาแลก ไม

วาติดคุก ติดตะราง ถูกทิ้ง ถูกขวาง ยังไงก็แลวแต ก็ไมคิด

จะปริปาก ถาหากไมตายโหง ตายหา ไปเปนรายๆ ก็อาจ

เหน็ดเหน� อย เม� อยลา เกินกวาจะทําอะไรตอมิอะไรตอไปอีก

ได ขณะที่บรรดาพวก กิ้งกา หรือ กะปอม ยังคงมีเรี่ยว มีแรง 

พอที่จะสรางความแปลกใหม ความวิตถาร กันอีกเยอะ ภายใต

ฉากสถานการณทํานองนี้นี่เอง ที่ตองอาศัย ผูนํา ที่เต็มไปดวย

ตบะและบารมีอยางเปนพิเศษ โดยจะยังคงเปน บิ๊กตู หรือเปน

ใครตอใครก็แลวแต...

ปดทายดวยวาทะวันนี้จาก J. Donald Walters (อีก

ครั้ง)...“Leadership is an opportunity to serve. It is not 

a trumpet call to self-importance. - ความเปนผูนําคือ

การมี โอกาสรับใชผูอ� น หาใชเสียงแตรที่ปาวประกาศความ

สําคัญของตัวเองไม...”.
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3บทความ-ในประเทศ

ผล ‘เลือกซ่อม’ บอกอะไร?

ชคดี “พลังประชารัฐ” ที่แพ้ “ประชาธิปัตย์”

	“วิน-วิน”	ด้วยกันอยู่แล้ว

	เพราะเลือกซ่อมที่ชุมพรกับสงขลาวานซืน	 

(๑๖	ม.ค.๖๕)	ในฐานะ	“พรรคร่วมรัฐบาล”	ด้วยกัน	มัน

ก็เข้าตำารา

	 “ได้เสียกินด้วยกัน”	วันยังค่ำา!

	 ถ้าประชาธิปัตย์ในฐานะ	“พรรคร่วม”	แพ้ซี	รัฐบาล

ผสม	“ยุ่งตายหะ”	

	 ส่วน	“พลังประชารัฐ”	นั่นน่ะ	ในฐานะพรรคแกน	

ถึงชนะก็เป็นชนะที่ปราชัย	ได้ไม่คุ้มเสีย	(ความรู้สึก)	แนว

ร่วมที่สำาคัญ	

	 เพราะซ่อมครั้งนี้	“อนาคตพรรค”	เป็นเดิมพันของ

คนประชาธิปัตย์เขา	

	 ส่วนพลังประชารัฐ	 “พรรคพรรษาเดียว”	 เหมือน	

“ปลาที่ ไม่รู้จักน้ำา-นกที่ ไม่รู้จักฟ้า”	 ต้นทุนที่ต้องเสริม

สร้าง-รักษาอยู่ตรงไหน	ก็ยังไม่เข้าใจและรู้จัก

	 	ก็หลงว่า	ด้วยอหังการแห่งปีกและหางพวกข้าเอง	

จึงบินได้-ว่ายได้		หารู้ไม่ว่า	

	 ที่มีวันนี้ ได้........

	 ต้นทุนอยู่ที่ผู้คนเขา	“ศรัทธา”	ลุงตู่!

	 ฉะนั้น	ต้องชม	“๑	แม่ทัพ	๑	ขุนพล”	พลังประชา

รัฐ	“ประวิตร-ธรรมนัส”	ที่ออกศึกได้เนียน	

 “รบขึงขัง”	แต่	“แพ้จริงจัง”	สมความเป็นปลาและนก 

	 นับถือ..นับถือ	ขอคารวะ	๑	จอก!

	 เอาล่ะ...ก็ขอแสดงความยินดีกับอดีต	ส.ส.ลูกหมี	

“ชุมพล	จุลใส”	ชุมพร	กับอดีต	ส.ส.	“ถาวร	เสนเนียม”	

สงขลาก่อน	

	 ในฐานะส่ง	 “ตัวแทน”	ลงสืบต่อมรดกพื้นที่แล้ว	

ปรากฏว่า	ชาวบ้านสานต่อเจตนารมณ์	อุ้มสม	“เข้าสภา”	

ทั้งคู่

	 เขต	๑	ชุมพร	นายอิสรพงษ์	มากอำาไพ	“อดีต	ส.ส.ลูก

หมีส่งประกวด”	ชนะขาดด้วย	๔๙,๐๑๔	คะแนน

	 เขต	๖	สงขลา	นางสาวสุภาพร	หรือ	 “น้ำาหอม”	

กำาเนิดผล	 “อดีต	 ส.ส.ถาวร”	 ส่งประกวด	 ชนะด้วย	

๔๕,๕๗๖	คะแนน

	 สังกัดพรรคประชาธิปัตย์ก็จริง.......

	 แต่ที่อยากขีดเส้นใต้ให้รู้	ในสังกัดประชาธิปัตย์	แต่

ลูกหมีกับถาวรนั้น	“จิตวิญญาณ”	กปปส.ของแท้

	 ฉะนั้น	คะแนนที่ส่งผลชนะ	ต้องบอกว่า	มาจาก

ต้นทาง	๓	สาย

	 “อุตตม-สนธิรัตน์-สุวิทย์-กอบศักดิ์๋”	ที่เรียก	๔	กุมาร	

นั่นตะหาก	 ที่เป็นตุ่มปฏิสนธิ	 แล้วขยายปัญจสาขา	 คือ	 

๒	ขา	๒	แขน	๑	ศีรษะ	สามมิตรบ้าง	กปปส.บ้าง	เป็นรูป

แบบ	“พลังประชารัฐ”

	 แต่พอกำาเนิดเกิดพรรค-เกิดรัฐบาลแล้ว	 เหล่านั้นถูก	

“ตัดสายรก”	ใส่หม้อทะนนฝังดินไปแทบทั้งหมด

	 ๔	กุมาร	ก็ไปแล้ว	กปปส.ก็ไปแล้ว	สามมิตร	ดูท่า...พ้น

พรรษารัฐบาลแล้ว	ก็คงย้ายวัด!

	 พลังประชารัฐที่มีธรรมนัสประหนึ่งเจ้าอาวาส	ก็ไม่น่า

มีพลเอกประยุทธ์อยู่ในบัญชี	“ว่าที่นายกฯ”	ของพรรคอีกต่อ

ไป	ไม่มีด้วยความเต็มใจของพลเอกประยุทธ์และความตั้งใจ

ร้อยเอกธรรมนัส!

	 นี่พูดตามหน้าไพ่ที่หงายตอนนี้	 แต่กว่าจะถึงไพ่ได้กิน

กันจริงๆ	อีกยาวนานเป็นปี	ฉะนั้น	ที่คุยกันตอนนี้	ก็เฉพาะ

เวลานี้		

	 ส่วนถึงเวลาจริง	จะเป็นอย่างไร?

	 สงกรานต์ไปแล้ว	คงมีการ	“คนไพ่ใหม่”	ก็เป็นได้	ซึ่ง

ก็ว่ากันไปแต่ละรอบไพ่ก็แล้วกัน

 จะว่าไป	พลังประชารัฐเป็น	“แม่น้ำาแยกสาย-ไผ่แตกกอ” 

ไปเยอะ	คือแยกไป	“ตั้งพรรคใหม่”	หลายต่อหลายพรรค	

	 นี่	พรุ่งนี้	(๑๙	มกรา)	๔	กุมารก็อวตารใหม่อีกครั้ง

	 “อุตตม-สนธิรัตน์”	 ประกาศเปิดตัว	 “พรรคสร้าง

อนาคตไทย”	แม้	ดร.สมคิด-ดร.สุวิทย์-ดร.กอบศักดิ์	 จะไม่

มาโชว์ตัว	

	 ก็โปรดเข้าใจ	ไพ่	๑	สำารับ	มี	๕๒	ใบ	เคยเห็นการเล่น

ไพ่ที่ไหนเขาหงายทีเดียวทั้งสำารับบ้าง? 

	 นอกจาก	“๔	กุมาร”	งอกเป็นพรรคใหม่แล้ว

	 ยังมี	“กปปส.”	ที่ดีดจากกระด้งพลังประชารัฐออกไป

และกำาลังจะงอกเป็นพรรคใหม่อีกพรรค

	 “ณัฏฐพล	ทีปสุวรรณ-สกลธี	 ภัททิยกุล”	 ขุมกำาลัง	

ส.ส.พลังประชารัฐเดิมใน	กทม.จะเป็นตัวแกน	

	 จิกซอว์ดูแล้ว	ด้วยสายเลือด	กปปส.พรรคนี้	“ถาวร- 

ลูกหมี”	คงหนีไม่พ้น	“คนร่วมชะตา”

	 ไล่เลียงไป	นอกจาก	พรรค	๔	กุมาร	พรรค	กปปส.แล้ว

ยังมีอีก	๑	กปปส.	“คุณหมอวรงค์”	ที่แยกกอไปตั้ง	“พรรค

ไทยภักดี”	ก่อนหน้า

	 รวมแล้ว	ที่เห็นๆ	“ต่างพรรค”	แต่	“ไม่ต่างอุดมการณ์”	

นี่ก็	๓	พรรคแล้ว	

	 -พรรค	“สร้างอนาคตไทย”	ของ	อุตตม-สนธิรัตน์

	 -พรรค	“ไทยภักดี”	ของหมอวรงค์

	 -พรรค	กปปส.ของ	“ณัฏฐพล-สกลธี”	ซึ่งยังไม่ทราบ

ชื่อพรรค

	 เห็นหน้า-เห็นตัวแล้ว	มันสอดรับสถานการณ์ โลก

และสังคมสู่ศตวรรษใหม่ในมิติ	 “การเมืองเปลี่ยนโลก-

โลกเปลี่ยนการเมือง”	ค่อนข้างชัดเจน

	 ไอ้ใครที่โม้	“แลนด์สไลด์”.......

	 จะรวมพลพรรคหักเจ้า	 “เอาอำานาจ”	ครองเมือง-

ครองประเทศนั่นน่ะ	 มึงฝันถึงมงกุฎ	 “หนวดเต่า-เขา

กระต่าย”	ไปเถอะ!

	 พูดถึงไทยภักดีของหมอวรงค์	 เห็นส่งคนลงสมัคร	

ส.ส.เขต	๙	หลักสี่-จตุจักร	ที่จะเลือกตั้งซ่อม	๓๐	มกรานี้ด้วย

	 ผู้สมัครชื่อ	“นายพันธุ์เทพ	ฉัตรนะรัชต์”

	 พรรคนี้คงเบี้ยน้อย-หอยน้อย	ผมอยากเลือก	 จึง

อยากรู้เบอร์อะไร	 	แต่หาไม่เห็นป้ายซักที	ดีหน่อยที่อยู่

กับข่าว	จึงพอรู้ว่า	จับสลากได้เบอร์		๑

	 พอดีคืนวันอาทิตย์	ดูรายการ	“คุณดนัย”	ทางช่อง

เนชั่น	ทันฟังคุณดนัยจับคุณหมอเหรียญทองกับ	 “คุณ

พันธุ์เทพ”	ผู้สมัครไทยภักดี	ขึ้นขาหยั่งซักขยี้	ตามสไตล์

หมาแก่

	 เพิ่งเห็นครึ่งหน้า-ครึ่งหน้ากากอนามัยคุณพันธุ์เทพ

จะจะคราวนี้เอง	ฟังลีลาการตอบคำาถามคุณดนัยแล้ว	

ขอบอกว่า

	 คุณพันธุ์เทพครับ........

	 ๓๐	มกรานี้	คุณจะได้-หรือไม่ได้รับเลือกเป็น	ส.ส.	

“อย่าท้อ-อย่าหมดกำาลังใจ”	เป็นอันขาด

	 มีกึ๋น-คมลึก-ทันคน-สุขุม	และคิดเป็นกระบวนการ	

คนรุ่นใหม่	ที่จะเข้ามาเป็น	ส.ส.หรือเข้ามามีส่วนร่วมใน

กลไกกำาหนดอนาคตประเทศ

	 แบบ	“คุณพันธุ์เทพ”	นี่...ใช่เลย!

	 แค่	“กังวานเสียง”	คุณพันธุ์เทพ	มันก็บอกอนาคต

แล้ว	ผมจึงหมดความลังเลว่า	๓๐	มกราจะเลือกใคร

	 วันนี้	 คุยสับสนปนเปหลายเรื่องนะ	แต่ในหลาย

เรื่องนั้น	มันสรุปอยู่ในเรื่องเดียวกัน

	 อย่างน้อยก็เรื่อง	“พลเอกประยุทธ์”.....

	 ในเส้นทางการเมืองว่าด้วยเรื่องตำาแหน่งนายกฯ	

“ระบบพรรค”

	 แต่ใน	“ความไม่รู้เรื่อง”	ควรรู้ไว้ซักเรื่อง	ว่า

 ๒	กั๊ก	เป็น	๑	แบน,	๒	แบน	เป็น	๑	กลม	และ	๑	กลม 

ต้องโซดา	๔		สุราจึงจะพอดี-กลมกล่อม	ดื่มแล้วสุนทรีย์	

 และนั่น...เพื่อนร่วมดื่มต้องดี ไม่ขี้่รดหลังคาด้วย!

	 ๑.สายหลัก	ศรัทธาประชาธิปัตย์

	 ๒.สายเสริม	ศรัทธา	กปปส.และ

 ๓.สายประยุทธ์	พปชร.	“มีตู่”	เอา	-	“มีธรรมนัส”	ไม่เอา

	 คนใต้น่ะ	“ชัดเจน”	ไม่เรื่องมาก	

	 ในสงครามห่ากระสุนด้วยกัน	ถ้าคนออกมาเลือกตั้งแค่	

๖๐%	ขึ้น		โอกาสประชาธิปัตย์แพ้พลังประชารัฐ	มีสูง

	 แต่นี่	คนออกมากว่า	๗๕%........

	 นัยชัดเจน	คือ	 “สายเสริม-สายประยุทธ์”	 ออกมา	

“ชี้ขาด	ส่งสัญญาณ”	การเมืองอนาคต

	 บวกกับฐานเฉียดร้อยปีของพรรคประชาธิปัตย์	 จึง

เป็น	๓	ประสานทำาให้	 “พลังประชารัฐ”	ซึ่งเครื่องมือและ

อุปกรณ์เสริมทุกอย่างพร้อม	แต่ต้องแพ้ให้แก่	“ยุทธศาสตร์

การเลือก”	ของคนใต้!

 จากซ่อม	๒	พื้นที่	น่าจะทำาให้พลังประชารัฐ	รู้แล้วว่า 

ที่	เขต	๙	หลักสี่-จตุจักร	๓๐	มกรานี้	ผลจะออกมาแบบไหน?

	 ดังนั้น	หมดความจำาเป็นพูดถึงอนาคต	“พลังประชา

รัฐในความเป็นพรรคใหญ่”	เลือกตั้งทั่วไป	จะมี	ส.ส.อยู่ใน

ฐานะแกนจัดตั้งหรือคู่แข่งการจัดตั้งรัฐบาลในเทอมหน้า

	 เพราะอะไร	คงไม่จำาเป็นต้องจาระไนกระมัง!?

	 แล้วแบบนี้	 หมายความว่า	 นายกฯ	 สมัย	 ๒	 ของ 

พลเอกประยุทธ์ในเทอมหน้า	ไม่มีแล้วอย่างนั้นใช่ไหม?

	 ถ้าหมายถึง	“นายกฯ	บัญชีพรรค”	พลังประชารัฐ	ของ

ธรรมนัส	ก็คงใช่นะ!

	 “พลังประชารัฐ”	น่ะ	 เป็นแค่รูปแบบหรอก	ถ้าจะดู

ถึงการเมืองระบบเลือกตั้่งเกี่ยวพันตัวนายกฯ	ที่มีพลเอก

ประยุทธ์เป็นตัวตั้งนั่นน่ะ

	 ควรเน้น	 “เนื้อหา”	 อย่าติดแค่รูปแบบที่เรียกพลัง

ประชารัฐ

	 พลังประชารัฐนั้น.......

ทบาทของ “อ้น”-น.ส.ทิพานัน ศิริชนะ 

ข้าราชการฝ่ายการเมืองประจำาสำานักเลขา	 

ธิการนายกรัฐมนตรี	 อดีตผู้สมัคร	ส.ส.กทม.

เขตจอมทอง-ธนบุรี	 เรียกว่าครบเครื่อง	 ในฐานะนักการ

เมืองรุ่นใหม่	

ด้านการเมืองถือเป็นกระบอกเสียงสำาคัญแทน	“บิ๊ก

ตู่” พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา	 นายกฯ	 และ	 รมว.

กลาโหม	และ	“ลุงป้อม”	พล.อ.ประวิตร	วงษ์สุวรรณ	รอง

นายกฯ	และหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ	 (พปชร.)	 ด้วย

การตอบโต้ด้วยชั้นเชิงทางกฎหมาย	จนฝ่ายตรงข้ามล้มหัว

คะมำา	อดแจ้งเกิด	

ในแง่การทำางานในพื้นที่ก็มุ่งมั่นตลอด	24	ชั่วโมง	ช่วยเหลือ

ชาวบ้านในทุกๆ	ด้าน	ล่าสุดยังร่วมกับเพื่อนกลุ่มรักจอมทอง-

ธนบุรี	จัดโครงการ	เดิน	ล่อง	ท่องคลอง	ได้แก่	คลองด่าน	และคลอง

บางขุนเทียน	ที่พี่น้องประชาชนยัง

คงใช้คลองในชีวิตประจำาวัน	และ

ยังมีความโดดเด่นเชิงวัฒนธรรม	 

อาทิ	วัดวาอารามต่างๆ	ที่มีความ

สวยงาม	ซึ่งมีประวัติ	ศาสตร์เชื่อม

โยงตั้งแต่สมัยรัชกาลที่	1	ถึงรัชกาล

ที่	3	มีการบูรณปฏิสังขรณ์เป็นราก 

ฐานให้ฝั่งธนบุรีพัฒนาก้าวหน้า 

มาถึงปัจจุบัน

โดยจะผลักดันให้เป็น

เส้นทางท่องเที่ยวในชุมชน

ให้แก่ชาวไทยและชาวต่าง

ประเทศ	เพื่อสร้างโอกาสทาง

ด้านเศรษฐกิจให้กับพี่น้องประชาชนในชุมชน	ที่อาจประสบ

กับปัญหาจากการประกอบอาชีพอื่นจากวิกฤตโควิดได้กลับ

มาอยู่บ้าน	เกิดความรักในถิ่นฐานของตนเอง	ความสามัคคี

ในชุมชน	และช่วยกันพัฒนาชุมชนเพื่อให้เกิดประโยชน์

สูงสุดและยั่งยืน

“หลังจากปัญหาโควิดคลี่คลาย การท่องเที่ยวจะกลาย

เป็นกุญแจดอกสำาคัญในการฟื้นฟูหลายด้าน รวมถึงการท่อง

เที่ยวแบบนี้ พี่น้องประชาชนจะได้สืบทอดวิถีชีวิต ศิลปะ

และวัฒนธรรมไทย และการอนุรักษ์แม่น้ำาลำาคลอง  ถือ

เป็นความภาคภูมิใจที่เราได้ช่วยกันรักษาสภาพแวดล้อมที่

งดงามเช่นนี้ให้คงอยู่คู่บ้านคู่เมือง คงคุณค่าของความเป็น

ไทย ตั้งแต่โบราณจนมาถึงปัจจุบัน”	อ้น-ทิพานัน	กล่าว

ยังไม่ได้เป็นผู้แทนฯ ยังขนาดนี้ หากอนาคตชาว

บ้านไว้ใจเลือกเป็น ส.ส.เขตจอมทอง-ธนบุรี จะได้รับการ

พัฒนาขนาดไหน.

ช่างสงสัย 

บูมท่องเที่ยว

บ

น.ส.ทิพานัน ศิริชนะ 

โ

ท้า‘ศุภชัย’ปลูกกัญชาหน้าบ้าน
ไทยสร้างไทย

เสนอไอเดีย

ดันหวยดิจิทัล

ผนึกกำาลังล่า7หมื่นชื่อตัดอำานาจสว.

คณะรณรงค์แก้ไขรัฐธรรมนูญ  ม.272  ผนึกกำาลังเครือข่ายภาคประชาชน  แถลงเปิดตัวเว็บไซต์

เข้าชื่อเสนอกฎหมาย เพื่อยกเลิกอำานาจ ส.ว.เลือกนายกฯ ที่มหาวิทยาลัยรังสิต เมื่อวันที่ 17 ม.ค.

ไทยโพสต์ • ศุภชัยย้ำากัญชาปลูกได้ แนะให้ดูตามเจตนารมณ์ 

พ.ร.บ.ให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติดมาตรา 23 อัดนิพิฏฐ์ ไม่รู้

จริง จงใจบิดเบือน อดีต ส.ส.พัทลุงโต้กลับ อย่าหลอกชาวบ้าน ปลูก

แล้วถูกจับ ท้า ส.ส.ภูมิใจไทยปลูกกัญชาให้ดูก่อน  

ไทยโพสต์ • นายธรรม์ธีร์	

สุกโชติรัตน์	 ผู้อำานวยการ

ศูนย์ดิจิทัลเพื่อสร้างพลังของ

ประชาชน	พรรคไทยสร้างไทย	

กล่าวว่า	ปัญหาหวยแพง	หัวใจ

เกิดจากการมีตัวกลางส่งต่อ

กันหลายทอด	และตรวจสอบ

เส้นทางราคาในแต่ละทอดไม่

ได้	 กระบวนการที่ใช้ตัวกลาง

แบบนี้ ถื อ เป็นระบบเก่ าที่

ประสิทธิภาพต่ำา	 มีค่าใช้จ่าย

ที่สูง	 และทำาให้การกระจาย

หวยทำาได้ยาก	 วิธีแก้ปัญหา

ที่ง่าย	 เร็ว	และสิ้นเปลืองงบ

ประมาณน้อยที่สุดคือ	การทำา

หวยดิจิทัล	ด้วยระบบกระจาย

ศูนย์หรือเทคโนโลยีบล็อกเชน	

จะทำาให้เห็นเส้นทางของหวย

ในระดับหมายเลขว่าถูกส่งต่อ

ไปให้ ใครบ้าง	 ที่ราคาเท่าใด	

โปร่งใสและบริหารจัดการได้

ง่าย	 ตั้งแต่การออกสลากใน

แต่ละงวด	การกระจายสลาก

ไปสู่ตัวแทนแต่ละรายจนถึง

มือประชาชน	การตรวจสอบ

จำานวนสลากที่ออก	 ไปจนถึง

รางวัลที่ออก	และการนำาไป

ขึ้นรางวัล

นายธรรม์ธีร์กล่าวอีก

ว่า	วันนี้ระบบดิจิทัลได้ถูกนำา

มาใช้ ในหลายกรณีที่คล้าย	

คลึงกัน	 ไม่ว่าจะเป็นแอป

ทางการเงิน	 ธนาคาร	 หรือ

สลากออมสิน	วันนี้ก็ขึ้นดิจิทัล

แล้ว	พี่น้องประชาชนวันนี้มี

สมาร์ทโฟน	 (Smart	Phone)	

ที่สามารถเข้าถึงช่องทางเหล่า

นี้ ได้กว่า	50	ล้านคน	เชื่อมั่น

ว่าหากหวยดิจิทัลผ่านบล็อก

เชนเกิดขึ้นจะช่วยแก้ปัญหา

หวยแพง	การเลือกและเข้าถึง

เลขสลากที่ต้องการ	และขจัด

ขบวนการที่ ไม่ โปร่งใสต่างๆ	

ซึ่งเป็นที่มาของการสิ้นเปลือง

งบประมาณได้แน่นอนภายใน

เวลาไม่กี่เดือน	หากรัฐบาลนี้

ยังไม่เอาไปทำา	 รัฐบาลพรรค

ไทยสร้างไทยจะนำาไปทำา	

และเป็นพรรคแรกที่สามารถ

แก้ไขปัญหาหวยแพงได้อย่าง

เป็นรูปธรรมอย่างแน่นอน.

ม.รังสิต • คณะรณรงค์แก้ไข

รัฐธรรมนูญ	ม.272	ผนึกกำาลัง

เครือข่ายภาคประชาชน	แถลง

เปิดตัวเว็บไซต์เข้าชื่อเสนอกฎ	

หมายอย่างเป็นทางการ	 เพื่อ

ยกเลิกอำานาจ	ส.ว.เลือกนายกฯ	 

นำา โดยนายสมชัย	 ศรีสุทธิ  

ยากร	 อดีตกรรมการการเลือก

ตั้ง	 (กกต.)	 นายบุญส่ง	 ชเลธร	

อดีตผู้นำานักศึกษายุค	 14	ตุลา	

นายเมธา	มาสขาว	 เลขาธิการ

คณะรณรงค์เพื่อประชาธิปไตย	

(ครป.)	นางสาวณัฏฐา	มหัทธนา	

นักเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิพลเมือง	

เป็นต้น	 โดยนายนริศ	 ผดุงกุล 

ผู้ออกแบบโปรแกรมลงชื่อใน

ระบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านเว็บ	

ไซต์	 ได้สาธิตวิธีการใช้งาน

เว็บไซต์	 www.nosenatevote.

net	 สำาหรับร่วมลงชื่อออนไลน์	

ซึ่งได้ทำาการเก็บข้อมูลตามที่

กำาหนดใน	พ.ร.บ.เข้าชื่อเสนอ

กฎหมาย	พ.ศ.2564	ที่เปิดช่องให้

มีการเข้าชื่อออนไลน์สำาหรับการ

เสนอกฎหมายได้เพื่อนำาเสนอต่อ

รัฐสภา

น า ย ส ม ชั ย แ ถ ล ง ว่ า	

คณะรณรงค์มีแผนจะเปิดให้

ประชาชนร่วมลงชื่อออนไลน์

ตั้งแต่	17	ม.ค.-16	เม.ย.	โดยการ

ส่งรายชื่อพร้อมหลักฐานการลง

ลายมือชื่อตามแบบที่สำานักงาน

เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

กำาหนด	 จำานวน	 70,000	 ราย

ชื่อแรก	จะกระทำาในวันอังคาร 

ที่		1	มี.ค.	หลังจากการปิดประชุม

สามัญสมัยที่สอง	 เพื่อให้ร่าง

แก้ไขรัฐธรรมนูญสามารถบรรจุ

เป็นวาระการพิจารณาในสมัย

ประชุมเดือน	พ.ค.	และประเมิน

ว่ากระบวนการพิจารณาทั้ ง

สามวาระน่าจะเสร็จสิ้นไม่เกิน

เดือน	 ก.ค.	 จึงขอเชิญชวนให้

ประชาชนร่วมกันลงชื่อ	ระหว่าง

นี้จะเดินสายพบพรรคการเมือง

ต่างๆ	 เพื่อขอความสนับสนุน

ในการประชาสัมพันธ์ชักชวน

ประชาชนมามีส่วนร่วม

นายเมธากล่าวว่า	 การ

แก้ ไขรัฐธรรมนูญ	 ม.272	 คือ

ทางออกเพื่อแก้ไขวิกฤตการเมือง

ที่ิ เกิดจากกับดักรัฐธรรมนูญที่

ออกแบบไว้เพื่อสืบทอดอำานาจ	 

ม.272	ลักไก่เขียนให้	 5	ปีแรกมี

การเลือกนายกฯ	 จากที่ประชุม

รัฐสภา	แทนที่จะเป็นสภาผู้แทน

ราษฎรดังในอดีต	 ทำาให้	 ส.ว.ที่	

คสช.สรรหามาสามารถยกมือ	

250	 เสียงเลือกนายกฯ	 ได้	 การ

เสนอกฎหมายฉบับนี้จะลบวรรค

แรกนี้ออกทั้งหมด	แต่ยังคงวรรค

อื่นตามเดิมในรัฐธรรมนูญ	60	ทุก

ประการ	เพื่อให้เป็นประเด็นเดียว

ที่จะขอความร่วมมือทุกฝ่ายเพื่อ

เปลี่ยนแปลงให้เป็นประชาธิปไตย.

นายศุภชัย	 ใจสมุทร	นาย

ทะเบียนสมาชิกพรรค	ส.ส.ระบบ

บัญชีรายชื่อ	พรรคภูมิใจไทย	อดีต

รองประธานคณะกรรมาธิการ

พิจารณาประมวลกฎหมายยาเสพ

ติด	พ.ศ.2564	โพสต์เฟซบุ๊กแสดง

ความเห็นตอนหนึ่งเรื่องกัญชา	

ตาม	พ.ร.บ.ให้ใช้ประมวลกฎหมาย

ยาเสพติด	2564	มาตรา	23	แสดง

ถึงการไม่มีความรู้ความเข้าใจ

กฎหมายฉบับนี้	ตามที่	ส.ส.สอบตก

คนหนึ่งให้ความเห็นมาตรา	23	ตาม	

พ.ร.บ.ให้ใช้ฯ	พ.ศ.2564	กล่าวว่า	

กัญชายังเป็นยาเสพติดอยู่	 มา 

กล่าวอ้างเพียงเพื่อจะกล่าวพาดพิง

ถึง	แต่ยกถ้อยคำาบางส่วนเพื่อจะ

สรุปว่ากัญชายังคงเป็นยาเสพติด

ให้ โทษตาม	พ.ร.บ.ให้ใช้ฯ	อยู่	ซึ่ง

ในความเป็นจริงหาเป็นเช่นนั้น

ไม่	หากได้ศึกษาหาความรู้	ข้อมูล	

ความเป็นมา	เจตนารมณ์ของการ

บัญญัติกฎหมายในมาตรา	 23	 

จะไม่แสดงความคิดเห็นที่เสมือน

การตีกินในการเอาเรื่องที่ตัวเอง

ไม่รู้จริงมากล่าวบิดเบือน	 ให้ดู

เหมือนเป็นผู้ทรงภูมิรู้และแตก	

ฉานในกฎหมายฉบับนี้	 ทั้งที่ตน

หาได้ทราบถึงเจตนารมณ์และ

ความเป็นมาของกฎหมายมาตรา

นี้แต่อย่างใด 

“เวลานี้ประเทศอื่นๆ	ล้ำา

หน้าได้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ	

ทางธุรกิจจากกัญชา	สร้างราย

ได้ให้เกษตรกร	 ให้ประเทศ	แต่

เรามัวติดหล่มกับความคิดหรือ

ทัศนคติเดิมๆ	ทั้งๆ	ที่ในภูมิภาค

นี้เรามีกฎหมายที่ออกมารองรับ

ไว้แล้วเป็นประเทศแรก	 และ

เราพร้อมจะเป็นผู้นำา	สร้างราย

ได้ให้เกษตรกร	 ให้ประเทศก่อน

ใคร”	นายศุภชัยระบุ

ขณะที่นายนิพิฏฐ์	 อินทร

สมบัติ	 อดีต	 ส.ส.พัทลุง	 พรรค

ประชาธิปัตย์	 โพสต์เฟซบุ๊กตอบ	

โต้ตอนหนึ่งว่า	 ขอสรุปอีกครั้ง	

1.พ.ร.บ.ประมวลกฎหมายยา	

เสพติด	พ.ศ.ฉบับใหม่	มีผลบังคับ

ใช้	 9	ธ.ค.2564	และกฎหมายนี้

ยกเลิก	พ.ร.บ.ยาเสพติด	 2522	

ด้วย	2.ในข้อเท็จจริง	หลัง	9	ธ.ค.64 

ที่	พ.ร.บ.ยาเสพติด	2522	ยกเลิก

ไปแล้ว	 ศาลก็ยังลงโทษจำาเลย	

โดยอ้าง	พ.ร.บ.ยาเสพติด	2522	

ที่ยกเลิกไปแล้ว	 ศาลลงโทษ

จำาเลยเมื่อ	 20	 ธ.ค.2564	 ถาม

ว่าทำาไมศาลยังลงโทษจำาเลย

ตาม	กม.เก่าปี	 2522	ที่ยกเลิก

ไปแล้ว	 ขออธิบายว่า	 กม.ฉบับ

ใหม่	 2564	 มาตรา	 7	 บัญญัติ

ว่า	 การอ้าง	พ.ร.บ.ที่ถูกยกเลิก

ไปแล้ว	(หมายถึงการอ้าง	พ.ร.บ. 

ปี	 2522)	 ให้ถือว่าเป็นการอ้าง

ถึง	พ.ร.บ.ฉบับใหม่ในบทมาตรา

ที่มีนัยเช่นเดียวกัน	คำาพิพากษา

ของศาลน่าจะผิดพลาดที่ ไม่อ้าง

ความเชื่อมโยง	 กม.ฉบับใหม่

กับ	กม.ฉบับเก่า	อ่านแล้วทำาให้

หลายคนสงสัยว่าศาลตัดสินตาม	

กม.เก่าที่ยกเลิกไปแล้วได้อย่างไร	

เพื่อไม่ให้ประชาชนสับสน	เรื่องนี้

ศาลยุติธรรมควรวางรูปแบบคำา

พิพากษาเสียใหม่	อย่าให้เถียงกัน

จนวุ่นวายกันทั้งประเทศ 

“3.ท่าน	 ส.ส.ศุภชัย	 ใจ

สมุทร	ขอให้ท่านอย่าเป็นอีแอบ 

ประกาศไปเลย	 ตั้ งแต่วันนี้

เป็นต้นไป	ท่านจะปลูกกัญชา	6	ต้น	 

ไว้หน้าบ้าน	 เอาสิครับ	 อย่าทำา

เป็นอีแอบ	 ให้ชาวบ้านถูกจับอยู่

เลย	 กล้าหรือไม่	 เอาแค่นี้ก่อน	

เรื่องอื่นค่อยว่ากัน”	นายนิพิฏฐ์

ระบุในเฟซบุ๊กส่วนตัว.	



ไมไดหมายความวา ความวาง หรือ ความไมมี

ในทาง พุทธศาสนา นั้น ความวาง กับ ความไมมี ดูคลายกัน 

แตไมเหมือนกันทีเดียว กลาวคือ ความวาง ไมไดหมายความวาไมมี

อะไร แตทวามันบอกเปนนัยถึงสภาวะที่เปลี่ยนแปลงอยูตลอด สิ่งที่ 

มีรูป เปลี่ยนเปนสิ่งที่ ไรรูป และสิ่งซึ่ง ไรรูป เปลี่ยนเปนสิ่งที่ มี

รูป คําวา ความวาง บงชี้ถึง กฎแหงความเคล� อนไหว ที่เกิดขึ้นซ้ําๆ 

ในจักรวาล อันประกอบดวย การเกิด-แก-เจ็บ-ตาย (“หัวใจพุทธะ” 

โดย ริวโฮ โอกาวา, 2012)

ในทางกลับกัน ความไมมี ไมไดแสดงถึง กฎแหงความ

เคล� อนไหว ที่เกิดขึ้นซ้ําๆ ในจักรวาล เพราะ ความไมมี เปนการ

ปฏิเสธโดยนัยวา ไมมีอะไรอยู จากแงมุมนี้ สามารถกลาวไดวา 

ความวาง เกี่ยวพันกับ เวลา สวน ความไมมี เกี่ยวพันกับ การมี

อยู หรือ พื้นที่

สําหรับองคความรูทางฟสิกสนั้น ทฤษฎีสัมพัทธภาพของ

ไอนสไตน เกิดจากสมมุติฐานที่วา เม� อ อัตราความเร็วแสงคงที่ 

การเคล� อนที่จะเกิดขึ้นตาม เวลา (Time) และ พื้นที่วาง (Space)

ขณะที่ ฟสิกสของนิวตัน อธิบายกฎที่เกิดจากสมมุติฐาน

ที่วา เวลา และ พื้นที่ คงที่ แตทฤษฎีของไอนสไตนเกิดขึ้นจาก

แนวคิดที่วา แสง มีอัตราความเร็วคงที่

ดวยใจความสําคัญนี้ เราสามารถมองเห็นปรากฏการณ 

“ฟาแลบ” (แสง) ไดดวยตาเปลากอนที่ เสียง ของฟารองจะไดยิน

ตามมาทีหลัง แสดงถึง แสง มาเร็วเห็นไดรับรูไดดวยตาเปลา กอน 

ที่จะไดยิน เสียง ตามมา ดังนั้น การเคล� อนที่ของแสงจะเปนไป

ตาม เวลา และ พื้นที่วาง การเคล� อนที่ ของ เวลา และ พื้นที่ จะ

เกิดขึ้น หรือกลาวไดวา เวลา ถูกยืดและตัด สวน พื้นที่ ก็เคล� อนไป 

ทวาทฤษฎีของไอนสไตนกําลังจะถูกพลิกเปลี่ยนจาก QUANTUM 

PHYSICS ในยุคองคความรูฟสิกสสมัยใหมที่กําลังจะมาถึง กลาว

คือ การเคล� อนที่ จะเปนไปในความเร็ว (เวลา) ชั่วพริบตาเกิน

จินตนาการ

ดังที่ปจจุบันการคนควาวิจัย QUANTUM COMPUTING 

และการพัฒนา QUANTUM COMPUTER มารองรับการคํานวณ

ในหมู BIG TECH หลายบริษัทในประเทศใหญกําลังเรงวิจัยแขง

กันอยู

ตามขอคนพบความเช� อดั้งเดิม เวลา ยอมเคล� อนที่ไป ขาง

หนา (Forward) เทานั้น แตขอคนพบใหมพบวา เวลา อาจ

เคล� อนตัวกลับไป ขางหลัง (Backward) ก็ได ซึ่งระบุโดยนักวิจัย 

QUANTUM (“At Subatomic level, the past can be the future: 

quantum researchers”, Stephen Cheng, South China Morning 

Post, 26 Nov., 2021) ฟงดูคลายกับภาพยนตรวิทยาศาสตร เร� อง 

“Back to the future” ประมาณนั้น ภาพยนตรแสดงถึงการเคล� อนที่

ของเวลาจากชีวิตปจจุบันสูอดีต แลวชีวิตอดีตกลับคืนสูปจจุบัน

ดวยเหตุนี้ ไมเพียงแค ความเร็ว ของ การเคล� อนที่ เทานั้น 

ตองดู ทิศทาง ของการเคล� อนที่วาไป ขางหนา หรือกลับไป ขาง

หลัง ก็ไดดวย ซึ่งไมใชแบบความเช� อดั้งเดิมที่วา เวลาเคล� อนที่ ไป

ขางหนาเสมอ (แบบนาฬ�กาเดินบอกเวลาผานไป) เทานั้น
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4 บทความ

ww.thaipost.net ไทยโพสต อิสรภาพแหงความ                

คิด ปญหาเศรษฐกิจปากทอง สรางความเดือด

รอนใหกับชาวบาน รอให พล.อ.ประยุทธ จันทร

โอชา นายกรัฐมนตรี เขามาแกปญหาราคาเนื้อหมูแพง 

กิโลกรัมละกวา 200 บาท ราคาไขไก ราคากาซหุงตม 

น้ํามัน สินคาอุปโภค ภาคบริการ

อีกหลายชนิด จอขยับปรับขึ้น

ราคาไปอีก ปญหาโควิดยังตอง

เผชิญ ตอนน้ีเจอราคาสินคาแพง                

กระหน่ําซ้ําเติม ลามไปถึงปญ 

หาคาแรงที่ยังไมมีการปรับ นโย 

บายหลายเร� องที่รัฐบาลเคยสัญ                            

ญาทําไมคอยได เปนเหตุใหพรรค

ฝายคานรุมถลม ชวงหนึ่งผูส� อ

ขาวถามถึงการขึ้นราคาสินคา

สาเหตุมาจากการขึ้นราคาของ

นํ้ามัน นายกรัฐมนตรีตอบวา “ข้ึน

ราคาแลวมีเหตุผลสมควร คงไมมีอะไร แตทําใหประชาชน

นั้นเดือดรอน ขอใหไปดูตนทุน ไมใชน้ํามันขึ้น 1 บาท แต

ขอขึ้นราคาสินคา 5 บาท ไมมีเหตุผล ขออยาเห็นแกตัวกัน

ในเวลานี้ การที่จะขอขึ้นคาแรง จะเอาเงินมาจากไหน พูด

ไดหมด แตตองหาเงินมาใหได”

ผลการเลือกตั้งซอมภาคใต เขต 1 ชุมพร และเขต 6 

สงขลา พรรคประชาธิปตยควาชัยไดทั้งสองเขต สวนพรรค

พลังประชารัฐพายแพ มีหลายเร� องที่ตองไปสรุปบทเรียน 

สนามการเมืองชวงน้ีคึกคัก พรรคนองใหมเตรียมเปดตัว โดย

เฉพาะพรรคของกลุม 4 กุมาร อดีตรัฐมนตรีมือเศรษฐกิจใน

รัฐบาลประยุทธ จดๆ จองๆ มานาน จะเอาอยางไรกับเสน

ทางการเมือง ในที่สุดไดฤกษเปดตัว นายวัชระ กรรณิการ 

สมาชิกพรรคสรางอนาคตไทย ระบุวา “วันพุธที่ 19 ม.ค. 

เวลา 13.30 น. หอง World 

Ballroom ชั้น 23 โรงแรมเซ็น

ทารา แกรนด แอท เซ็นทรัล

เวิลด จะมีการแถลงเปดตัวและ

ประกาศเจตนารมณทางการ

เมืองของผูรวมอุดมการณและผู

รวมสรางอนาคตไทย นําทีมโดย 

นายอุตตม สาวนายน อดีต รมว.

คลัง และ นายสนธิรัตน สนธิจิร

วงศ  อดีต รมว.พลังงาน”

เครือขายสรางอนาคตไทย                                                                   

แอบกระซิบ ในวันเปดตัวจะมีบิ๊กเซอรไพรสตามมาอีกมาก                                                                                  

ทําใหหลายคนจับตา อาจจะมีคนรุนใหม กลุมผูมีประสบ 

การณการเมือง พวกบ๊ิกเนมทางการเมือง เหลาอดีต ส.ส. อดีต

รัฐมนตรี อาจตบเทาเขามารวมงาน ยังไมทันเปดตัว มีกระแส

ขาวแพรสะพัดวา นายสุพล ฟองงาม ส.ส.บัญชีรายช� อ และ

นายสันติ กีระนันทน ส.ส.บัญชีรายช� อ พรรคพลังประชารัฐ 

ย� นใบลาออกจากการเปนสมาชิกพรรคพลังประชารัฐ และได

ย� นใบลาออกจากการเปน ส.ส.ตอประธานสภาผูแทนราษฎร

แลว คาดกันวาท้ัง 2 คนจะไปรวมงานกับพรรคสรางอนาคต

ไทย ท่ีมีนายอุตตม เปนแกนนํา วันเลือกต้ังยังไมแน�ชัดจะเดิน

ทางมาถึงในวันไหน ชวงเวลาใด แตสําหรับตลาดการเมืองใน

ชวงเวลาน้ี เร่ิมขยับสับเปล่ียนโยกยายกันอยางครึกคร้ืน ท่ีตาง

หวังกันวา ปอมคายใหมจะเปนความหวังใหกับประชาชน

วันหวยออก มีทั้งคนสมหวัง ผิดหวัง ปญหาสลากกิน

แบงรัฐบาลราคาแพง ดูเหมือนรัฐบาลไมจริงใจแกปญหา 

แนวคิดหวยใตดินดันขึ้นบนดิน               

สลากออนไลนรูปแบบใหมที่รัฐ                     

เตรียมจะทํา หรือการเปดกระ 

จายโควตาใหผูที่ตองการขาย

จริงๆ เปนแนวคิดเดิมๆ สวน

การแกไขอยางเปนรูปธรรมยัง

ไมเห็นรูปแบบจับตองได นาย

ธรรมธีร สุกโชติรัตน ผูอํานวย

การศูนย์ดิจิทัลเพ่ือสร้างพลังของ

ประชาชน พรรคไทยสรางไทย 

ตามประสาคนรุนใหมจุดประกาย

ไอเดีย “แกปญหาหวยแพง โดยทําหวยดิจิทัล ดวยระบบ

กระจายศูนยหรือเทคโนโลยีบล็อกเชน จะทําใหเห็นเสนทาง

ของหวยในระดับหมายเลขวาถูกสงตอไปใหใครบาง ที่ราคา

เทาใด โปรงใสและบริหารจัดการไดงาย ต้ังแตการออกสลากใน

แตละงวด การกระจายสลากไปสูตัวแทนแตละราย จนถึง

มือประชาชน การตรวจสอบจํานวนสลากที่ออก ไปจนถึง

รางวัลที่ออก และการนําไปขึ้นรางวัล ไทยสรางไทยจะนํา

ไปทําและเปนพรรคแรกที่สามารถแกไขปญหาหวยแพงได

อยางเปนรูปธรรมอยางแน�นอน”.

ธรรมธีร สุกโชติรัตน 

พล.อ.ประยุทธ 

จันทร โอชา

สนธิรัตน สนธิจิรวงศ

นโลกของเทคโนโลยีสมัยใหมที่กาวล้ํายุคไปมาก   ชาวโลก                                                                           

กําลังต� นเตนและกลาวขวัญอยูกับกระแสการพัฒนาเทคโน                                                                         

โลยี Metaverse ของบริษัทเทคโนโลยียักษใหญมากขึ้น

เร� อยๆ โดยมีเปาหมายท่ีจะนําไปหาโอกาสทางธุรกิจรูปแบบ

ใหมๆ  ในตลาดผูบริโภค โดยเฉพาะอุตสาหกรรมการผลิตเพ� อเพ่ิมประ 

สิทธิภาพการบริหารจัดการขององคกรธุรกิจเมตาเวิรส (โลกเสมือน

จริง) จะเปนธุรกิจหลักตอไปของ Facebook อนาคตจะเปนอยางไร

ตองรอดู เน� องจากเทคโนโลยีและแนวคิดยังอยูระหวางการพัฒนา

โลกธุรกิจปจจุบันกาวเขาสูโลกธุรกิจใน มิติใหม ท่ีตองเปล่ียน 

แปลงปรับตัวใหสอดคลองกับสถานการณและเทคโนโลยีสมัยใหม 

บริษัทองคกรทางธุรกิจตองพัฒนาความสามารถในการบริหาร

จัดการทุกระบบ ทุกระดับ ใหมีความรวดเร็ว แมนยํา และมีประ 

สิทธิภาพ เพ� อกาวขึ้นเปนผูนําในตลาดและผูนําในการแขงขันในยุค

ดิจิทัล ใหกับธุรกิจของตนเอง

อีก 10–15 ปขางหนาเปนอยางนอย จะเกิดการเปลี่ยนแปลง

พลิกโฉมทุกภาคอุตสาหกรรมการผลิตไปจนถึงการใชชีวิตของ

มนุษยทั้งโลก เม� อ 4-5 ปที่ผานมา บริษัทเทคโนโลยีคอมพิวเตอร

รายใหญของโลก ไมวาจะเปน ไอบีเอ็ม กูเกิล ฯลฯ ไดเปดเผยถึง

ความกาวหนาในการพัฒนาเทคโนโลยีประมวลผลดวย Quantum 

Computing (QC) ที่มีศักยภาพรวดเร็วสูงยิ่งกวาคอมพิวเตอรแบบ

ปจจุบันที่ใชกันอยูในขณะนี้อยางเทียบไมติด จะทําให โลกเปลี่ยน

ผานจากยุคดิจิทัลไปสูยุคควอนตัมที่น�าอัศจรรยอยางคาดไมถึง

อยางไรก็ดี เทคโนโลยี Quantum Computing จะเปน

เทคโนโลยีที่เลิศล้ําเพียงใดก็ตองกํากับดวยจริยธรรมมนุษยเสมอ

ดวย อัลเบิรต ไอนสไตน นักวิทยาศาสตรนามกองโลกเนนย้ําให

ความสําคัญอยูเสมอ

นักวิทยาศาสตรดานฟสิกสเรืองนามของโลกอยาง อัลเบิรต  

ไอนสไตน กลาววา “ถาจะมีศาสนาใดที่รับมือไดกับความตองการ

ทางวิทยาศาสตรสมัยใหมปจจุบัน ศาสนานั้นก็ควรเปนพระพุทธ

ศาสนา” (“The Human Side”, Princeton University)

สององคความรู มีเนื้อหาสําคัญคลายกัน ไดแก (1) วิทยา 

ศาสตรสมัยใหม QUANTUM PHYSICS เปนพัฒนาการความ

กาวหนาของวิทยาการล้ํายุค และเทคโนโลยีแหงอนาคตยาวไกลไป

ขางหนา สวน พุทธศาสตร เปนปรัชญาที่มีความเปนวิทยาศาสตร

พิสูจนได อยางเชน  เกิด-แก-เจ็บ-ตาย เกิดขึ้น-ตั้งอยู-ดับไป ลวน

เปนสัจธรรม มนุษยเม� อมีชีวิตอยูตองเขาใจ “หลักอริยสัจ 4 (ทุกข-

สมุทัย-นิโรธ-มรรค) ดวยอริยมรรคมีองค 8” และ  หลักไตรลักษณ 

อนิจจัง-ทุกขัง-อนัตตา และ หลักทางสายกลาง ดังนั้น ควรแลก

เปลี่ยนเรียนรูวา ชีวิตที่ดีกวาของมนุษย ควรดําเนินชีวิตเปนเชนไร 

ควรปฏิบัติตนอยางไรใหสมกับไดเกิดมาเปนมนุษย (ทานพุทธทาส

ภิกขุ “ชีวิตคืออะไร” (2549) “ศิลปะการดําเนินชีวิต” (2529)

สรรพส่ิงลวนเปล่ียนแปลง โลกเทคโนโลยีจะแปรเปล่ียนแปลง

สภาพ (Transform) จาก Digital สู Quantum ในไมกี่สิบปขางหนา

ตามองคความรูดาน QUANTUM PHYSICS หลายเร� องเปนเร� อง

น�าพิศวงในการเปลี่ยนแปลงวาทําไมและอยางไรจึงเกิดขึ้นได เชน 

มนุษยลองหน (มองไมเห็นหายไปจากสายตา) เปนไปไดหรือ?

องคความรูฟสิกส (PHYSICS) นั้น พัฒนาจากทฤษฎีฟสิกส

ของนิวตัน ถือเปนองคความรูฟสิกสยุคแรก มาเปนยุคสอง ทฤษฎี

ฟสิกสของไอนสไตน และจะกาวสูยุคสาม QUANTUM PHYSICS 

ยาวไกลสูอนาคตที่วงการวิจัยมหาอํานาจโลกกําลังแขงขันทําวิจัย R 

(Research) and D (Development) (R and D) กันอยูอยางจริงจัง

ลาสุดทีมนักวิทยาศาสตรของ MIT (Massachusetts 

Institute of Technology) สหรัฐอเมริกา ไดทําการวิจัย โดยวิธี

ทดลองทาง Quantum Physics ที่ใหผลเปน ภาวะโปรงใส (มอง

ไมเห็นดวยตา) เกือบสมบูรณแบบของสสารไดสําเร็จเปนครั้งแรก 

หลังจากมีการทํานายทางทฤษฎีในเร� องนี้เอาไวเม� อ 120 ปที่แลว 

(รายงานวิจัยไดรับการตีพิมพในวารสาร Science ฉบับลาสุด)

นั่นคือ มนุษยลองหนได จากการทดสอบทางวิทยาศาสตร

โดยปฏิสัมพันธของตัวแปรและองคประกอบตางๆ   การทดลองนี้มี                                                                                  

ศักยภาพในการพัฒนาวัสดุที่ยับยั้งอนุภาคของแสง ซึ่งจะเปนประ                                                                               

โยชนอยางยิ่งตอการทํางานของ Quantum Computer ใหมีประ 

สิทธิภาพสูงในอนาคต การคนพบครั้งนี้ ไมเพียงแตมันจะชวยยืนยัน

ทฤษฎีในอดีตวา เราสามารถใช ปรากฏการณควอนตัม ทําให 

สสารลองหน ไดจริงๆ 

การประดิษฐคิดคน การสราง QUANTUM COMPUTER 

ประสิทธิภาพสูงในอนาคตนั้น ก็เพ� อรองรับการคํานวณประมวลผล

ที่ซับซอนหลายลานลานตัวแปรที่รวดเร็วในพริบตา โดยการคิดคน 

QUANTUM  COMPUTING โปรแกรมคํานวณเพ� อการนี้

ดังน้ัน การคนควาความกาวหนาทาง                                           

QUANTUM PHYSICS ในปจจุบัน จึง

ตองดํา เนินควบคู กันไปทั้ งสองดานคือ                                     

QUANTUM COMPUTING และ QUANTUM 

COMPUTER

การคนพบของทีมนักวิทยาศาสตร 

MIT ป 2021 ยอนกลับไปเม� อเกือบ 100 ป 

(ค.ศ.1925) ที่แลว นักฟสิกสชาวออสเตรีย

ช� อ Wolfgang Paul ไดคนควาทดลอง

ตามหลักการ กลศาสตรควอนตัม เรียก

วา “Pauli Blocking” ระบุวา “หากทําให

กลุมหมอกของสสารในสถานะกาซเย็นจัด

ใกลอุณหภูมิศูนยสัมบูรณ (--273.15 องศา

เซลเซียส) รวมทั้งทําใหมันมีความหนาแน�น

สูงพอ กลุมหมอกนั้นจะสะทอนและกระเจิง

แสงไดลดลงเร� อยๆ จนผูทําการทดลองเห็น

วามัน ลองหน หายไปจากสายตาในที่สุด 

(BBC New, 21 November, 2021) การหาย

ไปจากสายตาในทาง QUANTUM PHYSICS 

ในทางพุทธศาสนา อาจารย

พุทธทาส ภิกขุ บรรยายธรรมวา 

คนที่มีชีวิต เหนือเวลา (ไมใชอยู

ใตอํานาจของเวลา) จะมีความ

สุขเพราะไมเอา เวลา มาเปนขอ

กังวลเม� อนั้นเม� อนี้   ตราบใดคน

ที่มี ความอยาก จะมี เวลา ถา

คนใดไมมีความอยากนั่นนี่ โน�น 

(กิเลสตัณหา) มันก็ไมมีเวลาเขา

มาเกี่ยวจะได/ไมได (สําเร็จ/ไม

สําเร็จเม� อนั้นเม� อนี้) คนผูนั้นจึง                              

อยูเหนือกาลเวลา อาจารยพุทธ

ทาสภิกขุ ย้ําวา “จงอยูกับปจจุบัน 

ไมมีอดีต...ไมมีอนาคต” เม� อผูใด                                      

อยู เหนือกาลเวลา ผูน้ันจะมีความ

สงบเพราะไมมีความอยาก ไมโลภ-

ไมโกรธ-ไมหลง-ไมฟุงซาน ก็ไมมี 

เวลา มากําหนดใหกังวลใจ   ไมถูก

บีบคั้นโดยเวลาเพราะความอยาก

ของมนุษย เม� อไมถูกบีบคั้นเวลา

คนนั้นก็เปนสุขสงบจิตใจแจมใส

ในทางพุทธศาสนา “รูป

คือความวาง–ความวางคือรูป” 

(พระสูตรมหายาน) ดังนั้น วลี

นี้ จึงหมายความวา โลกนี้ ไมจีรัง 

และมีอยู เพียงชั่วคราวเทานั้น 

เกิดขึ้น-ตั้งอยู-ดับไป เปนสัจธรรม 

ความกาวหนาในวิทยาศาสตรสมัย

ใหม ทําใหสามารถอธิบาย ความ

วาง ใน บริบทฟสิกส ดังที่ชี้ ไวขาง

ตน ในทาง พุทธศาสนา สรรพ

สิ่งลวนไมจีรัง ซึ่งตองสามารถอธิ                                                                         

บายสาเหตุและเหตุผลจริงแทแหงตนเหตุ ทําไมสิ่งนั้นจึงเปนสิ่งนี้                                                                               

จึงเปลี่ยนไปไมจีรัง มีสาเหตุหลักตนตอของปญหาวา (ตนเหตุ) คือ

อะไร และสาเหตุรองสาเหตุเสริม (ปลายเหตุ) เปนเชนไร การ

เปลี่ยนแปลงไปจะนําสูอะไร มีผลเปนลูกโซดานใดตอปจจัยใดอยาง 

ไร โดยเฉพาะอยางยิ่งตอการดําเนินชีวิตมนุษย

ในการคนหาความจริงของ พระพุทธเจา พระองคทานเพง

พิจารณาอยูกับคําถาม มนุษยเกิดมาเพ� ออะไร ทําไมมนุษยจึงมา

อยูในโลกที่ทุกข โศกดวย สงคราม และ การแยงชิงเอารัดเอา

เปรียบกันไมหยุดหยอน และหาหนทางสูการเปน ผูต� นรู คนหา

หนทางสูความสุขปราศจากทุกขมี ความสงบสันติแทจริงหลุดพน

จากทุกข จะเปนอยางไร จึงจะหลุดพน   หลายรายปลีกวิเวกแต

ไมอาจหลุดพน ไมใชหนทางถูกตอง

หากแตหลายรายอยูสูกับมันใน ปจจุบัน (วันนี้/ขณะนี้) ตาม

เหตุปจจัย ใน วิถีทางสันติภาพสันติธรรมตามแนวทางศีลธรรม

สาธารณะสูทางออกท่ีย่ังยืนสูสันติภาพโลก สงเสริมมวลหมูมนุษย 

ชาติอยางแทจริง

ในทางพุทธศาสนาถกเถียงกันได้ในเรื่องมนุษย์หลังความ

ตายจะไปทางไหน? ภพนี้-ภพหนา หรือ ชาตินี้-ชาติหนา อะไร

ประมาณนั้น ชาติหนามีจริงหรือ!?

อาจารยพุทธทาส ภิกขุ บรรยายธรรมวา พุทธศาสนาเนน

การอยูกับปจจุบัน จับตองไดเปนรูปธรรม จะเปนประโยชนที่สุด 

อีกทั้งชี้ ไวชัดเจน ทุกข (ปญหา) ที่เกิดและแกไขไดในปจจุบัน (ชาติ

นี้) เลยทีเดียว ก็ตองหาหนทางแกไขคลี่คลายมันในชาตินี้ (โลกนี้) 

จะเปนการสมเหตุสมผลเปนการถูกตองแลเห็นตนเหตุแทจริงของ

มัน ไมใชรอไปชาติหนา (โลกหนา) ซึ่งเปนเร� องอนาคต (โลกหนา) 

เปนเร� องเล� อนลอย (อาจารยพุทธทาส ภิกขุ “ชาตินี้ ชาติหนา” 

การแสดงธรรม 24 เมษายน 2510)

อาจารยพุทธทาส ภิกขุ ระบุคําวา ชาติ นั้น หมายถึง การ

เกิดขึ้น ดังนั้น วันหนึ่ง คนชั่ว ในเพียงวันหนึ่งวันเดียวกันนั้น การ

เกิดขึ้น อาจคิดโกงกิน-คอรรัปชันเกิดขึ้นในหลายครั้งในความคิด

แควันเดียวนั้น คือ หลายชาติ เกิดขึ้น หลายครั้ง ในเพียงวันเดียว

สําหรับคนชั่วดังกลาว จึงนํามาซึ่ง ความทุกข (ปญหา) ของทั้งสวน

ตัวและสวนรวม กลายเปนปญหาสังคมในโลกมนุษยขณะนี้ ใน

ปจจุบันแหงเวลาหมักหมมรอวันระเบิดในเร� องนโยบายเศรษฐกิจ

และนโยบายการเมืองที่ผิดพลาดที่ผูกขาดทรัพยากร ขูดรีดผูอ� น 

และผูกขาดอํานาจแบบเผด็จการ ทั้งเผด็จการทหาร และเผด็จการ

รัฐสภา สรางความยากจนความเหล� อมล้ําถาวร

ความสามารถในการคลี่คลายในการจัดการกับปญหาความ

ชั่วรายทั้งหลายทั้งปวงในประเทศไทย อยางคอรรัปชัน/เหล� อม

ล้ํา/ผูกขาดเศรษฐกิจ/ผูกขาดอํานาจเผด็จการทางการเมือง อัน

เปนปญหาเชิงโครงสรางที่สั่งสมมายาวนานแกไมตก จึงตองถูก

จัดการคลี่คลายใหทันตาเห็นใน ชาตินี้ (ในปจจุบันแหงเวลา) โดย

คนรุนนี้อยางเปนรูปธรรม ไมอาจไปเกิดใน ชาติหนา ซึ่งไมมีอยู

จริง!

อาจารยพุทธทาส ภิกขุ สอนวา “ธรรมะ คือ หนาที่   หนาที่ 

คือ การทํางานที่สุจริตใหเปนประโยชนกับตนและผูอ� น”

ตราบใดที่ เราแตละคนแบงปนความรักความเมตตาให

มนุษยรวมโลกบาง ก็ถือเปน การปฏิบัติธรรม แลว

ตองบันทึกตรงนี้วาผลงานวิจัยเยี่ยมยอดของโลกดานฟสิกส

ท่ีไดรับรางวัลโนเบล (เม� อป 1921) คืองานของ อัลเบิรต ไอนสไตน 

ในการพัฒนา ทฤษฎีกลศาสตรควอนตัม สูตรความสมมูลมวล-

พลังงาน E = mc
2
 ซึ่งเกิดจากทฤษฎีสัมพัทธภาพ เพ� อประโยชน

ของมนุษยชาติ แตกองทัพสหรัฐอเมริกากลับเอาความรูนี้ ไปทําสิ่ง

ชั่วรายผิดศีลธรรม คือทําระเบิดปรมาณู 2 ลูก ทิ้งบอมบที่ญี่ปุน 

เมืองฮิโรชิมา และเมืองนางาซากิ มีคนตายกวา 220,000 คน 

ทาน อัลเบิรต ไอนสไตน รูสึกเสียใจมาก ที่คนคิดและทําสิ่งทําลาย

ศีลธรรมมนุษย ทําสิ่งชั่วรายจากงานวิจัยของทาน

ขึ้นศักราชใหมนี้ ผมขอถือโอกาส สวัสดีปใหม 2565 แดผู

อาน คอลัมนเศรษฐศาสตรเพ� อชีวิต ในหนังสือพิมพไทยโพสตทุก

ทาน ขอใหทานและครอบครัวสุขภาพแข็งแรงท้ังกายและใจ มีความ

สุข สามารถฝาวิกฤตเศรษฐกิจและวิกฤตโควิด ดวยสติและปญญา

ดวยดีตลอดป 2565 แบงปนความรักความเมตตาใหเกิดแกตนและ

ผูอ� นตามเหตุปจจัยดวยเทอญ.

มาไมมาไมมาไมมาไมมาไมมาไมมาไมมาไมมาไมมาไมมาไมมาไมมาไม

W

ใ

วันกองทัพไทย หรือวันกองทัพบก เปนวันท่ีระลึกในวาระ

ที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทรงกระทํายุทธหัตถีกับมังสาม

เกียด พระมหาอุปราชาของพมา ตามการคํานวณจากเหตุการณ

ในประวัติศาสตรไทยที่ระบุวา พระองคกระทํายุทธหัตถีในวัน

จันทร แรม 2 คํ่า เดือนย่ี ปมะโรง จ.ศ.954 ตรงกับวันท่ี 18 

มกราคม ค.ศ.1593 หรือ พ.ศ.2135 และทางราชการไทยถือเอา

วันท่ี 18 มกราคม ของทุกปเปนวันกองทัพไทย.

วันกองทัพไทย

QUANTUM PHYSICS

ความคลายกันของวิทยาศาสตรสมัยใหมกับพุทธศาสตร



เหมือนไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ ใหม่หรือโควิด-19 ที่

ปัจจุบันได้ขยับจากสายพันธุ์ “เดลตา” มาเป็นสาย

พันธุ์ “โอมิครอน” จะยังคงสร้างความปั่นป่วนไปทั่ว

โลก แม้ว่าความรุนแรงในการทำาร้ายทำาลายชีวิตจะ

ต่ำากว่าสายพันธุ์เดลตาก็ตามที โดยล่าสุดตัวเลขผู้ติดเชื้อใน 222  

ประเทศและดินแดนนั้นทะลุไปถึง 328,844,451 คนแล้ว ในขณะ

ที่ผู้เสียชีวิตก็มีมากถึง 5,557,893 คน

ที่สำาคัญ “โควิด-19” ยังพ่นพิษในทุกวงการไม่ว่าทางตรง

หรือทางอ้อม โดยกรณีล่าสุดที่โด่งดังไปทั่วโลกก็คือ มหากาพย์

การต่อสู้เรื่องไม่ฉีดวัคซีนโควิดของ “โนวัก ยอโควิช” นักเทนนิส

ชายมือหนึ่งของโลกชาวเซอร์เบีย วัย 34 ปี ที่ต้องถูกเนรเทศ

ออกจากออสเตรเลีย ไม่ได้เข้าแข่งขันป้องกันแชมป์แกรนด์สแลม 

“ออสเตรเลียนโอเพน” ที่เขาตั้งเป้าว่าจะคว้าแชมป์ทัวร์มาเมนต์

นี้ให้ ได้เพื่อสร้างประวัติศาสตร์ 

เป็นนักเทนนิสชายคนแรกที่คว้า

แชมป์แกรนด์สแลมมากที่สุด 

21  รายการ เพราะปัจจุบันเขา

มีสถิติเทียบเท่า “โรเจอร์ เฟเดอ

เรอร์” นักเทนนิสชาวสวิตเซอร์

แลนด์ และ “ราฟาเอล นาดาล” 

นักเทนนิสชาวสเปน แต่ก็ต้อง

พลาดหวังตกม้าตายจากคำาสั่ง

ของรัฐบาลออสเตรเลียไปแล้ว

งานน้ีแม้ไม่ส่งผลสะเทือน

ในแวดวงเทนนิสเท่าใดนัก เพราะ

ไม่ต่างจากนักกีฬาถอนตัวด้วย

เหตุผลสารพัดสารพัน แต่การต่อสู้

คดีที่ดังครึกโครมไปทั่วโลกครั้งนี้ ทำาให้ลุกลามจากประเด็นกีฬาไป

ถึงแวดวงการเมือง และอาจเลยเถิดไปถึงความสัมพันธ์ระหว่าง

ประเทศก็เป็นได้ ซึ่งเรื่องนี้ก็คงต้องดูกันยาวๆ เพราะมันกลาย

เป็นมหากาพย์ตัวอย่างไปแล้ว

แต่ท่ีน่าสนใจ และต้องบอกว่าเป็นผลทางอ้อมหรือทางตรง                                                                             

จากโควิด-19 ล่าสุดร้อนๆ คือ “อันโตนีโอ ออร์ตา-โอโซรี โอ” 

ประธานเครดิตสวิส วาณิชธนกิจระดับโลกท่ีก่อต้ังเมื่อ พ.ศ.2399                                                                            

ธนาคารเพื่อการลงทุนและบริการทางการเงินที่อยู่ในสวิตเซอร์

แลนด์ มีสำานักงานใหญ่อยู่ในเมืองซูริก และเป็นหนึ่งใน 9 ธนา 

คารระดับโลกที่ให้บริการด้านวาณิชธนกิจ ไพรเวตแบงก์ การจัด                                                                                

การสินทรัพย์ และบริการท่ีใช้ร่วมกัน โดยมีชื่อเสียงด้านการรักษา

ความลับของธนาคารและลูกค้าที่เข้มงวด ได้ประกาศลาออกหลัง

รับตำาแหน่งประธานเครดิตสวิสเพียง 9  เดือนเท่านั้น 

“โอโซรี โอ” นั้นเกิดเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2507 ในเมือง

ลิสบอน ประเทศโปรตุเกส เป็นอดีตประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ  

“ลอยด์แบงกิงกรุ๊ป” ธนาคารยักษ์ใหญ่แห่งเมืองผู้ดี ก่อนจะมา

นั่งประธานเครดิตสวิส โดยได้ให้เหตุผลในการไขก๊อกพ้นเก้าอี้ว่า 

เป็นเพราะการละเมิดกฎระเบียบการกักตัวของสวิตเซอร์แลนด์

และอังกฤษ  ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเครดิตสวิสกำาลังสอบสวน

ทางวินัยเขาอยู่ “โอโซรี โอ” เลยจรดปากกาลาออกด้วยตัวเองดี

กว่า ซึ่งเครดิตสวิสก็ได้เลือก  “แอกเซล พี. ลีห์แมนน์” ขึ้นดำารง

ตำาแหน่งประธานแทนทันทีเช่นกัน

สำาหรับการละเมิดกฎเกณฑ์การกักตัวของ “โอโซรีโอ” คร้ัง

แรก  คือการเดินทางจากอังกฤษถึงสวิสในวันที่ 28 พ.ย.64 และ

ออกจากสวิสก่อนครบกำาหนดการกักตัว 10 วัน และก่อนหน้า

นี้ในเดือน  ก.ค.64 “โอโซรี โอ” ยังได้เดินทางเข้าร่วมรับชมการ

แข่งขันเทนนิสวิมเบิลดันรอบชิงชนะเลิศ ณ กรุงลอนดอน ซึ่ง

ละเมิดกฎระเบียบโควิดของอังกฤษในขณะนั้นอีกเช่นกัน งานนี้ 

“โอโซรี โอ” เลยแสดงความรับผิดชอบแบบตายคนเดียวและต้อง

กลับไปฉลองวันเกิดในวัย 58 ปีแบบคนว่างงานเสียแล้ว.

และมีเสถียรภาพ เพราะได้รับการสนับสนุนจาก พระยาพหลพล

พยุหเสนา และคณะรัฐมนตรีประกอบด้วย ปรีดี พนมยงค์ (นรต.

๗)

ที่สำาคัญได้รับกำาลังสนับสนุนจากทหารบก จนกระทั่งถึงวันที่ 

๒๔ กรกฎาคม ๒๔๘๗ พ้นจากตำาแหน่งเนื่องจากสภาผู้แทนราษฎร

ลงมติไม่รับหลักการจัดตั้งนครบาลเพชรบูรณ์และพุทธบุรีมณฑล 

ถึงรัฐบาล พล.ร.ต.ถวัลย์ ธำารงนาวาสวัสดิ์ (นรต.๘) ถูกยึดอำานาจ

เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๔๙๐ โดย พลโทผิน ชุณหะวัณ (ยศ

ขณะนั้น) และ พันเอกหลวงกาจสงคราม เป็นหัวหน้า/รองคณะ

รัฐประหาร มี พันเอกเผ่า ศรียานนท์ ลูกเขย พลโทผิน  ชุณหะวัณ 

กับ พันเอกสฤษดิ์ ธนะรัชต์  (นรต.๑๑) มีพระบรมราชโองการโปรด

เกล้าฯ แต่งตั้ง ควง อภัยวงศ์  (นรต.๔) เป็นนายกรัฐมนตรี เมื่อวัน

ที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๔๙๐ และลาออกจากตำาแหน่งวันที่ ๘ เมษายน 

๒๔๙๑ คณะรัฐประหารมีมติเสนอให้ จอมพล ป. พิบูลสงคราม เข้า

ดำารงตำาแหน่งในวันเดียวกัน

จอมพล ป. พิบูลสงคราม ก้าวขึ้นสู่อำานาจทางการเมืองเป็น

ครั้งที่  ๒ ในวันที่ ๘ เมษายน ๒๔๙๑ และสามารถรักษาอำานาจ

ทางการเมืองได้นานถึง ๙ ปี โดยใช้กลวิธีในลักษณะต่างๆ เช่น 

เชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ อิงกฎหมายรัฐธรรมนูญ สร้างฐาน

อำานาจจากกำาลังทหารและตำารวจ สร้างฐานอำานาจจากมวลชน ข้อ

น่าสังเกตในปี พ.ศ.๒๔๙๑ ดุลอำานาจระหว่าง พล.ต.อ.เผ่า ศรียา

นนท์ กับจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์  ยังไม่มั่นคงทั้งคู่ ต่อมา จอมพล 

ป. พิบูลสงคราม เลือก พล.ต.อ.เผ่า ศรียานนท์ เป็นผู้สนับสนุน

ผู้เดียว จำาต้องแตกแยกกับ จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ และประสบ

ปัญหาหลายประการ เช่น ไม่สามารถแก้ปัญหาเศรษฐกิจตกต่ำา มี

การละเมิดพระบรมเดชานุภาพ มีการทุจริตในคณะรัฐบาล ต่อ

มาเกิดการทุจริตการเลือกตั้งวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๐๐ และที่

สำาคัญที่สุดประเทศสหรัฐอเมริกาสมคบกับบุคลสำาคัญท่านหนึ่งเลิก

ให้การสนับสนุน จอมพล ป. พิบูลสงคราม เนื่องจากมีท่าทีเปลี่ยน

นโยบายไปมีความสัมพันธ์กับประเทศจีน เป็นสาเหตุสำาคัญที่ทำาให้ 

จอมพล ป. พิบูลสงคราม ต้องสิ้นอำานาจด้วยการถูกทำารัฐประหาร 

โดย จอมพลสฤษดิ์  ธนะรัชต์ เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๐๐ (สรุป

จอมพล ป. พิบูลสงคราม อยู่ในอำานาจ ๑๕ ปี ๒๔ วัน) ซึ่งมีราย

ละเอียดสลับซับซ้อนซ่อนเงื่อนงำามากมาย ท่านใดสนใจศึกษาจาก

ประวัติศาสตร์ได้.

อ.สมบัติ ตั้งก่อเกียรติ

นายกสมาคมการอ่านแห่งประเทศไทย

นักวิชาการอิสระ (ด้านรัฐศาสตร์)

 

เป็นไปไม่ได้เลยท่ีลุงตู่จะอยู่ยาวกว่าจอมพล ป. เพราะรัฐธรรม 

5บทความ

วามมั่นใจในตัวเองถือเป็นเรื่องดี 

แต่อย่าทะนงตัวจนเกินไป

พรรคพลังประชารัฐชนะตัวเอง แต่แพ้ประ 

ชาธิปัตย์ทั้งที่ชุมพร และสงขลา ส่วนหนึ่งมาจากความทะนง

ตัวของ “ธรรมนัส พรหมเผ่า”

ความทะนงตัวซึ่งมีพื้นฐานจากความหลงผิดในตัวเอง

ทำาลายคนมามากแล้ว 

ท่ีบอกว่าพลังประชารัฐชนะตัวเอง เพราะได้คะแนนเพ่ิม

ขึ้นจากการเลือกตั้งครั้งก่อน

ที่ชุมพรเขต ๑ การเลือกตั้งวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๒ 

พลังประชารัฐได้ ๓๒,๒๑๙ คะแนน เลือกตั้งซ่อมวันอาทิตย์ที่

ผ่านมา ได้ ๓๒,๒๒๙ คะแนน

สงขลาเขต ๖ เลือกตั้งวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๒ ได้ 

๑๙,๓๑๗  คะแนน เลือกตั้งซ่อมได้ ๔๐,๕๓๑ คะแนน 

ได้คะแนนเพิ่มมากว่า ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์เลยทีเดียว 

ถือว่าไม่ขี้เหร่ แต่ยังไม่ดีพอ 

เพราะประชาธิปัตย์ทำาได้ดีกว่า 

วิเคราะห์ความพ่ายแพ้ของ พรรคพลังประชารัฐ พบว่า

มาจากหลายสาเหตุ ที่มาบรรจบในช่วงเลือกตั้งซ่อมพอดี 

แฟนคลับประชาธิปัตย์ ที่รักลุงตู่ เคยกัดฟันเลือกพลัง

ประชารัฐ  คราวนี้กลับไปเลือกประชาธิปัตย์เหมือนเดิม 

และยังตรงกับช่วง “ธรรมนัส” ขาลง “ลุงป้อม” ขาขวิด 

ที่สำาคัญการเลือกตั้งคราวนี้ ไม่เกี่ยวกับการเลือกนายกฯ 

เป็นเรื่องพื้นที่เลือกตั้งล้วนๆ

ประชาธิปัตย์จึงเข้าวินทั้ง ๒ เขต 

สำาหรับประชาธิปัตย์นอกจากชนะตัวเองแล้ว ยังชนะ

ทุกพรรคทุกกระแส 

เขต ๑ ชุมพร เลือกตั้ง ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๒ ได้ ๔๒,๖๘๓ 

คะแนน เลือกตั้งซ่อม ได้ ๔๘,๙๘๑ คะแนน เพิ่มขึ้นมา ๑๔ 

เปอร์เซ็นต์ 

เขต ๖ สงขลา เดิมได้ ๒๘,๔๖๕  คะแนน เลือกตั้งซ่อม

ได้ ๔๕,๕๗๖ คะแนน พุ่งพรวดขึ้นมา ๖๐ เปอร์เซ็นต์

อย่างไรก็ตามการชนะของประชาธิปัตย์ทั้ง ๒ เขต ไม่

หมดเวลา ‘ก้าวไกล’

ถือว่าชนะขาด 

“ธรรมนัส” ขาลงยังหายใจรดต้นคอการกลับมาใหม่ของ

ประชาธิปัตย์ 

แต่การเลือกตั้งชนะ ๑ คะแนน มีความหมายต่างจากแพ้ 

๑ คะแนนแบบสุดขั้ว 

เพราะหมายถึงเก้าอี้ ส.ส.ในสภา

การเห็นผลเลือกตั้งแบบนี้ ฝ่ายประชาธิปัตย์น่าจะเครียด

กว่าพลังประชารัฐ โดยเฉพาะการเลือกตั้งสมัยหน้าอย่างช้าสุด ๑ 

ปีนับจากนี้ 

การรักษาพื้นที่ภาคใต้จะเป็นงานหินของประชาธิปัตย์ 

ครับ...ไม่ใช่เรื่องธรรมดา กับการพูดว่า ประชาธิปัตย์ต้อง

รักษาฐานภาคใต้เอาไว้ให้ได้

เพราะยุคหนึ่ง ที่นี่คือ ดินแดนที่ประชาธิปัตย์ส่งเสาไฟฟ้า

ลงสมัคร ส.ส. ก็สามารถชนะการเลือกตั้งได้ แบบไม่ยากเย็นนัก 

แล้ววันนี้มันเกิดอะไรขึ้น? 

การปราศรัยหาเสียงของ “ธรรมนัส” ที่บอกว่า “ต้องเลือก

คนชาติตระกูลดี และต้องมีตังค์” แทนที่จะฆ่า ผู้สมัคร ส.ส.ของ

พรรคพลังประชารัฐ กลับไม่มีผลสะเทือนเหมือนที่คาดหมายเอา

ไว้ 

ชัยชนะของประชาธิปัตย์ซ่อนความปราชัยไว้ข้างหลังหาก

ประมาทคู่ต่อสู้ 

ครับ...ทุกพรรคก็คงจะเต็มที่แล้ว โดยเฉพาะพลังประชารัฐ

กับประชาธิปัตย์ 

เป็นที่รู้ๆ กันอยู่การเลือกตั้งซ่อมเป็นสนามเลือกตั้งที่สำาคัญ

เสมอ 

เพราะทุกพรรคสามารถระดมคนของพรรคมาช่วยเหลือได้

เต็มที่ 

ต่างจากการเลือกตั้งทั่วไป ที่เลือกตั้งพร้อมกันทุกเขตทั่ว

ประเทศ  การปราศรัยใหญ่จึงเกิดเฉพาะจังหวัดที่หวังผลหรือจัง

หวัดใหญ่ๆ เท่านั้น  

ฉะนั้นเลือกตั้งซ่อม ชุมพร และสงขลา ถือว่าทั้งพลังประชา

รัฐ กับประชาธิปัตย์ สู้กันเต็มแม็กแล้ว และผลออกมาอย่างที่เห็น 

ผลเลือกตั้งนี้บอกอะไรกับคนไทย?

ประชาธิปัตย์หมดยุคเลขาธิการพรรคแบบ “เสธ.หน่ัน-กำานัน

สุเทพ” แล้ว 

เหมือนจะหมดแล้วหมดเลย 

ความดุดันในการเลือกตั้งเหมือนจะหมดไปด้วย 

ขณะที่พลังประชารัฐ อยู่ในยุคขาลงของ “ธรรมนัส” รวม

ทั้ง “บิ๊กป้อม”  

ความน่าเชื่อถือทางการเมืองของทั้งคู่แทบไม่เป็นบวกกับ

การเลือกตั้งเลย ฉะนั้นเป็นที่น่าประหลาดใจว่า ทำาไมคะแนนที่

พลังประชารัฐได้ ถึงหายใจรดต้นคอประชาธิปัตย์ 

กลยุทธ์ การวางแผนการเลือกตั้งของ “ธรรมนัส” จะยังคง

เป็นเรื่องที่สร้างความกังวลให้ประชาธิปัตย์ต่อไป 

โดยเฉพาะการเลือกตั้งครั้งหน้า 

น่าสนใจนะครับ มีตัวช่วย หรือเครื่องมืออะไร ถึงทำาให้

พลังประชารัฐยังอยู่หัวแถวในภาคใต้ได้ 

วินาทีนี้ คนรักลุงตู่ กับคนรักลุงป้อมและธรรมนัส เริ่มจะ

แยกกลุ่มกันชัดเจน  

คนรักลุงตู่ แต่ไม่ชอบ “ลุงป้อม-ธรรมนัส” เขากลับประ 

ชาธิปัตย์ครับ 

ที่ชอบ “ลุงป้อม-ธรรมนัส” ยังอยู่พลังประชารัฐ

แต่...คนใต้ยังชอบ “ลุงป้อม-ธรรมนัส” มากขนาดน้ีเลยหรือ 

ชอบเพราะอะไร เรื่องนี้คือการบ้านของประชาธิปัตย์

เลือกตั้งใหญ่ หากพลังประชารัฐยังชู “ลุงตู่” เป็นนา

ยกฯ ต่อ ขณะที่ประชาธิปัตย์ นำาเสนอ “จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์” 

สนามเลือกตั้งภาคใต้คาดเดายากทันทีว่าใครจะมา!

สำาหรับผลการเลือกตั้งซ่อมของพรรคก้าวไกล ถือเป็น

ประเด็นรองลงไป แต่ความน่าสนใจอยู่ในระดับ A+

เขต ๒ ชุมพร  

จากเดิมในนามพรรคอนาคตใหม่ เลือกตั้ง ๒๔ มีนาคม 

๒๕๖๒ ได้ ๑๐,๓๔๗ คะแนน 

รอบนี้ในนามก้าวไกล เก็บมาได้เพียง ๓,๕๒๐ คะแนน  

หายไปกว่า ๖๐ เปอร์เซ็นต์ 

สงขลาเขต ๖

เลือกตั้ง ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๒ อนาคตใหม่ได้ ๑๑,๙๖๖ 

คะแนน

รอบนี้เป็นก้าวไกล ได้ ๕,๔๒๗ คะแนน

หายไปมากกว่า ๕๐ เปอร์เซ็นต์ 

ตัวเลขเหล่านี้บอกอะไร

หากติดตามกระแสคนรุ่นใหม่ ต้องยอมรับว่า กระแส

เขาแรงมากในโซเชียล

เรียกได้ว่าช่วงนี้เป็นช่วงพีกสุดช่วงหนึ่งของคนรุ่นใหม่

เลยทีเดียว

โดยเฉพาะการต่อต้านการรับปริญญาจากราชวงศ์ ต่อ

ต้าน ม.๑๑๒ การต่อต้านรัฐบาล การโจมตีสินค้าราคาแพง ฯลฯ

แต่กลับกลายเป็นว่าพื้นที่โซเชียล กับพื้นที่เลือกตั้ง มัน

คนละอย่างกัน 

ของจริงกระดูกคนละเบอร์

พรรคก้าวไกลไม่มีอนาคตทางการเมืองในภาคใต้แน่ 

นอน 

ส่วนภาคอื่นยังต้องลุ้น โดยเฉพาะใน กทม. เลือกตั้ง

ซ่อมเขตหลักสี่ วันที่ ๓๐ มกราคมนี้ 

อาจชี้ชะตาพรรคที่สนับสนุนให้ยกเลิก ม.๑๑๒ ปฏิรูป

สถาบันพระมหากษัตริย์ รื้อกองทัพ และให้ปล่อยตัวแกนนำา

สามนิ้วทั้งหมดแบบไม่มีเงื่อนไข 

อีกครึ่งเดือนรู้.

ยั่วให้แย้ง

เมืองไทย เจริญ สองเรื่อง

แตกหน่อต่อเนื่องโน่นนั่น

หนึ่งคือ เจริญโภคภัณฑ์

สองนั้น เจริญ สิริวัฒนภักดี

ขายเหล้า และขายกับแกล้ม

ของแถม โรค-ภัย น้องพี่

ทำาร้านค้าโชห่วยม้วยชีวี

ใครจะมีความเจริญเชิญลอง

คลิปนักแสวงโชคชาวแอฟริกา

เรียน คุณอัตถ์ อัตนัย ที่นับถือ

ได้รับคลิปตำารวจจับนักแสวงโชคชาวแอฟริกา (ประเมินจาก

รูปร่างหน้าตา ไม่มีข้อมูลยืนยัน) ไปทำาการรับสารภาพประกอบแผน 

นักแสวงโชคคนนี้รูปร่างสูงมาก แต่กระดูกเล็ก หัวเล็กสามารถลอด

ช่องเหล็กดัดขนาด ๖ คูณ ๖ นิ้วได้อย่างสบาย ทั้งนี้อาจจะเป็น

เพราะได้รับการฝึกฝนให้มีความสามารถลอดเข้าช่องเล็กๆ และดู

เหมือนกระดูกจะไม่แข็งแรง เพราะอาจอดอาหารตั้งแต่วัยเด็ก แต่

อย่างไรก็ตามเรื่องนี้ก็แสดงให้เห็นว่า นักย่องเบาสามารถลอดเข้า

ช่องเล็กๆ ไปขโมยทรัพย์สินได้อย่างง่ายดาย

ผู้ที่เดินทางเข้าประเทศที่รัฐบาลเหมาเอาเป็นนักท่องเที่ยว

นั้น แท้จริงแล้วมีนักแสวงโชคปะปนมาด้วยไม่น้อย สมัยก่อนที่

เศรษฐกิจยังดี แขกตัวดำาที่เป็นอินเดีย บังกลาเทศ ซื้อตั๋วเรือบินมา

แบกโต๊ะขายถั่วทั่วประเทศ ต่อมาก็โรฮีนจา ตามมาด้วยนักแสวง

โชคจากแอฟริกาและยุโรปตะวันออกทั้งหญิงและชาย หญิงยุโรป

ตะวันออกที่ประเทศแตกแยกขายตัวแลกกางเกงยีนส์ตัวเดียว ต่าง

พากันซื้อตั๋วเรือบินมาขายกามในประเทศไทยเป็นจำานวนมาก

ที่นำาเรื่องนี้มาวิสัชนา เพราะวันนี้รัฐบาลยังปิดประเทศชั่ว 

คราวจนถึง ๔ มกราคม ๒๕๖๕ ซึ่งเมื่อถึงกำาหนดเปิดประเทศจะมี

มาตรการอย่างไรรองรับ ว่าผู้ที่เดินทางเข้าประเทศไทยเป็นนักท่อง

เที่ยวจริง มิใช่นักแสวงโชคและมาเฟียเมียไทย แต่อย่างไรก็ตาม

เป้าหมายของรัฐบาลก็คือทำาอย่างไรให้อยู่นานที่สุด และทำาอย่างไร

ให้ได้กลับมาเป็นรัฐบาลอีกเท่านั้น ดังนั้นการใช้ศัพท์ชั้นสูงๆ ที่หวัง

จะให้ประชาชนฟังไม่ได้ศัพท์แล้วจับไปกระเดียดเพื่อผลประโยชน์

ของรัฐบาลนั้นยังถูกนำามาใช้จนทุกวันนี้ ภาษาราชการจะมีไทยปน

อังกฤษเต็มไปหมด.

ตาตาญัง 

 

ถึงวันนี้ยังปิดรับนักท่องเที่ยวต่อครับ ยกเว้นคนที่ลงทะเบียน

ไว้ล่วงหน้าแล้ว ปัญหาบุคคลต่างด้าวเข้าประเทศเป็นปัญหาของทุก

ประเทศในโลกครับ เพราะการโยกย้ายถิ่นของคนเกิดขึ้นทุกวัน คน                                                                                       

ไทยเราเองก็ออกไปสร้างปัญหาในประเทศอื่นเยอะเหมือนกัน ปัญหา

นี้คงจะแก้ยากตราบที่มนุษย์ยังโหยหาอนาคตที่ดีกว่า แต่รัฐบาลก็

มีหน้าท่ีบริหารจัดการให้ปัญหาเบาบางลงมากท่ีสุดเท่าท่ีจะทำาได้ครับ.  

ลุงตู่อยู่ยาว

เรียน บรรณาธิการอัตถ์ อัตนัย ที่รัก

ผมได้ยินเพื่อน พลเอกประยุทธ์ จันทร์ โอชา อยากอยู่ใน

ตำาแหน่งนายกรัฐมนตรีให้นานกว่านายกรัฐมนตรีคนอื่นๆ ผมจึง

ขอยก จอมพล ป. พิบูลสงคราม เป็นอุทาหรณ์ กล่าวคือ พระยา

พหลพลพยุหเสนา (นรต.๒) ใช้กติกาประชาธิปไตยยุบสภาเมื่อวัน

ที่ ๑๑ กันยายน ๒๔๘๑ และให้เลือกตั้งใหม่ภายใน ๙๐ วัน เมื่อวัน

ที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๔๘๑ สภาผู้แทนราษฎรเลือก จอมพล ป. พิบูล

สงคราม นรต.๓ (ยศพันเอกในขณะนั้น) เป็นนายกรัฐมนตรีเมื่อ

วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๔๘๑ และมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ 

แต่งตั้งเมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๔๘๑ จัดว่าเป็นรัฐบาลที่เข้มแข็ง

ไขก๊อกรับผิดชอบเบี้ยวกักตัว!

นูญกำาหนดห้ามนายกฯ ดำารงตำาแหน่งเกิน ๘ ปี ในทางทฤษฎีลุงตู่

เป็นนายกฯ ได้แค่ ๑๓ ปีครับ คือนับจากวันได้เป็นนายกฯ จากการ

โปรดเกล้าฯ หลังเลือกตั้ง คือ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ จะไปสิ้นสุดปี 

๒๕๗๐ บวกกับที่เป็นนายกฯ คสช.ตั้งแต่ปี ๒๕๕๗ ก็เท่ากับ ๑๓ ปี 

แต่ต้องผ่านเดือนสิงหาคมปีนี้ ไปให้ได้ก่อนครับ เพราะเป็นการครบ 

๘ ปีนับแต่เป็นนายกฯ คสช.

    

 * สักวา “มดแดง” แกร่งล้มช้าง

คือการสร้างวีรกรรมกำาแหงหาญ

แม้ตัวน้อยร้อยพันประจัญบาน

สอดประสานทุกภาคส่วนล้วนยินดี

เอาชนะศัตรูผู้ยิ่งใหญ่

อุทาหรณ์สอนใจในศักดิ์ศรี

เพราะกล้าสู้รู้รักสามัคคี

ใครกดขี่ประชาชน “ส่องตน” เอย.

  ทัศนียาพร จงธนัชจิรโชติ/เขตบางเขน กทม.

 * สักวา “เปลี่ยนช้าง” กลางศึกใหญ่

ลางบอกเหตุบรรลัยใกล้มาถึง

ถอยไม่ได้รุกไม่ดีมีแต่ตรึง

สายบัญชาขาดผึงจึงวอดวาย

ด้วยผู้นำาซ้ำาซากแหกปากด่า

บริวารเอือมระอาพาหนีค่าย

โยกโย้กองกำาลังตั้งมากมาย

ไร้จุดหมายไร้จุดยืน “ไร้กึ๋น” เอย.

  ผศ.ดร.วาสนา บุญสม/เขตบางเขน กทม.

 * สักวา “สวาปาม” แย่งชามข้าว

ตกเป็นข่าวกอสซิปอิ๊บอ๋ายแน่

ประชาชนทนทุกข์ยุคแปรปรวน

“นักการเมืองเค้าแป๋” แทะสุกร

โทษใครล่ะ? ประชาชนคนเลือกตั้ง

เห็นเงินถุงเงินถังหวังไถ่ถอน

กลับ “เจ๊กอัก” หนักกว่าเก่าเขาได้ทอน

คุณถูกต้อนเข้าคอก “ดอก....” เอย.

  ประธาน ฤทธิลี/อ.ชนบท จ.ขอนแก่น

 * สักวา “คำาโจรโหด” เป็นกฎหมาย

อันตรายถึงประเทศแค่เศษผง

ประชาชนอลหม่านไม่มั่นคง

อำานาจรัฐล้มเหลวลงทรงแล้วทรุด

เศรษฐกิจการเมืองเขื่องจนเซ่อ

ยุติธรรมก็เอ๋อเด๋อที่สุด

หมดความหวังชังไปได้แต่ทุด

ระงมขุดเหล่ากอ “พอดี” เอย.

  ฤทธิ์ ศรีดวง/เขตลาดพร้าว กทม.

  ชูเกียรติ วรรณศูทร/เขตดอนเมือง กทม.

อันโตนีโอ 

ออร์ตา-โอโซรี โอ
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วงนี้มองไปทางไหนก็เจอแต่ของแพง ผัก ผลไม้                                                       

เนื้อสัตว์ และราคาวัตถุดิบต่างๆ ก็ขยับเพิ่มขึ้น

อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นผลทางจิตวิทยาจากราคา

เนื้อหมูที่แพงจนสร้างประวัติศาสตร์ ยังไม่นับราคาพลัง 

งาน ทั้งก๊าซหุงต้ม หรือราคาน้ำามันที่ก็ขยับตัวในขาขึ้น

มาตั้งแต่ปลายปีที่ผ่านมา

สิ่งเหล่านี้ล้วนกดดันทีมงานเศรษฐกิจของรัฐบาล

ที่จะต้องคิดและวางนโยบายในการแก้ปัญหา ทั้งในราย

สินค้าและในส่วนของโครงสร้างมหภาค

ซ่ึงต้องยอมรับว่า เสถียรภาพของรัฐบาลก็ส่ันคลอน 

ไม่ใช่น้อยจากปัญหาการระบาดของโควิด-19 ที่มาหลาย

ระลอก ยังมาเจอซ้ำาเติมกับปัจจัยราคาอาหารที่ปรับแพง                                                                            

ข้ึนไปอีก ซ่ึงท้ังหมดก็จะนำาไปสู่การกระทบภาวะเศรษฐกิจ

ในภาพใหญ่อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

โดยเฉพาะการแก้ปัญหาเรื่องค่าครองชีพอันน่า

จะเป็นเรื่องเร่งด่วนท่ีรัฐบาลจะต้องเข้ามาจัดการ ซ่ึงภาระ                                                                              

หน้าท่ีน้ีเป็นของกระทรวงพาณิชย์และกรมการค้าภายในที่

จะต้องทำางานอย่างหนัก ไม่ให้ประชาชนเดือดร้อน

ล่าสุด กระทรวงพาณิชย์ก็เตรียมจะเสนอของบ 

กลางในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 18 ม.ค.

2565 วงเงินประมาณ 1,400 ล้านบาท มาจัดทำาโครงการ

พาณิชย์ลดราคา! ลดค่าครองชีพประชาชน เพื่อเพ่ิมทาง                                                                             

เลือก สร้างความสมดุลด้านราคาสินค้าที่จำาเป็นต่อการ                                                                          

ครองชีพในตลาดและการบริโภคภาคครัวเรือนในสถาน 

การณ์นี้ ซึ่งจะเป็นโครงการระยะ 90 วัน หรือ 3 เดือน

ขณะเดียวกัน กระทรวงการคลังก็เตรียมช่วยเพิ่ม                                                                         

กำาลังซ้ือ ผ่านการอุดหนุนงบประมาณแบบร่วมจ่าย อย่าง

โครงการคนละครึ่ง เฟส 4 ที่จะเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนใน

วันวาเลนไทน์ที่จะถึงนี้ แล้วคาดว่าจะเริ่มใช้เงินได้ช่วง

ต้นเดือนมีนาคม ซึ่งก็จะช่วยลดภาระการใช้จ่ายได้

แต่อย่างไรก็ดี มันเป็นโครงการท่ีแก้ไขได้เพียงระยะ 

สั้น สิ่งที่รัฐบาลจะต้องทำาคือ การสร้างภาพรวมของ

เศรษฐกิจให้กลับมาเติบโต แข็งแกร่ง ซึ่งนี่จะช่วยให้

ประชาชนลืมตาอ้าปากได้ โดยเฉพาะการสร้างเศรษฐกิจ 

กระตุ้นให้เกิดการจ้างงาน หรือการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำา 

ซึ่งจะเป็นการแก้ปัญหาค่าครองชีพที่ยั่งยืนกว่า

แต่อย่างไรก็ดียังมีสิ่งที่รัฐบาลจะต้องคิดให้รอบ 

คอบ นั่นก็คือ เรื่องอัตราเงินเฟ้อ เพราะต้องยอมรับว่า

จากราคาสินค้าที่แพงขึ้นพร้อมๆ กันหลายรายการ ย่อม

ส่งผลกระทบไปยังเรื่องเงินเฟ้อด้วย โดยการที่เงินเฟ้อ

มากไปก็จะไม่ส่งผลดี ซึ่งตอนนี้ในหลายประเทศก็กำาลัง

เจอภาวะเงินเฟ้อเล่นงานอย่างหนัก ทั้งในสหรัฐอเมริกา

หรือในอินเดีย

ขณะท่ีในส่วนของไทย กระทรวงพาณิชย์มีการคาด

การณ์เงินเฟ้อปี 2565 เดิมคาดไว้ว่าจะอยู่ในช่วง 0.7-2.4% 

ซ่ึงก็เป็นอัตราท่ียังไม่สูง แต่การได้เห็นระดับราคาสินค้าขยับ                                                

สูงอย่างต่อเนื่องก็อาจจะต้องเข้าไปจัดการในท้ายท่ีสุด

ซ่ึงปัญหาน้ีเหมือนทางสองแพร่ง เพราะการจัดการ

เงินเฟ้อจะต้องใช้นโยบายการเงินอย่างการข้ึนดอกเบ้ียมา

เป็นตัวช่วย แต่ว่าส่ิงท่ีน่าห่วงคือ สภาพเศรษฐกิจไทยยังมี

ความอ่อนแอ และยังจะต้องใช้นโยบายดอกเบ้ียต่ำาในการ

ดูแลเศรษฐกิจ ดังน้ันการปรับข้ึนดอกเบ้ียเพื่อสกัดเงินเฟ้อ

ก็จะกลายเป็นการสกัดเศรษฐกิจไปในตัวด้วย โดยประเด็น

น้ีธนาคารแห่งประเทศไทยจะต้องเข้าไปดูแล แต่ท้ังหมด

ท้ังมวลก็ต้องข้ึนอยู่กับว่าฝีมือรัฐบาลจะจัดการปัญหาราคา

สินค้าได้ดีแค่ไหนด้วย

ดังนั้นถึงย้ำาว่า เป็นงานหนักของรัฐบาลที่จะต้อง

ร่วมช่วยกันแก้ปัญหา จะต้องหาทางออกในเรื่องนี้ให้ได้ 

ไม่เช่นนั้นจะเกิดปัญหาใหญ่ตามมา เพราะเป็นเรื่องปกติ

ที่ของยิ่งแพงยิ่งทำาให้คนไม่กล้าจับจ่ายใช้สอย ส่งผลให้

ความต้องการในการฟื้นเศรษฐกิจทำาได้ยากยิ่งขึ้น

ดังนั้น ต้องวัดฝีมือของรัฐบาลที่จะบูรณาการแก้

ปัญหาราคาสินค้าแพง เพื่อไม่ให้ไปกระทบกับอัตราเงิน 

เฟ้อ และนำาไปสู่การแก้ปัญหาที่ซับซ้อนมากขึ้น.

บูรณาการแก้ของแพง

เศรษฐกิจ

ช่

อนนี้ต้องเกาะติดแบบแน่นๆ เลย สำาหรับ บมจ.   

อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป (EP) เพราะ ยุทธ ชินสุภัค

กุล ประกาศลั่นเดินหน้าโครงการต่อ หลังรับผล 

กระทบจากพิษโควิด-19 ต้อง

ชะลอโครงการ ล่าสุดเตรียม

นับถอยหลัง COD โรงไฟฟ้า

พลังลมในเวียดนาม ขนาด

กำาลังการผลิต 160 เมกะวัตต์ 

แล้วจ้า.. งานนี้ป๋ายุทธมั่นใจ 

EP พร้อมทุกด้าน พร้อมกด

ปุ่มเปิดสวิตช์ขายไฟและรับรู้

รายได้ทันที สนับสนุนผลงาน

ปีนี้พุ่งทะยานรับศักราชใหม่ปี

เสือกันเลยล่ะค่า!!!!. 

ต

ลุยต่อ

ยุทธ 

ชินสุภัคกุล

ธพว.ผุด4แผนเสริมแกร่งSME

อัดฉีดทีมฟุตบอล • นายคมเนตร เนตรประไพ รองประธานบริหารสายงานการตลาด บริษัท ทีคิวเอ็ม 

อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำากัด ในฐานะตัวแทนบริษัทฯ มอบเงินอัดฉีดทีมนักฟุตบอลชาติไทย ชุด ‘ช้าง

ศึก’ เพื่อสร้างขวัญและกำาลังใจในโอกาสที่คว้าแชมป์เอเอฟเอฟ ซูซูกิ คัพ 2020 โดยมี นางนวลพรรณ 

ล่ำาซำา กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำากัด (มหาชน) 

ในฐานะผู้จัดการทีมฟุตบอลทีมชาติไทย พร้อมทีมนักฟุตบอลเป็นผู้รับมอบ ณ เมืองไทยประกันภัย 

ถ.รัชดาภิเษก เมื่อวันเร็วๆ นี้.

สังคมเศรษฐกิจวันนี้เริ่มด้วยเรื่องดีกับ บมจ.เมืองไทย                                    

แคปปิตอล หรือ MTC ได้รับรางวัลเกียรติยศ GLOBAL 

BANKING & FINANCE AWARDS® 2021 ที่จัดโดย Global 

Banking & Finance Review นิตยสารชั้นนำาด้านการเงินการ

ลงทุนจากประเทศอังกฤษ ในสาขา The Next 100 Global 

Awards 2021 กลุ่มสถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคาร (NBFI) ...•

ขยับมาที่ บมจ.ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย (UPA) 

เสนอขายหุ้นเพิ่มทุน RO จำานวน 3,000 ล้านหุ้น ในอัตราส่วน 

3.376780975 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ ราคา 0.30 

บาท/หุ้น ระหว่างวันที่ 17-21 ม.ค.นี้ “กวิน เฉลิมโรจน์” ผู้ช่วย

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มั่นใจช่วยเสริมฐานทุนแกร่ง รองรับ

แผนขยายธุรกิจพลังงานทดแทนทั้งในและต่างประเทศ อสัง

หาฯ และสินทรัพย์ดิจิทัล ...•

ด้าน บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น จับมือกับสมาคม

ดนตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดกิจกรรม “บาง 

จากปันน้ำาใจ สู้ภัยโควิด-19 ดนตรีปันสุข” เปิดพื้นที่ปั๊๊มบางจาก

และสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้เหล่าศิลปินหมุนเวียนมาแสดงดนตรี

สร้างความเพลิดเพลินให้กับลูกค้าที่มาใช้บริการต่างๆ ในปั๊ม

น้ำามันบางจาก สาขาศรีนครินทร์ สาขาพัฒนาการ 34 และ

สาขากาญจนาภิเษก กม. 41 และจะขยายสู่พื้นที่ปั๊มบางจาก

ในต่างจังหวัดต่อไป พร้อมให้กำาลังใจและรับฟังเสียงเพลงจาก

เหล่าคนดนตรีได้ในช่วงเย็นวันเสาร์และอาทิตย์ระหว่างเวลา 

17.00-19.00 น. ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 15 มกราคมถึงวันอาทิตย์ที่ 

13 กุมภาพันธ์ 2565 ...•

ปิดท้ายด้วย “เบนซ์ ไพรม์มัส” ขานรับนโยบายบริษัท

แม่ รุกตลาดรถไฟฟ้า เร่งสร้างจิตสำานึกด้านสิ่งแวดล้อม จับมือ 

2 พันธมิตรใหญ่ สมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย 

(สทอ.) และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สนับสนุน

การท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ในรูปแบบคาร์บอนนิว

ทรัล หรือการท่องเที่ยวที่มีการปล่อยคาร์บอนเป็นศูนย์ โดย

การนำารถยนต์ไฟฟ้า 100% ในรุ่น The new EQS และรถยนต์

ปลั๊กอินไฮบริด ร่วมเปิดเส้นทางการท่องเที่ยวอันซีนไทยแลนด์

เวอร์ชั่นใหม่ “Unseen New Series” จำานวน 25 แห่ง 5 

ภูมิภาคทั่วไทยของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ...•

รัฐวิสาหกิจส่งรายได้กระฉูด
‘ปตท.-กองสลากฯ’แชมป์/คลังห่วงโควิดทุบ

ไทยโพสต์ • “คลัง” อวดรัฐวิสาหกิจเดินเครื่องส่งรายได้แผ่นดินไตร 

มาสแรกปีงบ 65 แล้ว 4.85 หมื่นล้านบาท ปตท.-กองสลากฯ-กฟผ. 

แชมป์ส่งรายได้เก่ง ด้าน สคร.พร้อมติดตามการดำาเนินงานของ

รัฐวิสาหกิจใกล้ชิด ห่วงโควิด-19 กระทบ

นางปานทิพย์ ศรีพิมล ผู้                          

อำานวยการสำานักงานคณะกรรม 

การนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) 

เปิดเผยว่า ณ สิ้นไตรมาส 1 ปี  

งบประมาณ 2565 (1 ต.ค.-31 ธ.ค.                                                 

64) สคร.จัดเก็บเงินนำาส่งรายได้                                              

แผ่นดินจากรัฐวิสาหกิจและกิจ                                                  

การท่ีกระทรวงการคลังถือหุ้นต่ำา                                                  

กว่า 50% รวมทั้งสิ้นจำานวน 

48,533 ล้านบาท สูงกว่าประมาณ 

การสะสมจำานวน 6,361 ล้าน

บาท หรือคิดเป็น 34% ของเป้า

หมายการจัดเก็บในปีงบประมาณ 

2565 จำานวน 142,800 ล้านบาท

โดยรัฐวิสาหกิจที่นำาส่ง                              

รายได้แผ่นดินสะสมสูงสุด 10 

อันดับแรก ณ สิ้นไตรมาส 1 ปีงบ                             

ประมาณ 2565 ได้แก่ บริษัท 

ปตท. จำากัด (มหาชน) นำาส่งราย

ได้แผ่นดิน 17,519 ล้านบาท, สำานัก                                     

งานสลากกินแบ่งรัฐบาล นำาส่ง                                     

รายได้แผ่นดิน 11,745 ล้านบาท,                                                   

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศ 

ไทย (กฟผ.) นำาส่งรายได้แผ่นดิน 

6,419 ล้านบาท, ธนาคารออมสิน 

นำาส่งรายได้แผ่นดิน 5,313 ล้าน

บาท, การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) 

นำาส่งรายได้แผ่นดิน 2,587 ล้าน

บาท, ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

(ธอส.) นำาส่งรายได้แผ่นดิน 2,374 

ล้านบาท

การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค 

(กฟภ.) นำาส่งรายได้แผ่นดิน 1,345  

ล้านบาท, การทางพิเศษแห่งประ 

เทศไทย (กทพ.) นำาส่งรายได้

แผ่นดิน 700 ล้านบาท, ธนาคาร

เพื่อการส่งออกและนำาเข้าแห่ง

ประเทศไทย (ธสน.) หรือเอ็กซิม

แบงก์ นำาส่งรายได้แผ่นดิน 309 

ล้านบาท, การประปาส่วนภูมิภาค                                                   

(กปภ.) นำาส่งรายได้แผ่นดิน 124                                           

ล้านบาท และหน่วยงานอื่นๆ 

และกิจการฯ นำาส่งรายได้แผ่น 

ดิน 98 ล้าบบาท รวมทั้งสิ้น 

48,533 ล้านบาท

อย่างไรก็ดี สคร.จะติดตาม                                                         

ผลการดำาเนินงานของรัฐวิสาหกิจ

อย่างใกล้ชิด เนื่องจากปีงบประ 

มาณ 2565 เป็นการจัดเก็บเงิน

รายได้จากผลประกอบการในปี 

2564 จึงมีความเป็นไปได้ที่ผล

ประกอบการในช่วงครึ่งปีหลัง

ของปี 2564 ของรัฐวิสาหกิจอาจ                                         

ยังคงได้รับผลกระทบจากโควิด-                                          

19 เพื่อให้การกำากับติดตามการ                                      

นำาส่ ง เงินรายได้แผ่นดินของ

รัฐวิสาหกิจเป็นไปอย่างมีประ 

สิทธิภาพ.

ปานทิพย์ ศรีพิมล

ไทยโพสต์ • ธพว.รุกฉีดวัคซีน

เสริมแกร่งเอสเอ็มอี ประเดิม 4                                            

โปรแกรม ม.ค.65 สุดปัง เติมความ 

รู้ เพ่ิมรายได้ พาจับคู่ธุรกิจขยาย 

ตลาด

นางสาวนารถนารี รัฐปัตย์                                           

กรรมการผู้จัดการธนาคารพัฒนา 

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาด

ย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) 

หรือ SME D Bank เปิดเผย

ว่า ในปี 2565 นี้ SME D Bank 

ได้ดำาเนินแนวคิด “วัคซีนเสริม

แกร่งธุรกิจเพื่อเอสเอ็มอีไทย” 

โดยจะจัดโครงการยกระดับพัฒนา

ศักยภาพผู้ประกอบการเอสเอ็มอี

ทุกกลุ่ม และทุกพ้ืนท่ี ต่อเนื่อง

ตลอดปี สานต่อแนวการพัฒนาผู้                                         

ประกอบการควบคู่ไปกับด้านการ                                                   

เงิน เพื่อเสริมศักยภาพผู้ประกอบ 

การเอสเอ็มอีเติบโตอย่างเข้ม

แข็งและยั่งยืน ผ่านการดำาเนิน

โครงการต่างๆ ที่มุ่งเติมความรู้ 

ช่วยเพิ่มรายได้ และขยายตลาด

ทั้งนี้ในเดือน ม.ค.2565 

ประเดิมด้วย 4 กิจกรรมน่าสนใจ 

จัดผ่านระบบออนไลน์ทั้งหมด 

ประกอบด้วย 1. Workshop 

“เปิดตลาดออนไลน์ฟรีกับ FTIe 

Business” เพิ่มโอกาสทางธุรกิจ

สู่ความสำาเร็จกับ Platform B2B 

ภาคอุตสาหกรรมใหญ่ที่สุดใน

ประเทศ จัดในวันที่ 21 ม.ค.

2565 2.กิจกรรม “Reboot 

ธุรกิจ ทำาน้อยแต่ได้ 100%” 

รุ่นที่ 1 เติมความรู้ เพิ่มยอด

ขายออนไลน์ให้กับธุรกิจ Post 

Facebook ยังไงให้ทุกคนเห็น? 

พร้อมไขความลับการหาลูกค้า

และเทคนิคต่างๆ เพื่อสร้างราย

ได้ให้กับธุรกิจ จัดในวันที่ 27 

ม.ค.2565

3.โครงการ “ฝากร้านฟรี 

SME D Bank 2022” Online 

Workshop รวบรวมเทคนิค

โปรโมตสินค้าสุดปัง พร้อมสร้าง

เครือข่ายผู้ประกอบการ SMEs 

ผ่าน Line Openchat ที่สำาคัญ! 

ได้รับการโปรโมตสินค้าฟรี! ผ่าน

ช่องทางของธนาคาร จัดในวันที่ 

25 ม.ค.2565 และ 4.กิจกรรม 

“Business Matching เพิ่มโอ

กาสเอสเอ็มอี ขายสินค้ากับ CP 

All” เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการ

เอสเอ็มอีไทยนำาสินค้าเพื่อขาย

ผ่านช่องทางต่างๆ ของ CP All 

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้เป็นต้น

ไป. 

ลลิตเทพ ทรัพย์เมือง

ในวงการตลาดหุ้นไทยต่างก็รู้ดีว่า นักลงทุนรายใหญ่ใน                           

ตลาดคือกองทุนและนักลงทุนต่างชาติ เพราะทั้ง 2 กลุ่มนี้มี

ปริมาณเงินทุนที่เข้ามาลงทุนในตลาดค่อนข้างมาก ส่วนนักลง 

ทุนทั่วไปที่ปัจจุบันได้แสดงผลออกมาชัดเจนว่าไม่ได้เป็นราย

ย่อยเหมือนในอดีต ก็เพราะมีจำานวนผู้เข้ามาร่วมลงทุนจำานวน

มาก ทำาให้มีปริมาณเงินทุนมากในระดับเดียวกับรายใหญ่ ดัง

นั้นตลาดหุ้นปัจจุบันจึงไม่ถูกชี้นำาด้วยพลังเงินทุนจากนักลงทุน

รายใหญ่เหมือนในอดีตหลายสิบปีก่อนแล้ว พูดได้ว่า ต่างคน

ก็เป็นรายใหญ่เหมือนกัน ทำาให้ตลาดมีความสมดุลในการซื้อ

ขายมากกว่าอดีต แต่อาจจะมีผลทางด้านจิตวิทยาที่ทำาให้ตลาด

ผันผวนได้มากกว่าที่ควรจะเป็น เพราะไม่ว่าจะเป็นการปล่อย

ข่าวหรือการกดดันตลาดโดยใช้ข่าวเป็นตัวนำาแล้วใช้กำาลังเงิน

เป็นตัวเสริม ก็อาจมีสิทธิ์ที่จะทำาให้นักลงทุนตื่นตระหนกเกิน

เหตุได้ โดยเฉพาะการเก็งกำาไรที่จะมีการใช้หลากหลายกลวิธีออก

มา จะมีผลทางจิตวิทยาให้มีการตื่นชะงักและสะดุดได้มาก

ในสภาวการณ์ตลาดปัจจุบัน ต้องยอมรับว่ายังคงมีการเก็ง                                                                      

กำาไรโดยใช้ปริมาณเงินทุนกดดันอยู่มาก ยิ่งปัจจุบันมีเครื่องคอมพิว 

เตอร์เป็นเครื่องมือในการเก็งกำาไร ก็สร้างภาพและมีผลทางจิตวิทยา

ได้มาก แต่วิธีการเหล่านี้จะมีผลกับการเก็งกำาไรเท่านั้น ในส่วนของ

การลงทุนที่ยึดหลักเหตุผลทางพื้นฐานไม่ได้รับผลกระทบมากนัก 

เพียงจะมีผลทางจิตใจอยู่บ้าง เพราะทุกคนยังมีอารมณ์จึงต้องเกิด

อารมณ์เมื่อตลาดผันผวนมาก แต่ปัจจุบันพบว่านักลงทุนท่ัวไปได้

มีพัฒนาการท่ีดีอย่างมาก จากเดิมท่ีมักจะต้องเดินตามรายใหญ่ 

มาปัจจุบันกลับมีความเป็นตัวของตัวเองสูง จึงไม่ได้ลงทุนตามราย

ใหญ่เหมือนในอดีต ดูอย่างการลงทุนในปัจจุบัน แม้ 2 รายใหญ่จะ

ขายหุ้นออกมาก แต่นักลงทุนท่ัวไปกลับกล้าเข้ามาซ้ือสวนกระแส 

ทำาให้การกดตลาดของรายใหญ่แทบไม่มีผล อย่างวานน้ี (17 ม.ค.

65) 2 กลุ่มรายใหญ่ขายหุ้นออกมากกว่า 2,389 ล้านบาท แต่ตลาด

ไม่ลง กลับยังบวกได้ พบว่ามีแรงซ้ือจากนักลงทุนท่ัวไปซ้ือมาก 

มองตลาดยังมีทิศทางดี ยังลงทุนได้

ส่วนกลุ่มหุ้นที่น่ามอง ในกลุ่ม

อสังหาฯ ธุรกิจกำาลังฟื้นตัว น่ามอง

ที่ AMATA, BRI และ NCH กลุ่ม

ขนส่งเห็นได้ชัดมากว่าธุรกิจมีกำาไร

สูง น่ามองที่ KEX, PSL และ TTA 

กลุ่มอาหารภาวะเงินเฟ้อที่พุ่งขึ้นมี

ผลดีกับธุรกิจนี้มาก น่ามองที่ CBG, 

KSL และ RBF กลุ่มพาณิชย์ยังคง                                                    

รับผลดีจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ 

จึงน่ามองที่ COM7, ILM และ RS 

หุ้นรายตัวที่เตะตามี INET, PTTEP 

และ SCC เป็นต้น

ตลาดผันผวนแต่พื้นฐานยังดี 

ให้มองเป็นจังหวะในการเลือกลงทุน.

2 รายใหญ่กดตลาด

82,389.00

17/1/65

 1,676.87
+4.24

นักลงทุนสถาบนั
บัญชีบริษัทหลักทรัพย
นักลงทุนตางประเทศ
นักลงทุนรายยอย

ประเภทนักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ

 5,149.81  6,276.86  -1,127.05
 7,817.61  7,074.49  743.12
 28,242.24  29,504.88  -1,262.64
 41,179.34  39,532.77  1,646.57

 ซื้อ ขาย
ดอลลารสหรัฐ 32.59 33.31
ยูโร 37.10 38.10
ปอนดสเตอรลิง 44.33 45.54
เยน (100 เยน) 28.29 29.13
หยวนจีน 4.89 5.29
ที่มา : ธนาคารกรุงเทพ

 ซื้อ ขาย
ทองแทง 28,550 28,550
ทองรูปพรรณ 27,939 29,050
ที่มา : สมาคมคาทองคำ

‘คนแก่’ซื้อสะบัด

บอนด์ออมทรัพย์

วันแรกยอดพุ่ง!

ไทยโพสต์ • นางแพตริเซีย มงคล

วนิช ผู้อำานวยการสำานักงานบริหาร

หน้ีสาธารณะ (สบน.) เปิดเผยว่า                       

วันท่ี 17 ม.ค. เป็นวันแรกของการ                        

ขายพันธบัตรออมทรัพย์พิเศษ รุ่น

ส่งความสุข อายุ 3 ปี อัตราดอกเบ้ีย

แบบข้ันบันไดเฉล่ีย 1.90% ต่อปี 

วงเงิน 30,000 ล้านบาท โดยได้

เปิดการจำาหน่ายให้กับประชาชน

ท่ีมีอายุ 60 ปีข้ึนไป รายละไม่เกิน 

5 ล้านบาท ต้ังแต่เวลา 08.30 น.ท่ี

ผ่านมา และได้รับความสนใจเป็น

อย่างมาก สามารถจำาหน่ายได้แล้ว

ประมาณ 27,000 ล้านบาท

ท้ังน้ี วงเงินท่ีเหลืออีก 3,000                                                   

ล้านบาท จะจำาหน่ายให้ผู้สูงอายุใน                                                      

วันท่ี 18 ม.ค.2565 อีก 1 วัน 

และเปิดจำาหน่ายให้กับประชาชน

ท่ัวไปในวันท่ี 19 ม.ค.2565 เวลา 

08.30 น.ต่อไป โดยผู้สนใจสามารถ

สอบถามวิธีการจัดจำาหน่ายพันธบัตร

ออมทรัพย์ผ่านช่องทาง Counter 

Internet Banking และ Mobile 

Banking ของธนาคารตัวแทนจำา 

หน่ายท้ัง 4 แห่ง ได้แก่ ธนาคาร

กรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคาร

กสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์

สำาหรับ พันธบัตรออมทรัพย์

พิเศษ รุ่นส่งความสุข อายุ 3 ปี

น้ัน แบ่งจำาหน่ายเป็น 3 ช่วง โดย

วันท่ี 17-18 ม.ค. เปิดจำาหน่ายให้

กับบุคคลธรรมดาท่ีถือสัญชาติไทย 

หรือมีถ่ินท่ีอยู่ในไทย อายุ 60 ปี

ข้ึนไป ซ้ือได้ไม่เกิน 5 ล้านบาทต่อ

ราย และวันท่ี 19-23 ม.ค.2565 

เปิดจำาหน่ายให้บุคคลธรรมดาท่ีถือ

สัญชาติไทย หรือมีถ่ินท่ีอยู่ในไทย 

รวมถึงผู้มีอายุ 60 ปีข้ึนไป โดยซ้ือ

ได้ไม่เกิน 5 ล้านบาทต่อราย ส่วน

วันท่ี 24-31 ม.ค.2565 เปิดจำาหน่าย

ให้บุคคลธรรมดาท่ีถือสัญชาติไทย 

หรือมีถ่ินท่ีอยู่ในไทยรวมผู้มีอายุ 60 

ปีข้ึนไปแบบไม่จำากัดวงเงินจำาหน่าย.
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จี้เร่งขยายเทอร์มินอลทสภ.
ทอท.คุยมี.ค.68เปิดบริการ

ฟุ้งอีก10ปีเป็น‘ฮับ’เดินทาง

ปตท.ยืดตรึงราคา NGV ถึง มี.ค.นี้

นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ปตท. เปิดเผยว่า ปตท.ขยาย

ระยะเวลาการคงราคาขายปลีกก๊าซธรรมชาติสำาหรับยาน

ยนต์  หรือ NGV ที่ 15.59 บาท/กิโลกรัม และราคาขายปลีก 

NGV ในโครงการ “เอ็นจีวี เพื่อลมหายใจเดียวกัน” สำาหรับผู้

ประกอบอาชีพขับขี่รถแท็กซี่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ที่

เคยรับสิทธิ์ผ่าน www.เอ็นจีวีเพื่อลมหายใจเดียวกัน.com ที่ 

13.62 บาทต่อกิโลกรัม จนถึงวันที่ 15 มีนาคม 2565 เพื่อช่วย

เหลือประชาชน และบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ราคา

พลังงานที่ผันผวนของตลาดโลกและการแพร่ระบาดของโควิด-

19

เครดิตบูโรเพิ่มจุดบริการที่สถานีกลางบางซื่อ

นายสุรพล โอภาสเสถียร ผู้จัดการใหญ่ เครดิตบูโร 

เปิดเผยว่า ได้เพิ่มจุดบริการตรวจข้อมูลเครดิต ผ่าน “ตู้ตรวจ

เครดิตบูโรด้วยตนเอง” (ตู้คีออส) ณ สถานีกลางบางซื่อ จะตั้ง

อยู่บริเวณด้านหลังเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ประตูทางเข้า 1 

ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการสามารถตรวจข้อมูลเครดิตแบบสรุป ข้อมูล

เครดิตและเครดิตสกอริ่งผ่านตู้คีออส โดยรับรายงานรูปแบบ

อิเล็กทรอนิกส์ (NCB e-Credit Report) ทางอีเมลได้ทันที โดย

จะเปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.30–23.00 น. ตั้งแต่วัน

นี้เป็นต้นไป

NOBLE ขายหุ้นกู้อายุ 3 ปี ดอกเบี้ย 4.60%

นายอรรถวิทย์ เฉลิมทรัพยากร กรรมการและประธาน

เจ้าหน้าที่บริหารสายงานการเงิน บมจ.โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ 

หรือ NOBLE เปิดเผยว่า NOBLE เสนอขายหุ้นกู้ให้แก่ผู้ลงทุน

ทั่วไป และผู้ลงทุนสถาบัน อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ย 4.60% ต่อปี 

จ่ายดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน จองซื้อขั้นต่ำา 100,000 บาท และทวี

คูณทุกๆ 100,000 บาท เสนอขายระหว่างวันที่ 25-27 มกราคม 

2565 นี้ การออกหุ้นกู้ครั้งนี้เพื่อขยายการลงทุนและการพัฒนา

โครงการใหม่ๆ

GULF ผนึกพันธมิตรบุกตลาดสินทรัพย์ดิจิทัล 

นางสาวยุพาพิน วังวิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ด้านการเงิน บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ หรือ GULF 

แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ว่า บริษัท 

กัลฟ์ อินโนวา จำากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นในสัดส่วน 

100% ได้ลงนามบันทึกความร่วมมือกับกลุ่ม Binance เพื่อ

ร่วมกันศึกษาและจัดทำาแผนพัฒนาธุรกิจศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์

ดิจิทัลและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องในประเทศไทย ทั้งนี้ บริษัทเล็งเห็น

ถึงการเติบโตอย่างก้าวกระโดดของโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล

ในประเทศไทย จากการที่เศรษฐกิจถูกขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม

และเทคโนโลยี ซึ่งสินทรัพย์ดิจิทัลและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง

จะเข้ามามีบทบาทอย่างมากในการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้

กับโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินของประเทศ และจะมีความ

สำาคัญในชีวิตประจำาวันของประชาชนมากขึ้น.

              

ศักดิ์สยาม ชิดชอบ

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ 

รมว.คมนาคม เปิดเผยว่า ที่ประ                                                   

ชุมคณะกรรมการ พิจ า รณา

แนวทางการเพ่ิมขีดความสามารถ

ของอาคารผู้ โดยสารท่าอากาศ 

ยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) ได้เร่ง                                

รัดให้ บมจ.ท่าอากาศยานไทย                                                  

หรือ ทอท. ดำาเนินการจ้างองค์ 

การการบินพลเรือนระหว่าง

ประเทศ (ICAO) ตามระเบียบ

และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้

คณะกรรมการฯ ทอท. (บอร์ด)                                

ได้ มี ข้ อมู ลมาประกอบการ

พิจารณาร่วมกับผลการศึกษา

ของสมาคมขนส่งทางอากาศ

ระหว่างประเทศ (IATA) เพื่อ

พิจารณาแนวทางการเพิ่มขีด

ความสามารถของอาคารผู้

ทำาเนียบรัฐบาล • “ศักด์ิสยาม” ส่ัง ทอท.เร่งเพ่ิมขีดความสามารถ

เทอร์มินอลสุวรรณภูมิ ไฟเขียวสร้างอาคารผู้ โดยสารด้านตะวัน

ออก คาด พ.ย.นี้ตอกเสาเข็ม พร้อมเปิดให้บริการ มี.ค.68 ฟุ้งอีก 

10 ปีข้างหน้าไทยเป็นฮับเดินทางอันดับ 9 ของโลก

โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณ 

ภูมิ

นอกจากน้ี ยังเห็นชอบ

ให้ ทอท.ดำาเนินการก่อสร้างส่วน                                        

ต่อขยายอาคารผู้ โดยสารหลัก

ด้านทิศตะวันออก ตามมติคณะ                                      

รัฐมนตรี (ครม.) ท่ีอนุมัติโครง 

การไว้แล้ว ให้เป็นไปตามแผน 

การดำาเนินงานท่ีกำาหนดไว้ เพื่อ

ทำาให้ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

มีความพร้อมรองรับผู้โดยสารท่ี

คาดจะกลับมาในระดับประมาณ 

65 ล้านคนต่อปี หรือเท่ากับช่วง

ก่อนเกิดโรคโควิด-19 ได้ในปี 

2568

“ขณะน้ีความคืบหน้าโครง                                                           

การส่วนต่อขยายอาคารผู้ โดย 

สารหลักด้านทิศตะวันออกน้ัน 

บริษัท คิง พาวเวอร์ สุวรรณภูมิ 

จำากัด ได้ส่งมอบพ้ืนท่ีบริเวณช้ัน                                                  

2 Food Stop ท่ีเป็นพ้ืนท่ีก่อสร้าง

อาคารส่วนต่อขยายอาคารผู้โดย 

สารหลักด้านทิศตะวันออกให้ 

ทอท.เรียบร้อยแล้วเมื่อวันท่ี 30 

ก.ค.2564 คาดจะจัดหาผู้รับจ้าง

ปรับแบบได้ในเดือน ก.ค.2565 

และเร่ิมก่อสร้างใน พ.ย.2565 ใช้

ระยะเวลา 29 เดือน แล้วเสร็จ

พร้อมเปิดให้บริการได้ประมาณ 

มี.ค.2568” นายศักด์ิสยามกล่าว

นายศักด์ิสยามกล่าวว่า                                                    

ได้มีข้อส่ังการเพ่ิมเติมให้ ทอท.                                       

ประสานสำานักงานสภาพัฒนา 

การเศรษฐกิจและสังคมแห่ง

ชาติ (สศช.) เพื่อศึกษาแนวทาง

การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

และส่ิงอำานวยความสะดวกของ

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ใน

การเตรียมพร้อมรองรับปริมาณ

ผู้โดยสารท่ี IATA คาดในอีก 10 

ปีข้างหน้า ประเทศไทยจะเป็น

ศูนย์กลางการเดินทางอันดับ 9 

ของโลก โดยจะมีผู้ โดยสารเข้า

มาในไทยถึง 200 ล้านคน รวม

ถึงให้ศึกษาผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึน

กับการขนส่งทางอากาศในกรณี

ท่ีมีการพัฒนารถไฟทางคู่ และ

รถไฟความเร็วสูงด้วย.

รับรางวัล • นายวัชริน กสิณฤกษ์ กรรมการผู้จัดการ  บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ รับรางวัลเกียรติยศ 

MONEY & BANKING AWARDS 2021 จากนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ

คลัง ประธานในพิธีมอบรางวัล ในโอกาสที่ บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ได้รับรางวัลเกียรติยศ บริษัทยอด

เยี่ยมแห่งปี 2564 กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง รางวัลนี้จัดขึ้นโดยวารสารการเงินธนาคาร เมื่อวัน

ที่ 24 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา. 

 

Haierขยับไลน์สินค้า

เล็งเจาะกลุ่มไฮเอนด์

นนี้ ขอยืนคุยทางออนไลน์กับคนรวยที่สุดเบอร์หนึ่ง ของ

ประเทศไทย มีทรัพย์สินราวกว่า 5 แสนล้านบาท รวยมา

จากการทำาธุรกิจการเกษตร  

ไม่บ่อยที่เขาจะมาออกสื่อ แต่เวลาชก มัดหนัก รัฐบาล

เป็นต้องฟัง สื่อเป็นต้องพาดหัว แต่พักหลัง แก็ปความรวย-

ความจน ห่างถ่างชั้นกันมั่กมาก การสื่อสารจึงเหมือน คนรวย

มาพูด ชิ.. คนรวยนี่พูดอะไรก็ได้ เพราะกำาเงินในมือ ซึ่งตาม

เบอร์หนึ่ง  ยืนหนึ่ง

วั

ด้วยอะไรอีกหลายอย่าง คนจนฟังแล้วได้แต่

ชะเง้อ แหงนคอมอง ความหวังพอมี แต่โอกาส

ต้องแสวงหากันต่อไป ...

ไหนๆ ก็มาพูดแล้ว ลองฟังกันดูว่า 

คนรวยเขาคิดอะไร ได้สักเศษเสี้ยวมาใช้ พอได้

เป็นฐานแนวคิดและลงมือทำานะ..จริงไหม....

คุณธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานอาวุโส 

เครือเจริญโภคภัณฑ์ เป็นวิทยากรรับเชิญ 

หัวข้อ “ViSion from  Leader” ขอนำามาขยาย

ความเล่าสู่กันฟัง ดังนี้...

เขายืนยันทุกครั้งว่า การเกษตรคือ

เส้นเลือดสำาคัญของประเทศไทย ล่าสุดใช้คำาว่า 

“เกษตร คือ สมบัติของชาติ/เกษตร คือ น้ำามันบนดิน”  

จึงมีคำาถามต่อว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีอายุการ

ก่อตั้งมา 130 ปี มองเห็นภาพเดียวกันนี้ ไหม??? วันนี้ การเกษตร

นำาพาชาติไทยหรือไม่...น่าคิดยิ่งนัก..... 

หากตอบว่าใช่...ไยเราไม่ใช้

ประโยชน์ หรือมีแผน พัฒนาประเทศ

ด้วยเกษตรกันเล่า.... ไปฟังกันต่อนะ 

การเกษตรต้องเริ่มที่พันธุ์ ตาม

ด้วยอาหารพืช/อาหารสัตว์ และสภาพ

แวดล้อม การจัดการ

เกษตรกรไทยขาดอยู่ 3 เรื่อง 

คือ เทคโนโลยี เงินทุน และตลาด 

การพัฒนาการเกษตรในยุค

ปัจจุบัน หรือยุคไทยแลนด์ 4.0 ควรใช้

นโยบาย 3 สูง 1 ต่ำา หมายความว่า 

ต้องมีการลงทุนสูงด้วยเทคโนโลยี ต้องเน้นคุณภาพสูงของสินค้า

การเกษตร และการมีประสิทธิภาพสูง ส่วนอีก 1 ต่ำา คือ ต้นทุน

ต้องต่ำา    

• ผู้ถือหุ้นตะลึง หลังจากเอ็นจีโอตะลึงมาแล้ว เมื่อกว่า 3 

ปี ก่อน คดี “เสือดำา” เปรมชัย กรรณสูต  ถูกพิพากษาจำาคุกไป

แล้ว เมื่อต้นเดือนธันวา.ที่ผ่านมา และพบว่าเขาเป็นกรรมการอยู่ 

98 บริษัท ช็อก!! ไหมล่ะนั่น...• 

• การเมืองจะร้อนระอุ เศรษฐกิจจะขาลง สังคมจะ      

ยังมึนกับโอมิครอน รศ.ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ ยังคงเดินหน้า

ทำาหน้าท่ี “ประธานกรรมการในคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้าน

การศึกษา” ขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาไทย เตรียมลงพ้ืนท่ี

สำารวจโครงการอารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนวพระ

ราชดำาริเศรษฐกิจพอเพียง ด้วย “โคก หนอง นา แห่งน้ำาใจและ

ความหวัง” ของเครือข่ายอารยลุ่มน้ำาล้ี จังหวัดลำาพูน เพื่อศึกษา

โมเดลอารยเกษตร จาก 107 โรงเรียน จัดทำาหลักสูตรให้เหมาะสม

กับภูมิศาสตร์ท้องถ่ิน และการช่วยฟ้ืนฟูเด็กนักเรียนหลังจากเผชิญ

ภาวะวิกฤตโควิดระบาด ในวันศุกร์ท่ี 21 มกราคม ศกน้ี...• 

• วางทายาท ลูกท้ัง 3 แล้ว “วีรธรรม-ร่มธรรม-เทียน

ธรรม” ของ เสถียร เศรษฐสิทธ์ิ เจ้าพ่อคาราบาว หันไปเพ่ิมธุรกิจ

ค้าปลีก-สุรา ลองได้ลงสนาม คู่แข่งมีหนาว ขอผ้าห่มไว้ได้เลย...•

• เร่ิมต้นเปิดศักราชใหม่ บอสใหญ่แห่งเซ็นทรัล รวิศรา จิ

ราธิวัฒน์ ก็เตรียมมอบความสุขเสิร์ฟความอร่อยให้ลูกค้ากันเลย 

กับการเปิดตัว Living House (ลิฟว่ิงเฮาส์) Co-Living & Eating 

Space โซนร้านอาหารท่ีอบอุ่นเหมือนอยู่ในบ้านแสนสบาย เหมาะ

ท้ังสำาหรับการน่ังสบายๆ หรือน่ังทำางาน พร้อมรับประทานอาหาร 

อร่อยๆ ในพ้ืนท่ีแห่งความอร่อยท่ีมอบความสุข พร้อมเติมเต็ม

ประสบการณ์ความอร่อยด้วยร้านอาหารชื่อดังกว่า 20 ร้าน ท่ี

ยกมาไว้บนห้างเพื่อตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์การกิน ท่ีช้ัน 4 ห้าง

เซ็นทรัลลาดพร้าว...• 

ณัฐ  วรา 

พราะการเข้านอนเร็วนั้น สำาคัญกว่าที่คุณนอน

นานหรือตื่นสายเป็นไหนๆ ล่าสุดนักวิจัยจาก ZOE 

บริษัทวิทยาศาสตร์สุขภาพ ที่ก้าวข้ามขีดจำากัดด้าน

วิทยาศาสตร์ โภชนาการ พร้อมด้วยทีมนักวิทยาศาสตร์ด้าน

การนอนหลับและการเผาผลาญที่มีชื่อเสียงระดับโลก จากสห

ราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา สวีเดน อิตาลี และสเปน ได้

ร่วมกันทำาการสำารวจและพบว่าผู้ที่มีการนอนผิดปกติ เช่น 

เข้านอนดึกมาก สัมพันธ์กับการตอบสนองของน้ำาตาลในเลือด

ที่แย่ลงในเช้าวันรุ่งขึ้น ซึ่งอาจส่งผลต่อสุขภาพและส่งผลต่อ

น้ำาหนักตัวของแต่ละคนได้ 

ผลการวิจัยล่าสุดเหล่านี้ พบประเด็นที่สำาคัญ คือการ

นอนหลับมีความสำาคัญในการควบคุมการเผาผลาญ และการ

นอนหลับมีความจำาเป็นอย่างมาก เพื่อช่วยให้ทุกคนลดความ

เสี่ยงต่อโรคเมตาบอลิซึม เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง  

และโรคอ้วน ที่น่าสนใจนั้นการนอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอ 

สัมพันธ์กับการตอบสนองของน้ำาตาลในเลือดที่ไม่ดีต่อสุขภาพ

ในเช้าวันรุ่งขึ้น ไม่ว่าอาหารเช้าของแต่ละคนจะเลือกกินอะไร

ก็ตาม อีกทั้งการนอนหลับที่ไม่สม่ำาเสมอหรือไม่เพียงพอเป็น

ประจำาทุกสัปดาห์นั้น สัมพันธ์กับการควบคุมระดับน้ำาตาลใน

เลือดที่ไม่ดี ซึ่งอาจนำาไปสู่อันตรายด้านสุขภาพ ทั้งในระยะ

สั้นและระยะยาว 

นักวิจัยได้ค้นพบก่อนหน้านี้ว่า การนอนหลับไม่ดีหรือ

นอนน้อยเกินไปนั้น เชื่อมโยงกับการควบคุมระดับน้ำาตาลใน

เลือดที่ไม่ดีในผู้ป่วยเบาหวาน แต่ความสัมพันธ์นี้ยังคงมีอยู่ใน

คนที่มีสุขภาพดีส่วนใหญ่ และยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัดจนถึง

ปัจจุบัน แต่ทีมนักวิจัยของ ZOE ใช้ข้อมูลจากการศึกษาของ 

ZOE PREDICT ซึ่งมีอาสาสมัครสุขภาพดี 953 คน และได้

ติดตามตลอดระยะเวลาสองสัปดาห์ ในช่วงเวลาที่เข้าร่วมการ

ฟังแล้วต้องขมวดคิ้ว นิ่วหน้า ทุกอย่างสูง จะให้ต้นทุนต่ำา 

ทำาได้ไม่ง่ายเลยนะ....

แถมยังจบตบท้ายด้วยค่านิยมของเจ้าสัวเองว่า มี 6 

ประการ คือ สานประโยชน์ ทำาเร็ว-มีคุณภาพ ทำาเรื่องยาก เป็น

เรื่องง่าย ยอมรับการเปลี่ยนแปลง สร้างสรรค์สิ่งใหม่ และมี

คุณธรรม-ความซื่อสัตย์

มีคนคิดในใจ แต่ไม่อยากพูดออกไป เมื่อฟังจบว่า ไม่

แปลกใจที่ในร้านสะดวกซื้อของเจ้าสัวขายทุกอย่าง แม้กระทั่ง

ไข่เจียว ทำาทุกธุรกิจในมือ ต้นน้ำายันปลายน้ำา รวบค้าส่ง+ค้าปลีก 

รวบธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคม

คงจะมาจากข้อแรกของค่านิยม คือ “สานประโยชน์” 

เป็นสูตรกินรวบ ที่จะทำาให้เบอร์หนึ่ง ยืนหนึ่งตลอดกาล.......ไง

แล้ว อิ่มใจกว่าเดิมไหมอ่ะ....ฮาไม่ออกอ่ะ. 

       

                     ดาวเต็มฟ้า

ศึกษาวิจัยนั้น ผู้เข้าร่วมรับประทานอาหาร ที่ได้มาตรฐานหลาย

ประเภท และสวมเครื่องวัดระดับน้ำาตาลในเลือดและเครื่องวัดการ

เคลื่อนไหว เพื่อวัดการตอบสนองของน้ำาตาลในเลือดและการนอน

หลับ นักวิทยาศาสตร์ได้วัดระยะเวลาทั้งหมด ตั้งแต่เวลาที่ผู้เข้า

ร่วมเข้านอนจนถึงเวลาตื่นนอน ตลอดจนดูเรื่องคุณภาพการนอน

หลับของพวกเขา จากนั้นจึงวิเคราะห์รูปแบบการนอนหลับของ

ผู้คนในช่วงสองสัปดาห์ และเปรียบเทียบกับการตอบสนองของ

น้ำาตาลในเลือดต่ออาหารที่มีคาร์ โบไฮเดรต โปรตีน และไขมันใน

ปริมาณที่เฉพาะเจาะจง 

จากการวิจัยนักวิทยาศาสตร์พบว่า ผู้เข้า

ร่วมทั้งหมดได้มีการเข้านอนเร็วขึ้น แทนที่จะ

นอนให้นานขึ้น ซึ่งทำาให้มีแนวโน้มที่จะดีต่อ

สุขภาพเมตาบอลิซึม อีกทั้งการทำาวัดข้อมูลจาก

ปัจจัยข้างต้น เพื่อชี้ให้เห็นว่าตอนนี้คุณมีสุขภาพ

ดีเพียงใด แนวโน้มที่คุณจะเป็นโรคเรื้อรังร้าย

แรงในภายหลังหรือไม่ ส่วนผู้เข้าร่วมที่เข้านอน

ดึก มีแนวโน้มที่จะมีการตอบสนองของน้ำาตาล

ในเลือดต่ำา ต่อการกินอาหารเช้าในวันรุ่งขึ้น 

แม้ว่าคุณจะตื่นสาย หรือผู้ที่นอนนานขึ้น เมื่อ

เทียบกับคนที่นอนหลับ เป็นระยะเวลาหรือ

ชั่วโมงที่เท่ากัน แต่เข้านอนเร็วกว่าในช่วงหัวค่ำา  

ข้อมูลยังเปิดเผยว่า การนอนหลับไม่สนิท 

สัมพันธ์กับการตอบสนองต่อน้ำาตาลในเลือดที่

ไม่ดีต่อสุขภาพในวันรุ่งขึ้น ดังนั้นการยึดมั่นใน

กิจวัตรการนอนหลับ โดยการเข้านอนตามปกติ

หรือเข้านอนหัวค่ำา และการหลีกเลี่ยงช่วงดึก

มากเกินไป ก็จะทำาให้ระดับน้ำาตาลในเลือดดี

ขึ้น เมื่อรับประทานอาหารเช้าในเช้าวันรุ่งขึ้น นี่

เป็นสิ่งสำาคัญ เนื่องจากการตอบสนองของน้ำาตาลในเลือดที่ไม่ดีต่อ

สุขภาพหลังรับประทานอาหารนั้น เชื่อมโยงกับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้น

ของการเกิดโรคเบาหวานประเภท 2 หรือโรคหัวใจ 

ผลลัพธ์เหล่านี้ตอกย้ำาบทบาทสำาคัญเกี่ยวกับการนอนหลับที่

จะส่งผลต่อความเป็นอยู่ที่ดีของคุณ และความสามารถในการบรรลุ

วิถีชีวิตที่มีสุขภาพดี ตลอดจนความสำาคัญของการนอนหลับที่เพียง

พอและมีคุณภาพสูง ดังนั้น จงปิดไฟและเข้านอนแต่หัวค่ำา จะดีต่อ

สุขภาพของคุณ.  

 

เ

กรุงไทยลุยขาย 

หุ้นกู้อนุพันธ์แฝง 

รับเทรนด์‘AI’บูม 

ไทยโพสต์ • ไฮเออร์ลุ้นมาตร 

การรัฐกระตุ้นตลาดเครื่องใช้

ไฟฟ้า! เผยบริษัทแม่มองไทยเป็น

โมเดลสำาคัญแห่งหนึ่ง จ่อนำาเข้า

แบรนด์น้องใหม่ “คาซาเต้” เจาะ

กลุ่มไฮเอนด์

นายธเนศร์ บินอาซัน รอง

ประธานกรรมการบริหาร บริษัท 

ไฮเออร์ อีเลคทริคอล แอพพลาย

แอนซ์ (ประเทศไทย) จำากัด เปิด

เผยว่า ในช่วงท่ีผ่านมาจะเห็น

การออกมาตรการต่างๆ ของภาค

รัฐ ช่วยส่งเสริมยอดขายในธุรกิจ 

และมีการจับจ่ายมากกว่าช่วงปกติ 

โดยคาดการณ์ว่าตลาดเคร่ืองใช้

ไฟฟ้าน่าจะเติบโต 3-4% เพราะ

สินค้ายังเป็นส่ิงท่ีมีความจำาเป็น

สำาหรับผู้บริโภค เนื่องจากมีอายุ

การใช้งาน และต้องเปล่ียนของ

ใหม่ คุณสมบัติใหม่ท่ีมากข้ึน และ

มาตรการรัฐต่างๆ ท่ีกำาลังจะออก

มาน้ัน ก็จะสนับสนุนให้เครื่องใช้

ไฟฟ้าเติบโตได้อยู่  

ขณะเดียวกันบริษัทมีแผน

จะขยายฐานลูกค้าไปยังกลุ่มไฮ

เอนด์ให้มากขึ้น โดยเบื้องต้น

จะเป็นการนำาเข้าแบรนด์ ใหม่

จากประเทศจีนชื่อว่า “คาซาเต้” 

(Casarte) ประมาณช่วงไตรมาส 

3 ของปี 2565 นี้ อาทิ ตู้เย็น 

เครื่องปรับอากาศ เครื่องซักผ้า 

เป็นต้น ซึ่งจะเป็นสินค้าคุณภาพ 

มีฟังก์ชันที่แตกต่างไปจากเดิม

“ตอนน้ีบริษัทแม่มองว่า

ประเทศไทยเป็นโมเดลสำาคัญกับ

บริษัทแม่ จะเห็นได้ว่ามีการนำาเข้า

แบรนด์ท่ีหลากหลายมากข้ึน ในต่าง

ประเทศมองว่ามีแค่ประเทศไทยท่ี

ทำาแบรนด์แคนด้ี และจะเป็นบริษัท

ท่ีนำาเข้าแบรนด์คาซาเต้ด้วย บริษัท

แม่ให้ความไว้วางใจประเทศไทย 

เพราะว่าองค์กรภายในของบริษัทมี

การบริหารจัดการท่ีดี มีการลงทุน

เรื่องงานขายท่ีมีประสิทธิภาพ ทำา 

ให้ตอบโจทย์ผู้บริโภคอย่างดีเย่ียม” 

นายธเนศร์กล่าว.   

ไทยโพสต์ • นายรวินทร์ บุญญา

นุสาสน์ รองกรรมการผู้จัดการ

ใหญ่ สายงานธุรกิจตลาดเงิน                                            

ตลาดทุน ธนาคารกรุงไทย จำากัด                                     

(มหาชน) หรือ KTB เปิดเผยว่า                                            

ธนาคารเตรียมเสนอขายหุ้นกู้                                               

อนุพันธ์แฝงตัวใหม่ เป็นรุ่นที่ 3                                                

คือ หุ้นกู้อนุพันธ์แฝง Krungthai 

Solactive Global Artificial Intelli 

gence ESG (SOAIESG5) อายุ 

5 ปี คุ้มครองเงินต้นให้ลูกค้า 100%  

โดยจ่ายผลตอบแทนอิงกับดัชนี 

SOAIESG5 (Solactive Global 

Artificial Intelligence ESG) ท่ีจะ

เข้าลงทุนในธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกับ                                    

ปัญญาประดิษฐ์ยักษ์ใหญ่ท่ัวโลก                                      

ท้ังฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ อาทิ                                             

Meta หรือ Facebook เดิม Alpha                                                

bet บริษัทแม่ของ Google Tencent 

Alibaba NVIDIA Pure Storage 

Intel Zoom eBay Twitter เป็นต้น

สำาหรับธุรกิจท่ีเก่ียวข้อง

กับ AI มีการเติบโตสูง เพราะ

7เศรษฐกิจ-สตรี-สังคม

นอนหลับถูกวิธี...ช่วยป้องกันโรคเบาหวาน

แทบทุกอุตสาหกรรม และในชีวิต

ประจำาวันล้วนมีเทคโนโลยี AI มา

เก่ียวข้อง ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ท่ี

ใช้ในการเชื่อมต่อต่างๆ การซ้ือ

ของผ่านออนไลน์ และเทคโนโลยี

ด้านการแพทย์ ทำาให้ AI ถูก

พัฒนาเร็วข้ึนอย่างก้าวกระโดด 

และเป็นปัจจัยหลักในการผลักดัน

การเติบโตของเศรษฐกิจโลก ดัง

น้ัน หุ้นกู้อนุพันธ์แฝงตัวใหม่น้ี จึง

ตอบโจทย์ท้ังในด้านการสร้างผล

ตอบแทนจากกิจการท่ีมีการเติบโต

อย่างต่อเนื่อง เป็นทางเลือกการ

ลงทุนท่ีม่ันคงย่ังยืนของผู้ลงทุน

ท้ังน้ี ธนาคารจะเปิดเสนอ

ขายหุ้นกู้อนุพันธ์แฝง Krungthai 

Solactive Global Artificial Intelli-                                                    

gence ESG (SOAIESG5) ระหว่าง

วันท่ี 19- 24 ม.ค.2565 ทุกสาขา 

โดยเสนอขายแก่นักลงทุนสถาบัน 

และนักลงทุนรายใหญ่.
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8 การ์ตูน

พระมหากษัตริย์ไทยแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ ๑๐ รัชกาล

อ่านต่อฉบับพรุ่งนี้

พุทธศักราช ๒๔๔๐ ตั้งกรมสุขาภิบาลขึ้น
เพื่อดูแลรักษาความสะอาด กำาจัดขยะมูลฝอย
เพื่อควบคุมโรคติดต่อ แล้วขยายไปยังส่วน
ภูมิภาค โดยทดลองเป็นครั้งแรกที่ตำาบลท่า
ฉลอม จังหวัดสมุทรสาคร เมื่อพุทธศักราช 

๒๔๔๘

ครั้นกิจการสุขาภิบาลได้ผลดีน่าพอใจ
พุทธศักราช ๒๔๕๑ จึงโปรดให้จัดการ

สุขาภิบาลหัวเมืองขึ้นทั่วไป
แบ่งเป็น ๒ ประเภท คือ สุขาภิบาลเมือง
และสุขาภิบาลตำาบล ต่อมาเป็นเทศบาล

ด้วยเหตุว่า ในรัชกาลเกิดการระบาดของอหิวาตกโรค
เพราะราษฎรดื่มน้ำาตามบ่อขุด

หรือตามแม่น้ำาลำาคลอง อันเป็นวิถีปกติ
จึงมีพระราชดำาริให้จัดการเรื่องน้ำาดื่มน้ำาใช้

วันที่ ๑๓ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๔๕๒
โปรดให้จัดตั้ง “การประปา” ขึ้นในเขตพระนคร

ภายหลังจึงขยายออกไปกว้างขวางขึ้น

พุทธศักราช ๒๔๒๓ โปรดให้ตั้งกรมไปรษณีย์
เริ่มทดลองในเขตพระนคร และธนบุรี
มีที่ทำาการเรียกว่า “ไปรษณียาคาร”

ต่อมาได้ควบรวมกับกรมโทรเลขซึ่งตั้งก่อน
เรียกว่า “กรมไปรษณีย์โทรเลข”

โทรเลขด่วนขอรับ

พุทธศักราช ๒๔๓๙ โปรดให้จัดตั้ง
กรมป่าไม้ขึ้น เพื่อดูแลป่าไม้ โดยให้
มร. เอช เสลด เป็นเจ้ากรมป่าไม้คน
แรก ต่อมา พุทธศักราช ๒๔๖๖

พระยาดรุพันธ์พิทักษ์ (สนิท พุกกะ
มาน) มารับหน้าที่ต่อ นับเป็นอธิบดี

กรมป่าไม้คนไทยคนแรก

ในรัชสมัยมีการนำารูปแบบสถาปัตยกรรม และศิลปกรรมแบบ
ตะวันตกมาประยุกต์ใช้ในงานก่อสร้างและประดับตกแต่งอาคาร
สถานที่ ตลอดจนพระราชวังสำาคัญๆ หลายแห่ง อาทิ พระที่นั่ง
จักรีมหาปราสาท ภายในพระบรมมหาราชวัง วังบางขุนพรหม 

และวังวรดิศ รวมถึงงานจิตรกรรมฝีมือช่างชาวอิตาลีภายในโดม
พระที่นั่งอนันตสมาคม เป็นต้น

ทรงเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา
พุทธศักราช ๒๔๓๑ โปรดให้สอบชำาระพระไตรปิฎก

พุทธศักราช ๒๔๔๕ โปรดให้ตราพระราชบัญญัติปกครองคณะสงฆ์
โปรดให้บูรณปฏิสังขรณ์วัดวาอารามทั่วราชอาณาจักร

โปรดให้สร้างวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม และวัดนิเวศธรรมประวัติ
เมื่อสร้างพระราชวังดุสิตแล้ว โปรดให้สร้างวัดเบญจมบพิตรดุสิต

วนาราม ทรงทำานุบำารุงอุปถัมภ์ทุกศาสนา ไม่ว่าจะเป็นคริสต์ศาสนา
ศาสนาอิสลาม และศาสนาอื่นๆ
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9กีฬา

กกท.-แม่ฟ้าหลวงผลิตบัณฑิตวิทย์ฯ กีฬา

เชียงราย • ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประ 

เทศไทย (กกท.) พร้อมด้วย รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดี

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความ                                                                                  

เข้าใจ (MOU) ความร่วมมือทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา

และสุขภาพ ระหว่างการกีฬาแห่งประเทศไทย กับมหาวิทยาลัย

แม่ฟ้าหลวง ณ ห้องคำามอกหลวง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เมื่อ

วันที่ 17 มกราคม 2565 โดยผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย 

กล่าวว่า “วิทยาศาสตร์การกีฬาเป็นกลไกที่สำาคัญอย่างยิ่งใน

การขับเคลื่อนให้การพัฒนากีฬาเป็นไปอย่างมีระบบ รวมถึงการ

พัฒนานักกีฬาและบุคลากรทางการกีฬาทั้งประเทศ การกีฬา

แห่งประเทศไทยจึงจำาเป็นต้องมีพันธมิตรที่มีศักยภาพและความ

พร้อมทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยแม่

ฟ้าหลวงเป็นสถาบันการศึกษาที่มีทั้งองค์ความรู้และบุคลากรที่

มีประสิทธิภาพ โดยการประสานความร่วมมือในการดำาเนินการ 

และเป็นแกนหลักในการผลักดันให้มีการพัฒนางานทางวิชาการ

ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาทั้งในปัจจุบันและอนาคต ไปใช้พัฒนา

ความรู้ ความสามารถ และสมรรถภาพทางกีฬาของบุคลากรทาง

ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา รวมถึงพัฒนากิจกรรมทางวิชาการให้

มีมาตรฐานในระดับนานาชาติ ก้าวขึ้นเป็นกลุ่มผู้นำาทางการกีฬา

ในระดับเอเชีย”

ฮอกกี้หญิงเอเชียคัพไทยชนจีน, เกาหลี, อินโด 

ไทยโพสต์ • ตามที่สหพันธ์กีฬาฮอกกี้แห่งเอเชียจะจัดการแข่งขัน

ฮอกกี้กลางแจ้งประเภททีมหญิงรายการวีเมนส์ เอเชียคัพ 2022 

ระหว่างวันที่ 20-28 ม.ค.2565 ที่เมืองมัสกัต ประเทศโอมานแทน

นั้น นายกองเอกชัยภักดิ์ ศิริวัฒน์ นายกสมาคมกีฬาฮอกกี้แห่ง

ประเทศไทย เปิดเผยว่า รายการนี้มีชาติที่เข้าร่วมแข่งขัน 8 ชาติ 

ประกอบไปด้วย จีน, ญี่ปุ่น, เกาหลีใต้, อินเดีย, มาเลเซีย, ไทย, 

สิงคโปร์ และอินโดนีเซีย โดยรายการนี้ยังแข่งขันเพื่อคัดเลือกเอา

อันดับ 1-3 เป็นตัวแทนเอเชียไปแข่งขันชิงแชมป์โลก หรือเวิลด์

คัพ ในปีหน้าต่อไป ได้มีการจับสลากแบ่งสายกลุ่มเป็นที่เรียบร้อย

แล้ว สายเอ มีอินเดีย, ญี่ปุ่น, มาเลเซีย และสิงคโปร์ สายบี มี

จีน, เกาหลีใต้, ไทย และอินโดนีเซีย ส่วนโปรแกรมแข่งขัน วันที่ 

21 ม.ค. เวลา 18.00 น. ตามเวลาท้องถิ่น ไทย พบ จีน, วันที่ 22 

ม.ค. เวลา 19.00 น. ไทย พบ อินโดนีเซีย และวันที่ 24 ม.ค. เวลา 

15.00 น. ไทย พบ เกาหลีใต้ สำาหรับรายชื่อนักกีฬาฮอกกี้หญิงทีม

ชาติไทยชุดนี้ ประกอบด้วย เจนจิรา กิจภักดี, สุวภัทร ก้อนทอง, 

ศิริขวัญ วงศ์แก้ว, อรอุมา ดวงสุดา, กุลจิรา อินปา, สุดารัตน์ หนู

แก้ว, เจนจิรา อินปา, ณัฐกานต์ อุ่นใจ, ศศิธร อ้นเปรม, น.ส.สุ

พรรษา สมานโสร์, อาทิตยา สำาเภาทอง, สงกรานต์ พาสวัสดิ์, 

อนงค์นาฎ พิเรศรัมย์, กรกนก แสนปวง, ศิรยา ยิ้มกระจ่าง, ชมิตา 

ดีเหลือ, วาสนา แซ่ตัน, เกสรินทร์ คำาพล และศิริลักษณ์ นากวาง 

ส.ว่ายน้ำาปลื้มผลงานนักกีฬาสูงอายุ

ไทยโพสต์ • พล.อ.เจริญ นพสุวรรณ เลขาธิการสมาคมกีฬาว่าย

น้ำาเเห่งประเทศไทย กล่าวว่า “การแข่งขัน “ไทยแลนด์ โอเพ่น 

มาสเตอร์เกมส์” ครั้งที่ 2 ที่ จ.สงขลา ซึ่งเพิ่งจบไป โดยมีนักกีฬา

ว่ายน้ำาสูงอายุจากทั่วประเทศสมัครเข้าร่วมเเข่งขันจำานวน 160 

คน อายุตั้งเเต่ 25 ปีขึ้นไป ส่วนอายุมากสุดคือ 93 ปี สุขภาพ

ร่างกายถือว่ายังเเข็งเเรง คว้าได้ถึง 3 เหรียญทอง ทั้งนี้ การเเข่ง

ขันยังมีการทำาลายสถิติหลายต่อหลายรายการ ซึ่งนักกีฬาสูงอายุ

จากศูนย์กีฬาประชานิเวศน์ทำาได้ถึง 15 รายการ เช่นเดียวกับนัก

ว่ายน้ำาจากโปโลคลับทุบสถิติได้ 7 รายการ รวมถึงกองทัพอากาศ 

4 รายการ และนักกีฬาของสโมสรเบสท์อีก 1 รายการ” สำาหรับ

สถิติของนักกีฬาอาวุโสในครั้งนี้ จะนำาไปพิจารณาจัดส่งนักกีฬา

เข้าร่วมการแข่งขันรายการเวิลด์ มาสเตอร์สเกมส์ ที่เมืองคันไซ 

ประเทศญี่ปุ่น ในช่วงเดือน พ.ค.ปีนี้ พล.อ.เจริญกล่าวต่อว่า “การ

แข่งขันกีฬาสูงอายุในทศวรรษนี้ ได้มีการพัฒนาทั้งรูปเเบบเเละ

ความนิยมมากขึ้น นอกจากการเล่นกีฬาเพื่อเสริมสร้างความแข็ง

แรงให้กับผู้สูงอายุมากขึ้นเเล้ว ยังเป็นการแข่งขันสู่ความเป็นเลิศ

อีกด้วย ซึ่งการเเข่งขันกีฬาสูงอายุในปัจจุบัน ได้อยู่ในโครงสร้าง

การแข่งขันกีฬาของประเทศเเล้ว จึงทำาให้ผู้สูงอายุในสังคมไทยหัน

มาออกกำาลังกายอย่างจริงจังตามชนิดกีฬาที่ชื่นชอบกันมากขึ้น”.

ชบาแก้วยกพลลุยศึกชิงแชมป์เอเชีย
ไทยโพสต์ • ทัพนักเตะ “ชบาแก้ว” ทีมชาติไทย

ชุดลุยศึกฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย 2022 รอบ

สุดท้ายระหว่างวันที่ 20 มกราคม-6 กุมภาพันธ์ 

2565 ที่ประเทศอินเดีย ได้เดินทางออกจากท่า

อากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิเรียบร้อย เมื่อ

บ่ายวันที่ 17 ม.ค.ที่ผ่านมา โดยสายการบินไทย 

เที่ยวบินทีจี 317

การเดินทางครั้งนี้นำาโดย มิโยะ โอกาโมโตะ 

หัวหน้าผู้ฝึกสอน พร้อมด้วยแข้งสาวอย่าง “กัปตัน

หมิว” ศิลาวรรณ อินต๊ะมี, ธนีกานต์ แดงดา, พิกุล 

เขื่อนเพ็ชร และสุนิสา สร้างไธสง 

ก่อนเดินทาง มิโยะ โอกาโมโตะ หัวหน้าผู้

ฝึกสอนฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย กล่าวว่า “วันนี้

เรากำาลังจะเดินทางไปอินเดีย ที่ผ่านมาเราได้ฝึก

ซ้อมและทำางานมาอย่างหนัก ตั้งแต่รอบคัดเลือกที่

ปาเลสไตน์จนถึงตอนนี้ แต่เนื่องด้วยสถานการณ์

โควิด-19 ทำาให้เราไม่มีเกมอุ่นเครื่องในระดับนานา 

ชาติเลย เราคิดว่าทุกคนพร้อมแล้วและทำาได้ตาม

เป้าหมายแน่นอน”

“เป้าหมายที่สำาคัญของเราคือ การเป็น 1 ใน 

6 ทีม ตัวแทนของทวีปเอเชีย เพื่อไปเล่นฟุตบอล

โลกที่ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ ปี 2023 ให้ได้”

หัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย

กล่าวต่อว่า “ผู้เล่นชุดนี้มีดาวรุ่งหลายคนที่ขยับขึ้น

มาเล่นกับรุ่นพี่ ไม่ว่าจะมีประสบการณ์หรืออายุ ไม่

ได้สำาคัญเลย นักเตะที่เราเลือกมาทั้ง 23 คน ทุก

คนล้วนมีคุณภาพ มีความสามารถ ส่วนผู้เล่นที่อายุ

น้อย ซึ่งเป็นความหวังของทีมชาติไทยในอนาคต”

“ฝากแฟนบอลชาวไทยเป็นกำาลังใจให้

ฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย เราทุกคนจะทำาสุดความ

สามารถ เก็บชัยชนะเพื่อไปฟุตบอลโลกครั้งที่ 3 ให้

ได้ค่ะ” โอกาโมโตะกล่าว

ทางด้าน ธนีกานต์ แดงดา กองหน้าทัพ

ชบาแก้ว กล่าวว่า “ความพร้อมของทีมตอนนี้ถ้า

ในเรื่องของวิธีการเล่นแท็กติกต่างๆ เกือบร้อย

เปอร์เซ็นต์แล้วค่ะ เพราะเราเก็บตัวมาเกือบ 2 

เดือนเต็ม เหลือแค่ว่าเมื่อไปถึงอินเดียเราต้องมาดู

เรื่องของสภาพอากาศ อาหารการกิน ว่าเราจะปรับ

สภาพได้มากน้อยขนาดไหน แต่คิดว่าทุกคนต่างมี

ประสบการณ์ในต่างประเทศกันมามากแล้ว คิดว่า

น่าจะไม่ใช่ปัญหาใหญ่ในการปรับตัวด้านต่างๆ”

“ด้วยสถานการณ์ โควิด-19 ทำาให้เราไม่มีเกม

อุ่นเครื่องอย่างที่วางแผนไว้ แต่เชื่อว่าทุกทีมก็คงจะ

พบปัญหาเดียวกัน แต่โค้ชเองก็มีวิธีการแก้ปัญหา

ด้วยการให้เราลงทีมกันเอง ซึ่งผู้เล่นภายในทีมก็มี

การแข่งขันกันค่อนข้างสูง ทุกคนเต็มที่ทำาให้การฝึก

ซ้อมเข้มข้นทุกครั้ง”

“เชื่อว่าเป้าหมายของทุกคนในตอนนี้คือการ

ไปฟุตบอลโลกครั้งที่ 3 ก่อนหน้านี้เราเคยไปมาแล้ว 

2 ครั้ง แต่เราก็ไม่ประมาทคู่ต่อสู้ เราเน้นไปทีละ

เกม เพราะคู่ต่อสู้แต่ละทีมแตกต่างกันออกไป เชื่อ

ว่าที่ผ่านมาทั้งทีมงาน สตาฟฟ์โค้ช นักเตะ ทุกคน

ต่างทำางานหนักเพื่อทำาเป้าหมายที่วางไว้ให้สำาเร็จ” 

ธนีกานต์กล่าวในที่สุด

โดยโปรแกรมการแข่งขันของฟุตบอลหญิง                                                                   

ทีมชาติไทยมีดังนี้ วันที่ 21 มกราคม 2565 

เวลา 19.00 น. (ตามเวลาประเทศไทย) ไทย พบ 

ฟิลิปปินส์ ณ สนามดีวาย พาทิล, วันที่ 24 มกราคม 

2565 เวลา 19.00 น. (ตามเวลาประเทศไทย) 

อินโดนีเซีย พบ ไทย ณ สนามดีวาย พาทิล และ

วันที่ 27 มกราคม 2565 เวลา 21.00 น. (ตามเวลา

ประเทศไทย) ออสเตรเลีย พบ ไทย ณ สนามมุมไบ 

ฟุตบอล อารีน่า.

ลอสแองเจลิส • ทอม เบรดี และแทมปาเบย์ บัคคาเนียร์ส เปิดบ้านไล่ต้อน ฟิลาเดลเฟีย อีเกิลส์ 

แบบสู้ไม่ได้ ขณะที่ ซานฟรานซิสโก ฟอร์ตีไนเนอร์ส พลิกล็อกบุกไปเฉือนชนะ ดัลลัส คาวบอยส์ 

ในศึกอเมริกันฟุตบอลเอ็นเอฟแอล รอบไวลด์คาร์ดเพลย์ออฟ เมื่อวันที่ 17 ม.ค.ที่ผ่านมา

ทอม เบรดี ควอเตอร์แบ็กแชมป์ซูเปอร์ โบว์ล 7 สมัย โชว์ผลงานสมราคาพา “แชมป์

เก่า” แทมปาเบย์ บัคคาเนียร์ส ไล่ต้อน “อินทรีมรกต” ฟิลาเดลเฟีย อีเกิลส์ 31-15 ในการแข่ง

ขันที่เรย์มอนด์ เจมส์ สเตเดียม 

เกมนี้เบรดีขว้างไป 271 หลา เป็นการขว้าง 2 ทัชดาวน์ และไม่มีอิน            

เตอร์เซปต์ ตลอดเกมพยายามขว้าง 37 ครั้ง เพื่อนรับได้ถึง 29 ครั้ง

“พวกเราทำาหน้าที่กันได้อย่างยอดเยี่ยม” เบรดีกล่าว “ผมคิดว่าผม

ต้องพยายามรักษามาตรฐานที่เราทำาไว้ในเกมนี้ต่อไปเรื่อยๆ เพราะจากนี้

ต่อไปทุกอย่างจะยากขึ้น”

แทมปาเบย์ บัคคาเนียร์ส ทีมวางอันดับ 2 ของสายเอ็นเอฟซี 

หรือเนชั่นแนล คอนเฟอเรนซ์ จะได้เล่นในบ้านต่อในรอบดิวิชั่นแนล

ในสัปดาห์หน้า โดยจะรอพบผู้ชนะระหว่าง ลอสแองเจลิส แรมส์ หรือ

แอริโซนา คาร์ดินัลส์

ที่สุดแล้วถึงแม้ ฟิลาเดลเฟีย อีเกิลส์ จะสามารถทำา 2 ทัช

ดาวน์ได้ในควอเตอร์สุดท้ายจาก บอสตัน สกอตต์ และเคนเนธ เกน

เวลล์ ทว่าก่อนจะเข้าควอเตอร์สุดท้ายพวกเขาโดนบัคคาเนียร์สนำา

ห่างไปถึง 31-0

จิโอวานนี เบอร์นาร์ด และคีชอน วอห์น 2 ตัววิ่งของเจ้า

บ้านทำา 2 ทัชดาวน์ในควอเตอร์แรก ก่อนที่ ไรอัน ซัคคอป จะเตะ

ฟิลด์ โกล์ให้บัคคาเนียร์สหนีห่าง 17-0 ในครึ่งแรก

จากนั้นเบรดีขว้างทัชดาวน์ให้คู่หูยาวนานอย่าง ร็อบ กรอนคาว

สกี ผู้เล่นตำาแหน่งปีกในให้แทมปาเบย์ออกนำา 24-0 นับเป็นทัชดาวน์

ลูกที่ 105 ในอาชีพที่เบรดีขว้างให้กรอนคาวสกีรับสำาเร็จ

การอินเตอร์เซปต์อันสุดยอดของ แชก บาร์เร็ตต์ ผู้เล่น

ตำาแหน่งไลน์แบ็กเกอร์ทำาให้เบรดีได้ตำาแหน่งบุกที่ยอดเยี่ยม และอีก

ครั้งที่ควอเตอร์แบ็กวัย 44 ปี ปิดการบุกด้วยการขว้างทัชดาวน์ระยะ 

36 หลา ให้ ไมค์ อีแวนส์ รับ พาบัคคาเนียร์สนำาห่าง 31-0

แต่สิ่งที่ทำาให้ บรูช เอเรียนส์ หัวหน้าโค้ชแทมปาเบย์ บัคคา

เนียร์สหัวเสียคือ การเสีย 2 ทัชดาวน์ในช่วงท้ายให้กับ ฟิลาเดลเฟีย 

อีเกิลส์

“เมื่อใดก็ตามที่คุณมี โอกาสที่จะชนะพวกเขาให้ ได้แบบเกม

ศูนย์ คุณต้องห้ามผ่อนคลายเป็นอันขาด” เอเรียนส์กล่าว “แต่ในช่วง 3 

ควอเตอร์แรกพวกเขาเล่นกันได้อย่างยอดเยี่ยม”

อีกสายของฝั่งเอ็นเอฟซีไวลด์คาร์ด ซานฟรานซิสโก ฟอร์ตีไน             

เนอร์ส บุกมาชนะ ดัลลัส คาวบอยส์ ถึงแอร์ริงตัน 23-17

ซานฟรานซิสโก ฟอร์ตีไนเนอร์ส ซึ่งกว่าจะผ่านเข้ารอบเพลย์

ออฟมาได้ต้องเล่นถึงช่วงต่อเวลาก่อนจะชนะ ลอสแองเจลิส แรมส์ เมื่อ

สัปดาห์ที่ผ่านมา และเกมนี้ที่ เอทีแอนด์ที สเตเดียม ฟอร์ตีไนเนอร์ส ก็

คว้าชัยชนะนอกบ้านได้อีกครั้ง

เอลิจาห์ มิทเชลล์ ทำาทัชดาวน์ในควอเตอร์แรก และ 3 ฟิลด์ โกล์

ของ ร็อบบี กูลด์ ซึ่ง 2 ครั้งจากจำานวนดังกล่าวเป็นการเตะระยะเกิน 50 

หลา ช่วยให้ซานฟรานซิสโกจบครึ่งแรกด้วยการนำา 16-7 โดยดัลลัสได้ทัช

ดาวน์เดียวจากการรับบอลของ อามารี คูเปอร์

ดีโบ ซามูเอล ผู้เล่นตำาแหน่งปีกนอกของฟอร์ตีไนเนอร์สทำาหน้าที่

ได้อย่างยอดเยี่ยมเมื่อมาจรดเป็นตัววิ่งที่เขาถือบอลวิ่งทำาทัชดาวน์ระยะ 

26 หลา ให้ซานฟรานซิสโกหนีห่าง 23-7 ก่อนเข้าควอเตอร์สุดท้าย

การบาดเจ็บของ นิก โบซา และเฟร็ด วอร์เนอร์ 2 ผู้เล่นทีมรับคน

สำาคัญของซานฟรานซิสโกเปิดโอกาสให้ดัลลัสได้มีโอกาสหายใจ เมื่อ ดัก 

เพรสค็อตต์ ควอเตอร์แบ็กของคาวบอยส์ขว้างทัชดาวน์ให้ทีมไล่มา 23-17

แต่การบุก 2 ชุดสุดท้ายของ ดัลลัส คาวบอยส์ ไม่สามารถทำา

คะแนนเพิ่มได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบุกชุดท้ายซึ่งจบลงกลางสนาม ซึ่ง

เพรสค็อตต์ไม่สามารถขว้างบอลเข้าไปในเอนด์ โซน์ได้ เนื่องจากเวลา

หมดก่อนจากการบริหารเวลาที่ผิดพลาด

“มันเหมือนการดวลปืนกันกลางอากาศ บรรยากาศมันสุดยอดมาก 

และแฟนๆ ของพวกเขาบ้าคลั่งจริงๆ” จิมมี การ็อปโปโล ควอเตอร์แบ็ก

ของซานฟรานซิสโก ฟอร์ตีไนเนอร์ส กล่าวหลังจบเกมด้วยการขว้าง 172 

หลา จาก 25 ครั้ง เพื่อนรับได้ 16 ครั้ง

“ทุกอย่างมันเหมือนภาพที่ผมคาดว่าจะต้องเกิดขึ้น มันเป็นเกมที่

สนุกมาก และผู้เล่นของเราก็ก้าวเข้ามาสร้างเพลย์สำาคัญในสถานการณ์

ที่เหมาะเจาะ มันเกิดขึ้นแบบนี้ทั้งวัน แล้วสุดท้ายก็เป็นหน้าที่ของทีมรับ

ที่ช่วยปิดเกม มันสนุกจริงๆ” การ็อปโปโลกล่าว

ส่วนเกมเอเอฟซีไวลด์คาร์ด แคนซัส ซิตี ชีฟส์ เปิดแอร์ โรว์เฮด             

สเตเดียม เอาชนะ พิตต์สเบิร์ก สตีลเลอร์ส ไปแบบไม่ยากเย็น 42-21

เบน โรธลิสเบอร์เกอร์ ควอเตอร์แบ็กของสตีลเลอร์ส ซึ่งจะ

อำาลาวงการหลังจบฤดูกาลนี้แน่นอน ต้องดูทีมของเขาโดน แคนซัส ซิ

ตี ชีฟส์ ไล่อัด 35 แต้มแบบไม่มีโอกาสตอบโต้ในช่วงเวลาเพียง 10 

นาทีเท่านั้น

แพทริก มาโฮมส์ ควอเตอร์แบ็กของเจ้าบ้านชีฟส์ขว้างไป

ทั้งหมด  5 ทัชดาวน์ ตลอดเกมขว้างไป 404 หลา นอกจากนั้น เทรวิส                                                                           

เคลเซ ผู้เล่นตำาแหน่งปีกในตัวเก่งยังเล่นแผนหลอกในช่วงท้ายและ

สามารถขว้างทัชดาวน์ได้ด้วย

โรธลิสเบอร์เกอร์นั้นขว้างทัชดาวน์ให้กับ ดิออนเต จอห์นสัน 

และเจมส์ วอชิงตัน รับสำาเร็จ ซึ่งเขาจบเกมสุดท้ายในอาชีพของเขา

ด้วยการขว้างไป 2 ทัชดาวน์ 215 หลา

สรุปผลอเมริกันฟุตบอลเอ็นเอฟแอล เพลย์ออฟรอบแรก ฝั่ง

เอ็นเอฟซี ไวลด์คาร์ด ฟิลาเดลเฟีย แพ้ แทมปาเบย์ 15-31, ซาน               

ฟรานซิสโก ชนะ ดัลลัส 23-17, ฝั่งเอเอฟซี ไวลด์คาร์ด พิตต์สเบิร์ก 

แพ้ แคนซัส ซิตี 21-42, ลาสเวกัส แพ้ ซินซินเนติ 19-26 และนิวอิง

แลนด์ แพ้ บัฟฟาโล 17-47.

ไวลด์คาร์ดเพลย์ออฟ • โจ ไทรออน-โชยินกา (ขวา) ทีมรับของแทม

ปาเบย์ บัคคาเนียร์ส สะใจหลังไล่แซก จาเลน เฮิร์ตส์ ควอเตอร์แบ็ก

หมายเลข 1 ของฟิลาเดลเฟีย อีเกิลส์ ลงไปกองกับพื้นสนาม ในศึกอเมริกัน

ฟุตบอลเอ็นเอฟแอล รอบไวลด์คาร์ดเพลย์ออฟ ท่ีเรย์มอนด์ เจมส์ สเตเดียม 

ในเมืองแทมปา รัฐฟลอริดา ซึ่งเจ้าบ้านบัคคาเนียร์สชนะไป 31-15.

บัคส์สอนเชิงอีเกิลส์/ไนเนอร์สดับดัลลัส

ทอม เบรดี

ไทยโพสต์ • สะสม พบประเสริฐ กุนซือชลบุรี 

เอฟซี ไม่สบอารมณ์สุดขีดกับกรณีที่ผู้ตัดสินใน

สนามและผู้ตัดสิน VAR เมินเฉยต่อจังหวะที่ 

ชิษณุพงษ์ โชติ ถูกนักเตะหนองบัว พิชญ เอฟซี 

สับศอกใส่เต็มๆ แต่ตนเองยอมรับความพ่ายแพ้

ต่อทีมพญาไก่ชน 2-3 โดยชี้ว่าสู้ความเฉียบขาด

ไม่ได้เอง

เกมที่พิชญ สเตเดียม “ฉลามชล” ชลบุรี 

เอฟซี เกือบบุกมาแบ่งแต้ม “พญาไก่ชน” หนอง 

บัว พิชญ ได้แล้ว หลังรักษาสกอร์เสมอ 2-2 

จนถึงช่วง 10 นาทีสุดท้าย ทว่าจุดเปลี่ยนของ

เกมเกิดขึ้นในนาทีที่ 81 เมื่อ ฉัตรชัย เจียกกลาง 

แบ็กขวาของเจ้าบ้าน ชักศอกใส่

ชิษณุพงษ์จนร่วงลงไปกอง

กับพื้น ทำาให้นักเตะ

ทั้ง 2 ฝั่งกรูเข้ามา

ชุลมุน จน

ทำาให้เกมต้องหยุดไป

ชั่วขณะ

อย่างไรก็ตาม 

จังหวะนี้ผู้ตัดสินที่ 1                                        

ในเกมนี้อย่าง วินัด                                 

โพธิ์พัฒน์ ตัดสินใจ                                    

แจกแค่ ใบเหลืองให้                                     

ฉัตรชัย เจียกกลาง 

กระท่ังท้ายเกม หนอง  

บัวมาได้ประตูชัยจาก 

ทัศนพงษ์ หมวดดา

รักษ์ เอาชนะชลบุรี 3-2 เก็บ 3 คะแนนสุดระทึก

สะสม พบประเสริฐ เฮดโค้ชฉลามชล 

กล่าวว่า “บอลแพ้เราโอเค มันแพ้ด้วยความที่เรา

ทำาได้ไม่ดีเอง ตรงนี้ผมและลูกทีมทุกคนยอมรับใน

ความพ่ายแพ้ ต้องชื่นชมหนองบัว พิชญ ที่เล่นใน

บ้านได้ดุดัน ส่วนเราก็ไม่นิ่งพอ”

“แต่ในรายละเอียดของเกม เอาจริงๆ ผม

โกรธนะ และรู้สึกงงจริงๆ กับการทำาหน้าที่ของ 

วินัด โพธิ์พัฒน์ ผู้ตัดสินในสนาม รวมไปถึง ภา

นุมาศ พันธุ์สะโม ผู้ตัดสิน VAR ที่บอกว่า การ

สับศอกของนักเตะหนองบัวไม่โดน และไม่ถือ

เป็นการทำาร้ายคู่ต่อสู้ มันเป็นแบบนั้นจริงๆ เหรอ 

ผมอยากให้ท่านได้ตอบคำาถามและชี้แจงเหตุผล

ตรงนี้”

“ส่วนอีกเรื่องที่ผมอยากฝากคือ 

เรื่องทีมแพทย์ประจำาสนามฟุตบอล 

ทุกๆ สนามควรมีการสังเกตการณ์กับ

เกมการแข่งขันให้ละเอียดกว่านี้ เพื่อที่เกิด

กรณีฉุกเฉินจะได้มีส่วนช่วยแก้ไขทัน จะได้ไม่มี

เหตุร้ายที่จะตามมา”

“ใครจะมองว่าผมออกแอ็กชัน อะไรก็ช่าง 

ผมทำาเพราะผมสังเกตเห็นว่าอาการของชิษณุ

พงษ์ (โชติ) นั้นผิดปกติ ผมก็ต้องปกป้องลูกทีม

ของผม ผมจึงต้องออกไปเรียกแพทย์ให้รีบมาดู

อาการอย่างทันท่วงที ซึ่งมันมีผลต่อผู้เล่นทุกคน

มากๆ”

“อย่างชิษณุพงษ์เอง หลังเดินทางกลับถึง                                                             

ชลบุรี เราต้องนำาตัวเขาเข้าตรวจเช็กอาการ

อย่างละเอียดอีกครั้ง เนื่องจากมีอาการเจ็บที่ลูก                                                          

กระเดือกจนไม่สามารถกลืนน้ำาลายและรับประ 

ทานอาหารได้ อยากฝากตรงนี้ ไว้ด้วย” สะสม

กล่าวในที่สุด.

สะสม พบประเสริฐ

สะสมฉุนเหตุนักเตะโดนสับศอก

VARกับแพทย์สนามไร้มาตรฐาน
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10 การศึกษา-สาธารณสุข-วาไรตี้

อนุรักษ์ภาพร่างพระราชพิธี ร.6 ของกาลิเลโอ คินี

กรมศิลปากรจัดเสวนาออนไลน์ เรื่อง “การอนุรักษ์ภาพ

ร่างจิตรกรรมของ กาลิเลโอ คินี : ความท้าทายใหม่ของนัก

อนุรักษ์” นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมศิลปากร กล่าว

ว่า ผลงานภาพร่างพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จ

พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 เขียนโดย กาลิเลโอ คินี 

(Galileo Chini) เป็นต้นแบบงานจิตรกรรมภายในโดมพระที่นั่ง

อนันตสมาคม เก็บรักษาอยู่ภายในคลังของพิพิธภัณฑสถาน

แห่งชาติ พระนคร และกลุ่มวิทยาศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์ 

สำานักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กำาลังอนุรักษ์เพื่อนำามาจัด

แสดงนิทรรศการถาวรภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอ

ศิลป์ โดยภาพร่าง

พระราชพิธีฯ เขียน

ขึ้นในช่วง พ.ศ.2454-

2456 ใช้เทคนิคสีฝุ่น

บนผืนผ้าใบ รูปครึ่ง

วงกลมขนาดใหญ่ มี

ความกว้าง 9.34 เมตร สูง 5.80 เมตร อายุกว่า 100 ปี นับ

เป็นความท้าทายในการดำาเนินการอนุรักษ์ การเสวนานี้จะเผย

แพร่ความรู้และความเป็นมาของโบราณวัตถุชิ้นสำาคัญด้าน

ทัศนศิลป์ในหน้าประวัติศาสตร์ ไทย รวมถึงขั้นตอนเทคนิค

และวิธีอนุรักษ์ โดย นายเสน่ห์ มหาผล นักวิทยาศาสตร์

เชี่ยวชาญ นางพูลศรี จีบแก้ว ภัณฑารักษ์เชี่ยวชาญ และ

นางสาวโสภิต ปัญญาขันธ์ นักวิทยาศาสตร์ชำานาญการพิเศษ 

ผู้สนใจร่วมรับฟังทางเพจพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป์ 

The National Gallery of Thailand วันที่ 22 ม.ค.นี้ ตั้งแต่เวลา 

13.30–15.30 น. สอบถามโทร.0-2281-2224

เทศกาล “ลดสนั่น อ่านสนุก”

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ ชวนนักอ่านซื้อหนังสือในราคา 

ลดพิเศษกับ เทศกาล “ลดสนั่น อ่านสนุก” พบกับกองทัพ

หนังสือต้อนรับต้นปี พร้อมส่วนลดพิเศษ ตั้งแต่บัดนี้จน 

ถึงวันที่  31 มกรา 

คม 2565 และยัง

สามารถเข้าร่วมโครง 

การ “ช้อปดีมีคืน”  

ช็อปง่ายๆ ได้ภาษี

คืน ลดหย่อนภาษีได้

สูงสุด 30,000 บาท 

ตั้ ง แต่ บั ดนี้ จนถึ ง วั น

ที่ 15 ก.พ.นี้ ผู้สน 

ใจสามารถช็อปได้ที่ 

www.chu l abook .

com หรือที่ศูนย์หนังสือจุฬาฯ ทุกสาขา สอบถามได้ที่ศูนย์

สือจุฬาฯ โทร.08-6323-3703-4 หรือที่ Line@chulabook 

website : www.chulabook.com fb: chulabook.

างไร้ชีวิตของสัตว์หรือศพของสัตว์ที่ถูก

เก็บรักษาไว้ด้วยเทคนิคทางวิทยาศาสตร์

ผสมผสานกับงานศิลปะจนเหมือนกลับมา

มีชีวิตหัวใจยังเต้นและอวัยวะต่างๆ ยังทำางานอยู่ 

ได้มีการนำาเสนออย่างน่าตื่นตาตื่นใจในนิทรรศการ  

“Taxidermy คืนชีวิตให้ซากสัตว์” ด้วยการจัด

แสดงสัตว์สตัฟฟ์ที่หาดูได้ยาก ทั้งกวางรูซ่าสัตว์ใกล้

สูญพันธุ์ในอินโดนีเซีย นกคาสโซวารีนกขนาดใหญ่

ที่บินไม่ได้ นกแก้วโนรีแคทเทอริ่งสิ่งมีชีวิตติดปีกที่

มีแนวโน้มจะสูญพันธุ์ หรือสัตว์ที่คนรู้จัก เช่น นก

ฟลามิงโก นกกระจอกเทศ ยีราฟ ซึ่งทางองค์การ

พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ตัดสินใจ

ขนสัตว์สตัฟฟ์มาโชว์ในนิทรรศการนี้อย่างยิ่งใหญ่

ใจกลางเมือง โดยร่วมมือกับเดอะ สตรีท รัชดา จัด

แสดงบริเวณลานกิจกรรม ชั้น 1 ศูนย์การค้าเดอะ 

สตรีท รัชดา ตลอดเดือนมกราคมนี้ 

ตื่นตา‘สัตว์สตัฟฟ์’หายากช่วยคนใกล้ชิดธรรมชาติ

งานศิลปะสัตว์สตัฟฟ์นี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งที่

นำามาจากศูนย์บริหารคลังตัวอย่างทางธรรมชาติ

วิทยาและสตัฟฟ์สัตว์ของ อพวช. หน่วยงานที่มี

ความเชี่ยวชาญด้านการสตัฟฟ์สัตว์อันดับต้นๆ 

ของประเทศ จะทำาให้คนดูได้ชม ได้ศึกษาเรียน

รู้ กระตุ้นให้เกิดแนวคิดร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากร 

ธรรมชาติอันมีค่า และเสริมสร้างความตระหนัก

ทางวิทยาศาสตร์และธรรมชาติวิทยาแก่ประชาชน

ในวงกว้าง เพื่อให้เกิดความยั่งยืนและการเรียนรู้

ของคนในสังคม 

การสตัฟฟ์สัตว์ (Taxidermy) เป็นการใช้

เทคนิคทางวิทยาศาสตร์ผสมผสานกับศิลปะทำาให้

สัตว์ที่ตายแล้วมีท่าทางเสมือนสัตว์เหล่านี้ยังมี

ชีวิตในอิริยาบถที่ใกล้เคียงกับธรรมชาติมากที่สุด 

นอกจากทักษะฝีมือแล้ว ความรู้ทางธรรมชาติ

วิทยาเกี่ยวกับสรีระ ท่าทาง และการดำารงชีวิตเป็น

อีกส่วนสำาคัญที่ทำาให้จัดแสดงได้สมจริงใกล้เคียง

กับธรรมชาติ การสตัฟฟ์สัตว์ให้ประโยชน์ในการ

เก็บรักษาซากสัตว์และสร้างความเข้าใจธรรมชาติ

ผ่านรูปแบบการจัดแสดงได้เป็นอย่างดี

ขณะที่อีกด้านหนึ่ง การสตัฟฟ์สัตว์เป็นงาน

ที่สะท้อนถึงความท้าทายของการอนุรักษ์สัตว์ให้

อยู่คู่กับระบบนิเวศตามธรรมชาติ และความร่วม

มือของมนุษย์ที่เป็นหนึ่งในเหตุการณ์ล้มหายตาย

จากของสัตว์ นอกจากจะเป็นการเก็บรักษาซาก

สัตว์สำาคัญที่อาจใกล้สูญพันธุ์ ไว้แล้ว การสตัฟฟ์

ยังเป็นการเก็บสตอรี่ของสัตว์ที่มีผลต่อระบบ

นิเวศทางธรรมชาติอีกด้วย เป็นการเน้นย้ำาถึง

คุณค่าสิ่งมีชีวิตทุกชนิดถ้าสูญพันธุ์ ไปแล้ว มีเงิน

จำานวนเท่าไหร่ก็ไม่สามารถซื้อชีวิตสัตว์ป่าหายาก

คืนมาได้  

ส่วนขั้นตอนและระยะเวลาในการสตัฟฟ์

สัตว์จะแตกต่างกัน ทั้งการสตัฟฟ์สัตว์เลี้ยงลูกด้วย

นม สตัฟฟ์นก สตัฟฟ์ปลา และการรักษาตัวอย่าง

ด้วยพาราฟินซึ่งใช้หลักการแทนที่น้ำาในเซลล์ เริ่ม

จากแช่ในแอลกอฮอล์ความเข้มข้นน้อยไปมาก

ก่อนนำาไปแช่ในโพรพานอลตามด้วยพาราฟิน

เหลวที่อุณหภูมิ 65 องศาเซลเซียส เป็นเทคนิค

ที่ง่าย แต่ใช้เวลาหลายวันและทำาได้กับสัตว์หลาย

ประเภท

นิทรรศการ Taxidermy คืนชีวิตให้ซาก

สัตว์จัดแสดงสัตว์สตัฟฟ์ขนาดย่อมที่ศูนย์การค้า

เดอะ สตรีท รัชดา ตื่นตาตื่นใจใกล้ชิดธรรมชาติ

กับมิวเซียมมีชีวิต พบกับสัตว์สตัฟฟ์นานาชนิด ซึ่ง

ทำาหน้าที่เป็นเหมือนสารแห่งการอนุรักษ์ที่ส่งไป

ถึงคนดู 

เหล่าสัตว์ที่เสียชีวิตแล้วมาสตัฟฟ์จัดแสดง

ทั้งนิทรรศการถาวรที่ อพวช. และล่าสุดที่ยกมาขึ้น

ห้างให้คนเมืองได้สัมผัสประสบการณ์ใหม่ๆ แทนที่

จะต้องสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติอันมีค่าไปหรือ

ปล่อยให้ซากสัตว์เน่าสลายไร้ประโยชน์ นอกจาก

สร้างกระแสอนุรักษ์ที่แพร่ขยายวงกว้างแล้ว ยัง

สร้างแรงบันดาลใจให้เด็กและเยาวชนที่มีความ

สนใจเรื่องวิทยาศาสตร์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

มองเห็นลู่ทางสู่สายอาชีพของการเป็นนักสตัฟฟ์

สัตว์รุ่นใหม่ที่เสาะหาซากสัตว์วัตถุดิบไปทำางาน

ช่วยชุบชีวิตสัตว์ช่วยให้ผู้คนได้ใกล้ชิดธรรมชาติ

มากขึ้น

ชวนไปตื่นตากับนิทรรศการ “Taxidermy” 

เปิดให้ชมฟรีภายใต้มาตรการดูแลป้องกัน การ

เว้นระยะห่างอย่างเคร่งครัด จัดแสดงถึงวันที่  

27 ม.ค.นี้ตั้งแต่ 11.00–22.00 น. ที่ศูนย์การค้าเดอะ  

สตรีท รัชดา.

ร่

ชุบชีวิตกวางรูซ่า สัตว์หายากจัดแสดงกลางเมือง

ปลาสัตฟฟ์ งานที่ผสานวิทยาศาสตร์และศิลปะลงตัว

นกแก้วโนรีแคทเทอริ่ง สิ่งมีชีวิตที่แนวโน้มจะสูญพันธุ์นิทรรศการ “Taxidermy” ช่วยคนใกล้ชิดธรรมชาติสตัฟฟ์สัตว์ในอิริยาบถใกล้เคียงธรรมชาติ

ศึกษาธิการ • นายกฯ เป็นประธานเซ็น

เอ็มโอยู โครงการ “ตามน้องกลับมาเรียน” 

ลั่นตั้งเป้าเด็กหลุดจากระบบการศึกษาต้อง

เป็นศูนย์ ย้ำาทุกคนต้องช่วยกันสร้างโอกาส

ทางการศึกษา มอบ ศธ.เจาะลึกข้อมูล แก้

ปัญหารายครอบครัว ด้าน ศธ.เปิดแอปพลิ

เคชันเข้าสู่ระบบการศึกษา

เวลา 09.00 น. ที่กระทรวงศึกษาธิการ 

(ศธ.) พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายก

รัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีบันทึกข้อตกลง

ความร่วมมือโครงการส่งเสริมโอกาส ความ

เสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 

“พาน้องกลับมาเรียน” ระหว่าง 3 หน่วยงาน

หลักของ ศธ. ได้แก่ สำานักงานปลัดกระทรวง

ศึกษาธิการ (สป.) สำานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำานักงานคณะ

กรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) พร้อม

ด้วย 11 พันธมิตร ทั้งกระทรวงมหาดไทย 

(มท.) กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กระทรวง

วัฒนธรรม (วท.) กระทรวงการท่องเที่ยว

และกีฬา (กก.) กระทรวงการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) 

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง

ของมนุษย์ (พม.) สำานักงานตำารวจแห่งชาติ 

สำานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กอง

อำานวยการรักษาความมั่นคงภายในราช

อาณาจักร กรุงเทพมหานคร และกองทุน

เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)

โดย พล.ประยุทธ์กล่าวว่า โครงการ

ส่งเสริมโอกาส ความเสมอภาคและความ

เท่าเทียมทางการศึกษา “พาน้องกลับมา

เรียน” เป็นการดำาเนินการตามนโยบาย

ของรัฐบาล “จะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” ที่ให้

ความสำาคัญกับคนทุกกลุ่ม และเพื่อให้คน

ไทยทุกคนได้รับประโยชน์ในทุกด้านอย่าง

เท่าเทียมและเสมอภาค โดย ศธ.ได้เล็งเห็น

ถึงความสำาคัญและถือเป็นเรื่องเร่งด่วน ที่

ต้องให้การศึกษากับเด็กนักเรียนทุกกลุ่ม

อย่างเท่าเทียมกัน แต่เนื่องจากสถานการณ์

การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร 

นา 2019 ที่ผ่านมา และที่กำาลังเผชิญอยู่ใน

ปัจจุบัน ทำาให้เด็กจำานวนมากหลุดออกจาก

ระบบการศึกษาภาคบังคับ การศึกษาระดับ

มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และการศึกษา

ตามอัธยาศัย ศธ.จึงได้ดำาเนินการติดตาม

นักเรียน นำากลับเข้าสู่ระบบการศึกษา หลัง

จากที่หลุดจากระบบไปในช่วงเวลาที่ผ่านมา 

ด้วยการสร้างความร่วมมือของแต่ละหน่วย

งานและการติดตามผลจากการดำาเนินการ

ตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางที่เกิดจากการ

ร่วมมือกันอย่างมีประสิทธิภาพ หลังจาก

นี้เราจะคืนโอกาสให้กับเด็กๆ และสร้าง

โอกาสให้กับสังคม โดยการพาเด็กๆ กลับ

เข้าสู่ระบบการศึกษาอีกครั้ง ถือเป็นจุดเริ่ม

ต้นที่ดีสำาหรับปีการศึกษาใหม่ 2565 นี้ โดย

ตั้งเป้าตัวเลขเด็กหลุดจากระบบการศึกษา

ต้องเป็นศูนย์

พล.อ.ประยุทธ์กล่าวต่อว่า โครงการ

ดังกล่าวตนได้เห็นความร่วมมือจากทุก

หน่วยงานที่ช่วยกันให้ โอกาสเด็กที่หลุด

ระบบการศึกษา เพื่อให้ทุกคนได้รับการ

ศึกษาที่ดี ดังนั้นโครงการนี้จึงเป็นโครงการ

สำาคัญและเป็นประโยชน์ สอดคล้องกับ

สถานการณ์ปัจจุบัน เพราะทุกวันนี้มีเด็ก

หลุดกว่าแสนคน ซึ่งทุกคนและทุกหน่วย

งานต้องช่วยกันเพื่อสร้างโอกาสทางการ

ศึกษา โดยตนอยากให้ ศธ.สร้างความเข้าใจ

ให้แก่เด็กได้เข้าใจว่าจะศึกษากันไปทำาอะไร 

เพราะหลายคนหลุดออกจากระบบการ

ศึกษา ไม่ใช่สถานการณ์ โควิดเพียงอย่าง

เดียว แต่บางครั้งเด็กที่หลุดระบบการศึกษา

มีความจำาเป็นอย่างอื่นด้วย ดังนั้น ศธ.จะ

ต้องไปหาข้อมูลเหล่านี้และแก้ปัญหาไป

ทีละจุด พร้อมกับเจาะลึกรายครอบครัว 

อยากฝากให้ดูแลผู้ปกครองให้มีความพร้อม

ด้วย เพราะเมื่อนำาเด็กเข้าสู่ระบบการศึกษา

ได้แล้วต้องอย่าให้หลุดออกไปอีก นี่คือสิ่ง

สำาคัญว่าเราจะดำาเนินการเรื่องนี้สำาเร็จหรือ

ไม่สำาเร็จ

“ศธ.เป็นผู้นำาการศึกษาจะต้องมีความ

รับผิดชอบและต้องทำางานบูรณาการกับทุก

หน่วยงาน ซึ่งโครงการนี้ถือเป็นของขวัญ

สำาคัญที่รัฐบาลให้แก่ประชาชน เพราะการ

ศึกษากับคนไทยเป็นเรื่องใหญ่จะต้องทำา

อย่างจริงจังหาวิธีที่เหมาะสม โดยการเรียน

ทุกระบบจะต้องมีมาตรฐาน ซึ่งการนำาเด็ก

เข้าสู่ระบบการศึกษาเราต้องจัดหาโรงเรียน

คุณภาพ แม้เราจะมีกองทุนต่างๆ เพื่อสร้าง

โอกาสให้แก่เด็กก็ตาม แต่เมื่อเด็กได้เรียน

กับโรงเรียนที่ไม่มีคุณภาพก็เปล่าประโยชน์ 

ดังนั้น ประเด็นนี้คือเรื่องสำาคัญที่ ศธ.ต้อง

พิจารณาและขับเคลื่อนการสร้างโรงเรียน

คุณภาพที่มีครบทุกอย่าง เพื่อเป็นการใช้งบ

ประมาณอย่างคุ้มค่า” นายกฯ กล่าว

ด้านนางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมน 

ตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) 

กล่าวว่า ศธ.เล็งเห็นถึงปัญหานี้ จึงได้มี

การแก้ปัญหาเชิงรุกผ่านโครงการ “พาน้อง

กลับมาเรียน” ด้วยความร่วมมือจากหน่วย

งานภายใต้สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ทั้ง  

ศึกษาธิการ • สกสค.อนุมัติองค์การค้าฯ 

เดินหน้าพิมพ์แบบเรียนตามปกติ แม้จะ

เรียนออนไลน์ “ตรีนุช” เชื่อปีการศึกษา 65 

พิมพ์ตำาราทันแน่ เพราะไร้อุปสรรคใดๆ

นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) 

กล่าวถึงการจัดพิมพ์แบบเรียนในปีการ

ศึกษา 2565 ว่า เมื่อเร็วๆ นี้ ในการ

ประชุมคณะกรรมการองค์การค้าของ

คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและ

สวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

(สกสค.) ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติให้มีการ

พิมพ์แบบเรียนไปตามปกติ แม้จะมีการ

เรียนการสอนท่ามกลางสถานการณ์การ

แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร 

นา 2019 หรือโควิด-19 จะส่งผลให้สถาน

ศึกษาปรับการเรียนในรูปแบบออนไลน์

ก็ตาม แต่หากดูภาพรวมแล้วการเรียน

การสอนรูปแบบออนไลน์มี เพียงร้อย 

ละ 30 เท่านั้น ส่วนการเรียนในรูปแบบ 

On hand ยังจำาเป็นที่จะต้องใช้หนังสือ

เรียน ดังนั้น การพิมพ์แบบเรียนในปีการ

ศึกษา 2565 นี้ องค์การค้าของ สกสค.ยัง

รับหน้าที่พิมพ์แบบเรียนตามปกติ โดยตน

ได้กำาชับองค์การค้าของ สกสค.แล้วว่า การ

พิมพ์แบบเรียนจะต้องดำาเนินการให้เสร็จ

และทันกับการเปิดภาคเรียนของนักเรียน

ด้วย ส่วนการจัดส่งแบบเรียนยืนยันว่าไม่มี

อุปสรรคอย่างแน่นอน  

นางสาวตรีนุชกล่าวต่อว่า ทั้งนี้ ตน

ได้รับรายงานจากสำานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ว่า ได้ขยาย

เวลาการอนุญาตใช้สื่อการเรียนรู้ (แบบ

เรียน แบบฝึก) ของเอกชนที่มีใบอนุญาต

ครบ 5 ปี ในปีการศึกษา 2559-2564 ให้

สามารถใช้ต่อในปีการศึกษา 2565 ได้อีก 

1 ปี เพื่อรอการปรับปรุงและประกาศใช้

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ฉบับใหม่ โดย สพฐ.ได้แจ้งให้สำานักพิมพ์

ทุกแห่งทราบแล้ว ลงวันที่ 17 ธันวา 

คม 2564 พร้อมทั้งกำาชับให้ดำาเนินการจัด

พิมพ์จำาหน่ายและจัดส่งสื่อการเรียนรู้ ให้

ทันใช้ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2565 สำาหรับ

เขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) ได้แจ้งไปแล้ว

เช่นกัน โดยให้แจ้งโรงเรียนติดตามการเผย

แพร่บัญชีสื่อการเรียนรู้สำาหรับเลือกใช้ มี 2 

รอบ คือ รอบที่ 1 วันที่ 21 มกราคม 2565 

รอบที่ 2 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 และ

ในสถานการณ์ โควิด-19 การที่นักเรียนไม่

สามารถมาเรียนที่ โรงเรียนได้ การเรียน

รู้จึงเป็นเรื่องสำาคัญที่ครูพยายามหาวิธี

การหลากหลาย เช่น ให้ศึกษาใบความ

รู้แล้วทำาใบงาน การสอน On line การ

มอบหมายงานให้ทำา การให้ทำางานกับพ่อ

แม่ผู้ปกครองแล้วบันทึกความรู้ เป็นต้น 

หนังสือเรียนจึงยังคงมีความสำาคัญ ถือ

เป็นแหล่งความรู้หลักที่นักเรียนทุกคนมี

อยู่ไม่ว่าจะอยู่ในพื้นที่ใด โดยเฉพาะพื้นที่

ที่อินเทอร์เน็ตหรือเทคโนโลยียังไม่พร้อม 

ยิ่งมีความสำาคัญ.

องค์การค้าฯเดินหน้าพิมพ์แบบเรียนปี65คาดทันใช้แน่

นายกฯห่วงเด็กหลุดระบบการศึกษา
ถึงกับเป็นประธานเปิดงาน‘ตามน้องกลับมาเรียน’ย้ำา‘เรื่องใหญ่’ทุกคนต้องช่วยกัน

สพฐ. สช. สอศ. กศน. และพันธมิตร 11 

หน่วยงาน ซึ่งถือเป็นความร่วมมือครั้ง

ยิ่งใหญ่ และนับเป็นครั้งแรกที่จะบูรณา

การร่วมกัน เพื่อให้ทราบถึงจำานวนเด็ก

ในปัจจุบันที่หลุดออกจากระบบการศึกษา 

และจะมีการลงติดตามถึงบ้าน เพื่อตาม

เด็กเหล่านี้กลับสู่ระบบการศึกษาอีกครั้ง 

และจากสถิติจำานวนนักเรียนที่หลุดออก

จากระบบการศึกษาปี 2564 โดยแบ่งตาม

สังกัด ได้แก่ สังกัด สพฐ. จำานวน 78,003 

คน สังกัด สป. จำานวน 50,592 คน สังกัด 

สอศ.จำานวน 55,599 คน และผู้พิการในวัย

เรียนสังกัด พม. จำานวน 54,513 คน รวม

แล้วมีนักเรียนหลุดจากระบบการศึกษามาก

ถึง 238,707 คน ซึ่งหลังจากดำาเนินการเชิง

รุกตลอด 2 เดือนที่ผ่านมา สามารถตาม

นักเรียนกลับมาเรียนได้ 127,952 ยังมีเด็ก

ที่หลุดจากระบบจำานวน 110,755 ราย

“ศธ.มีการพัฒนาเครื่องมือติดตาม

นักเรียนเหล่านี้ ด้วยแอปพลิเคชันที่ชื่อ 

“ตามน้องกลับมาเรียน” เพื่อให้เกิดการ

ทำางานที่สะดวกรวดเร็ว และยังสามารถเก็บ

เป็นฐานข้อมูลของปัญหาที่เกิดกับแต่ละ

ครอบครัวได้อย่างละเอียด และจะได้เป็น

แนวทางในการให้ความช่วยเหลืออย่างตรง

จุดกับทุกเคสทุกกรณีกันต่อไป เบื้องต้นจะ

ให้ โรงเรียนต้นสังกัดติดตามนักเรียน จาก

นั้นกระทรวงศึกษาธิการจะเข้าช่วยเหลือ

และสนับสนุนให้กลับเข้าสู่สถานศึกษาที่

เหมาะสมตามบริบทของแต่ละกรณี แต่หาก

โรงเรียนต้นสังกัดติดตามไม่ได้ ก็จะประสาน

ความร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตรที่ ได้มี

การทำา MOU ในวันนี้ ให้ช่วยติดตาม เพื่อ

ช่วยเหลือและสนับสนุนให้กลับเข้าสู่สถาน

ศึกษาที่เหมาะสมต่อไป เพื่อสร้างโอกาสให้

เด็กไทยได้กลับมามีโอกาสที่ดีในชีวิตกันอีก

ครั้ง” รมว.ศธ.กล่าว.
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11บันเทิง

ลิ่มเป็นไรเหรอ..

พอสามกีบคัดค้านเรื่องเก็บภาษีค่าเข้าประเทศ ก็

จะต้องมาแทงสวนว่าประเทศนั้นก็เก็บ ประเทศ

นู้นก็เก็บ.....รู้จ้าาารู้ เที่ยวมาเยอะ รู้ค่าาา

แต่แค่ที่อื่นเก็บแล้วอย่างน้อยก็ยังได้อะไรไง อันนี้เก็บ

แล้วได้ไรบ้าง? อย่างน้อยบอกแผนหน่อย ว่าเก็บแล้วจะยังไง

ต่อ เอาไปพัฒนาด้านไหนยังไง มีโปรเจ็กต์อะไรเป็นชิ้นเป็นอัน

บ้าง”

นี่..นักแสดงสาวชื่อ “ใบเฟิร์น-อัญชสา มงคลสมัย” 

โพสต์ทวิตเตอร์ถาม หลังข่าวรัฐบาลมีแผนจัดเก็บ “ค่าเหยียบ

แผ่นดิน” จากนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทย 

300 บาท

ก็เข้าใจว่าเธอคงเห็นแค่พาดหัวข่าว เพราะหากอ่านราย

ละเอียดต่ออีกสัก 3-4 บรรทัดก็จะรู้ว่า..เก็บไปเข้ากองทุนเพื่อ

ส่งเสริมการท่องเท่ียวแห่งชาติ และทำาประกันให้แก่นักท่องเท่ียว..

กรณีประสบอุบัติเหตุ หรือเสียชีวิต!

เมื่อรู้แล้ว คราวนี้ก็อยากถามใบเฟิร์นบ้างล่ะว่า..ทำาไม

ถึงต้องไปเรียกคนท่ีเขาเห็นด้วยกับแนวคิดน้ีว่าเป็น “สล่ิม” ล่ะ?

และทำาไมไม่คิดว่าการพูดการอธิบายให้คนท่ีคัดค้านได้รู้-

ได้เข้าใจ ก็เป็นเรื่องที่โต้เถียงกันได้ด้วยเหตุและผล ไม่เห็นจะ

ต้องแยกสามกีบ-สลิ่มให้กินแหนงแคลงใจกัน เพื่ออะไร?

แล้วใบเฟิร์นล่ะอยู่ฝ่ายไหน หรือว่าเป็น “สามกีบ” จึง

มองใครก็ตามที่คิดต่าง-เห็นต่างจากตัวเอง ต้องเป็น “สลิ่ม” 

ไปเสียหมด?

อย่างผม ที่เห็นด้วยกับการแนวคิด..เก็บเงินจากนักท่อง

เที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้าไทยคนละ 300 บาท หรือ “ค่า

เหยียบแผ่นดิน” ก็ต้องเป็นสลิ่มด้วยสิ?

ผู้ผลิต ผู้สร้าง ผู้กำากับ เจ้าของรายการ ผู้บริหารสถานี

โทรทัศน์ ที่เห็นด้วยกับแนวคิดนี้ ก็ต้องเป็นสลิ่มเหมือนกันสิท่า 

แล้วใบเฟิร์นไม่รู้สึกเคอะเขิน อึดอัดใจรึที่ต้องทำางานกับพวก

สลิ่มน่ะ!

หรือว่า ก่อนจะรับงาน ใบเฟิร์นได้คัดกรองเป็นอย่าง

ดีแล้ว ผู้ว่าจ้างไม่ใช่สลิ่ม แต่เท่าที่ดูจากผลงานในอดีต ที่รับ

บทนางเอกในซีรีส์ “เราเกิดในรัชกาลที่ ๙” ผู้สร้าง-ผู้กำากับก็ไม่

น่าจะเป็นสามกีบ?

หรือว่า ตอนนั้นอุดมการณ์ยังแกว่งๆ ปีกยังไม่กล้า ขา

ยังไม่แข็ง เลยยอมที่จะร่วมกับใครก็ได้ ขอแค่ให้ได้ทำางาน ได้

อยู่ในวงการเท่านั้น!

และตอนนี้ที่สังกัดอยู่กับบริษัทเดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ 

ผู้ใหญ่-ผู้บริหารก็ไม่น่าจะใช่สามกีบไปเสียทั้งหมด..

อย่างน้อยคุณบอย-ถกลเกียรติ วีรวรรณ คนหน่ึงล่ะท่ีไม่

น่าจะใช่ฝ่าย-คนท่ีใบเฟิร์นนิยมคล่ังไคล้ ด้วยเคยถูกสามกีบถล่ม

ด่ามาแล้วเมื่อครั้งโพสต์สอนดีเจเอกกี้ที่พูดประเด็น “นะจ๊ะ”!

ฉะนั้น การจะพูดแสดงความคิดอ่านอะไร ใบเฟิร์นก็

ต้องระมัดระวัง จะตำาหนิติติง หรือแสดงความไม่เห็นด้วยกับ

รัฐบาล ก็พูด-วิจารณ์ไปตามรู้-เข้าใจ ไม่ต้องกระแนะกระแหน

ใครเขา

อย่างน้อย ผู้ใหญ่ท่ีอุ้มชูดูแลอยู่จะได้ไม่ต้องพลอยลำาบาก-

หนักใจ..

จำ�ไว้..นะจ๊ะ!.

สามกีบอยู่คอกสลิ่ม?

“ส
รียกได้ว่�ให้เป็นคดีตัวอย่�งกันไปเลย สำ�หรับเกรียนคีย์บอร์ดท่ีชอบไปด่�ผู้อื่นในโลกโซเชียล 

จนโดนฟ้องกลับไปหลายแสน ล่าสุดก็เกิดขึ้นกับนักแสดงสาว มินด� มีทรัพย์สิน อดีตแฟน

ของนักร้องดัง แซ็ค ชุมแพ เอาเรื่อง เดินหน้าฟ้องร้องเกรียนคีย์บอร์ดหลังคอมเมนต์หมิ่น

ประมาทลามไปถึงบุพการีของมินดา 

“ไม่ใช่เพิ่งไปฟ้อง แต่จริงๆ คือฟ้องมานานตั้งแต่เกิดเรื่องเมื่อ 3 ปีที่แล้ว มีการไกล่เกลี่ย

เจรจากันมาตลอด แต่ตกลงกันไม่ได้ แล้วทางศาลตัดสินให้เกรียนคีย์บอร์ดชดใช้ค่าเสียหายมา แต่

ทางนั้นไม่สามารถชดเชยให้เราได้ในเวลาที่ศาลกำาหนด ก็เลยต้องดำาเนินการขั้นต่อไป ก็คือสืบ

ทรัพย์ มี 3 คน ประมาณคนละ 2-3 แสนบาท ซึ่งมันขึ้นอยู่กับการที่เขาด่า คนไหนด่าเยอะก็จะ

โดนเยอะหน่อย

โดยตั้งแต่เกิดเรื่องตัวมินเองและครอบครัวก็ได้ปรึกษากัน เพราะทางเราได้รับศาลก่อนจึง

ฟ้องกลับ ทั้งจากตัวแฟนเก่าด้วย แต่อันนั้นคือคดีได้จบไป

แล้ว จะเหลือแค่แฟนคลับที่ไม่ลงตัว ถามว่าด่าหนักแค่ไหน

ถึงขั้นฟ้อง จริงๆ ถ้าด่าตัวมินเองก็คงไม่เป็นไร แต่นี่ลามไป

ถึงครอบครัว พ่อ แม่ ธุรกิจที่บ้าน เราเลยมองว่ามันล่วง

ล้ำาเกินไป หลังจากหมายศาลส่งไป คนที่ได้รับก็ตั้งใจจะมา

ขอโทษ แต่พอนัดวันเสร็จเขาก็ไม่มา หลายครั้ง จนตัดสิน

ใจดำาเนินการขั้นต่อไป จริงๆ มี 4 เคส แต่อีกเคสขอโทษ

ก็คือจบ เพราะก่อนที่จะฟ้องก็ได้พูดคุยกันแล้ว ถ้าขอโทษ

คือจบ แต่เขาก็ไม่ขอโทษ 

ส่วนตัวตอนนี้ก็ทำางานส่วนตัวไปเรื่อยๆ ค่ะ ก็โสด

แหละ มีคุยๆ บ้าง แต่ขอเก็บประสบการณ์ที่ผ่านมาเป็น

ครู ขอดูไปเรื่อยๆ ก่อน เรื่องความรัก ไม่ได้เข็ดแต่แค่

คิดเยอะขึ้น ครอบครัวก็ช่วยสแกนเยอะมากเลยค่ะ”

เ

รูซ สปริงส์ทีน ในวัย 72 ปี นักร้อง นักกีต�ร์ที่ โด่ง

ดังมาตั้งแต่ยุค 70 เพิ่งสร้างประวัติศาสตร์เมื่อเดือน

ธันวาคม ด้วยการขายผลงานมาสเตอร์สได้เงินมา 550 

ล้านเหรียญสหรัฐ โรลลิงสโตนยกให้เขาเป็นนักดนตรีที่ทำาเงินสูงสุด

ของเมื่อปีที่แล้ว

บรูซ สปริงส์ทีน ทำารายได้สูงสุดในบรรดาท็อปเท็นนักดนตรี

ที่มีรายได้มากสุดของปี 2021 ด้วยตัวเลขที่มากถึง 590 ล้าน

เหรียญสหรัฐ คิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ 19,500 ล้านบาท ย้ำาว่า

ตัวเลขนี้เกิดขึ้นในปีเดียวเมื่อปีที่แล้ว แต่นั่นก็มาจากการที่เขาขาย

สิทธิ์การเผยแพร่ให้กับโซนีแล้วนั่นเอง

รายชื่อดังกล่าวรวบรวมโดยนิตยสารโรลลิงสโตน เผยให้เห็น

ถึงความเคลื่อนไหวทางแวดวงดนตรี ท่ีมีอะไรทำารายได้มากสุดในช่วง

ปีท่ีมีการแพร่ระบาดของโรคคร้ังใหญ่ การออกทัวร์คอนเสิร์ตทำาได้

เพียงเล็กน้อย ขณะท่ียอดขายอัลบ้ัมผ่านสื่อท่ีจับต้องได้ได้รับผลกระ

ทบมากข้ึนจากแพลตฟอร์มสตรีมมิง

อย่างไรก็ตาม นักดนตรีหลายคนก็ยังทำารายได้เป็นกอบเป็น

กำา ในรายชื่อที่รวบรวมไว้เมื่อรวมรายได้ทั้งหมดเป็นจำานวนสูงถึง 

2.3 พันล้านเหรียญสหรัฐ สูงกว่าเป็นเท่าตัวจากที่พวกเขาเคยทำาได้

ต่อปีก่อนยุคโควิด-19 เสียอีก

นอกจากยอดขายผลงานแล้ว อีกทางทำาเงินก้อนมหาศาลใน

ช่วงนี้คือการขายลิขสิทธิ์เพลงของตัวเอง

ท็อปเท็นนักดนตรีร�ยได้สูงสุด 10 อันดับแรกในปี 2021

1.บรูซ สปริงส์ทีน  590 ล้านเหรียญฯ

2.เจย์-ซี   470 ล้านเหรียญฯ

3.พอล ไซมอน  260 ล้านเหรียญฯ

4.คานเย เวสต์  250 ล้านเหรียญฯ

5.ไรอัน เทดเดอร์  200 ล้านเหรียญฯ

6.เรดฮอต ชิลลี เปปเปอร์ส 145 ล้านเหรียญฯ

7.ลินด์ซีย์ บักกิงแฮม  100 ล้านเหรียญฯ

8.มอตลีย์ ครู     95 ล้านเหรียญฯ

9.เบล็ก เชลตัน    83 ล้านเหรียญฯ

10.เทย์เลอร์ สวิฟต์    80 ล้านเหรียญฯ

บ

สันต์ สะตอแมน

 Satorman_1@yahoo.co.th

น�ทีนี้เรียกได้ว่�เหล่�ผู้ติดเชื้อ    

โควิด-19 มีเพิ่มขึ้นทุกวัน ในวงการบันเทิง

ก็มีเหล่าคนดังติดเชื้อไม่เว้นวัน ล่าสุดทาง

เพจจีเอ็มเอ็มทีวี ก็ได้ โพสต์ประกาศว่า วิค

เตอร์-ชัชชวิศ เตชะรักษ์พงศ์ นักแสดงใน

สังกัดติดเชื้อโควิด-19 อีกราย

“GMMTV” ขอแจ้งให้ทราบว่า วิค

เตอร์-ชัชชวิศ เตชะรักษ์พงศ์ นักแสดงใน

สังกัด “GMMTV” ได้เข้ารับการตรวจ RT-

PCR หาเชื้อ COVID-19 ที่โรงพยาบาล 

เมื่อวันท่ี 16 มกราคม 2565 เวลา 18.00 น. 

และในวันนี้ (17 มกราคม 2565) เวลา 

10.30 น. ทางโรงพยาบาลได้แจ้งผลตรวจ

ว่าพบเชื้อ COVID-19 และแพทย์ผู้รักษา

ได้ประเมินอาการเป็นผู้ป่วยสีเขียวจึงได้

ทำาการแยกกักตัวที่บ้านหรือ Home Isolation เพื่อติดตามอาการ

และรักษา รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรการที่ถูกต้องต่อไป 

ทาง “วิคเตอร์” และบริษัทฯ ได้ทยอยแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง

และใกล้ชิดในช่วงเวลาที่มีความเสี่ยงที่ผ่านมา ให้ทุกคนเฝ้าระวัง

เพื่อสังเกตอาการของตัวเองแล้ว โดยงานทั้งหมดของ “วิคเตอร์” 

จะถูกเลื่อนออกไปจนกว่าจะรักษาหายดี “GMMTV” ขอบคุณทุก

กำาลังใจและความห่วงใยจากทุกคน บริษัท จีเอ็มเอ็มทีวี จำากัด 17 

มกราคม 2565”

ส่วนนักแสดงหนุ่ม เฟียต-พัทธดนย์ จันทร์เงิน ที่ติดเชื้อ   

โควิด-19 ไปก่อนหน้านั้น ทางเพจจีเอ็มเอ็มทีวีได้ประกาศอีกครั้ง

ว่านักแสดงหนุ่มหายดี

เป็นปกติแล้ว

“ประกาศแจ้งผล

การรักษา COVID-19 

ของเฟียต-พัทธดนย์ 

จันทร์เงิน “GMMTV” 

ขอแจ้งให้ทราบว่า 

จากกรณีที่ “เฟียต-

พัทธดนย์ จันทร์เงิน” 

นักแสดงในสังกัด 

“GMMTV” ได้ตรวจ

พบเชื้อ COVID-19 

และแพทย์ผู้รักษาได้

ประเมินอาการเป็นผู้

ป่วยสีเขียวจึงทำาการ

แยกกักตัวที่บ้าน

หรือ Home Isolation 

ติดตามอาการและ

รักษารวมทั้งปฏิบัติตาม

มาตรการที่ถูกต้องแล้ว

นั้น ล่าสุดทางแพทย์

ได้แจ้งผลการรักษาของ 

“เฟียต” ว่าขณะนี้ผลตรวจร่างกายปกติดีทุกอย่าง เชื้อ COVID-19 

ในร่างกายไม่สามารถแพร่เชื้อได้แล้ว จึงให้สิ้นสุดการรักษาในวัน

นี้ (17 มกราคม 2565) “GMMTV” ขอบคุณทุกกำาลังใจและความ

ห่วงใยของทุกคน บริษัท จีเอ็มเอ็มทีวี จำากัด 17 มกราคม 2565”.

จีเอ็มเอ็มประก�ศ‘วิคเตอร์’ติดโควิด-19

ด้�น‘เฟียต พัทธดนย์’ห�ยเป็นปกติแล้ว

‘มินดา’จัดหนักเกรียนคีย์บอร์ด

หลังโดนคอมเมนต์ด่าถึงบุพการี

ภ�รกิจสมบูรณ์แล้ว

เอเยนต์ร�ฟ�กลับฐ�นได้

ร�ฟ� เบนิเตซ โดนปลดจ�กตำ�แหน่งผู้จัดก�รทีม

ที่เอฟเวอร์ตันไปเมื่อคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมา งานนี้แฟน

ลิเวอร์พูลพาถล่มเยาะเย้ยถากถางทีมอริร่วมเมืองกันใหญ่ 

ยกให้อดีตกุนซือหงส์แดงเป็นสายลับ เข้าไปบอนไซทีมคู่แข่ง

จนเละ

ความพ่ายแพ้เมื่อคืนวันเสาร์ที่บ้านของนอริช ซิตี ทีม

บ๊วยของตาราง คือฟางเส้นสุดท้าย และราฟา เบนิเตซ ก็

ต้องโดนไล่ หลังจากพาทีมทอฟฟี่สีน้ำาเงินเก็บชัยชนะได้แค่

นัดเดียวจาก 13 เกมหลังสุดในลีก อายุงานในดงอริของทีม

เก่ายืนยาวได้แค่ 7 เดือน หลังได้รับการทาบทามแต่งตั้งให้

ไปทำาหน้าที่แทนคาร์ โล 

อันเชล็อตติ ที่โดนเร                  

อัล มาดริด ฉก

ตัวไปเมื่อเดือน

มิถุนายน

ความก้าว

พลาดของเอฟ

เวอร์ตันคือความ

บันเทิงสำาหรับกอง

เชียร์ของลิเวอร์พูล ทีม

ที่เป็นคู่อริร่วมเมืองเดียวกัน 

และจากที่ ราฟา เบนิเตซ เคยเป็นนายใหญ่ที่แอนฟิลด์อยู่ 6 

ปี ทำาให้เขาในตอนนี้ ได้ชื่อว่าเป็น “เอเยนต์ราฟา” และนิก 

เนมนี้ก็ขึ้นมาติดเทรนด์อย่างรวดเร็ว

แฟนหงส์ก็พากันเยาะเย้ยแขวะทีมทอฟฟี่สีน้ำาเงิน ว่า

ราฟาน่ะ ถึงบัดนี้ก็ยังทำางานให้ลิเวอร์พูลมาโดยตลอดนะ

“ภารกิจสมบูรณ์แล้ว เอเยนต์ราฟา กลับฐาน

ได้” ขณะที่อีกคนโพสต์ไว้ว่า “สายลับราฟา กลับมาที่เฮด

ควอเตอร์ได้ งานลุล่วงแล้ว” บางคนซ้ำาอีกว่า “งานสำาเร็จ

ลุล่วงแล้ว ราฟา ทำาให้เอฟเวอร์ตันตกต่ำาย่ำาแย่ลง แล้วยังคว้า

เงินก้อนเป็นค่าชดเชยออกมาต้ัง 11 ล้านปอนด์ สุดยอดมาก”

พัทธดนย์ จันทร์เงิน ชัชชวิศ เตชะรักษ์พงศ์

‘ปู่บรซู’ยังเก๋ายึดอันดับท็อป

10ศลิปินรายได้สูงสุดปี2021

interthaipost69@gmail.com

อัดฉีดแชมป์ • นางชัยลดา ตันติเวชกุล 

(ลำาดับที่ 4 จากซ้าย) รองกรรมการผู้อำานวย

การ บริษัท สหพัฒนพิบูล จำากัด (มหาชน) 

มอบเงินอัดฉีดจำานวน 1,000,000 บาท แก่

นักฟุตบอลทีมชาติไทยที่สามารถคว้าแชมป์ 

AFF Suzuki Cup มาครองได้เป็นสมัยที่ 6 

เพื่อเป็นขวัญและกำาลังใจให้นักกีฬาในการ

ทำาหน้าที่เพื่อประเทศชาติ โดยมี มาดาม

แป้ง นวลพรรณ ล่ำาซำา (ลำาดับที่ 4 จาก

ขวา) ผู้จัดการทีมฟุตบอลทีมชาติไทย เป็น

ตัวแทนรับมอบ ที่อาคารเมืองไทย-ภัทร 

คอมเพล็กซ์ เมื่อเร็วๆ นี้.

เจย์-ซี พอล ไซมอน

บรูซ สปริงส์ทีน



12 ขาวประชาสัมพันธ

 คดีหมายเลขดําที่ ฟ๑๖๖/๒๕๖๔

 ดวย พนักงานอัยการ สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีพิเศษ ๓ สํานักงานอัยการสูงสุด ผูรอง 

ที่อยู สํานักงานอัยการสูงสุด ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ย� น

คํารองขอตอศาล ขอใหทรัพยสินของ นายจักรวาล คมเจริญ กับพวก อันไดแก

 -รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบทายนี้

 ตกเปนของแผนดิน ตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ 

มาตรา ๔๙ วรรคหา ประกอบมาตรา ๕๑

 ศาลนัดไตสวนคํารอง วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬ�กา และมีคําสั่งให

ประกาศหนังสือพิมพ

 จึงประกาศมาเพ� อทราบทั่วกัน ผูใดที่อางวาเปนเจาของ/ผูรับโอน/หรือผูรับประโยชน ใน

ทรัพยสินดังกลาว ประสงคจะคัดคานใหย� นคํารองคัดคานกอนศาลมีคําสั่ง

 อนึ่ง ขอตรวจสําเนาคํารองไดที่งานเก็บสํานวนคดีปกครองและฟอกเงิน กลุมงานเก็บ

สํานวนคดีแดงและเอกสารชั้น ๑ อาคารศาลแพง

 ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือน ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

 เจาหนาที่ศาลยุติธรรมชํานาญงาน  

ประกาศศาลแพง

เร� อง รองขอใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน (เพ่ิมเติม)

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

รายการ

ท่ี

รายการทรัพยสิน จํานวน ผูถือกรรมสิทธ์ิ/

ผูครอบครอง

ราคาประเมิน

(บาท)

หมายเหตุ

๑ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารไทย

พาณิชย จํากัด (มหาชน) สาขา 

เทสโก โลตัส ภูเก็ต เลขท่ีบัญชี 

๕๓๗-๔-๒๗๖๘๒-๐ช� อบัญชี นาย

ณัฐพศิน อุดมวิทยานนท

- นายณัฐพศิน 

อุดมวิทยานนท

๑๘๕.๕๑ 

บาท (ณ วัน

ท่ี ๘ กันยายน 

๒๕๖๔)

เปนทรพัยสนิ

รายการ

ที่ ๑ ตาม

คําสั่ง ที่ย. 

๑๓๘/๒๕๖๔

๒ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร

ไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) 

สาขาทาแพเลขท่ีบัญชี ๕๐๑-๔-

๒๓๑๓๙-๒ช� อบัญชี นายสุรินทร 

โซน่ี

- นายสุรินทร โซน่ี ๑,๙๑๐,๑๖๑.๗๕ 

บาท (ณ วัน

ท่ี ๘ กันยายน 

๒๕๖๔)

เปนทรพัยสนิ

รายการ

ที่ ๓ ตาม

คําสั่ง ที่ย. 

๑๓๘/๒๕๖๔

๓ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร

ไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) 

สาขาทาแพเลขท่ีบัญชี ๕๐๑-๔-

๒๕๕๙๒-๒ช� อบัญชี MR. SAI 

TUN NAY

- MR. SAI TUN 

NAY

๑.๔๕ บาท 

(ณ วันท่ี ๘ 

กันยายน 

๒๕๖๔)

เปนทรพัยสนิ

รายการ

ที่ ๔ ตาม

คําสั่ง ที่ย. 

๑๓๘/๒๕๖๔

๔ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารไทย

พาณิชย จํากัด (มหาชน) สาขา

บ๊ิกซี (ภูเก็ต)เลขท่ีบัญชี ๘๕๗-

๒-๐๘๘๐๗-๙ช� อบัญชี นายธนัญ

กรณ หลาวประเสริฐ

- นายธนัญกรณ 

หลาวประเสริฐ

๔๕๔,๖๗๗.๗๒ 

บาท (ณ วัน

ท่ี ๘ กันยายน 

๒๕๖๔)

เปนทรพัยสนิ

รายการ

ที่ ๕ ตาม

คําสั่ง ที่ย. 

๑๓๘/๒๕๖๔

๕ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารไทย

พาณิชย จํากัด (มหาชน) สาขา

โรบินสัน โอเช่ียน ภูเก็ต เลขท่ี

บัญชี ๙๙๓-๒-๔๐๑๑๓-๐ช� อบัญชี

นายณัฐพัฒน ทองผ้ึง

- นายณัฐพัฒน 

ทองผ้ึง

๕๔๒.๖๘ บาท 

(ณ วันท่ี ๘ 

กันยายน๒๕๖๔)

เปนทรพัยสนิ

รายการ

ที่ ๖ ตาม

คําสั่ง ที่ย. 

๑๓๘/๒๕๖๔

๖ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารไทย

พาณิชย จํากัด (มหาชน) สาขา 

โรบินสัน โอเช่ียน ภูเก็ต เลขท่ี

บัญชี ๙๙๓-๒-๔๒๔๓๐-๘ช� อบัญชี 

นายสิรวิชญ ชูชาติ

- นายสิรวิชญ 

ชูชาติ

๙๐.๘๕ บาท 

(ณ วันที่ ๘ 

กันยายน 

๒๕๖๔)

เปนทรพัยสนิ

รายการ

ที่ ๗ ตาม

คําสั่ง ที่ย. 

๑๓๘/๒๕๖๔

๗ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร

กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) สาขา

ภูเก็ตเลขท่ีบัญชี ๐๒๒-๘-

๖๐๗๔๓-๖ ช� อบัญชี นายธนัญ

กรณ หลาวประเสริฐ

- นายธนัญกรณ 

หลาวประเสริฐ

๑๑๘,๙๙๕.๕๗ 

บาท (ณ วัน

ที่ ๗ กันยายน 

๒๕๖๔)

เปนทรพัยสนิ

รายการ

ที่ ๘ ตาม

คําสั่ง ที่ย. 

๑๓๘/๒๕๖๔

๘ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร

กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 

สาขาภูเก็ตเลขท่ีบัญชี ๐๓๘-๓-

๒๙๗๘๘-๕ ช� อบัญชี นายธนัญ

กรณ หลาวประเสริฐ

- นายธนัญกรณ

หลาวประเสริฐ

๗๒,๐๘๓.๘๐ 

บาท (ณ วัน

ที่ ๗ กันยายน 

๒๕๖๔)

เปนทรพัยสนิ

รายการ

ที่ ๙ ตาม

คําสั่ง ที่ย. 

๑๓๘/๒๕๖๔

๙ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร

กรุงเทพ จํากัด (มหาชน) สาขา 

เทสโก โลตัส (ภูเก็ต) เลขท่ีบัญชี 

๖๑๘-๐-๔๗๐๗๑-๕ ช� อบัญชี นาย

ณัฐพศิน อุดมวิทยานนท

- นายณัฐพศิน 

อุดมวิทยานนท

๗๙๑,๐๕๕.๖๒ 

บาท (ณ วัน

ที่ ๑๑ ตุลาคม 

๒๕๖๔)

เปนทรพัยสนิ

รายการ

ที่ ๑๐ ตาม

คําสั่ง ที่ย. 

๑๓๘/๒๕๖๔

๑๐ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร

กรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขา

ชัยนาท เลขท่ีบัญชี ๑๐๖-๐-

๖๕๑๕๔-๘ ช� อบัญชี นายพิสิษฐ 

เอ่ียมสําอางค

- นายพิสิษฐ 

เอี่ยมสําอางค

๙,๑๕๓.๙๖ 

บาท (ณ วัน

ที่ ๗ กันยายน 

๒๕๖๔)

เปน

ทรัพยสิน

รายการ

ที่ ๑๑ ตาม

คําสั่ง ที่ย. 

๑๓๘/๒๕๖๔

๑๑ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร

กรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขา

บุรีรัมยเลขท่ีบัญชี ๓๐๘-๐-

๗๑๑๐๙-๒ ช� อบัญชี นายคุณา

นนท พรหมบุตร

- นายคุณานนท 

พรหมบุตร

๒,๐๖๙ บาท 

(ณ วันที่ ๗ 

กันยายน 

๒๕๖๔)

เปน

ทรัพยสิน

รายการ

ที่ ๑๒ ตาม

คําสั่ง ที่ย. 

๑๓๘/๒๕๖๔

รวมทรัพยสินท่ีอายัดท้ังส้ิน จํานวน ๑๑ รายการ รวมจํานวนท้ังส้ินประมาณ ๓,๓๕๙,๐๑๗.๙๑ 

บาท (สามลานสามแสนหาหม� นเกาพันสิบเจ็ดบาทเกาสิบเอ็ดสตางค) พรอมดอกผล

บัญชีรายการทรัพยสินสงใหพนักงานอัยการย� นคํารองตอศาล

เพ� อใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน (เพ่ิมเติม) รายนายจักรวาล คมเจริญสกุล กับพวก

ลงช� อ

(นายกมลสิษฐ วงศบุตรนอย)             

ผูอํานวยการกองคดี ๒

หัวหนาพนักงานเจาหนาที่

ลงช� อ

นายวัชรพล นาถาดทอง

นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการ

พนักงานเจาหนาที่

 คดีหมายเลขดําท่ี ฟ๑๖๙/๒๕๖๔

 ดวย พนักงานอัยการ สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีพิเศษ ๓ สํานักงานอัยการสูงสุด ผูรอง ท่ีอยู 

สํานักงานอัยการสูงสุด ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ย� นคํารองขอตอศาล 

ขอใหทรัพยสินของ นางธัญญรัตน สุวรรณรัตน กับพวก อันไดแก

 -รายละเอียดปรากฏตามเอกสารท่ีแนบทายน้ี

 ตกเปนของแผนดิน ตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา 

๔๙ วรรคหา ประกอบมาตรา ๕๑

 ศาลนัดไตสวนคํารอง วันท่ี ๑ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬ�กา และมีคําส่ังใหประกาศ

หนังสือพิมพ

 จึงประกาศมาเพ� อทราบท่ัวกัน ผูใดท่ีอางวาเปนเจาของ/ผูรับโอน/หรือผูรับประโยชน ในทรัพยสินดัง

กลาว ประสงคจะคัดคานใหย� นคํารองคัดคานกอนศาลมีคําส่ัง

 อน่ึง ขอตรวจสําเนาคํารองไดท่ีงานเก็บสํานวนคดีปกครองและฟอกเงิน กลุมงานเก็บสํานวนคดีแดง

และเอกสารช้ัน ๑ อาคารศาลแพง

 ประกาศ ณ วันท่ี ๗ เดือน ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

 เจาหนาท่ีศาลยุติธรรมชํานาญงาน  

ประกาศศาลแพง

เร� อง รองขอใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน

 ประกาศ ณ วันท่ี ๗ เดือน ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

รายการ

ท่ี

รายการทรัพยสิน จํานวนเงิน (บาท) ผูถือกรรมสิทธ์ิ/ผู

ครอบครอง

หมายเหตุ

๑ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร 

ไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) สาขา

ซีคอนบางแค เลขท่ีบัญชี 

๒๓๒๒๓๕๖๔๑๔ ช� อบัญชี 

นางธัญญรัตน สุวรรณรัตน 

๑,๓๓๕,๑๓๑.๑๓ 

(ณ วันที่ ๘ 

กันยายน ๒๕๖๔)

นางธัญญรัตน 

สุวรรณรัตน

-

๒ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร 

ไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) สาขา

เดอะมอลลบางแค เลขที่บัญชี 

๑๖๒๒๖๙๑๐๗๑ ช� อบัญชี 

นายปฐวีร ใจรักษ

๑,๓๒๒,๔๕๖.๘๓ 

(ณ วันที่ ๘ 

กันยายน ๒๕๖๔)

นายปฐวีร 

ใจรักษ

-

๓ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร 

ไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) สาขา

บิ๊กซีเลย เลขที่บัญชี ๔๐๔๙๕๗๖๓๑๓ 

ช� อบัญชี นายดุสิต ชายคํา 

 ๗๓๐.๖๘ 

(ณ วันที่ ๘ 

กันยายน ๒๕๖๔) 

นายดุสิต 

ชายคํา 

-

รวมทรัพยสินท้ังส้ิน จํานวน ๓ รายการ รวมจํานวนท้ังสิน ๒,๖๕๘,๓๑๘.๖๔ บาท (สองลานหกแสนหา

หม� นแปดพันสามรอยสิบแปดบาทหกสิบส่ีสตางค) พรอมดอกผล

บัญชีรายการทรัพยสินสงใหพนักงานอัยการย� นคํารองตอศาล

เพ� อใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน รายนางธัญญรัตน สุวรรณรัตน กับพวก

(นางสาวกมลชนก สุขเสง)

นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ

พนักงานเจาหนาที่

(นายกมลสิษฐ วงศบุตรนอย)

ผูอํานวยการกองคดี ๒

หัวหนาพนักงานเจาหนาที่

(นางสาวกมลชนก สุขเสง) (นายกมลสิษฐ วงศบุตรนอย)

โรงแรมสินธร เคมปนสกี้ กรุงเทพฯ 

พรอมดวยโรงแรมในเครือเคมปนสกี้ทั่วโลก 

รวมเฉลิมฉลองครบรอบ 12 ป เลดี้ อิน เรด 

(12 Years Lady in Red) สุภาพสตรีในชุดสี

แดงผูงามสงา ผูเปรียบเสมือนสัญลักษณของ

โรงแรมเคมปนสกี้ ดวยการบริการที่เหมือน

ความคาดหมาย “เลด้ี อิน เรด” (Lady in Red) 

นับไดวาเปนผูที่เขาถึงความตองการของแขก 

เก็บเกี่ยวในทุกรายละเอียดที่แขกตองการ 

รวมถึงความดูแลเอาใจใส พรอมมอบการ

บริการอันเปนเลิศใหกับแขกทุกทานที่มา

เยือนโรงแรมเคมปนสกี้ทุกแหงทั่วโลก 

เพื่อเป็นการร่วมฉลองในโอกาสพิเศษนี้ 

ทางโรงแรมสินธร เคมปนสกี้ กรุงเทพฯ ได

จัดเตรียม เคกเลดี้ อิน เรด (Lady in red 

Cake) เคกสุดพิเศษ พรอมบริการที่แสนอบ

อุมประทับใจไวบริการแขกที่เขาพักทุกทาน

ในระหวางวันที่ 17 – 23 มกราคมนี้   

และอีกหนึ่งความภาคภูมิใจที่เรียก

รอยยิ้มจากสุภาพสตรีชุดแดงคือการไดรับ

มอบรองเทา Ferragamo รุน Vara Red ซึ่ง

เปนรองเทาสีแดงรุนพิเศษ ที่สรางความโดด

เดนใหกับผูสวมใส และเขากันไดเปนอยางดี

กับชุดสีแดงที่ ได้รับการออกแบบเพื่อสื่อถึง

การผสมผสานวิถีการบริการของเคมปนสกี้

สไตลยุ โรปดั้ งเดิมเขากับความเปนไนที่

งดงามออนชอย

“เลดี้ อิน เรด สามารถที่จะดูแลและ

จัดการความตองการของแขกไดเปนอยางดี 

ไมวาจะเปน แขกที่เดินทางเพ� อติดตอธุรกิจ 

หรือ เดินทางมาพักผอน แขกที่เเดินทางมา

ทํางาน หรือ เดินทางเพ� อการพักผอนกับ

ครอบครัว” มร.ธาดิสอุส  ไวส รองผูจัดการ

ทั่วไปกลาว “ไหวพริบและความฉลาดของ

สุภาพสตรีชุดแดงเหลานี้จะสามารถสราง

ความทรงจําสุดแสนประทับใจในสไตลของ

เคมปนสกี้ใหกับแขกทุกคนไดอยางงดงาม”

ไซโก เอปสัน 

คอรปอเรชั่น  ไดรับ

เหรียญแพลตทินัม

ดานความยั่งยืนจาก

ก า ร จั ด อั น ดั บ ข อ ง 

EcoVadis บริษัทจัด

อันดับความรับผิดชอบ

ตอสังคมและส่ิงแวดลอม

ในแบบองครวม ซ่ึงเปน

ขั้นสูงสุดและเปนปที่ 

2 ติดตอกันที่เอปสัน

ไดรับรางวัล EcoVadis 

ไดจัดอันดับเอปสันให

อยูในระดับแพลตทินัม เพ� อเปนการยกยอง

ความมุงมั่นของบริษัทฯ ในการประเมินของ 

EcoVadis จะเนนที่ 4 ดานสําคัญ ไดแก 

สิ่งแวดลอม แรงงานและสิทธิมนุษยชน 

จริยธรรม และการจัดซื้อจัดจางที่เปนธรรม

และยั่งยืน โดยเอปสันไดคะแนนสูงทั้งสี่ดาน 

ทําใหบริษัทฯ ถูกจัดอยูในกลุมองคกรที่ ได

เอปสันควาเหรียญแพลตทินัม จากการจัดอันดับดานความยั่งยืนโดยอี โควาดิส 2 ปซอน

คะแนนสูงสุด ซ่ึงมีสัดสวนเพียงแค 1% ของ

อุตสาหกรรมการผลิตคอมพิวเตอรและ

อุปกรณตอพวง

นายยาซึ โนริ โอกาวา ประธาน ไซโก 

เอปสัน คอรปอเรชั่น กลาววา “ความยั่งยืน

คือหัวใจสําคัญและกลยุทธหลักในการบริหาร

จัดการของเอปสัน ดังนั้นการที่บริษัทฯ ไดรับ

ฉลองครบรอบ 12 ป เลดี้ อิน เรด 

สภุาพสตรีผูงามสงาในชดุแดง 

นายพิศาล พงศาพิชณ เลขาธิการ

สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและ

อาหารแหงชาติ (มกอช.) เปดเผยวา มกอช.

ไดรับเชิญจากกระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา 

(United States Department of Agriculture-

USDA) ในการรวมกลาวเปดการอบรม

เชิงปฏิบัติการ เร� อง สารพิษตกคาง (MRL 

Dialoge Workshops Series) ในรูปแบบ

ออนไลน โดยมีนาย Jason Hafemeister 

ตําแหน�ง Acting USDA Deputy Under 

Secretary เปนประธานในการเปดอบรม 

สําหรับการอบรมดังกลาว มีวัตถุประสงค

เพื่อส่งเสริมให้การกําหนดค่าปริมาณสาร

พิษตกคางสูงสุด (Maximum Residue 

Limit; MRL) อยูบนพื้นฐานของขอมูลทาง

วิทยาศาสตรและการประเมินความเสี่ยงที่

ไมทําใหเปนการจํากัดทางการคามากเกินไป 

รวมทั้งเพื่อปรับประสานกฎระเบียบของ

วัตถุอันตรายทางการเกษตรและสารชีวภัณฑ

ใหเปนไปในแนวทางเดียวกัน เพ่ิมความมุงม่ัน

ตอระบบการจัดทําคา MRLs ของโคเด็กซ 

เพ� อแกไขและปองกันการใชคา MRLs มา

เป็นเครื่องมือในการกีดกันทางการค้า 

ตลอดจนเพ� อใหมีคา MRLs สําหรับสารเคมี

ตางๆ มากขึ้น โดยสนับสนุนงานวิจัยรวมกัน 

และทําใหแน�ใจวาเกษตรกรจะสามารถ

เขาถึงเคร� องมือ วิธีการตางๆ ในการแกไข

ปญหาที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิ

อากาศ โดยการอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ 

ผูเขารวมอบรมจะไดเรียนรูและเขาใจข้ันตอน

USDA เชิญ มกอช. รวมเปดอบรม “สารพิษตกคาง” 

ผูแทนไทย-อเมริกา-ฟลิปปนส-เวียดนาม รวมแลกเปลี่ยนขอมูลการกําหนดคา MRLs

การกําหนดคา MRLs ผานวีดีโอในระบบ

ออนไลน กอนที่จะเขารวมการอบรมเชิง

ปฏิบัติการเพ� อแลกเปลี่ยนขอมูลตางๆ

ท้ังน้ี การอบรมดังกลาวจัดข้ึนระหวาง

เดือนกุมภาพันธ-กรกฎาคม 2565 โดย

แบงการอบรมออกเปน 3 เร� อง ไดแก 

1.การอบรมเชิงปฏิบัติการ เร� อง การขึ้น

ทะเบียนวัตถุอันตรายทางการเกษตรและ

การกําหนดคา MRLs จัดขึ้นในชวงเดือน

กุมภาพันธ-เมษายน 2565 2.การอบรมเชิง

ปฏิบัติการเร� องเกี่ยวกับสารชีวภัณฑ  และ 

3.การอบรมเชิงปฏิบัติการ เร� อง การกําหนด

คา MRLs ที่ยอมรับระหวางคูคา ซึ่งในการ

อบรมจะมีการแลกเปล่ียนขอมูลดานข้ันตอน

การขึ้นทะเบียน ขอมูลที่ตองใชในการขึ้น

ทะเบียน ขอมูลการประเมินความเสี่ยง 

รวมถึงการแลกเปลี่ยนแบบทวิภาคีระหวาง

สหรัฐอเมริกาและประเทศไทย โดยมีผูแทน

จากสหรัฐอเมริกาประเทศไทย สาธารณรัฐ

ฟลิปปนส และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 

เขารวมการอบรมฯ รวมจํานวน 116 คน

การจัดอันดับขั้นแพลตทินัมเปนปที่ 2 

ติดตอกัน ถือเปนเกียรติและมีคุณคาอยางยิ่ง 

นอกเหนือจากการท่ีเอปสันไดต้ังเปาหมาย

อยางชัด เจนในการเปนองคกรที่ มี การ

ปล อยคาร บอน เป นลบและยุ ติ ก า ร ใช

ทรัพยากรธรรมชาติที่ใชแลวหมดไปภายใน

ป 2050 เรายังมุงมั่นที่จะกระทําการตางๆ 

อยางมีธรรมาภิบาล และมีความรับผิดชอบ

ตอสังคมในทั้งระบบธุรกิจของเรา รวมถึง

การปฏิบัติตามมาตรฐานหลักจรรยาบรรณ

แหงพันธมิตรธุรกิจผูมีความรับผิดชอบ 

(Responsible Business Alliance) เหนือสิ่ง

อ� นใด การท่ีเอปสันไดรับรางวัลระดับแพลตทินัม

ดานความยั่งยืนในครั้งนี้ ยังเปนตัวบงชี้ถึง

ความเปนบริษัทที่น�าเช� อถือ มุงมั่นที่จะสราง

โลกที่ยั่งยืน และมีความรับผิดชอบในฐานะ

พลเมืองบรรษัท (Corporate Citizen) ที่ดี”

EcoVadis เปนหน�วยงานอิสระที่น�า

เช� อถือและเขาใจไดงาย สําหรับประเมินผล

และจัดอันดับองคกรธุรกิจมากกวา 75,000 กลุม

โดยใชเกณฑทางดานความรับผิดชอบตอ

สังคมตามมาตรฐานความย่ังยืนท่ีใชอยางแพรหลาย

ไมวาจะเปนเอ็นจีโอ สหภาพแรงงาน องคกร

ระหวางประเทศ รัฐบาลในแตละประเทศ 

และองคกรตรวจสอบตางๆ

เอปสันมุงมั่นที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ

และบริการที่สามารถสรางความยั่งยืนใหแก

สังคมได เราเช� อวาเทคโนโลยีของเราไมเพียง

แตจะชวยลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและ

เพิ่มผลิตผล แตยังจะมีบทบาทสําคัญในการ

แกไขปญหาสังคม และชวยใหเราบรรลุ

เปาหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน หรือ Sustainable 

Development Goals ขององคการ

สหประชาชาติ

บริษัท ที โอเอ เพนท (ประเทศไทย) 

จํากัด (มหาชน) หรือ TOA ไดมอบเงิน

รางวัล 1,000,000 บาท แกทัพชางศึก ฟุตบอล

ทีมชาติไทย หลังควาแชมปอาเซียน รายการ

เอเอฟเอฟ ซูซูกิ คัพ 2020 ดวยสถิติ

แชมปมากที่สุดในอาเซียนถึง 6 สมัย โดยมี 

นวลพรรณ ลํ่าซํา ผูจัดการทีมชาติไทย พรอมดวย 

6 แขงชางศึก นําโดย “กัปตันเจ” ชนาธิป 

สรงกระสินธเปนตัวแทนรับมอบ

ในการนี้ คุณประจักษ ตั้งคารวคุณ 

ประธานกรรมการบริษัท ทีโอเอ เพนท (ประเทศไทย) 

จํากัด (มหาชน)  เปดเผยวา “ขอแสดงความ

ช� นชมยินดีที่ นักฟุตบอลทีมชาติไทยได โชว

ผลงานไดอยางยอดเยี่ยม จนสามารถครอง

บัลลังกแชมปฟุตบอล "เอเอฟเอฟ ซูซูกิ คัพ 

2020" ที่ประเทศสิงคโปร ไดเปนผลสําเร็จ 

TOA มอบเงินอัดฉีด 1 ลานแกชางศึกแชมปอาเซียน 6 สมัย

และยังเปนการสรางประวัติศาสตรการเปน

แชมปตอเน� องถึง 6 สมัย ถือวามากที่สุดใน

บรรดาทีมภูมิภาคอาเซียน ความสําเร็จที่เกิด

ขึ้นนั้นมาจากความทุมเทของนักกีฬาทีมชาติ

ไทยและทีมงานทุกคน และ TOA ขอรวม

เปนอีกหนึ่งกําลังใจใหแกทัพนักกีฬาไทยได

สรางผลงานที่ยอดเยี่ยมตอไป”
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นำเขาจากเยอรมัน 

จำหนาย รับซอม

โทร 087-936-1911, 

02-373-1147 

เปดทุกวัน 10 - 19.00 น.

คุนเนอร์ คุกคู คล็อกส์ 
(ประเทศไทย)จำกัด 

ประกาศศาลลมละลายกลาง

เร� อง  ใหคูความทราบกําหนดวันนัดพรอม

--------------------------------------------

       คดีหมายเลขดําที่ อ๖/๒๕๖๑

       คดีหมายเลขแดงที่ อ4/2562

 

 ดวยคดีนี้ บริษัท กรุปลีส จํากัด (มหาชน) โจทก ไดย� นฟอง บริษัท เจทรัสต เอเชีย พีทีอี จํากัด (JTrust  

Asia Pte. Ltd) จําเลย ที่ ๑ กับพวกรวม ๔ คน จําเลย เม� อวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ โจทกย� นคํารองตอศาลลม

ละลายกลาง ขอศาลพิจารณายกคดีนี้ขึ้นพิจารณาใหม แตการสงหมายนัด ใหคูความไมสามารถกระทําได

 จึงประกาศให บริษัท เจทรัสต เอเชีย พีทีอี จํากัด (JTrust Asia Pte. Ltd) จําเลยท่ี ๑ นายโนบุโยชิ ฟุจิซาวะ 

จําเลยที่ ๒ นายชิเกะโยชิ อาซาโนะ จําเลยที่ ๓ นายคณิต วัลยะเพ็ชร ทนายจําเลยที่ ๑ นางสาวปะราลี เตชะจง

จินตนา ทนายจําเลยที่ ๒ นายพิศุทธ อรรถกมล ทนายจําเลยที่ ๓ ทราบแทนการสงหมายนัดวา ศาลไดนัดพรอม ใน

วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬ�กา ใหคูความไปศาลตามกําหนดนัดดังกลาว    

                 

        ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ เดือน มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

 

          (นางสาวสาริศา หานประเสริฐ)

    เจาพนักงานศาลยุติธรรมชํานาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน

       ผูอํานวยการสํานักอํานวยการประจําศาลลมละลายกลาง

                               

สํานักอํานวยการประจําศาลลมละลายกลาง

สวนชวยอํานวยการ งานสารบรรณคดี

โทร ๐ ๒๑๔๑ ๑๕๕๘-๙

โทรสาร ๐ ๒๑๔๓ ๘๗๐๑

E-mail : bkcc@coj.go.th

ประกาศศาลลมละลายกลาง

เร� อง  ใหจําเลยทราบกําหนดวันนัดพิจารณา

และรับสําเนาคําฟองคดีลมละลาย

--------------------------------------------

       คดีหมายเลขดําที่ ล๕๑๑๙/๒๕๖๔

 

 ดวย บริษัท บริหารสินทรัพยกรุงเทพพาณิชย จํากัด (มหาชน) โดยนางสาวชนัญชิดา ตรงจิตร ผูรับมอบ

อํานาจชวง โจทก ไดย� นฟอง นางสาวหรือนางลัดดาวัลย พวงทรัพยหรือประสิทธ์ิ ท่ี ๑ นายสมพร หัวไมหรือประสิทธ์ิ 

ที่ ๒ จําเลย วาจําเลยเปนหนี้โจทกในมูลหนี้ตามคําพิพากษา รวมจํานวน ๑,๔๘๗,๔๔๒.๖๑ บาท และจําเลยมีหนี้

สินลนพนตัวโดยมีสินทรัพย ไมพอกับหนี้สินและตองตามขอสันนิษฐานของพระราชบัญญัติลมละลายพุทธศักราช 

๒๔๘๓ มาตรา ๘ (๕) ขอใหศาลมีคําสั่งพิทักษทรัพยของจําเลยทั้งสองเด็ดขาดและพิพากษาใหเปนบุคคลลมละลาย 

แตการสงหมายเรียก และสําเนาคําฟองใหจําเลยไมสามารถกระทําได

 จึงประกาศให นายสมพร หัวไมหรือประสิทธิ์ จําเลยที่ ๒ ทราบแทนการสงหมายเรียกวา ศาลไดนัด

พิจารณา ในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬ�กา ใหจําเลยที่ ๒ ไปศาลตามกําหนดนัด  ดังกลาวและ

ขอรับสําเนาคําฟองเร� องนี้ ไดที่งานเก็บสํานวนศาลลมละลายกลาง                  

   

       ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ เดือน มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

 

         (นางสาวสาริศา หานประเสริฐ)

    เจาพนักงานศาลยุติธรรมชํานาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน

       ผูอํานวยการสํานักอํานวยการประจําศาลลมละลายกลาง

                               

สํานักอํานวยการประจําศาลลมละลายกลาง

สวนชวยอํานวยการ งานสารบรรณคดี

โทร ๐ ๒๑๔๑ ๑๕๕๘-๙     โทรสาร ๐ ๒๑๔๓ ๘๗๐๑

E-mail : bkcc@coj.go.th

ประกาศศาลลมละลายกลาง

เร� อง  ใหจําเลยทราบกําหนดวันนัดพิจารณา

และรับสําเนาคําฟองคดีลมละลาย

--------------------------------------------

       คดีหมายเลขดําที่ ล๔๙๐๕/๒๕๖๔

 

 ดวย ธนาคารอาคารสงเคราะห โจทก ไดย� นฟอง นายสุภาพ ชูกร จําเลย วาจําเลยเปนหนี้โจทกในมูล

หนี้ตามคําพิพากษา รวมจํานวน ๑,๒๘๘,๗๘๒.๔๓ บาท และจําเลยมีหนี้สินลนพนตัวโดยมีสินทรัพยไมพอกับหนี้สิน

และตองตามขอสันนิษฐานของพระราชบัญญัติลมละลายพุทธศักราช ๒๔๘๓ มาตรา ๘ (๕) ขอใหศาลมีคําสั่งพิทักษ

ทรัพยของจําเลยเด็ดขาดและพิพากษาใหเปนบุคคลลมละลาย แตการสงหมายเรียกและสําเนาคําฟองใหจําเลยไม

สามารถกระทําได

 จึงประกาศให นายสุภาพ ชูกร จําเลย ทราบแทนการสงหมายเรียกวา ศาลไดนัดพิจารณา ในวันที่ ๒๙ 

มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬ�กา ใหจําเลยไปศาลตามกําหนดนัดดังกลาวและขอรับสําเนาคําฟองเร� องนี้ ไดที่

งานเก็บสํานวนศาลลมละลายกลาง                  

   

        ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ เดือน มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

 

          (นางสาวสาริศา หานประเสริฐ)

     เจาพนักงานศาลยุติธรรมชํานาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน

       ผูอํานวยการสํานักอํานวยการประจําศาลลมละลายกลาง

                               

สํานักอํานวยการประจําศาลลมละลายกลาง

สวนชวยอํานวยการ งานสารบรรณคดี

โทร ๐ ๒๑๔๑ ๑๕๕๘-๙     โทรสาร ๐ ๒๑๔๓ ๘๗๐๑

E-mail : bkcc@coj.go.th

ประกาศศาลลมละลายกลาง

เร� อง  ใหจําเลยทราบกําหนดวันนัดพิจารณา

และรับสําเนาคําฟองคดีลมละลาย

--------------------------------------------

       คดีหมายเลขดําที่ ล๔๖๖๐/๒๕๖๔

 

 ดวย ธนาคารอาคารสงเคราะห โดยนายนัถธพงษ ชาลีดี ผูรับมอบอํานาจชวง โจทก ไดย� นฟอง 

นางเบญจมาศ ปนปาหรือรักษงาน ที่ ๑ นายวิริยะ ปนปา ที่ ๒ จําเลย วาจําเลยเปนหนี้โจทกในมูลหนี้ตามคํา

พิพากษา รวมจํานวน ๑,๖๗๘,๐๓๒.๐๓ บาท และจําเลยมีหนี้สินลนพนตัวโดยมีสินทรัพยไมพอกับหนี้สินและตอง

ตามขอสันนิษฐานของพระราชบัญญัติลมละลายพุทธศักราช ๒๔๘๓ มาตรา ๘ (๕) ขอใหศาลมีคําสั่งพิทักษทรัพย

ของจําเลยทั้งสองเด็ดขาดและพิพากษาใหเปนบุคคลลมละลาย แตการสงหมายเรียกและสําเนาคําฟองใหจําเลยที่ 

๑ และที่ ๒ ไมสามารถกระทําได

 จึงประกาศให นางเบญจมาศ ปนปาหรือรักษงาน จําเลยที่ ๑ และนายวิริยะ ปนปา จําเลยที่ ๒ ทราบ

แทนการสงหมายเรียกวา ศาลไดนัดพิจารณา ในวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬ�กา ใหจําเลยที่ ๑ และที่ 

๒ ไปศาลตามกําหนดนัดดังกลาวและขอรับสําเนาคําฟองเร� องนี้ ไดที่งานเก็บสํานวน ศาลลมละลายกลาง  

                   

      ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ เดือน มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

 

         (นางสาวสาริศา หานประเสริฐ)

  เจาพนักงานศาลยุติธรรมชํานาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน

     ผูอํานวยการสํานักอํานวยการประจําศาลลมละลายกลาง

                               

สํานักอํานวยการประจําศาลลมละลายกลาง

สวนชวยอํานวยการ งานสารบรรณคดี

โทร ๐ ๒๑๔๑ ๑๕๕๘-๙    โทรสาร ๐ ๒๑๔๓ ๘๗๐๑

E-mail : bkcc@coj.go.th

GUNZE (กุนเซ) ผลิตภัณฑอินเนอรแวร

จากประเทศญี่ปุน ในเครือ โอซีซี กรุป รวม

กับ Shopee แจกโคดสวนลดพิเศษเอาใจขา

ชอป เพียงใสโคด ‘HUNCL1’ รับสวนลดทันที 

75 บาท เม� อชอปสินคาครบ 200 บาทขึ้นไป 

ตั้งแตวันนี้ – 31 มกราคม 2565 ที่ Shopee: 

https://shp.ee/pabi2t2 หรือดูขอมูลเพิ่มเติม

ไดที่ Facebook: GUNZE Thailand

พัทธหทัย  กุลจันทร  กรรมการ

ผูจัดการใหญ บริษัท อยุธยา แคปปตอล 

เซอรวิสเซส ผู ใหบริการสินเช� อสวนบุคคล

และบัตรเครดิตภายใตแบรนดกรุงศรีเฟรสชอยส 

พรอมเจาะตลาดคนรุนใหมและสงเสริม

ภาพลักษณแบรนด ใหเหมาะกับไลฟสไตล

ของคนยุค Metaverse จับมือกับ ‘3PUCK’ 

หรือ หมู-ไตรภัค สุภวัฒนา ศิลปนนักวาด

ภาพประกอบอิสระ เปดตัวแคมเปญประมูล

ภาพวาด ‘First Choice X 3Puck’ ผาน

แพลตฟอรมซื้อขายแลกเปลี่ยนในตลาด NFT 

(Non-Fungible Tokens) ท่ี https://foundation.

app/@3puck ดวยสกุลเงินอีเธอเรียม (Ethereum 

: ETH) โดยกําหนดราคาเริ่มตนประมูล 0.1 

ETH เทาน้ัน ต้ังแตวันท่ี 14 มกราคม เปนตนไป 

จํากัดระยะเวลาประมูลเพียง 24 ช่ัวโมงเทาน้ัน 

ผูชนะการประมูลจะไดเปนจาของ Token ใน

ภาพดังกลาว  และไดรับสิทธิพิเศษเปนคะแนน 

First Choice Rewards ในบัตรเครดิตกรุงศรี

เฟรสชอยส วีซา แพลทินัม จํานวน 1,000,000 

คะแนน สามารถใชคะแนนแลกรับสิทธิ

พิเศษมากมายในแอปพลิเคชัน UCHOOSE 

(เง� อนไขเปนไปตามที่บริษัทกําหนด) ติดตาม

ขอมูลเพิ่มเติม https://www.firstchoice.

co.th/th/NFT_FirstChoicex3Puck.html

สมาคมแพทยผิวหนังแหงประเทศไทย

หรือ DST ตระหนักท่ีจะทําหนาท่ีเพ� อตอบแทน

สังคมและเผยแพรและทําการรักษาและให

ความรูกับประชาชนทั่วประเทศ จึงขอเชิญ

ประชาชนและผูสนใจทั่วไปเขาชม Facebook 

Live ผานเพจเฟซบุก “ครบเคร� องเร� องผิวหนัง” 

ใน EP.16 ตอน “โรคผิวหนังเด็ก” ในวัน

พฤหัสบดีท่ี 27 มกราคม เวลา 12.30-13.30 น.  

โดยไดรับเกียรติจาก  รศ.นพ.เทอดพงศ  เต็มภาคย 

แพทยผูเชี่ยวชาญโรคผิวหนังเด็ก และพ.ญ.

นุชนาฎ รุจิเมธาภาส แพทยผูเชี่ยวชาญโรค

ผิวหนังเด็ก เปนวิทยากรและ รศ.พ.ญ.ภาวิณี 

ฤกษนิมิตร ประชาสัมพันธสมาคมแพทย

ผิวหนังแหงประเทศไทย เปนผูดําเนินรายการ 

ผูสนใจที่ตองการสอบถามเกี่ยวกับปญหา

เร� อง “โรคผิวหนังเด็ก” สามารถฝากขอมูล

ไดท่ีเพจครบเคร� องเร� องผิวหนัง หรือเขาศึกษา

ขอมูลไดที่เว็บไซตสมาคมแพทยผิวหนังแหง

ประเทศไทย (WWW.DST.OR.TH)

เริ่มตนเปดศักราชใหม บอสใหญแหง

เซ็นทรัล รวิศรา จิราธิวัฒน ก็เตรียมมอบ

ความสุขเสิรฟความอรอยใหลูกคากันเลย  

กับการเปดตัว Living House (ลิฟวิ่งเฮาส) 

Co-Living & Eating Space โซนรานอาหาร

ที่อบอุนเหมือนอยูในบานแสนสบาย เหมาะ

ท้ังสําหรับการน่ังสบายๆ หรือน่ังทํางาน พรอม

รับประทานอาหารอรอยๆ ในพื้นที่แหงความ

อรอยท่ีมอบความสุข พรอมเติมเต็มประสบการณ

ความอรอยดวยรานอาหารช� อดังกวา 20 ราน 

ที่ยกมาไวบนหางเพ� อตอบโจทยทุกไลฟสไตล

การกิน เอาใจเหลานักชิมแบบครบวงจร

ทั้งอาหารคาวและขนมหวาน พรอมเปดให

บริการภายใตมาตรการเขมดานสุขอนามัย 

เพ� อใหลูกคาไดอิ่มอรอยที่ โซนรานอาหารใน

หางไดอยางมั่นใจ รวมสัมผัสประสบการณ

แหงความสุข อ่ิมอรอยไปกับม้ืออาหารสุดพิเศษ

ไดแลววันนี้ ที่ชั้น 4 หางเซ็นทรัลลาดพราว

กลับมาอีกตามคําขอ! สําหรับโครงการ

ปนนักธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม หรือ  “Agro 

Beyond Academy” รุนที่ 3 คอรสอบรม

ระยะสั้น 7 วัน 30 ชั่วโมง กับ 17 วิทยากรผู

เช่ียวชาญและบุคคลผูมีช� อเสียงแนวหนาของ

ประเทศไทย จัดโดย กรมสงเสริมอุตสาหกรรม 

และวูดดี้ เวิลด โดยในปนี้เปนคอนเซ็ปต 

(Rise and Shine) ผูที่ไดเขารวมโครงการจะ

ไดพัฒนาความรู ทักษะใหมีความพรอมใน

การเปนผูประกอบการเกษตรอุตสาหกรรม

และยกระดับศักยภาพการเปนนักธุรกิจ

เกษตรอุตสาหกรรมอยางมืออาชีพ และนํา

มาซึง่ผลประกอบการทีเ่ตบิโตมากขึน้กวาเดมิ 

โดยอธิบดีกรมสงเสริมอุตสาหกรรม ดร.ณัฐพล 

รังสิตพล เชิญชวนผูประกอบการอุตสาหกรรม 

วิสาหกิจชุมชน ผูประกอบการ OTOP เกษตรกร

รายยอย และเจาของธุรกิจสินคาเกษตรแปรรูป 

อาหารแปรรูปและอ� นๆ ท่ีเก่ียวของท่ัวประเทศ 

ที่สนใจมารวมสรางโอกาสทางธุรกิจของทาน

ใหเปนจริงไดในระยะเวลาอันส้ัน พรอมโอกาส

ในการประชาสัมพันธธุรกิจผานรายการ

ของวูดดี้ นอกจากนี้ลุนรางวัลพิเศษสําหรับ

นักเรียนดีเดนอีกมากมายภายในคอรสเรียน 

เปดสมัครลงทะเบียนเรียนฟรี!แลววันนี้ - 11 

กุมภาพันธ 2565 ทานใดสนใจดูรายละเอียด

เพิ่มเติมที่เว็บไซต www.agrobeyond.com 

หรือโทรศัพทสอบถามเพ่ิมเติมไดท่ี 06-5509-9080

พุทธวรรณ สุภัทรนันท ผูอํานวยการ

ฝายส� อสารองคกร Sea (ประเทศไทย) 

ดร.กษิติธร ภูภราดัย รองผูอํานวยการใหญ 

กลุมยุทธศาสตรและบริหาร สํานักงานสงเสริม

เศรษฐกิจดิจิทัล (depa) และธนากร พรหมยศ 

ผูรวมกอตั้ง บริษัท ยังแฮปป เตรียมแถลง

ขาวความรวมมือ “อัพสกิลวัยเกษียณ สู

ผูประกอบการวัยเกา” พรอมเปดตัว "Happy 

Learn - ชอปงายขายคลองท่ีชอปป ฉบับวัยเกา" 

คร้ังแรกในประเทศไทยกับหลักสูตรอีคอมเมิรซ

สําหรับผูสูงอายุโดยเฉพาะ พรอมเผยราย

ละเอียดโครงการ ตอยอดใหครอบคลุมกลุม

วัยเกามากข้ึน นอกจากน้ี ยังมีตัวแทนผูประกอบการ

วัยเการวมแบงปนประสบการณและเทคนิค

การขายออนไลนจากการเขารวมโครงการใน

ปที่ผานมา ทางงานแถลงขาวออนไลน ในวัน

พฤหัสบดีที่ 20 มกราคม เวลา 13.15 น. 

เปนตนไป ถายทอดผาน Facebook : Sea 

Thailand (https://www.facebook.com/SeaTH.

Official) และ Facebook : YoungHappy (ht-

tps://www.facebook.com/YoungHappySE)

ปฏิทินสังคม-กิจกรรม-โปรโมชั่น

โกจิ คิทเชน + บาร หองอาหาร

บุฟเฟตนานาชาติชั้นนํา โรงแรม แบงค็อก 

แมริออท มารคีส ควีนสปารค เพิ่มความ

พิเศษในมื้อบุฟเฟตสุดสัปดาหดวยเมนูอาหาร

อิตาเลียนขึ้นช� อจากแควนช� อดังตางๆตั้งแต

เหนือจรดใตของประเทศอิตาลี เพ� อทุกทาน

ไดมา เปดประสบการณลิ้ มลองอาหาร

นานาชาติแปลกใหมไดตลอดป 2565

เริ่มตนดวยอาหารอิตาเลียนจาก

แควนซิซิลี โดยตั้งแตวันที่ 14 มกราคม - 27 

มีนาคม 2565 เชฟมากประสบการณของ

หองอาหารโกจิ คิทเชน + บาร ขอนําเสนอ

เมนูอิตาเลียนสไตลซิซิเลียน (Sicilian) แบบ

ดั้งเดิม รังสรรคสุดพิเศษดวยวัตถุดิบที่คัด

สรรมาอยางดี เพลิดเพลินไปกับเมนูไฮไลท

อาทิเชน สลัดบูราตาแบบดั้งเดิม เมนูขาว

ทอดสไตลอิตาเลียน ปลากระโทงแทงดาบ

ยางเสิรฟพรอมกับสตูวผักและเลมอนสด 

สําหรับทานที่ชอบทานพาสตา พลาดไมได

กับพาสตาโฮมเมดอยางกัมเบโอ รอสโซ (ราวี

ลิ้มรสอาหารอิตาเลียนจากแควนซิซิลีที่หองอาหารบุฟเฟต โกจิ คิทเชน + บาร

โอลี่กุงแดงราดดวยซอสกุงล็อบสเตอร) และ

พาสตามะเขือมวงยาง (Casarecce alla norma)  

คลุกเคลากับซอสเปเปอรอนซิโน�รสชาติเผ็ด

เล็กนอยและชีสนมแกะ นอกเหนือจากนี้ยังมี

พิซซาหลากหลายท็อปปง เชน พิซซาหนาซา

ลามี่แบบเผ็ด หรือพิซซาคาโปนาตา

สําหรับของหวานแขกทุกทานสามารถ

เลือกทานไดหลากหลาย เชน ทีรามิสุ ขนม

แปงทอดแคนโนลีแบบดั้งเดิมที่ทําสดใหม

ทุกวัน และเจลาโต ไอศกรีมอิตาเลียนแทๆ 

เสิรฟพรอมกับบิสกิต และเติมเต็มความสุข

ในมื้ออาหารดวยแพ็คเกจเคร� องด� ม พิเศษ 

Bellini (เบลลินี) แบบไมอั้นรวม ในราคาเพียง 

990++บาทตอทานเทานั้น 

โปรโมชั่นอาหารอิตาเลียนจากแควน

ซิซิลี้นี้ ใหบริการเพิ่มเติมในไลนบุฟเฟต

อินเตอรเนชั่นแนลทุกวันศุกร-วันอาทิตย 

ตั้งแตวันที่ 14 มกราคม จนถึง 27 มีนาคม 

บุฟเฟตมื้อค่ําวันศุกร – อาทิตย เวลา 17.30 

- 22.00 น. ราคา 2,199++ ตอทาน บุฟเฟต

ม้ือกลางวันวันเสาร เวลา 11.30 – 14.30 น.  

ราคา 2,199++ ตอทาน บุฟเฟตมื้อบรันซ

วันอาทิตย เวลา 11.45 - 15.00 น. ราคา 

2,500++ ตอทาน 

บริษัท เชฟรอน (ไทย) ผูผลิตและ

จําหน�ายผลิตภัณฑคาลเท็กซ นําโดย ดร. ศรุต 

วิทยารุงเรืองศรี ที่ปรึกษาอาวุโสฝายกิจการ

องคกร  และพรชัย พึ่งคุณไตรรัตน ผูจัดการ

ฝายปฏิบัติการ รวมสงมอบชุดตรวจโควิด-19 

แบบตรวจหาแอนติเจนดวยตนเอง (Antigen 

Rapid Test Kit) พรอมอุปกรณปองกัน อาทิ 

สเปรยแอลกอฮอลและหนากากอนามัย 

ใหกับชาวชุมชนโรงสีและชุมชนคาลเท็กซ 

สมาชิกแมริออท บอนวอยและคลับ

แมริออทรับส วนลดตามสิทธิ์ หน าบัตร 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือสํารองที่นั่ง

โทร.0-2059-5999

คาลเท็กซ มอบชุดตรวจโควิด-19 

หวังใชคัดกรอง รูเร็ว แยกเร็ว ลดเสี่ยงแพรกระจาย  

เพ� อใหชาวบานในพื้นที่นําไปใชในการคัดกรอง

ตรวจหาเชื้อโควิด โดยหวังวาจะชวยลด

การเสี่ยงแพรกระจายของเชื้อ ดวยการเรง

ให้เกิดการตรวจในขั้นต้นเพื่อคัดกรองแยก

กลุมผูปวยติดเชื้อ โดยมี มะลิ ธิติธนธนกุล 

ประธานชุมชนโรงสี และบุญพิศ ฟอนกระโทก 

ประธานชุมชนคาลเท็กซ เปนตัวแทนรับมอบ 

ณ ลานกีฬา ชุมชนโรงสี ถนนพระรามที่ 3 

กรุงเทพฯ  
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14 บทความ-ต่างประเทศ

จีนคุมเข้มก่อนวันตรุษ

ติดเชื้อมากสุดรอบ2ปี

เมื่อโควิดทำ�ให้แรงง�นย้�ยกลับ

ชนบทครั้งใหญ่ที่สุดใน 20 ปี

กฤตโควิด-19 ครั้งนี้สร้างความเปลี่ยนแปลงใน

สังคมไทยมากมายหลายเรื่อง

หนึ่งในปรากฏการณ์ที่สำาคัญและควรจะเป็น

ปัจจัยที่นำาไปสู่ความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่คือ การที่ผู้คน

ย้ายกลับไปต่างจังหวัดกันเป็นจำานวนมาก

และสำาหรับคนจำานวนไม่น้อยมันคือการอพยพที่กลับ

ไปตั้งถิ่นฐานที่บ้านเดิม ไม่กลับมาในเมืองอีก

เพราะโควิดทำาให้เกิดความตระหนักว่าจะไม่มีอะไร

เหมือนเดิมอีกต่อไป

เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ผมอ่านเจอข่าวที่ คุณวิรไท 

สันติประภพ อดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ได้

แสดงความเห็นและมีข้อเสนอเรื่องนี้

ตรงกับที่ผมสังเกตได้จากการเดินทางไปต่างจังหวัด

บ่อยครั้งในช่วงหลังนี้

คุณวิรไทบอกว่า วิกฤตโรคระบาดโควิดคราวนี้ ได้

ผลักแรงงานเคลื่อนย้ายกลับชนบทหลายล้านคนครั้งแรก

ในรอบ 20 ปี 

ท่านแนะนำาให้ผู้บริหารประเทศเอาจริงเอาจังกับ

การกระจายอำานาจกลับไปสู่ท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชน

เพิ่มศักยภาพของการสร้างชีวิตใหม่ของตนเองอย่างมี

ประสิทธิภาพ

คุณวิรไทพูดในฐานะกรรมการมูลนิธิปิดทองหลัง

พระ สืบสานแนวพระราชดำาริในงานเสวนาออนไลน์ “อยู่

รอด และยั่งยืน หลังโควิด” ภายใต้หัวข้อ “ใครจะอยู่รอด

ในสังคม แล้วจะอยู่รอดอย่างไรที่ยั่งยืน” ร่วมกับ นาย

ชาติชาย ณ เชียงใหม่ ที่ปรึกษาสถาบันส่งเสริมและพัฒนา

กิจกรรมปิดทองหลังพระ ว่า

อดีตผู้ว่าแบงก์ชาติบอกว่า เหตุการณ์เช่นนี้ตรงกันข้าม

กับช่วงที่ประเทศไทยต้องเผชิญกับวิกฤตต้มยำากุ้งเมื่อปี พ.ศ.

2540 

เพราะครั้งนั้นเกิดการย้ายถิ่นของแรงงานจากชนบทเข้า

เมืองจำานวนมาก ผลที่ตามมาคือภาคชนบทอ่อนแอลง เพราะ

ผู้คนทิ้งบ้านช่องเข้ากรุง

และเพราะกระแสช่วงนั้นทำาให้เหลือเพียงแรงงานผู้สูง

อายุและเด็ก

ส่งผลให้ผลผลิตทางการเกษตรมีคุณภาพต่ำา เกิดความ

เหลื่อมล้ำาทางรายได้สูงระหว่างเมืองหลักและเมืองรอง

คุณวิรไทให้ความเห็นว่า ประเทศไทยควรจะหาทาง

สนับสนุนให้แรงงานที่เคลื่อนย้ายกลับสู่ชนบทจากผลกระทบ

ของวิกฤตโควิดในครั้งนี้ ให้สามารถคงอยู่ในชนบทได้อย่าง

เป็นสุขและยั่งยืน เพราะแรงงานที่กลับไปเป็นแรงงานที่มี

คุณภาพ มีศักยภาพ และรู้จักใช้เทคโนโลยี

สิ่งที่ผมพบเห็นเองในชนบทในช่วงการระบาดของ    

โควิดคือ คนรุ่นใหม่อพยพจากเมืองกลับไปต่างจังหวัด และ

เริ่มสร้างอาชีพด้วยการใช้เทคโนโลยีอย่างคล่องแคล่ว

คุณวิรไทบอกว่า “ประเทศไทยสามารถสร้างความเข้ม

แข็งให้ชนบทได้ด้วยการให้ความสำาคัญในการพัฒนาท้องถิ่น 

โดยการสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาครัฐใน

ส่วนท้องถิ่นในการทำางานพัฒนา โดยคำานึงถึงบริบทในเชิง

พื้นที่ และควรเป็นการพัฒนาทั้งภาคเกษตรกรรมและภาค

อุตสาหกรรมควบคู่กันไปอย่างเกื้อหนุนกัน”

ท่านบอกว่ารัฐ ท้องถิ่น ภาคประชาสังคม เช่น 

มูลนิธิปิดทองหลังพระควรร่วมกันทำางานเพื่อสนับสนุนให้

แรงงานที่กลับไปยังชนบทเป็น change agent หรือ “ผู้

ขับเคลื่อนความเปลี่ยนแปลง” ที่จะช่วยสร้างโอกาสและ

ความเข้มแข็งให้ประเทศได้ในอนาคต

นอกจากนี้ยังควรสนับสนุนให้มีการศึกษาที่เหมาะ

สมในภาวะวิกฤตและในอนาคต เพราะประชาชนต้องการ 

reskill และ upskill ให้สอดคล้องกับบริบทของโลกใหม่ที่

เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและไม่มีวันเหมือนเดิมอีกต่อไป

“รัฐควรช่วยอำานวยให้ประชาชนสามารถเกิดการ

เรียนรู้ได้ตลอดเวลาและตลอดชีวิต” คุณวิรไทกล่าว

และย้ำาว่า ประชาชนไทยควรเปลี่ยนหลักคิด หรือ 

mindset จากความคิดพึ่งพาภาครัฐแต่เพียงอย่างเดียว มา

เป็นการพึ่งตนเองได้ในระยะยาว

เช่น การเยียวยาจากภาครัฐในวิกฤตโควิดเป็นสิ่ง

สำาคัญในช่วงแรกๆ ทว่าอาจจะไม่สามารถทำาได้อย่าง

เหมาะสมเมื่อวิกฤตนี้ผ่านมาถึง 2 ปีแล้ว

“รัฐสามารถสนับสนุนให้ประชาชนเริ่มพึ่งตนเอง

ได้ด้วยการเน้นการกระจายอำานาจ และให้อำานาจใน               

การตัดสินใจไปอยู่ในมือของท้องถิ่นประชาชนเองมาก 

ขึ้น”

คุณวิรไทบอกว่า จากการที่ตนทำางานร่วมกับมูลนิธิ

ปิดทองหลังพระได้เห็นอย่างชัดเจนว่าพื้นที่ใดที่ประชาชน

มีความเข้มแข็งก็จะเป็นพื้นฐานที่ดีสำาหรับการพัฒนา และ

หากได้รับการสนับสนุนที่ตรงจุด ตรงตามความต้องการ

ของพื้นที่ โดยเฉพาะจากภาครัฐในระดับท้องถิ่น ก็จะ

ทำาให้การพัฒนานั้นสำาเร็จลุล่วง

คุณวิรไทบอกว่า ประเทศไทยสามารถผ่านวิกฤต

ต่างๆ มาได้ในอดีตจากการน้อมนำาแนวพระราชดำาริเรื่อง

ความพอเพียงที่มีหลักสำาคัญ 3 ประการ ได้แก่

ประการแรก ความพอประมาณ ความสมเหตุสมผล 

การมีภูมิคุ้มกัน

ประการที่สอง การตั้งอยู่บนฐานของคุณธรรม มี

ความอดทน มีวิริยะอุตสาหะ ซื่อสัตย์

และประการที่สาม การมีความรู้

“วิกฤตโควิดในครั้งนี้ทำาให้ประชาชนไทยเห็นอย่าง

ชัดเจนมากขึ้นถึงความสำาคัญของการสร้างภูมิคุ้มกัน เพื่อ

ให้อยู่รอดท่ามกลางโลกใหม่ที่มีความผันผวนสูง”

ผมเห็นด้วยกับข้อเสนอของคุณวิรไทอย่างยิ่ง หวังว่า

จะมีการผลักดันจากทุกภาคส่วนกันอย่างจริงจัง

เพราะจุดเปลี่ยนผันที่สำาคัญครั้งนี้อาจจะหมายถึง

ไทยเราไม่เพียงแต่ “รอด” หลังโควิดเท่านั้น แต่ยังต้อง 

“รุ่ง” อย่างยั่งยืนด้วย.

วิ

ประกาศศาลลมละลายกลาง

เร� อง  ใหจําเลยทราบกําหนดวันนัดพิจารณา

และรับสําเนาคําฟองคดีลมละลาย

--------------------------------------------

       คดีหมายเลขดําที่ ล๖๗๖๗/๒๕๖๔

 

 ดวย บรรษัทประกันสินเช� ออุตสาหกรรมขนาดยอม โดยนายนรินทร จิตมหาวงศ ผูรับมอบอํานาจชวง 

โจทก ไดย� นฟอง นายกิจชพัฒน เจริญกอเกียรติ จําเลย วาจําเลยเปนหนี้โจทกในมูลหนี้ตามคําพิพากษา รวมจํานวน 

๔,๔๖๗,๓๘๔.๔๐ บาท และจําเลยมีหนี้สินลนพนตัวโดยมีสินทรัพยไมพอกับหนี้สินและตองตามขอสันนิษฐานของ

พระราชบัญญัติลมละลายพุทธศักราช ๒๔๘๓ มาตรา ๘ (๔)(๕)(๙) ขอใหศาลมีคําสั่งพิทักษทรัพยของจําเลยเด็ดขาด

และพิพากษาใหเปนบุคคลลมละลาย แตการสงหมายเรียกและสําเนาคําฟองใหจําเลยไมสามารถกระทําได

 จึงประกาศให นายกิจชพัฒน เจริญกอเกียรติ จําเลย ทราบแทนการสงหมายเรียกวา ศาลไดนัด

พิจารณา ในวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬ�กา ใหจําเลยไปศาลตามกําหนดนัดดังกลาวและขอรับสําเนา

คําฟองเร� องนี้ ไดที่งานเก็บสํานวนศาลลมละลายกลาง                  

   

      ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ เดือน มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

 

           (นางสาวสาริศา หานประเสริฐ)

   เจาพนักงานศาลยุติธรรมชํานาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน

      ผูอํานวยการสํานักอํานวยการประจําศาลลมละลายกลาง

สํานักอํานวยการประจําศาลลมละลายกลาง

สวนชวยอํานวยการ งานสารบรรณคดี

โทร ๐ ๒๑๔๑ ๑๕๕๘-๙    โทรสาร ๐ ๒๑๔๓ ๘๗๐๑

E-mail : bkcc@coj.go.th

ประกาศศาลลมละลายกลาง

เร� อง  ใหจําเลยทราบกําหนดวันนัดพิจารณา

และรับสําเนาคําฟองคดีลมละลาย

--------------------------------------------

       คดีหมายเลขดําที่ ล๖๗๓๘/๒๕๖๔

 

 ดวย บริษัท บริหารสินทรัพยกรุงเทพพาณิชย จํากัด (มหาชน) โจทก ไดย� นฟอง นายพิสิฐชัยหรือปย

เมศรหรือวุฒิรักษ จุดาศรีหรือจุฑาสิรไพสิฐ ที่ ๑ นางสาวณัทดาภา เที่ยวแสวง หรือดลฐรัตน จุฑาสิรไพสิฐ ที่ ๒ 

จําเลย วาจําเลยเปนหนี้โจทกในมูลหนี้ตามคําพิพากษา รวมจํานวน ๙,๘๗๔,๓๘๓.๕๙ บาท และจําเลยมีหนี้สิน

ลนพนตัวโดยมีสินทรัพย ไมพอกับหนี้สินและตองตาม ขอสันนิษฐานของพระราชบัญญัติลมละลายพุทธศักราช 

๒๔๘๓ มาตรา ๘ (๕) ขอใหศาลมีคําสั่ง พิทักษทรัพยของจําเลยทั้งสองเด็ดขาดและพิพากษาใหเปนบุคคลลมละลาย 

แตการสงหมายเรียก  และสําเนาคําฟองใหจําเลยที่ ๒ ไมสามารถกระทําได

 จึงประกาศให นางสาวณัทดาภา เที่ยวแสวง หรือดลฐรัตน จุฑาสิรไพสิฐ จําเลยที่ ๒ ทราบแทนการ

สงหมายเรียกวา ศาลไดนัดพิจารณา ในวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬ�กา ใหจําเลยที่ ๒ ไปศาลตาม

กําหนดนัดดังกลาวและขอรับสําเนาคําฟองเร� องนี้ ไดที่งานเก็บสํานวน ศาลลมละลายกลาง    

                 

       ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ เดือน มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

 

       (นางสาวสาริศา หานประเสริฐ)

     เจาพนักงานศาลยุติธรรมชํานาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน

        ผูอํานวยการสํานักอํานวยการประจําศาลลมละลายกลาง

สํานักอํานวยการประจําศาลลมละลายกลาง

สวนชวยอํานวยการ งานสารบรรณคดี

โทร ๐ ๒๑๔๑ ๑๕๕๘-๙     โทรสาร ๐ ๒๑๔๓ ๘๗๐๑

E-mail : bkcc@coj.go.th

ปักกิ่ง • จีนเริ่มเทศกาลเดินทางเนื่องในวัน

หยุดฉลองตรุษจีนเมื่อวันจันทร์ หลายเมืองใช้

มาตรการควบคุมโควิด-19 เข้มงวดระดับสูง 

ขณะยอดติดเชื้อทั่วประเทศทำาสถิติสูงสุดใน

รอบเกือบ 2 ปี ปักกิ่งพบผู้ติดเชื้อโอมิครอนที่

ติดมากับซองจดหมายส่งมาจากแคนาดา 

รายงานรอยเตอร์และเอเอฟพี เมื่อวัน

จันทร์ที่ 17 มกราคม 2565 กล่าวว่า จีนกำาลัง

เผชิญกับการแพร่เชื้อแบบกลุ่มในหลายพื้นที่

ทั่วประเทศในช่วงไม่กี่สัปดาห์มานี้ เพิ่มแรงกด 

ดันต่อรัฐบาลในการควบคุมโรคระบาดตามนโย                                                               

บายโควิดเป็นศูนย์ของจีน ก่อนหน้าที่การแข่ง 

ขันโอลิมปิกฤดูหนาวที่กรุงปักกิ่งจะเปิดฉากใน

วันที่ 4 กุมภาพันธ์

เจ้าหน้าที่กล่าวเตือนด้วยว่า ไวรัสโค

วิด-19 สายพันธุ์ โอมิครอนที่ติดต่อได้ง่ายมาก 

เพิ่มความเสี่ยงที่ ไวรัสจะแพร่กระจายเมื่อชาว

จีนหลายร้อยล้านคนออกเดินทางไปทั่วประ 

เทศเพื่อฉลองวันตรุษจีน 1 กุมภาพันธ์ 

เทศกาลเดินทางเร่ิมต้นแล้วในวันจันทร์ 

และทำาให้หลายเมือง เช่น ล่ัวหยางในภาคกลาง                                                               

และเจียหยางในภาคใต้ ประกาศเมื่อสุดสัป                                                                   

ดาห์ว่า ผู้เดินทางจะต้องแจ้งต่อชุมชน, นาย 

จ้าง หรือโรงแรม ล่วงหน้า 3 วันก่อนเดินทาง

มาถึง บางเมืองเช่นอว้ีหลินในภาคตะวันตกเฉียง

ใต้กล่าวว่า ผู้ท่ีจะเข้าเมืองต้องกรอกเอกสารทาง

ออนไลน์ล่วงหน้า 1 วัน รวมถึงข้อมูลด้านสุขภาพ

และรายละเอียดเก่ียวกับการเดินทาง

รัฐบาลจีนเปิดเผยข้อมูลในวันจันทร์ว่า                                                              

ตรวจพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ในประ เทศ                                                                                

เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา 223 คน ซึ่งเป็นจำา 

นวนผู้ติดเชื้อมากที่สุดนับแต่เดือนมีนาคม 

2563 ในจำานวนนี้ 80 คนพบที่นครเทียนจิน 

และอีก 9 คน รวมถึงผู้ติดเชื้อโอมิครอน พบ

ที่เมืองกวางตุ้ง

ช่วงสุดสัปดาห์ กรุงปักกิ่งตรวจพบผู้ติด                                                         

เช้ือโอมิครอนจากการแพร่เช้ือในชุมชนราย

แรก เช่นเดียวกับเมืองเซินเจิ้น ศูนย์กลาง

เทคโนโลยีในภาคใต้ของจีน ซึ่งทำาให้ทางการ

เพิ่มกฎข้อบังคับเข้มงวดสำาหรับผู้ที่เดินทาง

จากต่างถิ่นเข้าเมืองหลวง โดยผู้เดินทางเข้า

ต้องมีผลตรวจโควิดเป็นลบก่อนออกเดินทาง

และต้องตรวจซ้ำาเมื่อมาถึง ส่วนชาวปักกิ่งก็ถูก

ขอร้องอย่าออกนอกเมืองในช่วงเทศกาลตรุษ

จีน สถานที่ท่องเที่ยวบางแห่งถูกปิดด้วย

นักกีฬาและเจ้าหน้าที่เริ่มเดินทางมา 

ยังปักกิ่งล่วงหน้าการแข่งขันโอลิมปิก และ

ทั้งหมดถูกส่งเข้าไปอยู่ในพื้นที่เฉพาะที่ควบคุม

อย่างเข้มงวดแยกจากภายนอก

ทางการจีนกล่าวว่า หญิงชาวปักก่ิงท่ีติด

เชื้อโอมิครอนไม่ได้เดินทางหรือสัมผัสกับผู้ติด

เชื้อ ผู้ที่อาศัยหรือทำางานในพื้นที่เดียวกับหญิง

คนนี้ราว 13,000 คน ได้รับการตรวจเชื้อแล้ว

ผัง ซิงหัว เจ้าหน้าท่ีด้านสาธารณสุข 

กล่าวกับนักข่าวเม่ือวันจันทร์ว่าตรวจพบไวรัส

โอมิครอนบนซองจดหมายจากแคนาดาท่ีหญิงผู้

ติดเช้ือรายน้ีได้รับ และยังพบเชื้อไวรัสภายใน

ซองจดหมายที่ยังไม่ได้เปิดจดหมายอีกหลาย

ฉบับในกองเดียวกันถูกตรวจสอบด้วย และ 5 

ซองพบร่องรอยของไวรัสโควิด-19 รวมถึงพบ

ในตัวอย่างจากภายในซองจดหมายที่ยังไม่เปิด 

สายพันธุ์ที่พบนี้แตกต่างจากโอมิครอนที่พบ

ในจีน และคล้ายกับสายพันธุ์ที่พบในอเมริกา 

เหนือเมื่อเดือนธันวาคม

“เราได้ข้อสรุปว่า ไม่อาจตัดความเป็น

ไปได้ของการติดเชื้อไวรัสผ่านวัตถุที่นำาเข้ามา” 

เจ้าหน้าที่หญิงผู้นี้กล่าว

ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรค (ซีดีซี) แห่ง                                                                       

สหรัฐกล่าวในเว็บไซต์ของซีดีซีว่า มี “ความเป็น

ไปได้” ที่จะติดเชื้อผ่านการสัมผัสกับพื้นผิวหรือ                                                                  

วัตถุที่ปนเปื้อน แต่ความเสี่ยงต่ำา ภายใน 3 วัน 

ร่องรอยของไวรัสบนพื้นผิววัตถุน่าจะลดลงถึง 

99%.

มือปืนจับตัวประกันโบสถ์ยิวเป็นชาวอังกฤษ

คอลลีย์วิล • เอเอฟพีและรอยเตอร์รายงานการเผยของเจ้า

หน้าที่เอฟบีไอว่า มือปืนที่ก่อเหตุจับตัวประกัน 4 คนที่โบสถ์ยิว

ในเมืองคอลลีย์วิล รัฐเทกซัส เมื่อวันเสาร์ที่ 15 มกราคม และ

คุมเชิงกับเจ้าหน้าที่อยู่นานกว่า 10 ชั่วโมง มือปืนเสียชีวิตระ 

หว่างเจ้าหน้าที่เอฟบีไอบุกเข้าช่วยตัวประกัน ขณะที่ตัวประกัน

ทั้งหมดปลอดภัย มือปืนรายนี้เป็นพลเมืองอังกฤษชื่อ มาลิก 

ไฟซัล อักราม วัย 44 ปี ไม่กี่ชั่วโมงหลังเหตุจับตัวประกันยุติ

ลง ตำารวจภูมิภาคแมนเชสเตอร์ของอังกฤษแถลงว่า ตำารวจ

ต่อต้านก่อการร้ายภูมิภาคนอร์ทเวสต์ควบคุมตัววัยรุ่น 2 คน

มาสอบสวนเป็นผู้ต้องสงสัยเชื่อมโยงกับเหตุจับตัวประกันในรัฐ

เทกซัส ด้านชายชื่อกุลบาร์ที่ระบุว่าเป็นพี่ชายของอักราม โพสต์

ทางเฟซบุ๊กของชุมชนมุสลิมในเมืองแบล็กเบิร์นทางตะวันตก

เฉียงเหนือของอังกฤษ ซึ่งตำารวจอังกฤษระบุว่าอักรามอาศัย

อยู่ที่เมืองแบล็กเบิร์น เผยว่าน้องชายของตนมีอาการป่วยทาง

จิต บรรดาญาติใช้เวลาทั้งคืนที่สถานีตำารวจแบล็กเบิร์นในการ

ติดต่อกับไฟซัล, เจ้าหน้าที่เจรจาต่อรองและเอฟบีไอ เราโน้ม

น้าวใจให้เขามอบตัว แต่ไม่เป็นผล 

10 มหาเศรษฐีโลกรวยเพิ่ม 2 เท่าช่วงโควิด

ปารีส • เอเอฟพีเผยรายงานของออกซ์แฟม เมื่อวันจันทร์ที่ 17                               

มกราคมว่า มหาเศรษฐีร่ำารวยที่สุดในโลก 10 คน มีทรัพย์สิน

เพ่ิมข้ึน 2 เท่าในช่วง 2 ปีแรกของการระบาดของโควิด-19 ขณะ

ที่ความยากจนและความเหลื่อมล้ำาสูงขึ้น ทรัพย์สินของมหา

เศรษฐีเหล่านี้พุ่งจาก 700,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เป็น 1.5 

ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ อัตราเฉลี่ยเพิ่มวันละ 1,300 ล้าน

ดอลลาร์สหรัฐ ทรัพย์สินของเศรษฐีเหล่านี้เพิ่มขึ้นในช่วงการระ 

บาดของโควิด มากกว่าเมื่อ 14 ปีก่อนที่เศรษฐกิจโลกถดถอย 

มากที่สุดนับตั้งแต่เหตุการณ์ตลาดหลักทรัพย์วอลล์สตรีทตกใน

ปี 2472 สิ่งที่เกิดขึ้นเป็นความรุนแรงทางเศรษฐกิจที่เกิดจาก

ความเหลื่อมล้ำา ซึ่งทำาให้ทั่วโลกตายวันละ 21,000 คน จาก

การเข้าไม่ถึงบริการสาธารณสุข, ความรุนแรงบนฐานเพศสภาพ, 

ความหิวโหยและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การระบาด

ของโควิด-19 ทำาให้มีคนยากจนทั่วโลกเพิ่ม 160 ล้านคน ผู้ได้รับ

ผลกระทบหนักที่สุดจากความเหลื่อมล้ำาที่พุ่งสูงคือชนกลุ่มน้อย

ชาติพันธุ์ที่ไม่ใช่คนขาวและผู้หญิง ออกซ์แฟมเผยการคำานวณ

ทรัพย์สินของมหาเศรษฐีเหล่านี้ มาจากข้อมูลที่ครอบคลุมและ

ล่าสุด และใช้รายชื่อ 10 บุคคลที่ร่ำารวยที่สุดในโลกในปี 2564 

ของนิตยสารฟอร์บส์.
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12

ไฟไหม้ชุมชนเก่าแก่หาดใหญ่

สงขลา • เมื่อเวลาประมาณ 10.30 น. วันที่ 17 ม.ค.65 ร.ต.อ.ชอบ 

สุนทร รองสารวัตรสอบสวน สภ.หาดใหญ่ จ.สงขลา รับแจ้งว่า

เกิดเหตุไฟไหม้ขึ้นภายในชุมชนซึ่งตั้งอยู่ด้านหลังที่ว่าการอำาเภอ

หาดใหญ่ จ.สงขลา ในซอยถนนสันติราษฎร์ เขตเทศบาลนคร

หาดใหญ่ จ.สงขลา ซึ่งเป็นชุมชนเก่าแก่ของเมืองหาดใหญ่ และมี

บ้านเรือนตั้งอยู่ค่อนข้างหนาแน่น ซึ่งส่วนใหญ่เป็นบ้านไม้สภาพเก่า 

หลังไปตรวจสอบพบว่าต้นเพลิงเกิดจากบ้านเลขที่ 6/1 ซึ่งเป็นบ้าน

ไม้ทั้งหลังและอยู่ลึกเข้าไปในซอยแคบๆ ไฟได้ลุกไหม้อย่างรวดเร็ว

และลุกลามไปยังบ้านที่อยู่ติดกัน เจ้าหน้าที่ดับเพลิงใช้เวลาเกือบ

ครึ่งชั่วโมงจึงสามารถควบคุมไฟให้อยู่ในวงจำากัดได้ เบื้องต้นพบว่า

มีบ้านชาวบ้านไฟไหม้เสียหายไป 6 หลัง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นบ้านครึ่งไม้

สภาพเก่าที่สร้างมานานและอยู่ติดกัน แต่ยังไม่มีรายงานของผู้บาด

เจ็บหรือผู้สูญหาย โดยหลังจากนี้ทางอำาเภอหาดใหญ่และเทศบาล

นครหาดใหญ่จะเข้าตรวจสอบสภาพความเสียหายของบ้านที่ถูกไฟ

ไหม้ทั้ง 6 หลัง และเร่งให้การช่วยเหลือชาวบ้านที่เดือดร้อนโดยเร็ว

ที่สุด โดยเฉพาะในเรื่องของที่อยู่อาศัยและเครื่องยังชีพ ส่วนสาเหตุ

ยังอยู่ระหว่างการสอบสวน เพราะยังไม่สามารถเข้าไปตรวจสอบ

บ้านต้นเพลิงได้ เบื้องต้นเป็นไปได้ว่าอาจจะมาจากไฟฟ้าลัดวงจร 

เชียงใหม่เปิดเรียนออนไซต์วันแรก คึกคัก

เชียงใหม่  • ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 17  ม.ค.65 บรรยากาศ

 วันแรกในการเปิดเรียนแบบ  On site  ของโรงเรียนสถานศึกษา ต่างๆ 

ในเชียงใหม่ เป็นไปอย่างคึกคัก ท่ามกลางความดีใจของเด็กส่วนใหญ่

ที่อยากไปเรียน ได้พบเจอเพื่อนและคุณ ครู  ทั้งนี้ หลังคณะกรรมการ

โรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ได้มีการอนุญาตให้สถานศึกษาที่ ได้รับการ

ประเมินและได้รับการรับรองตามมาตรฐาน Covid Free Setting 

กว่า 500 แห่ง เปิดทำาการเรียนการสอนได้ในรูปแบบปกติ (On Site)  

ของสถานศึกษา แต่คงเข้มภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ

เชื้อไวรัสโควิด-19 มีการคัดกรองนักเรียน นักศึกษาก่อนจะเปิดเรียน 

โดยเป็นไปตามสมัครใจของผู้ปกครองที่จะนำานักเรียน นักศึกษาเข้า

เรียนแบบออนไซต์ บรรยากาศ ที่โรงเรียนอนุบาล เชียงใหม่  โรงเรียน 

ขนาดใหญ่ประจำาจังหวัด  ผู้ปกครองต่างทยอยส่งบุตรหลาน  ซึ่งทาง

โรงเรียน ให้ส่งชุดตรวจ  ATK จัดส่งให้คุณครูประจำาชั้นก่อนตามที่

โรงเรียน กำาหนด พร้อมลงชื่อในแต่ละชั้นเรียน โดยจะงดกิจกรรม

การรวมกลุ่มทุกชนิด โดยเฉพาะช่วงเช้าจะไม่ให้นักเรียนมายืนรวม

กันที่หน้าเสาธง จะทำาการเคารพธงชาติที่หน้าห้องเรียนของแต่ละชั้น

เรียนเท่านั้น ภายในโรงเรียนจะไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอกเข้าไป ทั้ง 

ผู้ปกครองและนักเรียนที่ไม่เปิดเรียน เพราะจะมีการสลับชั้นมาเรียน

เพื่อลดความแออัด รวมไปถึงสิ่งของเครื่องใช้ส่วนตัวเท่านั้น ให้สวม

หน้ากากตลอดเวลา จัดล้างมือบ่อยๆ รับประทานอาหารในห้องเรียน 

ไม่ลงมาโรงอาหารเพื่อเป็นการรวมกลุ่มจำานวนมาก ส่วนบรรยากาศ

ตามท้องถนนเส้นทางไปยังสถานศึกษาต่างๆ ที่เคยแออัด มีรถพ่อแม่ 

ผู้ปกครองมาส่งทำาให้การจราจรหนาแน่นขึ้นเล็กน้อย.

นายกฯ

 

เมื่อถามว่า มีการอ้างว่ามีความจำาเป็น

ที่จะต้องขึ้นราคาสินค้า  เพราะหลายๆ อย่าง

ก็ขึ้นราคาทั้งหมดโดยสืบเนื่องมาจากราคา

น้ำามันด้วย นายกฯ กล่าวว่า ถ้าจะขึ้นราคา

แล้วมีเหตุผลสมควรก็คงไม่มีอะไร แต่ขอร้อง

ว่าอย่าทำาให้ประชาชนเดือดร้อนมากก็แล้ว

กัน ต้องไปคำานวณที่ต้นทุน ต้องไม่ใช่ราคา

น้ำามันขึ้น 1 บาท หรืออะไรขึ้นแค่บาทเดียว  

แล้วไปขึ้นราคาสินค้าอื่น 5 บาท เอาเหตุผล

อะไรมาขึ้นตั้ง 5 บาท ตนไม่เข้าใจ อย่าเห็น

แก่ตัวกันในเวลานี้

เมื่อถามว่า ราคาสินค้าขึ้นหมดแล้ว

ค่าแรงขั้นต่ำาจะขึ้นหรือไม่ พล.อ.ประยุทธ์

ย้อนถามว่า” เอาเงินมาจากไหนล่ะ เธอพูด

เธอได้หมด แต่เธอต้องหาเงินมาให้ได้ก่อน 

รัฐบาลจะต้องมีเงินก่อนนะ” 

นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัด

กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า นายจุรินทร์  

ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้เรียก

ประชุมกระทรวงพาณิชย์เพื่อติดตามสถาน 

การณ์ราคาสินค้าอย่างต่อเนื่อง และมี

ข้อสั่งการให้ตั้งวอร์รูม โดยปลัดกระทรวง

พาณิชย์เป็นประธาน ทำาหน้าที่ติดตามราคา  

สินค้า แก้ปัญหาและดำาเนินคดีกับพวกฉวย

โอกาสอย่างเต็มที่ และได้สั่งการให้ผู้ว่า

ราชการจังหวัดทั่วประเทศ ในฐานะประธาน

กรรมการตามกฎหมายว่าด้วยราคาสินค้า

และบริการ หรือพระราชบัญญัติว่าด้วยราคา

สินค้าและบริการ พ.ศ.2542 ระดับจังหวัด 

เป็นประธานวอร์รูมในระดับจังหวัด

นอกจากเรื่องราคาน้ำาอัดลมแล้ว นาย

จุรินทร์ได้สั่งการให้กรมการค้าภายในเรียกผู้

ประกอบการมาพบ และสั่งการผ่านกรมการ

ค้าภายในห้ามขึ้นราคาเด็ดขาด และยังได้

สั่งการให้ทุกฝ่ายจะต้องช่วยดูแลประชาชน

อย่างเต็มที่

นายเสกสกล อัตถาวงศ์ ผู้ช่วย

รัฐมนตรีประจำานายกรัฐมนตรี เชิญชวนพี่

น้องชาวไทยทั้งแผ่นดินช่วยกันเป็นกำาลังใจ

ในการทำาหน้าที่บริหารบ้านเมืองของนายกฯ 

ต่อไป เพราะนายกฯ ยืนหยัดที่จะปกป้อง

สถาบันหลัก ชาติ ศาสนา และสถาบัน

พระมหากษัตริย์ ด้วยชีวิตร่วมกับพี่น้อง

ประชาชนคนไทยส่วนใหญ่ และจะทำาทุก

วิถีทางให้ประเทศชาติ ประชาชน มีความ

มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ประชาชนอยู่ดีกินดี นี่

คือปณิธานอันแน่วแน่ของพลเอกประยุทธ์ 

จันทร์ โอชา นายกฯ ที่แม้แต่ผลสำารวจของ

ทุกสำานักโพล พี่น้องประชาชนยังไว้วางใจ 

และเชื่อมั่นอยากให้พลเอกประยุทธ์เป็นผู้นำา

บ้านเมืองอยู่บริหารประเทศชาติต่อไป 

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำา

สำานักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นายกรัฐ 

มนตรีจะได้นำาประเด็นสินค้าราคาแพง

เข้าหารือในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) 

ในวันที่ 18 ม.ค.นี้ เพื่อให้ที่ประชุม ครม.

ร่วมกันพิจารณามาตรการเร่งด่วนในการ

บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน โดย

ไม่ให้กระทบกลไกตลาดเพิ่มเติมจากหลาย

มาตรการ  ที่กระทรวงพาณิชย์และกระทรวง

พลังงานได้ดำาเนินการไปก่อนหน้านี้  

โฆษกประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี

กล่าวถึงกรณีที่นายประเสริฐ จันทรรวง

ทอง ส.ส.นครราชสีมาและเลขาธิการพรรค

เพื่อไทย ระบุว่าคาดว่าจะได้อภิปรายไม่ไว้

วางใจรัฐบาลไม่เกินกลางเดือนกุมภาพันธ์  

และไม่อยากให้รัฐบาลยื้อวันอภิปรายออก

ไปจนถึงใกล้วันปิดสมัยประชุมสภาในวัน 

ที่ 28 ก.พ.ว่า เป็นสิทธิที่ฝ่ายค้านจะสามารถ

ดำาเนินการได้  แต่ขอให้ใช้ข้อมูลและข้อเท็จ

จริงในการอภิปราย ไม่ใช่ใช้จินตนาการหรือ

ข่าวจากสื่อมวลชนมาตัดแปะ เพราะแบบ

นั้นประชาชนจะไม่ได้ประโยชน์อะไรเลย 

นอกจากได้เห็นการอภิปรายแบบเลอะเทอะ

ของฝ่ายค้าน เสียเวลานั่งฟังอยู่หลายวันโดย

เปล่าประโยชน์

“อยากให้การอภิปรายของฝ่ายค้านใน

ครั้งนี้ มีการเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหา

อย่างเป็นรูปธรรมให้รัฐบาลด้วย ซึ่งหากข้อ

เสนอไหนที่เกิดประโยชน์กับประชาชน รัฐบาล

ก็พร้อมที่จะนำาไปปฏิบัติอยู่แล้ว  ดีกว่าอภิปราย

แบบป้ายสีสาดโคลนใส่กัน ซึ่งนอกจากจะไม่

เกิดประโยชน์แล้ว ยังอาจจะทำาให้ประชาชน

ที่รอฟังการอภิปรายรู้สึกว่า วันนี้สภามีหรือไม่มี

ฝ่ายค้าน ผลงานที่ออกมาก็ไม่ได้แตกต่างกัน 

อย่างไรก็ตาม สำาหรับวันอภิปรายนั้น เป็นเรื่อง

ที่วิปทั้ง 2 ฝ่ายจะต้องไปพูดคุยกัน แล้วจึงแจ้ง

วันมาให้รัฐบาล ซึ่งรัฐบาลพร้อมที่จะชี้แจงอยู่

แล้ว ถ้าหากจะมีการยื้อก็น่าจะเป็นฝ่ายค้านที่

อยากจะได้วันอภิปรายหลายวันโดยไม่คำานึงถึง

เนื้อหาการอภิปรายมากกว่าว่าเหมาะสมหรือ

ไม่” นายธนกรกล่าว

ด้าน น.ส.ธีรรัตน์ สำาเร็จวาณิชย์ ส.ส.กทม. 

โฆษกพรรคเพื่อไทย  กล่าวว่า วันนี้คนที่ทำา

ของแพงทั้งแผ่นดินตัวจริงคือรัฐบาลพลเอก

ประยุทธ์ นายจุรินทร์ที่เคยสร้างแคมเปญ

โจมตีรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 

อดีตนายกรัฐมนตรีเอาไว้เมื่อปี 2556 วัน

นี้ระเบิดเวลาได้ย้อนกลับมาทวงคืนการ 

กระทำาที่มีผลพวงมาจากการบริหารจัดการ

ที่ล้มเหลวซ้ำาซากของรัฐบาลแล้ว ซ้ำายังเอื้อ

ผลประโยชน์ให้พวกพ้องของตน ซึ่งปัญหา

ทั้งหมดที่รัฐบาลได้ก่อเอาไว้ พรรคเพื่อไทย

และพรรคร่วมฝ่ายค้านจะยื่นญัตติด่วนด้วย

วาจาเข้าสู่การประชุมสภาในสัปดาห์นี้  

“ประเทศไทยมีนายกรัฐมนตรีอยู่

หรือไม่ เหตุใดจึงเวิร์กฟรอมโฮมได้ในเวลา

ที่ประชาชนเดือดร้อนอย่างนี้ การบริหาร

ที่ ไม่บริหารของพลเอกประยุทธ์ โดยการ

ปกปิดข้อมูล นำามาซึ่งความหายนะของ

พี่น้องประชาชนและประเทศชาติ หากมี

ปัญหาอื่นๆ มาอีก ปัญหาก็จะซ้ำารอยเดิม

อีก ทั้งหมดคือเหตุผลที่พี่น้องประชาชนอาจ

ต้องพิจารณาตัดสินใจว่า ควรจะให้ โอกาส

รัฐบาลและพรรคร่วมรัฐบาลในการเลือกตั้ง

ครั้งหน้าหรือไม่” น.ส.ธีรรัตน์กล่าว

นายชนินทร์ รุ่งธนเกียรติ รองโฆษก

พรรคเพื่อไทย กล่าวถึงกรณีรัฐบาลกำาลัง

พิจารณาปรับเลื่อนการเติมเงินมาตรการ

คนละครึ่งเฟสที่ 4  จากเริ่มต้นในเดือนมีนาคม 

มาเป็นกุมภาพันธ์นี้ เพื่อช่วยแก้ปัญหาสินค้า

ราคาแพงว่า รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ต้องเลิก

แก้ปัญหาแบบฉาบฉวย ใช้แต่งบประมาณ

ซึ่งมาจากภาษีประชาชนเพื่อประคองสถาน 

การณ์ หวังกลบกระแสสังคม เมื่อเกิดปัญหา

ใดก็ตามรัฐบาลมักเลือกที่จะแจกจนเคยชิน 

โดยไม่มีการวางแผนแก้ปัญหาที่ตรงจุด การ

เลื่อนโครงการ “คนละครึ่ง” มาหวังลดปัญหา

เรื่องสินค้าแพงทุกรายการ เหมือนการฉาย

หนังซ้ำาวนไปวนมา ไม่ใช่มาตรการที่ช่วยเหลือ

ประชาชนกลุ่มคนยากจนซึ่งเป็นผู้ที่เดือดร้อน

จริง ซ้ำายังไม่ประสบสำาเร็จ 

เขาบอกว่า สังเกตได้จากมาตรการ

คนละครึ่งเฟส 3 ที่บังคับใช้ปลายปี 2564 มีผู้

ใช้งานไม่เต็มวงเงิน จึงพอจะคาดเดาได้ว่าใน

เฟส 4  คงได้รับผลลัพธ์ที่แย่ลงอีก เพราะทุก

วันนี้แม้จะให้จ่ายเงินซื้อสินค้าแค่ครึ่งเดียว 

ชาวบ้านเองก็ไม่เหลือเงินแล้ว นอกจากนี้

ผลกระทบจากมาตรการคนละครึ่งในปัจจุบัน 

มีรายงานจากหลายพื้นที่ว่าถูกใช้เป็นข้ออ้าง

ของร้านค้าจำานวนหนึ่งในการฉวยโอกาส

เพิ่มราคาสินค้าแบบถาวรด้วย หากรัฐบาล

ยังวนเวียนอยู่แต่กับการใช้มาตรการแจกเงิน 

โดยไม่เรียนรู้ที่จะแก้ปัญหาเศรษฐกิจที่ต้นตอ 

ในอนาคตอันใกล้เราคงมีโอกาสเห็นราคา

สินค้าพุ่งกระฉูด ขัดกับรายได้ประชาชนที่

หดหาย ไม่มีอันจะกินอย่างแน่นอน

นายชนินทร์กล่าวอีกว่า รัฐบาลชุดนี้เก่ง

แก้ปัญหาที่ปลายเหตุ ใช้แต่เงินภาษีประชาชน 

อย่างการอนุมัติงบกลางกว่า 500 ล้านบาท

ให้กระทรวงพาณิชย์มาจัดซื้อหมูราคาแพง

ในตลาด มาขายให้ประชาชนในราคาที่ถูก

ลง เป็นตัวอย่างของการแก้ปัญหาที่ ไม่ต้อง

ใช้ความสามารถหรือฝีมืออะไรเลย ทั้งที่ควร

เข้าไปเจรจากับกลุ่มทุนผู้ผลิตรายใหญ่ในการ

จัดหาหมูราคาถูกมานำาหน่ายประชาชน หรือ

การปรับเปลี่ยนนโยบายการนำาเข้าเพื่อเพิ่ม

ปริมาณผลผลิต นอกจากนี้รัฐบาลยังไม่มีแผน

แก้ไขปัญหาในระยะยาว คนที่เสียหายที่สุด

ในสถานการณ์นี้มีแต่ประชาชน ที่นอกจาก

จะต้องรับกรรมกับสินค้าแพงแล้ว ยังต้อง

สูญเสียภาษีไปโดยเปล่าประโยชน์ให้กับการ

ชดเชยค่าสินค้าที่แพงขึ้นมาจากการบริหารที่

ไร้ประสิทธิภาพเท่านั้น

“ปัญหาเศรษฐกิจในปัจจุบันซึมลึกไปทุก

ระดับ รัฐต้องเสริมศักยภาพในการประกอบ

อาชีพ ผ่อนคลายมาตรการภาษี สร้างตลาด

รองรับ สร้างโอกาสในการทำากิน ไม่ใช่เอาแต่

เติมเงิน แจกเงิน แทรกแซงจนโครงสร้าง

เศรษฐกิจไปต่อยาก หากปล่อยให้บริหารต่อ

ไปเรื่อยๆ ต่อไปประเทศไทยคงต้องเต็มไปด้วย

คนจนทั้งแผ่นดินด้วย” นายชนินทร์กล่าว.

ประกาศศาลลมละลายกลาง

เร� อง  ใหจําเลยทราบกําหนดวันนัดพิจารณา

และรับสําเนาคําฟองคดีลมละลาย

--------------------------------------------

       คดีหมายเลขดําที่ ล๕๑๒๐/๒๕๖๔

 

 ดวย ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) โจทก ไดย� นฟอง นายชาญณรงค ชาภูวงศ ท่ี ๑ นางสมพรหรือ

เกสินี ชาภูวงศ ท่ี ๒ จําเลย วาจําเลยเปนหน้ีโจทกในมูลหน้ีตามคําพิพากษา รวมจํานวน ๑,๕๔๒,๒๕๖.๗๐ บาท และ

จําเลยมีหนี้สินลนพนตัวโดยมีสินทรัพย ไมพอกับหนี้สินและตองตามขอสันนิษฐานของพระราชบัญญัติลมละลาย

พุทธศักราช ๒๔๘๓ มาตรา ๘ (๕) ขอใหศาลมีคําสั่ง พิทักษทรัพยของจําเลยทั้งสองเด็ดขาดและพิพากษาใหเปน

บุคคลลมละลาย แตการสงหมายเรียก และสําเนาคําฟองใหจําเลยไมสามารถกระทําได

 จึงประกาศให นายชาญณรงค ชาภูวงศ จําเลยที่ ๑ ทราบแทนการสงหมายเรียกวา ศาลไดนัดพิจารณา 

ในวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬ�กา ใหจําเลยที่ ๑ ไปศาลตามกําหนดนัดดังกลาวและขอรับสําเนา

คําฟองเร� องนี้ ไดที่งานเก็บสํานวนศาลลมละลายกลาง                  

   

        ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ เดือน มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

 

         (นางสาวสาริศา หานประเสริฐ)

     เจาพนักงานศาลยุติธรรมชํานาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน

         ผูอํานวยการสํานักอํานวยการประจําศาลลมละลายกลาง

                               

สํานักอํานวยการประจําศาลลมละลายกลาง

สวนชวยอํานวยการ งานสารบรรณคดี

โทร ๐ ๒๑๔๑ ๑๕๕๘-๙    โทรสาร ๐ ๒๑๔๓ ๘๗๐๑

E-mail : bkcc@coj.go.th

ประกาศศาลลมละลายกลาง

เร� อง  ใหจําเลยทราบกําหนดวันนัดพิจารณา

และรับสําเนาคําฟองคดีลมละลาย

--------------------------------------------

       คดีหมายเลขดําที่ ล๕๓๖๕/๒๕๖๔

 

 ดวย บริษัท โรงพยาบาลบํารุงราษฎร จํากัด (มหาชน) โดยนายอนุวัฒน บุญชวย ผูรับมอบอํานาจ โจทก 

ไดย� นฟอง นางสาวรัชนี จูเขียว จําเลย วาจําเลยเปนหน้ีโจทกในมูลหน้ีตามคําพิพากษา รวมจํานวน ๑,๐๗๔,๑๘๘.๘๑ บาท 

และจําเลยมีหนี้สินลนพนตัวโดยมีสินทรัพย ไมพอกับหนี้สินและตองตามขอสันนิษฐานของพระราชบัญญัติลม

ละลายพุทธศักราช ๒๔๘๓ มาตรา ๘ (๕)(๙) ขอใหศาลมีคําสั่งพิทักษทรัพยของจําเลยเด็ดขาดและพิพากษาใหเปน

บุคคลลมละลาย แตการสงหมายเรียกและสําเนาคําฟองใหจําเลยไมสามารถกระทําได

 จึงประกาศให นางสาวรัชนี จูเขียว จําเลย ทราบแทนการสงหมายเรียกวา ศาลไดนัดพิจารณา ในวันท่ี ๒๙ 

มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬ�กา ใหจําเลยไปศาลตามกําหนดนัดดังกลาวและขอรับสําเนาคําฟองเร� องนี้ ไดที่

งานเก็บสํานวนศาลลมละลายกลาง                  

   

      ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ เดือน มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

 

         (นางสาวสาริศา หานประเสริฐ)

   เจาพนักงานศาลยุติธรรมชํานาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน

       ผูอํานวยการสํานักอํานวยการประจําศาลลมละลายกลาง

สํานักอํานวยการประจําศาลลมละลายกลาง

สวนชวยอํานวยการ งานสารบรรณคดี

โทร ๐ ๒๑๔๑ ๑๕๕๘-๙     โทรสาร ๐ ๒๑๔๓ ๘๗๐๑

E-mail : bkcc@coj.go.th

สมุทรปราการ • เมื่อเวลา 04.00 น. 

วันที่ 17 มกราคม 2565 ร.ต.อ.ชาย 

พลศรี  รองสารวัตรสอบสวน 

สภ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 

รับแจ้งมีเด็กวัยขวบเศษพลัดตก

น้ำาจมหายที่บริเวณใต้สะพานข้าม

คลองลัดโพธิ์ ติดกับสวนสุขภาพ 

ต.ทรงคนอง อ.พระประแดง 

จ.สมุทรปราการ หลังรับแจ้งจึง

พร้อมด้วยนักประดาน้ำาของมูลนิธิ

ร่วมกตัญญูเดินทางไปตรวจสอบ  

ที่เกิดเหตุพบนางชารินี ธรรม

ดำา อายุ 34 ปี ชาวอำาเภอพระประแดง 

จ.สมุทรปราการ ผู้เป็นแม่ของเด็ก

หญิงยืนร้องไห้ปานจะขาดใจอยู่ข้าง

นายสมบัติ สมรัสดิ์ อายุ 55 ปี ผู้เป็น

สามี ก่อนที่นางชารินีจะเล่าว่า เมื่อคืน

ที่ผ่านตนและสามีได้พา ด.ญ.สาวิตรี 

หรือน้องฟ้าใส วัยขวบเศษ ลูกสาวมา

นั่งเล่นอยู่ที่สันเขื่อนตั้งแต่ช่วงหัวค่ำา 

และนอนเล่นกัน โดยสามีได้นอนอยู่

ในเปลผ้าที่ผูกไว้ ใต้สะพาน ส่วนตน

กับน้องฟ้าใสนอนอยู่ด้วยกันที่สัน

เขื่อน จนเวลาประมาณ 02.00 น. 

ตนให้ลูกกินนมและหลับไป มาสะดุ้ง

ตื่นอีกทีไม่เจอน้องฟ้าใสแล้ว จึงเดิน

ออกตามหา เพราะคิดว่าลูกสาวน่า

จะเดินเล่น แต่ก็ไม่เจอ จึงคิดว่าลูกน่า

ดิ้นและตกลงไปในน้ำา จึงรีบโทรศัพท์

แจ้งขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่

ตำารวจ หลังจากที่นักประดาน้ำาของ

มูลนิธิร่วมกตัญญูได้ช่วยกันลงงม

หาอยู่นานกว่าครึ่งชั่วโมง ได้พบร่าง

ของน้องฟ้าใสจมอยู่ใต้น้ำา จึงนำาร่าง

ไร้วิญญาณของน้องฟ้าใสขึ้นมาตรวจ

สอบ ไม่พบร่องรอยการถูกทำาร้ายแต่

อย่างใด จึงได้มอบศพให้มูลนิธินำาส่ง

ชันสูตรที่สถาบันนิติเวชฯ 

เบื้องต้นเจ้าหน้าที่คาดว่า

ระหว่างที่ผู้เป็นแม่นอนให้นมกับลูก

และเกิดเผลอหลับไป หลังจากที่เด็ก

ดูดนมอิ่มแล้วก็ปีนป่ายตามประสา

เด็ก และเกิดพลัดตกลงไปในน้ำาและ

จมน้ำาเสียชีวิต อย่างไรก็ตาม จะได้

ทำาการสอบสวนข้อเท็จจริงอีกครั้ง

เพื่อดำาเนินการตามกฎหมายต่อไป.

พ่อแม่ใจสลาย

ลูกสาวขวบเศษ

ดิ้นตกคลองดับขอนแก่น • ผู้เสียหายทั่วไทย

แจ้งความตำารวจไซเบอร์อีสาน 

หลังถูกหลอกลงทุนผ่านแอปพลิ

เคชันเปิดร้านสะดวกซื้อและซื้อ

สินค้าต่างๆ แต่กลับถูกหลอก 

สูญเงินเกือบ 100 ล้านบาท 

วันที่ 17 ม.ค.2565 ที่

กองบังคับการตำารวจสืบสวน

สอบสวนอาชญากรรมทางเทคโน 

โลยี 3 จ.ขอนแก่น (บก.สอท.3)  

ได้มีประชาชนจากพื้นที่ จ.ขอน 

แก่น, ชัยภูมิ และกรุงเทพฯ เดิน

ทางเข้าแจ้งความเอาผิดกับกลุ่ม

บุคคลที่ชักชวนให้ลงทุนผ่าน

แอปพลิเคชัน ซื้อขายสินค้า

ออนไลน์ สินค้าอุปโภคบริโภค 

และอื่นๆ เชื่อมต่ออย่างไร้ขีดสุด 

โดยเจ้าหน้าที่ได้ทำาการตรวจสอบ

เอกสารพยานหลักฐานและสอบ

ปากคำาผู้เสียหายตามขั้นตอน

นางอรปรียา แก้วพูล อายุ 

53 ปี อยู่บ้านบ้านเลขที่ 3/43 

แขวงและเขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 

กล่าวว่า หลังจากที่สามีถูกคน

รู้จักกันชักชวนให้เข้าร่วมลงทุน

ซื้อสินค้าในรูปแบบเป็นเหรียญ

ออนไลน์ และให้ลงทุนเปิดร้าน  

หลอกลงทุนผ่านแอปสูญ100ล้าน

พิษณุโลก • วันที่ 17 ม.ค.65 

นายจำาลอง กลัดดิษฐ ผู้ใหญ่บ้าน 

หมู่ 6 ต.จอมทอง พานางสมคิด 

พรมป้อม อายุ 56 ปี อยู่บ้าน

เลขที่ 99/2 หมู่ 6 ต.จอมทอง 

อ.เมืองฯ จ.พิษณุโลก เข้าแจ้ง

ความต่อ พ.ต.อ.ภาคภูมิ ปราบศรี

ภูมิ ผกก.สภ.เมืองพิษณุโลก หลัง

จากถูกกลุ่มมิจฉาชีพโทรศัพท์

อ้างตัวเป็นแพทย์สนาม เรือน

จำาจังหวัดพิษณุโลก โทร.มาบอก

ว่าลูกชายที่ถูกคุมขังในเรือนจำา

จังหวัดพิษณุโลกเป็นโควิดรักษา

ตัวอยู่ และต้องใช้เงินสำาหรับ 

ซื้อยารักษาจากภายนอก จึงได้

โอนเงินไปให้มิจฉาชีพดังกล่าว

เป็นจำานวน 3,650 บาท ซึ่งหลัง

จากโอนเงินได้ทำาการตรวจสอบ

จึงพบว่าถูกหลอก

นางสมคิด ผู้เสียหาย กล่าว

ว่า แก๊งมิจฉาชีพได้ โทร.มาบอก

ว่าเป็นแพทย์สนามอยู่ที่เรือนจำา

จังหวัดพิษณุโลก แจ้งว่า นายเอ 

(นามสมมติ) ลูกชาย ติดโควิดมา 

7 วัน อาการแย่ ทานอะไรไม่ได้ 

ต้องการเงินไปซื้ออาหารพิเศษ 

โดยให้ โอนเงินไปจำานวน 3,650 

บาท ด้วยความตกใจและเป็นห่วง

ลูกชายจึงรีบโอนเงินในวันถัดมา

ทันทีโดยไม่ทันระวัง หลังจากนั้น

ไม่นานตนอยากทราบอาการของ

ลูกชายจึงโทร.ไปสอบถามหัวหน้า

เรือนจำาพิษณุโลก ปรากฏว่าทาง

หัวหน้าเรือนจำาบอกว่าลูกชายตน

ไม่ได้ติดโควิด และไม่มีการเรียก

ร้องเก็บเงินค่ารักษาแต่อย่างใด 

จึงทราบว่าถูกหลอกอย่างแน่นอน 

จึงได้มาแจ้งความเพื่อมิให้ผู้อื่น

ตกเป็นเหยื่อเหมือนตนเอง

ด้านนายมงคล จันทะ

จร ผู้บัญชาการเรือนจำาจังหวัด

พิษณุโลก กล่าวว่า กรณีที่มีผู้ 

แอบอ้างเรือนจำาจังหวัดพิษณุโลก

หลอกให้ญาติผู้ต้องขังโอนเงิน 

อ้างว่ามีการติดโควิดในเรือน

จำานั้น จากการตรวจสอบพบ

ว่ามีการแอบอ้างทั้ ง เรือนจำา

กลางพิษณุโลก เรือนจำาจังหวัด 

ทัณฑสถานหญิงวังทอง ด้วย

กันทั้งหมด ซึ่งมีผู้เสียหายหลาย

ราย เบื้องต้นได้ร่วมกับตำารวจ 

สภ.วังทอง ในการติดตามหา

ตัวมิจฉาชีพรายนี้แล้ว จึงอยาก

ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชน

ทราบว่าทางเรือนจำาจังหวัดไม่มี 

นโยบายในการโทร.หาญาติเพื่อ

ให้ โอนเงินดังกล่าว ซึ่งทางเรือน

จำามีสวัสดิการในการรักษาผู้ต้อง

ขังอยู่แล้ว อย่าได้หลงเชื่อมิจฉา 

ชีพให้ โอนเงินแต่อย่างใด.

อ้างเป็นหมอสนามลูกติดโควิดให้ โอนเงิน

ขายสินค้าตามขนาดร้านที่ต้องการ 

เริ่มแรกคุยเรื่องการลงทุนเปิด

ร้านสะดวกซื้อ แต่ต้องประสบ

ปัญหาโควิด-19 จึงพับโครงการ

ไว้ก่อน ผู้ชักชวนจึงแนะนำา

ให้สมัครเป็นสมาชิก ลงทุนซื้อ

สินค้า เริ่ มต้นในราคาชุดละ 

1,200 บาท ได้สินค้ามา 1 ชุด 

ผ่านไป 1 สัปดาห์ ได้ปันผลคืน

กลับมา 1,500 บาท ได้กำาไร 300 

บาท มองว่าเป็นผลตอบแทนที่

ดี จึงชักชวนคนในครอบครัวมา

ร่วมลงทุน เป็นเงินรวมกว่า 12 

ล้านบาท แรกๆ ได้รับเงินปันผล 

และสั่งซื้อสินค้าได้สินค้าตามที่

สั่ง จึงเริ่มชักชวนคนรู้จักให้มา

ร่วมลงทุนด้วย”

“ระยะแรกได้รับผลตอบ 

แทนจริง จากนั้นจึงตัดสินใจ

ลงทุนด้วยการซื้อแหวนเพชร

ทั้งหมดรวม 6 วง ซึ่งเป็นการ

สั่งซื้อล่วงหน้าเพื่อสั่งผลิต แต่

ไม่เคยเห็นแหวนเพชรที่สั่งซื้อ 

จนเดือน ส.ค.2564 ทั้งการ

ปันผลและการสั่งซื้อแหวนเริ่ม

มีปัญหา ไม่ได้รับเงินปันผล เมื่อ

ทวงถาม ทางบริษัทอ้างว่าอยู่

ระหว่างพัฒนาปรับปรุงแอปพลิ

เคชัน จนเดือน ก.ย.2564 บริษัท

ได้หยุดดำาเนินการ ไม่สามารถ

ติดต่อได้ และไม่ทราบว่ามีใคร

เป็นเจ้าของ แล้วได้ประกาศทาง

ระบบตอบกลับอัตโนมัติว่าบริษัท

ขอเลื่อนการจ่ายปันผล จนล่าสุด

บริษัทระบุว่าจะจ่ายในเดือน  

ม.ค.2565 แต่ก็ยังไร้วี่แวว จึงเชื่อ

ว่าถูกบริษัทหลอกให้ลงทุน จึงได้

สอบถามกลุ่มนักลงทุนด้วยกัน ซึ่ง

พบว่าถูกบริษัทกระทำาในลักษณะ

เดียวกัน จึงรวมตัวกันเดินทางมา

ร้องเรียนและแจ้งความดำาเนิน

คดี และจากการตรวจสอบเบื้อง

ต้นพบว่ามีมูลค่าความเสียหาย

แล้วกว่า 88 ล้านบาท

ขณะที่ น.ส.กชกร วิสัย

หมั่น อายุ 33 ปี อยู่บ้านเลข

ที่ 299/127 ม.7 ต.ในเมือง 

อ.เมืองฯ จ.ชัยภูมิ กล่าวว่า มี

เพื่อนบ้านแนะนำาให้ซื้อสินค้า

ผ่านแอปพลิเคชัน ช่วงแรกผล

ตอบแทนดีมากจึงลงทุนเพิ่ม 

แต่ก็ไม่ได้รับผลตอบแทนอีก จึง

ตัดสินใจรวมตัวกับผู้เสียหายใน

หลายจังหวัดของภาคอีสานเข้า

ร้องเรียน และแจ้งความดำาเนิน

คดีเอาผิดกับบริษัทดังกล่าวตาม

ขั้นตอนของกฎหมายต่อไป”.
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16 ข่าวต่อหน้าหนึ่ง

บริษัท สารสูอนาคต จำกัด เจาของ นายชูเกียรติ ย้ิมประเสริฐ บรรณาธิการผูพิมพผู โฆษณา 1850-1862 ซอยไทยโพสต ถนนเกษมราษฎร แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทร 0-2240-2612-6, 0-2249-4582-5 ฝายโฆษณา ตอ 218, 302, 307, 311, 339 โทรสาร  0-2249-6810, 0-2249-0299 พิมพท่ี บริษัท เชอร่ี กราฟฟค 1991 จำกัด

ไดร้บัวคัซนีครบสองเขม็แลว้ใหม้ารบัเขม็

กระตุ้นเป็นเข็มที่สาม หรือผู้สูงอายุ ผู้มี

โรคประจำาตวับางคนทีย่งัไมเ่คยไดร้บัการ

ฉดีวคัซนีเลยแมแ้ตเ่ขม็เดยีว ขอใหท้กุคน

เขา้รบัการฉดีวคัซนีโดยดว่น เพราะอยา่ง

ที่เห็นแล้วว่าหลายคนชะล่าใจว่าโอมิ                                             

ครอนไม่รุนแรง แต่เมื่อไปติดเชื้อในกลุ่ม

ผู้ป่วยเปราะบางอาจถึงขั้นเสียชีวิตได้” 

พญ.อภิสมัยระบุ 

วันเดียวกัน นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ 

อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ แถลง

ถึงกรณีผลการทดสอบภูมิคุ้มกันวัคซีน 8 

สูตรในประเทศไทยต่อการป้องกันโควิด

สายพันธุ์เดลตา (อินเดีย)  และโอมิครอน

ว่า  กรม วิทยา ศาสตร์ การแพทย์ ได้เทียบ

ประสิทธิภาพวัคซีน 8 สูตรที่มีในคนไทย

ต่อโควิดเดลตาและโอมิครอน 

“สรุปได้ว่าเป็นไปตามที่มีการคาด

คะเน ที่โอมิครอนสามารถหลบภูมิคุ้มกัน

วัคซีนได้ดีพอสมควร สะท้อนจากตัวเลข

ดา้นบน เชน่ ซโินแวค-แอสตรา้เซนเนกา้ 

สามารถกนัเดลตาไดส้งูราว 201.90 ขณะ

ที่ป้องกันโอมิครอนได้เพียง 11.63 หรือ

ลดลงราว 17 เท่า ซึ่งเป็นไปในทุกสูตร

ของ 2 เข็มที่มีในประเทศไทย  จึงกล่าว

ได้ว่าการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 2 เข็ม

กันได้ไม่มากนัก แต่การฉีดบูสเตอร์ โดส

เข็มที่สามไม่ว่าจะเป็นสูตรใดก็ตาม พบ

ว่าภูมิคุ้มกันขึ้นมาได้ค่อนข้างดี สามารถ

ลบล้างฤทธิ์โอมิครอนได้ ดังนั้นการฉีด

วัคซีนเข็ม 3 ยังจำาเป็นเพื่อให้มีภูมิคุ้มกัน

ลดการแพร่ระบาด และลดอาการเจ็บ

ป่วยหรือเสียชีวิตได้ จึงอยากขอเชิญชวน

ประชาชนเข้ารับวัคซีนเข็มสามเมื่อถึง

เวลา” นพ.ศุภกิจระบุ 

ทีท่ำาเนยีบรฐับาล นายอนทุนิ ชาญ

วีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.

สาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ถึงการประชุม 

ศบค.ชุดใหญ่ในวันที่ 20  ม.ค. โดย

กระทรวงสาธารณสุขจะเตรยีมมาตรการ

ผ่อนคลายอะไรหรือไม่ว่า วันนี้ ได้เชิญ

อธบิดกีรมควบคมุโรคมาพบ แมส้ายพนัธุ์

โอมคิรอนจะแพรร่ะบาดไดเ้รว็และสงู แต่

ประเทศไทยสามารถควบคมุได ้เนื่องจาก

เรามมีาตรการควบคมุไดด้ ีโดยเฉพาะการ

ฉดีวคัซนี ดงันัน้อธบิดจีะเสนอผอ่นคลาย

แบบทั่วๆ ไปไม่ได้ แต่ท่านต้องเสนอให้

ทุกมิติเดินไปข้างหน้าได้ และประชาชน

ดำาเนนิชวีติไดม้ากทีส่ดุ แตค่วามปลอดภยั

ต้องมีอยู่ 

เมื่อถามว่า สถานบันเทิงยังไม่มี

การผอ่นคลายใชห่รอืไม ่นายอนทุนิกลา่ว

ว่า ตรงไหนที่เป็นความเสี่ยงสูงสุดเราจะ

ค่อยๆ ผ่อนคลาย แต่เราก็เห็นใจ เวลามี

การร้องขอเข้ามาให้เปลี่ยนรูปแบบจาก

ผับบาร์เป็นภัตตาคารเราก็ยอม ทั้งที่เป็น

คนประเภทกัน และเมื่อมีการเปลี่ยนรูป

แบบแล้วก็ขอให้เป็นร้านอาหารจริงๆ 

ไม่ใช่ยังเป็นผับบาร์อยู่  จึงเป็นสาเหตุ

ที่ทำาให้ไม่สามารถผ่อนคลายได้ ที่ผ่าน

มารัฐบาลก็อยากผ่อนคลายและเห็นใจ

ประชาชน 

ผู้สื่อข่าวถามว่า จะมีการปรับ

มาตรการเทสตแ์อนด์ โกใหก้ลบัมาเหมอืน

เดิมตามที่มีผู้เรียกร้องหรือไม่ นายอนุทิน

กลา่ววา่ กระทรวงสาธารณสขุคงนำาเสนอ

เรื่องนี้กลับมาปรับปรุงรูปแบบใหม่ ซึ่ง

ทุกอย่างอยู่ที่ ศบค.จะเห็นชอบหรือไม่ 

กระทรวงสาธารณสุขเป็นได้แค่ผู้เสนอ

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษก

ประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี เปิดเผย

ว่า พลเอกประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายก

รัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

กลาโหม ฝากความหว่งใยไปถงึครอบครวั

ที่มีคนอยู่ร่วมกันหลายวัย ผู้สูงอายุ ผู้

ป่วยติดเตียง ขอให้เพิ่มความระวังสูงสุด 

แยกส่วนที่ ใช้พื้นที่ร่วมกัน ลดการติด

เชื้อในครอบครัว เพราะมีบุคคลที่เป็น

ความเสี่ยง พร้อมแสดงความเสียใจกับ

ญาติและครอบครัวผู้เสียชีวิตกรณีพบ

ผู้ติดเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์ โอมิครอน 

โดยขอยืนยันว่า วัคซีนทุกสูตรพบว่ามี

ประสทิธผิลปอ้งกนัการปว่ยหนกัและเสยี

ชีวิตจากแต่ละสายพันธุ์สูง  แต่เนื่องจาก

ประสทิธผิลของวคัซนีในสว่นการปอ้งกนั

การตดิเชือ้มสีงู จะลดลงเมื่อเวลาผา่นไป. 

‘4 กุมาร’

“ผ่านพ้นครึ่งเดือนแรกของปี 2565 ไป

แล้ว หวังว่าทุกท่านจะได้เริ่มต้นชีวิต

และการทำางานที่ดี มีพลังในการเดินตาม

เป้าหมายที่วางเอาไว้ในปีนี้ ก่อนหน้านี้

ผมได้เรียนกับทุกท่านไปว่า  ผมได้สัมผัส

ถึงความรู้สึกของพวกเราชาวไทย ที่มี

ความกังวลต่ออนาคตของประเทศ มอง

ไม่เห็นว่าจะเดินไปต่อกันอย่างไร เพราะ

เรามีปัญหามากมาย หลายปัญหาฝังราก

ลึกทำาร้ายประเทศมานานเกินควรแล้ว 

และหากเราปล่อยให้ความรู้สึกดังกล่าว

เกาะกินใจทุกคนต่อไปเรื่อยๆ วันหนึ่ง

ทุกคนก็จะรู้สึกหมดหวัง เมื่อถึงเวลานั้น

ประเทศคงไม่สามารถอยู่บนเส้นทางที่

เจริญก้าวหน้าต่อไปได้ 

เชื่อว่าพวกเราไม่อยากอยู่อย่าง

ไม่มีความหวัง ดังนั้นเราจึงไม่มีทางเลือก

อื่น นอกจากมาร่วมกันจัดการกับปัญหา

ที่มีอยู่ เราไม่มีเวลาที่จะไปบอกว่า ใคร

ถกู ใครผดิ แตเ่ราจะตอ้งไมซ่้ำาเตมิปญัหา

และสถานการณ์ที่เป็นอยู่ เราจำาเป็นต้อง

รวมพลัง เพื่อทำาทุกอย่างให้ประเทศของ

เราดีขึ้น  ผ่านพ้นวิกฤต ไม่ว่าจะเป็น

ด้านเศรษฐกิจ โรคระบาด หรือสังคมที่

อยู่บนความขัดแย้ง เพื่อประเทศไทยก้าว

ต่อไปได้ สร้างอนาคตที่ดีให้ลูกหลานของ

เราต่อไป 

“ด้วยเหตุนี้งานสำาคัญชิ้นแรกของ

ปีของผมคือ การเปิดตัวพรรคการเมือง

ใหม่ ที่อยากให้เป็นแพลตฟอร์ม สำาหรับ

คนไทยจากทุกภาคส่วน  ทุกช่วงอายุ 

สามารถมาแชรค์วามคดิ รว่มหาทางออก 

ร่วมสร้างอนาคตให้กับประเทศไทย โดย                                                             

จะมีการจัดแถลงข่าวในเรื่องนี้ต่อสื่อ 

มวลชนในวันพุธที่ 19 มกราคมนี้” นาย 

อุตตมระบุ 

ขณะที่นายสุพล ฟองงาม ส.ส. 

บัญชีรายชื่อ พรรค พปชร.เปิดเผยว่า ตน

ได้ยื่นใบลาออกจากสมาชิกพรรค พปชร.                                                        

แล้ว โดยได้ยื่นกับเลขาธิการพรรค นาย

ชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร 

และยื่นต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

(กกต.) เรียบร้อยแล้ว โดยจะไปเปิดตัว

กับพรรคสร้างอนาคตไทยของนายอุตตม 

19 ม.ค.นี้ 

นายบุญสิงห์ วรินทร์รักษ์ ส.ส. 

บัญชีรายชื่อ พรรค พปชร.ในฐานะนาย

ทะเบียนสมาชิกพรรค พปชร.เปิดเผยว่า 

นายสุพลได้ยื่นหนังสือลาออกจากการ

เป็นสมาชิกพรรค พปชร.และกรรมการ

บริหารแล้ว โดยหนังสือดังกล่าวจะมีผล

ในวันที่ 18 ม.ค.นี้

เลื่อน ‘ชวน-สุรพร’ นั่งบัญชีรายชื่อ

ขณะเดยีวกนั นายสนัต ิกรีะนนัทน ์

ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรค พปชร.เปิดเผย

ว่า เมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาได้เดินทางไป

ที่ กกต.เพื่อยื่นหนังสือลาออกจากความ

เปน็สมาชกิพรรค พปชร. รวมถงึไดเ้ขา้ไป

กราบลานายชวน หลีกภัย ประธานสภา 

พรอ้มยื่นใบลาออกจากการเปน็  ส.ส.แลว้ 

เมื่อถามว่า การลาออกจาก พปชร.                                                           

เพราะตัดสินใจที่จะไปร่วมงานกับนาย                                                       

อุตตม สาวนายน และนายสนธิรัตน์ 

สนธิจิรวงศ์ ที่เตรียมแถลงเปิดตัวพรรค 

การเมืองใหม่ในวันที่ 19 ม.ค.นี้ใช่หรือไม่ 

นายสันติ ปฏิเสธที่จะตอบคำาถาม เพียง

แต่บอกว่า “อีก 2 วันเจอกันครับ”

ภายหลงันายสพุลและนายสนัตไิด้

ยื่นใบลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรค 

พปชร. ทำาให้ต้องมีการเลื่อนผู้สมัคร 

ส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรค พปชร.ใน

ลำาดับถัดไปขึ้นมาแทน 2 คน ได้แก่ นาย

ชวน ชูจันทร์ ผู้สมัคร  ส.ส.บัญชีรายชื่อ 

ลำาดับที่ 23 ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งพรรค พปชร. 

ส่วนลำาดับที่ 24 คือ นายภิรมย์ พลวิเศษ 

แต่นายภิรมย์ ได้เสียชีวิตไปตั้งแต่เดือน 

พ.ค.63 ทำาใหต้อ้งขยบัไปทีล่ำาดบัที ่25 คอื 

นายสุรพร ดนัยตั้งตระกูล 

นายวัชระ กรรณิการ์ สมาชิก

พรรคสรา้งอนาคตไทย ในฐานะกรรมการ

ประสานงานพรรค “สร้างอนาคตไทย”                                                        

เปิดเผยถึงรูปแบบและที่มาที่ ไปของ

กิจกรรมแถลงข่าวและงาน “สร้างอนาคต

ไทย” ที่จะจัดขึ้นแบบกึ่งปิดโดยเชิญ

เฉพาะสื่อมวลชน ไม่เน้นการเชิญแขก

เข้าร่วมงานมากมายนัก เนื่องจากเหตุ  

ผลเรื่องการระบาดของไวรัสโควิด โดย

จะจัดขึ้นในวันพุธที่ 19 ม.ค.65 เวลา 

13.30 น. ณ ห้อง World Ballroom 

ชั้น 23 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท 

เซ็นทรัลเวิลด์  ว่า “กิจกรรมและงาน

สร้างอนาคตไทยดังกล่าว ถูกจัดขึ้นโดย

มีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนคือ จะเป็นการ

เปิดตัวและประกาศเจตนารมณ์ทางการ

เมอืงของผูร้ว่มอดุมการณแ์ละผูร้ว่มสรา้ง

อนาคตไทย นำาทีมโดย ดร.อุตตม สาวนา

ยน อดตี รมว.การคลงั และนายสนธริตัน ์

สนธิจิรวงศ์ อดีต รมว.พลังงาน ในทุกมิติ

และทุกแง่มุม ซึ่งกลุ่มผู้ร่วมอุดมการณ์

ดังกล่าวเป็นบุคคลจากหลากหลายสาขา

อาชีพและจากทุกสถานะของสังคม ทั้ง

นักการเมือง นักธุรกิจ นักบริหาร นัก

วิชาการ คนรุ่นใหม่ หรือแม้กระทั่งภาค

ประชาชน ซึ่งเป็นตัวแทนของประชาชน

อยา่งแทจ้รงิ โดยจะทำางานรว่มกนัในนาม

ของพรรคสร้างอนาคตไทย”

นายวัชระกล่าวว่า เราคาดหวัง

ว่าพรรคสร้างอนาคตไทยจะเป็นตัวเลือก

ใหม่และความหวังใหม่ทางการเมือง

ของประชาชนอย่างแท้จริง และจาก

การได้เห็นองค์ประกอบของพรรคบาง

ส่วน เชื่อมั่นว่าบุคลากรของพรรคทาง

ด้านเศรษฐกิจ จะเป็นบุคลากรที่ดีและมี

ความสามารถมากที่สุด เมื่อเทียบกับทีม

เศรษฐกิจของพรรคการเมืองอื่นๆ ซึ่งจะ

ต้องรับมือกับเศรษฐกิจในปัจจุบันและ

อนาคต ทีว่า่กนัวา่นา่จะเปน็ปญัหาสำาคญั

ที่สุดของประเทศในอีกหลายปีข้างหน้า

“ขอให้จับตาดูในวันงานแถลงข่าว 

ว่าอาจจะมีบิ๊กเซอร์ ไพรส์เกิดขึ้นก็ได้” 

นายวัชระกล่าว 

ที่ร้านคอฟฟี่แอนด์มีตติงพอยต์ 

อ.เมืองปัตตานี นายสิรภพ ดวงสอดศรี ผู้

อำานวยการพรรคภมูใิจไทย ทีป่รกึษา รมว.

การท่องเที่ยวและกีฬา นำาทีม ส.ส.พรรค

ภมูใิจไทยชายแดนใต ้และทมีวา่ทีผู่ส้มคัร

ในสามจงัหวดัชายแดนใตท้กุเขต แนะนำา

ตัวและเปิดใจตอบคำาถามกับสื่อมวลชน

ใน จ.ปัตตานี  

‘นัจมุดดีน’ ซบภูมิใจไทย

โดยนายสิรภพกล่าวว่า มีคนอยาก

ทำางานร่วมกับเราเยอะมาก แต่ทุกคนได้

ลองท่ีจะต้องทำา ต้องได้ตัวเลือกท่ีดีและ

แข็งแรงท่ีสุด ทุกคนท่ีทำางานในพรรคน้ีมี

ท่ียืนหมด สามารถทำางานได้ บางคนอาจ

ไม่ได้เป็น ส.ส. แต่เป็นเลขาฯ รัฐมนตรีก็มี 

เช่นท่ีนราธิวาส เราพยายามดูแลนักการ

เมืองของเราให้ทำางานในศักยภาพท่ีเขามี 

ในภาพรวมประมาณปลายเดือนมกราคมน้ี

จะน่ิงแล้ว สามารถประกาศรายชื่อท้ังหมด

คือผู้สมัครในขณะน้ี สำาหรับปัตตานี เขต 1 

พญ.เพชรดาว โต๊ะมีนา, เขต 2 อับดุลบา

ซิม อาบู, เขต 3 อับดุลกอฮา อาแวปูเต๊ะ, 

เขต 4 บูรฮันธ์ สาเม๊าะ  สำาหรับ จ.ยะลา 

เขต 1 เกษมสันต์ สาแม, เขต 2 ดร.อับ

ดุลฮาฟิซ หิเล  และ จ.นราธิวาส เขต 1 

สมบูรณ์ จิตรเพ็ญ, เขต 3 นัจมุดดีน อูมา,  

เขต 4 สุกรี มะเต๊ะ (คนเดิม) เขต 5 น.ท. 

สุกรี ศรีริกานนท์ 

ขณะที่นายนัจมุดดีน อูมา อดีต 

ส.ส.นราธิวาส พรรคประชาชาติ  ได้ลา

ออกจากพรรคประชาชาติมาซบพรรค

ภูมิใจไทย ทั้งที่เคยโจมตีนโยบายปลูก

กัญชาของภูมิใจไทยมาตลอด โดยนาย

นัจมุดดีนเผยว่า ก่อนที่จะออกจากพรรค

ประชาชาติได้เข้าพูดคุยกับอาจารย์วันมู

ฮัมมัดนอร์ มะทา หัวหน้าพรรคประชาติ 

และท่านทวี สอดส่อง เลขาธิการพรรค 

เปน็ทีเ่ขา้ใจกนัด ีการตดัสนิใจมาอยูพ่รรค

ภูมิใจไทย เนื่องจากสมัยที่ผ่านมาแต่ละ

พรรคใหญ่ๆ มีปัญหาอยู่ตลอด มีคนเข้า

คนออก แต่ภูมิใจไทยเป็นพรรคเดียวที่มี

แต่คนเข้าแต่ไม่มีคนไหนออก

“ผอ.พรรคไดก้ลา่ววา่นโยบายของ

พรรคภูมิใจไทยเป็นรูปธรรม สมกับคำา

พูดไว้คือ พูดแล้วทำา ทำาได้จริง ที่ผ่านมา

เราเห็น ส.ส.ภูมิใจไทยในชายแดนภาคใต้ 

ได้ผลักดันนโยบายให้เห็นเป็นรูปธรรม 

และเห็นโอกาสได้ทำางานทางการเมืองได้

ชัดเจนกว่าพรรคอื่น จึงตัดสินใจมาด้วย

นโยบายของพรรค และสุดท้ายถ้าพรรค

ที่ผมจะไปพรรคนั้นต้องเป็นพรรคที่เป็น

รัฐบาลเท่านั้น ถ้าย้ายไปเป็นฝ่ายค้านก็

ไม่มีประโยชน์อะไร” นายนัจมุดดีนกล่าว

วันเดียวกัน นายชัยวุฒิ ธนาคมา                                                  

นุสรณ์ รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ

สังคม ในฐานะผู้อำานวยการการเลือกตั้ง

ซ่อม ส.ส.กทม. พร้อมนางสรัลรัศมิ์ เจน

จาคะ ผูส้มคัร ส.ส.กทม.เขตหลกัสี-่จตจุกัร 

พรรค พปชร.  น.ส.ภาดาห์ วรกานต์, 

น.ส.กรณิศ งามสุคนธ์รัตนา ส.ส.กทม. 

พรรคพปชร.ลงพืน้ทีห่าเสยีงบรเิวณตลาด

เคหะทุ่งสองห้อง 

โดยนายชยัวฒุกิลา่วถงึผลคะแนน

การเลอืกตัง้ซอ่มภาคใตท้ัง้ 2  เขตทีพ่รรค

ประชาธิปัตย์ชนะ จะกดดันการเลือกตั้ง

ซ่อมเขตหลักสี่หรือไม่ ว่า การแพ้ชนะ

เป็นเรื่องปกติ ประชาธิปไตยต้องมีการ

เลอืกตัง้ ทีน่ัง่มอียูท่ีเ่ดยีว และการพา่ยแพ้

ไม่ใช่เรื่องที่จะต้องเสียใจ อย่าไปจริงจัง

อะไรมาก  ต้องแสดงความยินดีกับพรรค

ประชาธิปัตย์ ซึ่งหากดูจากคะแนนเสียง

ในภาคใต้สะท้อนคะแนนความนิยมของ

รัฐบาลอย่างดี เพราะคะแนนของพรรค

ร่วมทั้งสองพรรคเพิ่มขึ้น ประชาชนยัง

ยอมรับและให้การสนับสนุน 

ด้านนางสรัลรัศมิ์กล่าวว่า ไม่รู้

สึกกดดันหลังจากภาคใต้แพ้ทั้ งสอง

เขต เพราะจากการลงพื้นที่ประชาชน

ให้การตอบรับและยอมรับเป็นอย่างดี 

ซึ่งที่ผ่านมานโยบายรัฐบาลก็สนับสนุน

แก้ไขปัญหาปากท้องประชาชนมาโดย

ตลอด แต่ยอมรับว่ายังมีจุดอ่อนที่ยัง

เข้าไม่ถึง คือพื้นที่เขตเมือง,  บ้านมี

รั้ว, ทาวน์เฮาส์ และคอนโดฯ ซึ่งจะ

ต้องทำาพื้นที่ให้หนักขึ้น แต่เชื่อว่าคนที่

สนับสนุน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา 

นายกรัฐมนตรี และ พล.อ.ประวิตร วงษ์

สุวรรณ หัวหน้าพรรค ก็จะยังสนับสนุน

พรรคพลังประชารัฐต่อ.

 

สยบร้าว

พรรค พปชร.ได้ 40,531 คะแนน 

หมายเลข 4 นายพงษธร สุวรรณรักษา  

พรรคกล้าได้ 1,350 คะแนน และ

หมายเลข 5 นางภัทรวดี ศรีศักดา พรรค

พลังสังคมได้ 123 คะแนน” 

นางพะเยีย ศิริโชติ ผู้อำานวยการ 

กกต.จ.สงขลา กล่าวว่า มีประชาชน

ออกมาใช้สิทธิ์ 75.41% พบบัตรเสีย 

2% และบัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน 2% 

โดย อ.คลองหอยโข่งมีผู้มาใช้สิทธิ์มาก

ที่สุด 79.90% ตามมาด้วย อ.สะเดา 

75.58% และ อ.หาดใหญ่ (ต.บ้านพรุ 

ต.พะตง) 72.52% และไม่พบการกระทำา

ผิดกฎหมายเลือกตั้ง มีแค่ร้องเรียนขณะ

เปิดเวทีปราศรัยเพียง 1 เรื่องเท่านั้น ซึ่ง

เมื่อตรวจสอบทุกอย่างเรียบร้อยจะส่ง

รายชื่อและคะแนนของผู้สมัคร ส.ส.ไป

ยัง กกต.ในวันนี้  

‘บิ๊กตู่’ เชื่อไร้ปัญหาทำางาน

ด้าน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา 

นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงกลาโหม ให้สัมภาษณ์ถึงการ

ทำางานระหวา่งพรรครว่มรฐับาล ภายหลงั

ทีก่ารเลอืกตัง้ 2 จงัหวดัมกีารหาเสยีงโดย

โจมตีกันอย่างหนัก ว่า วันนี้การทำางาน

มีการร่วมมือกันดีอยู่แล้ว จึงไม่มีปัญหา

อะไร ส่วนการเลือกตั้งก็คือการเลือกตั้ง 

เป็นลักษณะอย่างนี้มาตลอด พอถึงเวลา

เลือกตั้งก็เหมือนเกิดความขัดแย้งอะไร

ต่างๆ แต่การทำางานทุกคนก็ทำางานเพื่อ

ประชาชนมใิชห่รอื พรรครว่มรฐับาลทา้ย

ทีส่ดุกต็อ้งทำาเพื่อประชาชน และตอ้งชว่ย

รฐับาลในการทำางาน เพราะเราคอืรฐับาล

ในฐานะพรรคร่วม ในการหาเสียงก็เห็น

วา่ดเุดอืดกนัมาแบบนี ้ใครจะชนะหรอืแพ ้

ก็ยินดีด้วยกับผู้ชนะเท่านั้นเอง

เมื่อถามย้ำาว่า แต่ดูเหมือนการ

หาเสียงครั้งนี้จะปะทะคารมและใช้คำา

พูดที่เชือดเฉือนกัน พล.อ.ประยุทธ์ย้อน

ถามว่า แต่ก่อนมากกว่านี้หรือไม่ให้ไปดู 

แต่ก่อนแรงกว่านี้ก็มี และคิดว่าไม่เป็น

ปัญหาอะไร การหาเสียงต่างๆ เขาก็ตอบ

กันมาแล้ว ก็เห็นพูดคุยกันดี สองสามวัน

ที่ผ่านมาในการประชุมคณะรัฐมนตรีก็

คุยกับทุกพรรคดีอยู่ และก็พูดเย้าแหย่ไป

ว่าขอให้กำาลังใจทุกพรรคก็แล้วกัน ก็เป็น

เรื่องของเขา รัฐบาลมีหน้าที่ทำางานตรง

นี้ งานเยอะแยะเต็มไปหมดไม่เห็นหรือ 

จะเอาแต่เรื่องความขัดแย้งมามันไม่ได้

อะไรทั้งสิ้น ไม่ได้อะไรขึ้นมา อยู่เฉยๆ 

ทำางานดีกว่า

ทั้งนี้ ก่อนขึ้นรถกลับนายกฯ ได้

หันมากล่าวกับสื่อมวลชนด้วยว่า  “สนใจ

เรื่องสร้างสรรค์ข่าวการศึกษา เรื่องทำา

ประโยชน์บ้าง ไม่ใช่มีแต่ข่าวเรื่องไม่

เป็นเรื่อง”

นายอนทุนิ ชาญวรีกลู รองนายกฯ 

และ รมว.สาธารณสขุ กลา่วประเดน็นีว้า่ 

เวลาแขง่ขนักนัทกุคนกเ็หน็ดว้ย แตน่า่จะ

เข้าใจกันได้ เพราะจบไปแล้ว ก็คงไม่มี

ผลกระทบอะไร คนทำางานกท็ำางานไป คน

แข่งขันก็แข่งกันไป คนละทีสองที คนละ

ผลกัสองผลกั ตอนเดก็ๆ เวลาเราทะเลาะ

กับเพื่อนคนละผลักสองผลัก สุดท้ายก็

กลับมาเป็นเพื่อนรักกันเยอะแยะไป

ด้านนายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.

แรงงาน ในฐานะผู้อำานวยการการเลือก

ตั้งซ่อม ส.ส.เขต 6 สงขลา  พรรค พปชร.                   

กล่าวว่า คะแนนที่ ได้ถือเป็นไปตามเป้า

หมาย 4 หมื่นคะแนน แต่การเลือกตั้งก็

เหมือนแข่งขันกีฬา เพราะเราซ้อมแล้ว

ทำาลายสถิติโลก แต่มีคู่แข่งที่ทำาลายได้

มากกว่า  เราต้องยอมรับความพ่ายแพ้

อยา่งพืน้ที ่อ.สะเดา ทีเ่ราประเมนิจะชนะ  

7-8 พันคะแนน แต่สามารถชนะเพียง 

1,500 คะแนน ส่วนบางพื้นที่ว่าจะแพ้

นอ้ยกแ็พเ้ยอะกวา่ จงึสวนทางกนัไปหมด

รับ ‘ธรรมนัส’ ไฮด์ปาร์กส่งผล

เมื่อถามว่า มีการมองกรณี ร.อ. 

ธรรมนัส พรหมเผ่า ส.ส.พะเยา  และ

เลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ ไป

ปราศรัยประเด็นคนรวยกับคนจนอาจ

เป็นจุดพลิกผันให้พรรค พปชร.แพ้การ

เลือกตั้งครั้งนี้ นายสุชาติยอมรับว่า เป็น

ประเด็นหนึ่งที่มีผลให้ฝั่งตรงข้ามหยิบมา

เป็นวาทกรรมคนรวยคนจนในโซเชียล 

ส่วนจะมองว่าวาทกรรมดังกล่าวเป็นจุด

พลาดหรือไม่  คงพูดอย่างนั้นไม่ได้ แต่

ยืนยันเราทำาดีที่สุดแล้ว เหมือนเวลาที่

ได้รับมอบหมายให้ไปออกรบ เราต้องแก้

สถานการณเ์ฉพาะหนา้และเปลีย่นแผนสู้

ให้ได้ แต่เวลาที่น้อยทำาให้แก้ไม่ทัน เมื่อ

ออกรบแพ้ก็เป็นเรื่องปกติ

ถามอีกว่า ผลเลือกตั้งซ่อมจะไม่มี

การโบ้ยกันไปมาจนเป็นศึกภายในพรรค 

พปชร.ใช่หรือไม่ นายสุชาติตอบว่า “ผม

เป็นลูกผู้ชาย จบแล้วก็จบ คงไม่โทษใคร

ว่าผิด ส่วนตัวคิดว่าไม่น่าเป็นปัญหา”

นายนิโรธ สุนทรเลขา ส.ส.นคร 

สวรรค์ ในฐานะรองเลขาธิการพรรค 

พปชร. กล่าวถึงรอยร้าวในพรรคร่วม

รัฐบาลจากการเลือกตั้งซ่อม ว่า คิดว่า

ไม่มี เพราะผู้ใหญ่ของพรรค ปชป.ก็ออก

มาแถลงขา่ววา่เปน็นกักฬีาฟตุบอลอาชพี 

ถอืเปน็การแขง่ขนั และทีพ่รรค พปชร.สง่

ผูส้มคัร เนื่องจากมสีมาชกิพรรคในภาคใต้

จำานวนมาก ถ้าไม่ส่งเลยพรรคก็จะขาด

เอฟซี และในอนาคตการแข่งขันสนาม

ใหญ่จะเอาหน้าไปไว้ที่ ไหน ยิ่งใช้บัตร

เลือกตั้ง 2 ใบก็ต้องเข้าใจตรงจุดนี้ เมื่อ

การเลือกตั้งเสร็จใครชนะก็จบ

ผู้สื่อข่าวถามว่า มีข้อสังเกตว่าจุด

ท่ีพรรค พปชร.เพล่ียงพล้ำาช่วงโค้งสุดท้าย 

อาจเป็นผลมาจากการปราศรัยของ ร.อ. 

ธรรมนัสท่ี จ.สงขลา นายนิโรธกล่าวว่า ไม่

หรอก การปราศรัยเป็นไปตามสถานการณ์

ขณะน้ัน และท่ีจริงพรรคถือว่าบุกไปรังของ

เขา ซ่ึงเป็นพ้ืนท่ีฐานเสียงของ ปชป. ถ้าจะ

ไม่ส่งผู้สมัครก็จะถูกเอฟซีต่อว่า ไม่ใช่ผิด

มารยาททางการเมือง และผู้ใหญ่ในพรรค 

ปชป.ก็มีสปิริตในเรื่องน้ี คิดว่าไม่มีอะไร  

เด็กๆ จะทำาอะไรบ้างก็อย่าไปถือสา แต่ยัง

ไม่ได้คุยกับ พล.อ.ประวิตร  วงษ์สุวรรณ 

รองนายกฯ ในฐานะหัวหน้าพรรค พปชร. 

ถึงเรื่องน้ี แต่เชื่อว่าหัวหน้าพรรคสปิริตสูง

อยู่แล้ว จบก็คือจบ และได้บอกแล้วว่ายินดี

กับผู้ท่ีได้รับเลือกต้ัง

เมื่อถามว่า มั่นใจจะรักษาเก้าอี้

ในสนามเลือกตั้งซ่อม กทม.ไว้ได้หรือไม่ 

นายนิโรธกล่าวว่า ไม่ถนัดพื้นที่ กทม. แต่

พรรค พปชร.ต้องเต็มที่

ส่วนนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ 

รองนายกฯ และ รมว.พาณิชย์ ในฐานะ

หัวหน้าพรรค ปชป.กล่าวถึงชัยชนะใน 

2 เขตเลือกตั้งว่า ขอขอบคุณประชาชน

ทั้งสองจังหวัด รวมถึงผู้สนับสนุนจาก

หลายพื้นที่ทั่วประเทศที่เป็นกำาลังใจให้

พรรค ส่วนปัจจัยที่ทำาให้พรรคประสบ

ความสำาเรจ็ในครัง้นี ้กเ็พราะเสยีงสวรรค์

ของประชาชน เห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม

ทีส่ดุ ตนเองและพรรคขอบคณุดว้ยความ

ซาบซึง้ใจ จากนีต้อ้งทำางานหนกัขึน้ตอ่ไป

เมื่อถามว่า ร.อ.ธรรมนัสระบุอาจ

มีการเลือกตั้งซ่อมอีกรอบ นายจุรินทร์

กล่าวว่า ไม่ขอวิจารณ์ แต่ขอเรียนเลย

วา่พรรค ปชป.ไม่โกง มัน่ใจทกุคะแนนได้

มาอย่างบริสุทธิ์ และมาจากเสียงสวรรค์

ที่แท้จริง

ถามถงึการทำางานรว่มกนักบัพรรค 

พปชร.ซึ่งเป็นพรรคแกนนำารัฐบาล นาย

จุรินทร์กล่าวว่า ตอบไม่ได้ ขอให้เป็น

เรื่องอนาคต ความจริงเคยเตือนไป

แล้วว่าพรรคร่วมแข่งกันเองได้ ไม่คุ้ม

เสีย แต่ทั้งหมดตบมือข้างเดียวไม่ดัง ถ้า 

ปชป.ถือหลักการนี้เพียงพรรคเดียว แต่

พรรคการเมืองอื่นไม่เอาด้วย ก็ไม่เกิด

ขึ้น แต่ถ้าในอนาคต ถ้าพรรคมีโอกาส

เป็นแกนนำาจัดตั้งรัฐบาล เราจะไม่ส่งคน

แข่งกันเอง เพราะวันนี้ก็ปรากฏผลตาม

ที่เคยพูดไว้ว่าได้ไม่คุ้มเสีย ไม่ขอตำาหนิ

พรรคอื่น เพราะแตล่ะพรรคมหีลกัคดิตา่ง

กัน แต่เรามีประสบการณ์ เป็นสถาบัน

ทางการเมือง พรรคผ่านร้อนผ่านหนาว

มายาวนาน เข้าใจและคาดการณ์ได้ ว่า

ถ้าเป็นแบบนี้ ผลลัพธ์จะเป็นอย่างไร 

เตรียมจัดหนัก ‘ปารีณา’

“การทำางานในรัฐบาลผสมไม่

เหมอืนการเปน็รฐับาลพรรคเดยีว ทำางาน

รัฐบาลผสมต้องยึดถือการทำางานร่วมกัน 

ไม่มีใครได้อะไรทุกอย่าง  เราต้องเข้าใจ

เบื้องต้น เหมือนการทำางานเป็นหมู่คณะ 

เพราะฉะนั้นต้องมีวัฒนธรรมร่วมกันใน

รฐับาลผสม อะไรควรเปน็อยา่งไร นัน่คอื

สิ่งที่เราต้องตระหนัก” นายจุรินทร์กล่าว

นายนิพนธ์ บุญญามณี รมช.

มหาดไทย ในฐานะรองหัวหน้าพรรค  

ปชป. กล่าวถึงกรณี ร.อ.ธรรมนัสให้

สัมภาษณ์ทำานองว่าไม่เคยเห็นการโกง

การเลือกตั้งอย่างนี้มาก่อน ว่าวันนี้การ

แข่งขันถือว่ายุติลงแล้ว การที่  ร.อ.ธรรม

นัสซึ่งเป็นเลขาธิการพรรค พปชร.ถือว่า

เปน็ผู้ใหญข่องพรรค กลา่วอยา่งนีเ้สมอืน

แพแ้ลว้ชวนต ีซึง่ไมค่วรจะเกดิขึน้ เพราะ

หากทำาให้พรรคเสียหาย พรรคก็สามารถ

ดำาเนนิการใดๆ ตามกฎหมายได ้ฉะนัน้จงึ

ถอืโอกาสนีฝ้ากเตอืนสตวิา่จะทำาอะไรตอ้ง

ให้เกียรติคนอื่นบ้าง 

นายราเมศ รัตนะเชวง โฆษก

พรรค ปชป.กล่าวถึงการโพสต์ข้อความ

เฟซบุ๊กของ น.ส.ปารีณา ไกรคุปต์ 

ส.ส.ราชบุรี พรรค พปชร.ในเรื่องการ

เลือกตั้งว่า เป็นการกล่าวหาใส่ร้าย

พรรคด้วยข้อความอันเป็นเท็จ ซึ่งเป็น

ประเด็นสำาคัญมากถึงขนาดกล่าวหาว่า

พรรคซือ้เสยีง ซึง่ในฐานะเปน็หวัหนา้ทมี

ทนายความจะไดเ้สนอฝา่ยกฎหมายพรรค

เพื่อดำาเนินคดีให้ถึงที่สุดต่อไป

นายเทพไท เสนพงศ์ อดีต ส.ส. 

นครศรีธรรมราช พรรค ปชป.โพสต์เฟซ 

บุก๊ถงึ 7 เหตผุลที ่ปชป.เอาชนะ พปชร.ทัง้ 

2 เขต ว่า 1.ปชป.ได้สรุปบทเรียนในการ

เลือกซ่อมเขต 3 จ.นครศรีธรรมราช 

2.ปชป.มีการเตรียมพร้อม ปักหลักสู้                                                                                        

มาตั้งแต่เนิ่นๆ 3.คำาปราศรัยบนเวที                   

หาเสียงของ ร.อ.ธรรมนัสที่มีการขยาย

ผล 4.การปลุกคนใต้ ให้เกิดความรู้สึก 

หวงแหน และเป็นเจ้าของพรรค 5.กระ

แสข่าวเรื่องการไร้มารยาทของ พปชร.ที่

ส่งผู้สมัครซ่อม 6.เป็นการสั่งสอน และ

ให้บทเรียนกับ พปชร.ที่ลุแก่อำานาจ และ 

7.กลุ่มฐานคะแนนเสียงที่เป็นกลาง และ

กลุ่มที่ไม่เอาเผด็จการระบอบ คสช.ได้เท

คะแนนเลือกพรรค

นายกรณ์ จาติกวณิช หัวหน้าพรรค

กล้า กล่าวว่า พรรคขอบคุณทุกคะแนน

เสียงท่ีสงขลาและชุมพร และพร้อมสู้ต่อ

ไปเพื่อการเมืองท่ีดีข้ึนในชุมพรและสงขลา 

ส่วนการเลือกต้ังซ่อม 30 ม.ค.น้ีท่ีกรุงเทพฯ 

เขตจตุจักร-หลักส่ี นายอรรถวิชช์ สุวรรณ

ภักดี ลงพ้ืนท่ีทำางานมา 17 ปี มีความพร้อม

ท่ีสุด ท้ังงานพ้ืนท่ีและงานสภาลงมือทำาได้

ทันที ม่ันใจว่าเราจะได้ ส.ส.พรรคคนแรก

จากการเลือกต้ังคร้ังน้ี.

ป้อมจ่อลงพื้นที่รับมือภัยแล้ง

ไทยโพสต์ • ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ                                                                                  

รองนายกรัฐมนตรี มีแผนลงพื้นที่ติดตามภาพรวมสถาน 

การณ์น้ำาในพื้นที่ภาคกลาง เพื่อรับฟังความก้าวหน้าการ

ดำาเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตาม 9 มาตรการรองรับ

สถานการณ์แล้ง การบริหารจัดการน้ำาในช่วงฤดูแล้ง และ

มาตรการรองรับสถานการณ์ขาดแคลนน้ำาในช่วงฤดูแล้ง 

64/65 หลังได้รับรายงานสถานการณ์น้ำา 4 เขื่อนหลัก ได้แก่ 

เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนแควน้อยบำารุงแดน และ 

เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ มีปริมาณน้ำารวม 13,651 ล้าน ลบ.ม. 

หรือ 55% ของความจุอ่างรวมกัน ปริมาณน้ำาใช้การ 6,992 

ล้าน ลบ.ม. หรือ 39% ซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์น้ำาน้อย

นายกฯ กำาชับเตือนภัยสึนามิ

ทำาเนียบฯ • นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำาสำานัก

นายกฯ กล่าวเมื่อวันที่ 17 ม.ค.ว่า จากกรณีภูเขาไฟใต้ทะเล

บริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกทางด้านตะวันออกของประเทศ

ตองกาเกิดปะทุอย่างรุนแรง ทำาให้เกิดคลื่นสึนามิพัดชายฝั่ง

ในเมืองนูกูอาโลฟา ประเทศตองกา และหลายประเทศ

รอบแนวมหาสมุทรแปซิฟิก จนทำาให้เกิดความห่วงกังวล

ถึงระบบการติดตามและเฝ้าระวังการเกิดสึนามิของไทยนั้น 

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกฯ ได้สั่งการให้ทุกหน่วย

งานที่เกี่ยวข้องติดตามเฝ้าระวังผลกระทบ รวมทั้งตรวจสอบ

ระบบป้องกันและเตือนภัยของไทยให้พร้อมใช้งานอย่างต่อ

เนื่อง 

ไทยถกผู้แทนยูเอ็นเรื่องเมียนมา

กรุงเทพฯ • ที่ห้องสีม่วง ตึกไทยคู่ฟ้า ทำาเนียบรัฐบาล นาง

โนลีน  เฮย์เซอร์ ผู้แทนพิเศษของเลขาธิการสหประชาชาติ

เรื่องเมียนมา (Special Envoy of the UN Secretary-General 

on Myanmar) เข้าเยี่ยมคารวะ พล.อ.ประยุทธ์  จันทร์ โอชา 

นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม โดย

สาระสำาคัญของการหารือของทั้งสองฝ่ายในครั้งนี้ มีประเด็น

การแก้ปัญหาในเมียนมาอย่างสันติและเรื่องมนุษยธรรม 

โดยรัฐบาลไทยได้กำาหนดพื้นที่ปลอดภัยชั่วคราวไว้ตามแนว

ชายแดน ซึ่งได้วางแนวปฏิบัติและมาตรการป้องกันโรคโค

วิด-19 ไว้อย่างรอบคอบแล้ว

ไข้หวัดนกระบาด

อย่างเข้มงวด สุ่มเก็บตัวอย่าง

สัตว์ปีกในพื้นที่เสี่ยง เช่น พื้นที่

ตามแนวชายแดน พืน้ทีน่กอพยพ 

พื้นที่นกวางไข่ พื้นที่ที่มีการเลี้ยง

สัตว์ปีกหนาแน่น เป็นต้น เข้ม

งวดการเคลื่อนย้ายสัตว์และซาก

สัตว์ปีกภายในประเทศ ชะลอ

การนำาเข้าสัตว์และซากสัตว์ปีก

จากประเทศที่เกิดโรคไข้หวัดนก

ส่วนสัตว์ปีกเลี้ยงในระบบ

ฟาร์มให้เข้มงวดความปลอดภัย

ทางชีวภาพขั้นสูงสุด เช่น การ

ทำาความสะอาดและฆ่าเชื้อโรค

ในโรงเรือนและบริเวณโดยรอบ

อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง 

สัตวแพทย์ควบคุมฟาร์มให้เข้ม

งวดเรื่องระบบความปลอดภัย

ภายในฟาร์ม ควบคุมการเข้า

ออกฟาร์ม ให้ฉีดพ่นยานพาหนะ

ทุกคัน เป็นต้น รณรงค์ทำาความ

สะอาดและพ่นยาฆ่าเชื้อโรคใน

พื้นที่เสี่ยงต่างๆ ตลอดจนผลัก

ดันระบบการเลี้ยงสัตว์ปีกให้เข้า

ระบบมาตรฐาน GAP หรือ GFM 

ทั้งนี้ กรมปศุสัตว์ขอความ

ร่วมมือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปีก

สังเกตอาการสัตว์อย่างใกล้ชิด 

หากพบสัตว์ปีกป่วยตายผิดปกติ 

อย่านำาไปจำาหน่ายจ่ายแจกหรือ

นำาไปประกอบอาหารโดยเด็ด

ขาด ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์

อำาเภอ อาสาปศุสัตว์ อาสาสมัคร

สาธารณสุขประจำาหมู่บ้าน เจ้า

หน้าที่ปศุสัตว์ ในพื้นที่ทันที เพื่อ

ทำาการตรวจสอบและดำาเนิน

มาตรการควบคุมโรคทันที

“หากมขีอ้สงสยัสามารถตดิ 

ต่อได้ที่สำานักงานปศุสัตว์อำาเภอ 

หรือสำานักงานปศุสัตว์จังหวัดใกล้

บ้าน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 

สำานักควบคุม ป้องกันและบำาบัด

โรคสัตว์ (สคบ.) กรมปศุสัตว์ หรือ

สายด่วนกรมปศุสัตว์ โทร.06-

3225-6888 หรอืแจง้ผา่นแอปพลิ

เคชัน  DLD 4.0 ได้ตลอดเวลา” 

อธิบดีกรมปศุสัตว์กล่าว.  

เซ่นโอมิครอน

เสียชีวิตสะสม 5,557,739 ราย   

พญ.อภสิมยักลา่ววา่ อยา่ง                                            

ไรก็ตามมีผู้เสียชีวิตในประเทศ 

ไทยยืนยันเป็นการติดเชื้อสาย

พันธุ์ โอมิครอนแล้ว 2 ราย ราย

แรกเป็นหญิงไทย อายุ 86 ปี อยู่

ที ่อ.หาดใหญ ่จ.สงขลา เปน็ผูป้ว่ย

ติดเตียง เป็นอัลไซเมอร์ และได้

รับวัคซีนไฟเซอร์ 2 เข็ม แต่ฉีด

เข็มที่สองมาแล้ว 4  เดือน โดย

ติดเชื้อจากคนใกล้ชิด เข้ารับการ

รักษาตัวที่ โรงพยาบาลหาดใหญ่

เมื่อวันที่ 7 ม.ค. และเสียชีวิตวัน

ที่ 12 ม.ค. รายที่ 2 เป็นหญิงไทย 

อายุ 84 ปี อยู่ที่ จ.อุดรธานี เป็น

โรคมะเร็งปอดระยะสุดท้าย  ติด

เชือ้จากบคุคลใกลช้ดิในครอบครวั 

ไม่มีประวัติได้รับวัคซีน เสียชีวิต

วันที่ 15 ม.ค.

“กระทรวงสาธารณสุขจึง

มีคำาแนะนำาไปยังประชาชนทั่วไป

ที่มีผู้สูงอายุอยู่ในบ้าน ขอให้สวม

หน้ากาก เว้นระยะห่าง หากเป็น

ไปไดข้อใหจ้ดัพืน้ทีแ่ยกจากคนอื่น 

หมัน่ทำาความสะอาดจดุสมัผสัรว่ม 

หากใครจำาเป็นต้องมีผู้ดูแล ขอ

ให้เป็นผู้ดูแลประจำาจะได้มีความ

เสี่ยงน้อยกว่าการเปลี่ยนคนไป

เรื่อยๆ” พญ.อภิสมัยระบุ

พญ . อ ภิ ส มั ย ก ล่ า ว ว่ า 

สำาหรับ 10 จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อ

สูงสุดวันที่ 17 ม.ค. ได้แก่ กทม. 

722 ราย, สมุทรปราการ 656 

ราย, ชลบุรี  454 ราย, ภูเก็ต 389 

ราย, นนทบรุ ี386 ราย, ขอนแกน่ 

290  ราย, อบุลราชธาน ี210 ราย, 

ปทุมธานี 199 ราย, เชียงใหม่ 

193  ราย, นครศรีธรรมราช 182 

ราย ทั้งนี้ยังมีการพบคลัสเตอร์

ร้านอาหาร กึ่งผับกึ่งสถานบันเทิง

ในหลายพื้นที่ นอกจากนี้ยังพบ

คลัสเตอร์ตลาดที่ จ.อุดรธานี 

คลัส เตอร์ งานเลี้ ยงสั งสรรค์

ที่ จ.อำานาจเจริญ คลัสเตอร์พิธี 

กรรมทางศาสนาในหลายอำาเภอ

ที่ จ.อุบลราชธานี คลัสเตอร์

งานศพที่ จ.ร้อยเอ็ด รวมถึงที่

สมทุรปราการ ซึง่มปีระวตัไิปรว่ม

งานศพที ่จ.นราธวิาส เปน็การตดิ

เชื้อจากการเดินทางไปพื้นที่เสี่ยง 

และคลัสเตอร์บุคลากรทางการ

แพทย์พบที่ โรงพยาบาลภูมิพลฯ 

และโรงพยาบาลธนบุรี 

เธอระบุด้วยว่า ในช่วงนี้

กระทรวงสาธารณสุขเน้นย้ำาให้

ฉีดวัคซีนกระตุ้นเข็มสาม โดย

รวมทัง้ประเทศตวัเลขอยูท่ี ่14.1% 

เท่านั้น ถือว่ายังน้อยมาก และ

เป็นผู้สูงอายุเกิน 60 ปี เพียง 

13.8% เท่านั้น  ถือว่าน้อย รวม

ทั้งผู้มีโรคประจำาตัว 7 กลุ่มโรค 

เข็มสามอยู่ที่ 16.1% 

“ดั งนั้ น  นโยบายการ

บริหารวัคซีนเข็มกระตุ้นของ

กระทรวงสาธารณสขุในชว่งเดอืน 

ม.ค.65 เป็นต้นไป ขอให้ทุกคนที่


